
 ๖๐๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๖๕/๓ 
 
อภิปรายตอนะครับ แตขอความกรุณาไดใชเร่ืองของงบประมาณเปนสาระ ไมใชเอา 
เร่ืองคดีอาญามายุงเกี่ยวอะไรมากมาย เสียเวลาสภาเปลา ๆ ครับ  
  (นายธนา ชีรวินิจ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : เชิญทานธนาครับ  
  นายธนา  ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร)  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
กระผม นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย  
ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพทานประธานจริง ๆ วาดุลยพินิจ 
ของทานประธานในเรื่องนี้การวินิจฉัยนั้นทานประธานคลาดเคลื่อนจากที่ผานมา 
โดยสิ้นเชิงครับ ผมเองเคารพทานประธานเพราะวาทุกครั้งที่ทานประธานใชดุลยพินิจนั้น
เปนที่ยอมรับ แตวาคราวนี้ทานประธานซึ่งเปนผูช่ําชอง ซึ่งผมเองติดตามการทํางาน 
ของทานประธานมาตลอด ทานประธานเปนบุคคลหนึ่งซึ่งอยูในคณะกรรมาธิการ
งบประมาณมาตลอดที่ผมทราบ  แลวทานประธานไดใชดุลยพินิจในการวินิจฉัย
งบประมาณเหมือนอยางที่ผมไดกราบเรียนทานประธานนี่ละครับวา การพิจารณา
งบประมาณเปนเรื่องที่จะตองชี้ใหหนวยงานไดเห็น  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานธนาครับ ผมขอความกรุณา 
เถอะครับ  
   นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร)  : เขาใจครับทานประธาน ผมกําลังจะชี้
ใหทานประธานนิดหนึ่งเพราะวา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมตองสอนผมหรอกครับ 
ถาใหผมใชขอบังคับ ผมจะใชดวยความเด็ดขาดครับ เชิญนั่งลงครับ  
    (นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
    

                                                                                                              - ๒๖๖/๑ 
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   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญผูประทวงนั่งกอนครับ 
คุณธนา 
  นายชูวิทย  พิทักษพรพัลลภ (อุบลราชธานี) : ทานประธานครับ ผม ชูวิทย 
พิทักษพรพัลลภ ขอประทวงผูที่กําลังประทวงทานประธานครับ เพราะทานประธานตัดสิน
แลวถือวาเด็ดขาดครับ จะสอนทานประธานไมได แลวก็ผูที่กําลังอภิปรายในขณะนี้คิดวา
อภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมครับ มันจบไปแลวครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวินิจฉัยครับ เพราะผูอภิปราย 
ไดขออภิปรายในเนื้อหาสาระของกรมตํารวจ แลวก็หาวาตํารวจปฏิบัติไมถูกตอง โยงเรื่อง 
ตาง ๆ คดีอะไรตาง ๆ ผมก็ขอวินิจฉัยวาเปนการซ้ําซากตามขอ ๖๑ คือโยงไปโยงมา 
เร่ืองนี้ไมเขาเนื้อหาสาระของงบประมาณนะครับ ก็ขอวินิจฉัยวาใหผูอภิปรายไดอภิปราย 
เร่ืองงบประมาณครับ อยาเอาเรื่องไรสาระอื่นเขามาโยงกับเร่ืองงบประมาณครับ  
ขอวินิจฉัยอยางนี้ ๒-๓ ทาน ทานใดกอนละครับ  
   นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ (แบบสัดสวน)  : ทานประธานครับ การอภิปราย 
วิธีการทํางานของรัฐบาลมันเกี่ยวโยงกับงบประมาณอยางสิ้นเชิงเลยครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือ ๓ ทาน ผมยังไมไดชี้ให
ทานใดทานหนึ่งเลย ขอความกรุณาสักหนอยเถอะครับ ใหอยูในระบอบสักหนอย 
ทานนิพนธกอนก็แลวกันครับ เพราะวาทานเปนอดีตรองประธานมากอน เชิญครับ  
   นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  : ขอบคุณทานประธานครับ  
ผม นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
ผมขอประทวงทานประธานครับ กอนอื่นคําวา ไรสาระ ผมตองใหทานประธานถอน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมไมถอนเพราะผมพูด 
ไปแลว 
   นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน) : ถึงแมวาทานจะเปนประธาน 
ทําหนาที่ในที่ประชุมก็ตาม และทานก็จะตองปฏิบัติตามขอบังคับเหมือนอยางสมาชิก 
ทุกทานที่ตองปฏิบัติ และการวินิจฉัยนั้นถาวินิจฉัยถูกตองนี่ผมคิดวาสมาชิกทุกคนยอมรับ  
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แตถาหากวาคําวินิจฉัยของทานคลาดเคลื่อน สมาชิกก็มีโอกาสที่จะทักทวงคําวินิจฉัย 
ของทาน แตสิ่งหนึ่งที่ผมฟงการอภิปรายมาโดยตลอดนั้นสมาชิกไดอภิปรายในเนื้อหา
สาระของงบประมาณ เพราะงบประมาณที่จะใชนั้นเปนเงินภาษีอากรของพี่นองประชาชน  
จําเปนอยางยิ่งความสําเร็จในการที่จะใชงบประมาณนั้น  จําเปนจะตองไปอยูที่
วัตถุประสงคของความที่ใชงบประมาณนั้นมีคุณคาหรือไม ซึ่งประธานเองเปนกรรมาธิการ
งบประมาณมาโดยตลอด แลวก็อยูในคณะเดียวกับผมมาหลายปติดตอกัน เพราะฉะนั้น
ตรงนี้ที่ผมคิดวาเรื่องความยุติธรรมในบานเมืองเราขณะนี้มีความสําคัญอยางยิ่งยวด 
เพราะพี่นองประชาชนทั้งประเทศขณะนี้หวังพึ่งความยุติธรรม แตปญหาที่เกิดขึ้นนั้น 
พี่นองประชาชน แมแตขาราชการชั้นผูใหญยังไมไดรับความเปนธรรม เร่ืองนี้ผมถือวา 
เปนเรื่องสําคัญ และการใชงบประมาณตรงนี้ที่จะพัฒนาการอํานวยความยุติธรรมใหกับ 
พี่นองประชาชนเปนเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้น คําวา ไรสาระ ผมตองกราบขอความกรุณา
จากทานประธานในฐานะพี่ชายผมนะครับ เรารักกันมาหลายสิบป แลวก็เหมือนพี่ 
เหมือนนอง ดวยความเคารพครับ ขอบคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมก็ชักจะออนคลอย 
ตามนองที่รัก ไมถือสาหาความนะครับ ผมวาเราอภิปรายตอไปดีกวา เชิญครับคุณสกลธี  
   นายสกลธี  ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : กราบขอบพระคุณทานประธาน 
ที่ผมพูดมาทั้งหมดผมจะเขาสูขอสรุปสุดทายครับ คือผมอยากจะชี้ใหทานประธานไดเห็น
ครับวา มันมีขบวนการใชอํานาจรัฐในการลางแคนลงโทษกับขาราชการที่ทําประโยชน
ใหกับประเทศชาติดวยความซื่อสัตยสุจริตหรือไมครับ อยางที่ผมไดกลาวไปตอนตน 
แลววาเหตุในการออกหมายจับถึงแมดุลยพินิจจะเปนของศาลยุติธรรม แตตนทาง 
ที่ยื่นเสนอหมายจับเปนใครไมไดครับนอกจากพนักงานสอบสวน  สภ.อ. วังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวในกรณีนี้ศาลอุทธรณก็ไดมีคําสั่งเพิกถอนหมายจับ 
ของศาลชั้นตนออกมาเรียบรอยแลวครับ  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  โดยใหเหตุผล 
เหมือนที่ผมกําลังจะใหกับทานประธานครับวา เปนคดีเล็กนอยโทษจําคุกไมถึง ๒ ป  
 
                - ๒๖๗/๑
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และตัวผูตองหาก็เปนขาราชการระดับสูงซึ่งมีที่อยูเปนหลักแหลง และทํางานดวย 
ความซื่อสัตยสุจริตครับ ไมมีเหตุอันควรจะหลบหนี ผมจึงอยากจะตั้งขอสังเกตวา  
การออกหมายเรียกซึ่ งนําไปสูการออกหมายจับในครั้ งนี้ เพื่อผลอะไรหรือเปลา  
เพื่อชวยใครหรือไม  คือผมจะไมกาวลวงไปถึงอํานาจดุลยพินิจของศาลชั้นตน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็คงปลอยใหเปนหนาที่ของศาลยุติธรรมเขาจะไปดําเนินการ
ตอไปกันเองวาการออกหมายชอบหรือไม ทีนี้ถาจะระบุตอวางบประมาณของตํารวจ 
อยางเดียวคงจะไมเปนธรรม เพราะวาในขณะที่พวกเรากําลังนั่งอภิปรายงบประมาณ
รายจายกันอยูปจจุบันนี้ เจาหนาที่ตํารวจ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตทุกทานไดทําหนาที่
ดวยความเขมแข็งอดทนแลวก็เสี่ยงภัยอันตรายตลอด ๒๔ ชั่วโมง พวกเขาเหลานั้น 
ไมไดสบายเหมือนพวกผม ไมสบายเหมือนทานประธานที่เราอยูในพื้นที่ที่ปลอดภัย  
แลวก็ไมไดอยูในภาวะเหมือนกึ่งสงคราม คงไมมีใครเขาใจถาไมเคยลงไปในพื้นที่จริง  
ไปสัมผัสกับปญหาจริง ๆ คือผมดูงบประมาณแลวนะครับ ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไปเนนใหงบประมาณกับการสอบสวนการอํานวยความยุติธรรมถึง ๕๖,๐๐๐ ลานบาท 
ซึ่งผมก็ยังสงสัยวามันจะไดผลประการใดหรือ ในเม่ือขาราชการระดับสูงยังไมไดรับ 
ความเปนธรรมแลวพี่นองประชาชนทั่วไปจะไดรับความเปนธรรมไดอยางไร ผมก็อยาก 
จะตั้งเปนขอสังเกตครับ ในสวนงบประมาณป ๒๕๕๒ ทางสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ไดของบประมาณมาทั้งสิ้น ๑,๘๔๘ ลานบาท มากกวาป ๒๕๕๑  ๓๐๐ ลานบาท  
ซึ่งผมก็คิดวาตัวเลขนี้ยังนอยเกินไป  เพราะนโยบายการแกปญหาความไมสงบ 
ทาง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่แถลงเมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เพื่ออํานวยความยุติธรรมและเรงสรางความปลอดภัยในทรัพยสิน 
ของพี่นองประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เปาหมายของรัฐบาลควรจะตอง 
เรงสรางความเชื่อม่ันใหกับพี่นองประชาชน แลวก็รับประกันความปลอดภัยใหกับพี่นอง
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตโดยเร็ว เร่ืองที่ผมกลาวมาแลววาเจาหนาที่ไดทํางานหนัก
เสี่ยงอันตรายทุกวันในขณะที่เรากําลังพูดคุยอยูปจจุบันนี้ ผมจึงเห็นควรวาอุปกรณ 
ตรวจวัตถุระเบิดในงบประมาณไดขอมาแค ๒ เครื่อง ตัวผมเห็นวาไมพอ ควรจะตอง 
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ขอมาทุกสถานีตํารวจภูธรอําเภอใหมีครบ เพราะชีวิตมันตองเสี่ยงภัยอยูทุกวัน การมีแค  
๒ เครื่องผมคิดวามันคงไมทันตอเหตุการณเวลาเราจะใชเครื่อง กระผมยินดีที่จะชวย
สนับสนุนทางสํานักงานตํารวจแหงชาติใหของบประมาณในสวนนี้เขามา    
   สวนเรื่องเสื้อเกราะครับ ผมไมแนใจวางบประมาณเรื่องเสื้อเกราะจะไป
รวมอยูในหัวขอ ๒.๑.๑.๖ เร่ืองครุภัณฑอาวุธหรือไม ถายังไมรวมผมก็อยากจะใหทาง
กรรมาธิการไดเพิ่มเขาไปให เพราะทุกวันนี้คุณภาพชีวิตของตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตต่ําเหลือเกิน ผมอยากจะเรียนถามทานประธานแลวก็ 
ฝากไปยังผูเกี่ยวของทุกทานวา ถาทุกทานไดออกปฏิบัติหนาที่เหมือนเจาหนาที่ตํารวจ
เหลานั้นตองออกทุกวันโดยที่อาวุธประจํากายก็แทบจะไมครบ ไมสมบูรณพรอม ถามวา
ทุกทานจะกลาเหมือนกับตํารวจที่เขาปฏิบัติหนาที่อยูที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตหรือไม 
จึงอยากจะใหลงไปดูแลในสวนนี้ใหเรียบรอยแลว  
   ในสวนรถหุมเกราะที่ขอมา  ๓๐ คันคันละ ๒ ลานบาท  ราคาก็ถูกดี  
แตผมไมแนใจวาคุณภาพจะไปกับราคาหรือไม คงไมใชการเอาแผนเหล็กไปวางซอน ๆ  
ในรถ แลวก็มาของบประมาณ ๒ ลานบาท คือผมอยากใหดูละเอียด ถาจะตองขอแพงกวานี้
ก็ขอมาครับ ทางคณะกรรมาธิการคงยินดีที ่จะใหแลวก็ตอบสนองทางสํานักงาน 
ตํารวจแหงชาติอยูแลวสําหรับการทําหนาที่สําคัญ 
   ในสวนครุภัณฑนิติวิทยาศาสตร ผมก็เห็นวาเปนความจําเปนอยางยิ่ง 
เพราะวาทุกวันนี้คดีในภาคใตแสดงใหเห็นถึงการออนดอยของการสืบสวนสอบสวน  
พอมีใครเสียชีวิตขึ้นมาก็โทษโจรใตหมด ทั้ง ๆ ที่บางคดีเปนคดีที่ไมเกี่ยวเนื่องเลย  
เปนการที่ผูมีอิทธิพลอาศัยจังหวะนี้ในการลางแคนศัตรูฝงตรงขาม ผมจึงอยากใหมี
อุปกรณนิติวิทยาศาสตรที่ดี -------------------------------------------------------------------------- 
                         
                                    - ๒๖๘/๑ 
              
    
                                               



 ๖๐๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๒๖๘/๑ 
 
ระบบการตรวจสอบที่ดี เอาไปใชในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนหาตัวผูกระทําผิด 
คดีมันจะไดลดนอยลง คือไมใชวาพอใครเสียชีวิตขึ้นมาก็ปดไปใหเปนผูกอการรายหมด  
ซึ่งผมคิดวาตรงนี้มันงายเกินไปสําหรับการขอเงิน ๕๖,๐๐๐ ลานบาท ในการสืบสวน  
สอบสวนครับ 
   สุดทายครับทานประธาน ผมก็ไมอยากจะฝากอะไรมาก ก็อยากจะเปน
กําลังใจใหกับขาราชการ  ไม เฉพาะเจาหนาที่ตํารวจสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
คือขาราชการทุกทานครับ เพราะตัวผมเองกอนที่จะมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ผมเคยรับราชการมากอน ผมเขาใจถึงภาระหนาที่ที่ทานตองทําในบางครั้งถาทานไมมี 
เสนสาย หรือวาทานกระทําการโดยซื่อสัตยสุจริตนี่มันเปนการยากที่ทานจะเจริญเติบโต 
ในหนาที่การงานของทาน ก็อยากจะสื่อใหทานวาทางผมแลวก็พรรคประชาธิปตย 
ก็ขอเปนกําลังใจใหกับขาราชการทุกทานที่ รักษาผลประโยชนของประเทศชาติ 
ดวยความซื่อสัตยสุจ ริต  อยางนอยก็ มีประชาชนมองเห็นความดีของทานครับ 
ขอบพระคุณทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เนื้อหาสาระ
ตอนหลังเปนอาจารยไดครับ แตแรก ๆ สงสัยวาสอนเด็กไมคอยได แตหลังผมยอมเปน 
ลูกศิษย ตอไปคุณซูการโน มะทา ครับ  
  นายซูการโน มะทา (ยะลา) : ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 
ผูทรงเกียรติ กระผม นายซูการโน มะทา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยะลา  
พรรคพลังประชาชน กอนอื่นผมตองขอบคุณทานประธานนะครับที่ไดเปดโอกาสใหผม 
ไดอภิปรายสนับสนุนญัตติรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ของรัฐบาลนะครับ แตเนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเงื่อนไขเวลา ผมก็ไมอยาก 
จะลงลึกในรายละเอียด อยากตั้งขอสังเกตเพื่อเปนขอมูลใหกับคณะกรรมาธิการ 
นําไปพิจารณาในการรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๕๒  ของรัฐบาลอยู ในประเด็นยุทธศาสตรหลัก  ๆ  จาก  ๘  ยุทธศาสตร  
๕๑ แผนงาน ก็คือยุทธศาสตรของการฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ ซึ่งในยุทธศาสตร  
 



 ๖๐๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 รัชนีพร ๒๖๘/๒ 
 
ตรงนี้ผมอยากตั้งขอสังเกตในเรื่องงบประมาณรายจายเรื่องเกี่ยวกับการแกปญหา 
ความไมสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งทางรัฐบาลไดกําหนดงบประมาณไวถึง 
๒๑,๐๕๑ ลานบาท  ซึ่งถาสังเกตจากนโยบายการแกปญหาความไมสงบในพื้นที่  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นจะเห็นไดวา ณ ปจจุบันนี้เปนที่ทราบกันแลววาสถานการณ
ของเหตุการณที่เกิดขึ้นเริ่มดีขึ้น แตผมอยากฝากและตั้งขอสังเกตผานทานประธาน 
ถึงหนวยงานที่รับผิดชอบวาปญหาที่เปนตนเหตุที่แทจริงของความไมสงบใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตก็คือปญหาความเชื่อ ความคิด ซึ่งประเด็นตรงนี้ผมคิดวาถาเรามามองดู
นโยบายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของรัฐบาล 
จะเห็นวาในยุทธศาสตรที่ ๒ ซึ่งเปนยุทธศาสตรของการขยายโอกาสการพัฒนาสังคม 
และการขยายโอกาสทางการศึกษานั้นจะมีงบประมาณถึง  ๓ แสนกวาลานบาท  
ดังนั้นผมอยากฝากผานทางกระทรวงศึกษาธิการไดเนนหนักและเอาจริงเอาจัง 
ในการแกปญหาการศึกษาสําหรับพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาของการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่ตองยอมรับวา ณ วันนี้ปญหาการศึกษา 
ของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต การศึกษาอยูในระดับที่วาย่ําแย มาตรฐานในการศึกษา
หรือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน นักศึกษาที่เรียนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น 
ไมสามารถที่จะนํามาสอบหรือแขงขันกับพื้นที่ของภูมิภาคอื่นได ดังนั้นผมขอฝาก 
ผานทานประธานถึงหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกปญหาเรื่องของการศึกษาในพื้นที่  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใตใหเนนในความจริงใจ จริงจัง แลวก็ใหมีความสอดคลอง 
กับขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และจารีตประเพณีของพื้นที่ดวย --------------------- 
 

             - ๒๖๙/๑ 
 



 ๖๐๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  สทุธาทิพ ๒๖๙/๑ 
 
   สําหรับประเด็นที่ผมอยากจะฝากผานทานประธานถึงทางรัฐบาลก็คือ 
ปญหาความไมสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น อยากฝากเรื่องของการสราง
ขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาที่หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ไมวาจะเปนกํานัน ผูใหญบาน ครู ขาราชการตํารวจ ทหาร หรือผูนําศาสนา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับงบประมาณในการแกปญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ๑,๐๐๐ กวาลานบาทนั้น อยากใหดูเร่ืองโครงสรางอัตราคาตอบแทน
สําหรับกํานัน ผูใหญบาน สวัสดิการหรือการเพิ่มศักยภาพใหกํานัน ผูใหญบาน  
   และสิ่งสุดทายที่ผมอยากฝากเนื่องจากเงื่อนไขของเวลามีจํากัดนั้น 
อยากฝากทางสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลในเรื่องของการเยียวยา วันนี้ผมได รับ 
การรองเรียนจากผูที่ประสบปญหาความไมสงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
รองเรียนมาวากระบวนการขั้นตอนของการจายเงินทดแทนหรือเงินเยียวยาสําหรับ 
ผูที่ประสบภัยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนั้นลาชา บางครั้งเกิดมาเกือบจะ 
ปหนึ่งแลวยังไมไดรับเงินเยียวยาเลย ผมก็อยากฝากทางสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแล 
เร่ืองของการเยียวยาแกผูที่ไดรับผลกระทบในเรื่องของเหตุการณไมสงบในพื้นที่นะครับ  
   ทานประธานที่เคารพ เนื่องจากผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพื้นที่
จังหวัดยะลานั้น ณ วันนี้ทุกครั้งที่กลับไปในพื้นที่ก็ไดรับการรองเรียนจากพี่นองประชาชน
เร่ืองเสนทางคมนาคม โดยเฉพาะอยางยิ่งทางหลวงแผนดินที่เชื่อมระหวางอําเภอรามัน
กับอําเภอเมืองยะลานั้น ณ วันนี้ก็เปนเวลากวา ๑๐ ปแลวที่ขยายเขตเปลี่ยนเปน 
ทางหลวงแผนดินเกรดเอ (Grade A) วันนี้การจราจรของทางหลวงแผนดินสายที่เชื่อม
ระหวางอําเภอเมืองไปถึงอําเภอรามันนั้นการจราจรคับคั่งและบอยครั้งก็เกิดปญหา
อุบัติ เหตุ  โดยเฉพาะอยางยิ่ งในชวงของฤดูที่ เปดการศึกษานั้นชาวบานบอกวา 
เกิดเหตุการณบอยครั้งมาก จึงอยากฝากผานทางรัฐบาลใหดําเนินการแกไขปญหา
การจราจรคับคั่ง ซึ่งทางชาวบานที่เดือดรอนเขาอยากจะไดการขยายเขตจราจรเปน  
๔ ชองจราจรในพื้นที่ ซึ่งก็ออกเปน ๒ ตอน คือตอนบานสี่แยกมลายูบางกอกไปถึง 
สามแยกมาลามีแต แลวก็จากสามแยกมาลามีแตถึงโกตาบารู ในชวงแรกกอนนะครับ  
 



 ๖๐๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                สุทธาทิพ ๒๖๙/๒ 
 
ก็เรียนฝากผานทานประธานถึงทานรัฐมนตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมทางหลวงแผนดิน  
ก็เนื่องจากเวลามีจํากัดทําใหการอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของรัฐบาลผมก็ไมสามารถลงรายละเอียด นอกจากวา
จะฝากตั้งขอสังเกตเพื่อสนับสนุนญัตติรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของรัฐบาลเพียงเทานี้ครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ตอไปก็เชิญ
คุณจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล แลวก็พรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทยสลับกัน 
  นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (นครราชสีมา) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  
เขต ๒ พรรคเพื่อแผนดิน วันนี้ก็ตองขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ รัฐมนตรีสุวิทย คุณกิตติ  
ที่ดิฉันมีโอกาสไดอภิปราย แลวก็ไดมีโอกาสรวมรัฐบาลกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมัคร  
สุนทรเวช ดิฉันไดอานรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็รูสึกปลาบปลื้มแลวก็ดีใจแทนพอแมพี่นองที่อยูในประเทศไทย ๖๒ ลานคน 
ทานนายกรัฐมนตรีทานไดเล็งเห็นปญหาเศรษฐกิจของพอแมพี่นอง ไมวาจะเปนในเรื่อง
ของความอยูดีกินดี ตลอดจนใหประชาชนมีโอกาสไดใชเงินกองทุนตาง ๆ ในวันนี้
ระยะเวลาที่อานงบประมาณอยางกะทันหัน ดิฉันเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในครั้งแรก  
 

            - ๒๗๐/๑   



 ๖๑๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         บุศยรินทร ๒๗๐/๑ 
 
ในบางสิ่งบางอยางดิฉันอาจจะพูดผิดพลาดไปบางก็ตองกราบขอประทานอภัยนะคะ  
แตดิฉันก็อยากจะทราบรายละเอียดตาง ๆ เพราะวาประชาชนหลาย ๆ ทานก็เปนหวงอยูวา 
ความกินดีอยูดีนั้นตองมีเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชน เพราะวาเมืองของเรานั้นเปนเมืองเกษตร  
สิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะกราบเรียนสอบถามในสวนของรายจายยุทธศาสตรการฟนฟู 
ความเชื่อม่ันของประเทศ  ในแผนงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดเรงดวนและ 
การปราบปรามของผูมีอิทธิพลเปนจํานวนเงินที่สูง ๕,๓๕๓.๗ ลานบาท ทานประธานสภา
ที่เคารพคะ ทําไมดิฉันถึงพูดตัวเลขขนาดนี้ ตามมาตรา ๕ จะมีรายละเอียดของแผนงานนี้
อยูในสํานักนายกรัฐมนตรี มาตรา ๖ กระทรวงมหาดไทยก็มีแผนงานนี้อยูดวย มาตรา ๑๗
กระทรวงมหาดไทยก็มี  มาตรา ๑๘ กระทรวงยุติธรรมก็มี มาตรา ๒๓ กระทรวงสาธารณสุข
ก็มี มาตรา ๒๕ สวนสํานักราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีในยุทธศาสตรนี้ก็มี 
คะทานประธาน  ดิฉันถามวาเปนจํานวนที่สูงหรือเปลา  ก็เปนจํานวนที่สูงนะคะ  
ดิฉันอยากจะกราบเรียนอยางนี้วาในสวนของการพัฒนาตาง ๆ เมืองเราเปนเมืองเกษตร
แลวก็เปนสิ่งที่จะตองตอยอดกันไมวาจะเปนเรื่องของอุตสาหกรรม แตดิฉันมาดู
งบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม ๕๘,๐๔๓.๗ ลานบาท ในสวนของโครงการตาง ๆ 
ในแผนงานนี้ทําไมมากมายขนาดนี้ กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยก็ไดขึ้นชื่อวา 
เปนประเทศสยามแหงเมืองยิ้ม แตงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรม ๔,๙๓๓ ลานบาท 
แลวมาอีกกระทรวงหนึ่ง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ๔,๐๘๒.๒ ลานบาท ถามวา 
การลงทุนที่จะเปนเศรษฐกิจนําพามาสูประเทศไทย เร่ืองการทองเที่ยวก็ถือวาเปน 
การลงทุนที่ต่ําที่สุด แตทําไมในงบประมาณที่จะใสในเรื่องของการทองเที่ยวกับในเรื่อง
ของการกีฬาประเทศเราใสใหแค ๔,๐๘๒.๒ ลานบาท ดิฉันขอกลับวกมานิดหนึ่งในฐานะ
ที่เคยเปนอดีตนายกเทศมนตรีตําบลเสิงสาง แตขออนุญาตพูดภาพรวมไมทราบวาที่อ่ืน 
จะเปนหรือเปลา ในสวนของกระทรวงที่เขาไปเกี่ยวของเมื่อตะกี้นี้ ซึ่งบางครั้งในการแกไข
ปญหาเรื่องยาเสพติด ไมวาจะเปนกระทรวงสาธารณสุขก็ทํา ไมวาจะเปนกระทรวงมหาดไทย
ก็ทําโดยทานนายอําเภอ อันนี้พี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ของดิฉันจะพูดอยูเสมอวา  
ทานนายกรัฐมนตรีเปนหยังถึงเอิ้นประชุม เปนหยังถึงเอิ้นเฮ็ดเดี๋ยวก็สงเสริม เดี๋ยวก็ 
 



 ๖๑๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         บุศยรินทร ๒๗๐/๒ 
 
ปองกันปราบปรามยาเสพติดซ้ําแลวซ้ําอีก กระทรวงนี้ก็ เฮ็ด กระทรวงโนนก็เฮ็ด  
มันซ้ํา ๆ บอยากไดดอกคะงานนี่ บอยากไปทํามาหากิน อยากสบาย อยากใหเบิ่ง 
เร่ืองปุยแพง อยากไดเอกสารสิทธิที่ดิน ทีนี้ดิฉันก็มามองดูในสวนของการออกเอกสารสิทธิ
ที่ดิน  ดิฉันคิดวาในสวนงบประมาณที่จะตั้ง  ดิฉันไมทราบนะคะวาทําไมถึงออก 
เอกสารสิทธิที่ดิน ไมวาจะเปนโฉนด ไมวาจะเปน ส.ป.ก. ที่จะออกใหพี่นองประชาชน 
ไดอยางถูกตองเพื่อที่จะไมเกิดปญหาในพื้นที่ที่ซ้ําซอนกันก็ตาม ที่ไดถูกตองเขาจะไดไป 
ใชจายใหเกิดประโยชนตอตัวเขาเอง ไมวาจะเปนเรื่องการกูเงินเขาอยากไดโฉนด  
แตให ส.ป.ก. ไป ในเรื่องการกูเงิน ๑ ไรในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่ดิฉันถาม 
คราว ๆ วากูได ๑,๓๐๐ บาท ------------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๒๗๑/๑ 



 ๖๑๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.)  เปนพิเศษ                    กมลทิพย ๒๗๑/๑ 
 
แตถามวาถาเปนเอกสารสิทธิที่ดินที่ออกใหอยางถูกตอง ถาหากวาเปนโฉนดหรือเปน  
น.ส. ๓ ก็จะสามารถกูไดในอําเภอที่พัฒนาหรือเห็นการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
ก็จะสามารถกูไดไรละ ๓๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท อันนี้ก็เปนปญหาที่ไมวาจะเปน
ประชาชนที่อยูในภาคของเกษตรกรเขาก็อยากไดเอกสารสิทธิที่ไดออกใหอยางถูกตอง 
โดยหนวยงานของภาครัฐ ดิฉันก็อยากจะกราบเรียนทานประธานสภาไปยังหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของใหดูแลใหแกไขอยางเรงดวน เอางบประมาณที่เมื่อตะกี้นี้ดิฉันไดรับทราบ 
จากประชาชนที่อยูในพื้นที่ในเรื่องการปองกันและปราบปรามยาเสพติดถึงงบประมาณ 
๕,๓๐๐ ลานบาทเศษ ดิฉันคิดวาในสวนนี้ อีกนิดหนึ่งคะทานประธาน อันนี้ถาหากวา 
ออกเอกสารไดถูกตองไมวาจะเปนเรื่องการกอสรางของโรงงาน ดิฉันก็จะเปรียบเทียบ 
ใหทานประธานไดรับทราบ สมมุติวามีโรงงานอยูในพื้นที่ที่ทําการเกษตร แตไมใช 
เอาโรงงานไปอยูจังหวัดชลบุรี คาขนสง คาน้ํามัน คาใชจาย ก็คือตนทุนอยางหนึ่ง 
สําหรับเกษตรกร 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  อยากินเวลาคนอื่นเขาเลย 
คุณจิตรวรรณ 
  นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (นครราชสีมา) : อยางไรก็ตามดิฉันก็อยากจะ 
ฝากทานประธานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหชวยแกไขปญหาดวยคะ ขอบคุณคะ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ทานรับฟงหมดแลวครับ  
ทานรับฟง ขางหลังจดบันทึกของทานหมดแลว ตอไปเชิญคุณสําราญ ศรีแปงวงค ครับ  
  นายสําราญ ศรีแปงวงค (กําแพงเพชร) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  
นายสําราญ  ศรีแปงวงค  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดกําแพงเพชร  เขต  ๑  
พรรคประชาธิปตย วันนี้ขอทําหนาที่ ส.ส. เพื่ออภิปรายงบประมาณของกรมชลประทาน 
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ขอสังเกตงบประมาณของกรมชลประทาน ป ๒๕๕๒ โดยประมาณ 
๓๕,๐๐๐ ลานบาท ประเทศไทยมีพื้นที่ ๓๐๐ กวาลานไร เปนพื้นที่ทําการเกษตร  
๑๓๐ ลานไร เปนพื้นที่ที่ รับการบริหารจัดการน้ําแลว ๒.๓๗๓ ลานไร เปรียบเทียบ 
พื้นที่การเกษตร ๑๓๐ ลานไรแลวเกษตรกรไดรับการจัดสรรน้ําไมถึง ๒๕ เปอรเซ็นต 
 



 ๖๑๓
 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    กมลทิพย ๒๗๑/๒ 
 
ของพื้นที่การเกษตรในทองนาทั้งหมดนะครับ อยางนี้เกษตรกรพี่นองจะพนความยากจน
ไดอยางไรครับทานประธาน  พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานเปนพื้นที่ราบสูงสวนใหญ 
โดยเฉพาะภาคเหนือมีพี่นองทําการเกษตร ทั้งทํานาและทําไรตามที่กรมชลประทาน 
ไดพัฒนาแหลงน้ําไปแลวประมาณ ๒๕ เปอรเซ็นตของพื้นที่ก็เปนพื้นที่ทํานา สวนที่เหลือ
อีกประมาณ ๕๐ เปอรเซ็นตของพื้นที่ทําไรไมไดรับการพัฒนาแตอยางใด พอแมพี่นอง
ชาวไร ชาวนา ชาวสวนถึงจะไมมีแหลงน้ําก็ไมทิ้งความพยามทําการเกษตรโดยการปลูก
ขาวโพด ปลูกมันสําปะหลัง โดยเฉพาะปลูกมันสําปะหลังเปนสินคาพืชการเกษตรราคาดี
มีความสนใจของเกษตรกร การปลูกมันสําปะหลังที่ไมมีน้ําเลี้ยงจะไดประมาณ ๓-๔ ตัน
ตอ ๑ ไร ถาหากราคากิโลกรัมละ ๒ บาทจะได ๖,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาทตอ ๑ ไร ตางกับ
พื้นที่ที่มีน้ําชลประทานที่สมบูรณ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน กระผมเปนกรรมาธิการวิสามัญ
แกไขเรื่องน้ําไดไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสระแกว ไปดูไรมันสําปะหลัง ปลูกดวยระบบ 
น้ําเลี้ยงไดผลผลิต ๒๐ ตัน  ๒๕ ตัน ถึง ๓๐ ตันตอ ๑ ไร ถาราคามันกิโลกรัมละ ๒ บาท 
จะได ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาทตอ ๑ ไร อันนี้จะแตกตางกับที่มีน้ําชลประทานกับไมมี 
น้ําชลประทานครับทานประธาน -------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๒๗๒/๑ 

   
 
 
   
 
 
 
 
 



 ๖๑๔
 
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๗๒/๑ 
 
ทานประธานครับ ผมขอฝากถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ถึงนายกรัฐมนตรี 
ใหเห็นความสําคัญของพี่นองเกษตรกรใหจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหลงน้ํา  
ถึงจะเปนแหลงเงินกูก็จําเปนตองกู เพราะถาหากพี่นองการเกษตรไมไดรับการแกไข
ปญหาความยากจนเปนหนี้เปนสินไปตลอดก็ไมมีวันสิ้นสุดครับ ผมขอยกตัวอยางสัก  
๒ ตัวอยางครับทานประธาน รัฐบาลใหแตรถมา ใหมาแตตัวถัง ไมใหลอ ใหยางมา 
ยกตัวอยาง ชลประทานไดกอสรางอางเก็บน้ําที่ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร เก็บน้ําได ๓๘ ลานลูกบาศกเมตร ตนทุนการสงน้ําสงดวยระบบทอ 
ทําเปนระบบประปาภูเขา ไดรับคํายืนยันจากเจาหนาที่กรมชลประทานวาจะสามารถ 
สงน้ํา เขาพื ้นที ่การเกษตรไดถึง  ๒๐ ,๐๐๐  กวาไรครับ  ตามที่กรมชลประทาน 
จังหวัดกําแพงเพชรสํารวจศึกษาไวแตยังไมไดออกแบบ  และอีกตัวอยางหนึ่ง 
กรมชลประทานไดสรางฝายเก็บน้ําคลองสวนหมาก ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน 
เพื่อผันน้ําไปใหเกษตรกร ๓ ตําบล พื้นที่ ๓๐,๐๐๐ ไร มาดูแผนงบประมาณของ 
กรมชลประทานหรือแผน ๕ ป มีแผนเชนกันแตวาป ๒๕๕๕  
   สําหรับงบประมาณป ๒๕๕๒ ผมขอฝากทานประธานถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ถึงนายกรัฐมนตรีชวยจัดสรรงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ ลานบาท 
ใหมองเห็นความสําคัญของพี่นองประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนดังนี้ ทานประธานครับ 
ทานนายกรัฐมนตรีบอกวาจะกูเงินมาผันน้ําจากประเทศลาวเขาสูประเทศไทย ที่ไหน ๆ  
ก็แลวแตทานบอกวาจะกู ๔ แสนลานบาท  ถึง ๖ แสนลานบาท  ผมอยากจะฝาก 
ทานประธานใหดู  การที่กรมชลประทานแตละจังหวัดที่ผมกลาวอางมาแลวนั้น
งบประมาณไมเพียงพอที่จะสรางเกี่ยวกับคลองสงก็ดี ดานคลองสงก็ดี เพราะวา 
กรมชลประทานแตละจังหวัดมีแผนโครงการจัดสราง โครงการไมวาจะเปนทอสง  
ไมวาจะเปนเกี่ยวกับชลประทานตาง ๆ ขอฝากชลประทานใหเห็นความสําคัญของ 
พี่นองราษฎรของจังหวัดทั่วประเทศดวยครับ ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : หมดเวลาพอดีครับ 
ขอบคุณครับ ตอไปก็พรรคชาติไทย คุณชาดา ไทยเศรษฐ เชิญครับ  



 ๖๑๕
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   นายชาดา  ไทยเศรษฐ (อุทัยธานี) : ขอบคุณทานประธานครับ ผม ชาดา 
ไทยเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุทัยธานี ในนามของพรรคชาติไทย  
วันนี้พี่นองสมาชิกไดพูดกันถึงเรื่องงบประมาณไปมากมายนะครับ ผมเองก็คงจะกลาว
คราว ๆ วาในสวนของงบประมาณแผนดิน ป ๒๕๕๒ นั้น ในเรื่องของรายจายประจํา 
รายจายประจําซึ่งมีถึง ๗๒ เปอรเซ็นต เพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๑ ถึง ๑๐.๑ เปอรเซ็นต  
ซึ่งผมอยากจะฝากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งทานไดอยู ณ ที่นี้ดวยนะครับวา  
วันขางหนาเราจะคิดอยางไร เราจะทําอยางไรที่จะสามารถหยุดรายจายประจําใหอยู 
เพียงเทานี้ เพราะเรามีการผานการปฏิรูประบบราชการมาแลว เราผานการแบง 
กระทรวงใหมแลว เรียนทานประธานที่เคารพวา การปฏิรูประบบราชการที่ผานมานั้น
ไมไดมีผลกระทบในดานดีกับงบประมาณแผนดินเลย แลวผมเองก็ตองขอชื่นชมรัฐบาล 
ในนามของผูนํารัฐบาลก็คือ ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช  ที่ทานไดจัด 
งบประมาณแผนดินออกมาภายในระยะเวลาของการทํางานเพียง ๔ เดือน ----------------- 
 

 - ๒๗๓/๑ 
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แตสิ่งที่อยากจะบอกกับทานประธานผานไปถึงคณะรัฐมนตรีวาวันนี้เรามีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นในป ๒๕๕๒ นั้นไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
๑๕๐,๐๐๐ ลานบาท แลวก็มีในสวนของภาษีที่จัดเก็บโดยรัฐบาลแบงใหอีกประมาณ  
๓ แสนกวาลานบาท รวมเปน ๔ แสนลานบาท วันนี้มีการอุดหนุนในลักษณะอุดหนุน
ทั่วไปกับอุดหนุนเฉพาะกิจ ตรงนี้ละครับคือปญหาในฐานะที่ผมเคยอยูองคกรปกครอง 
สวนทองถิ ่นมากอน  เปนปญหาของทองถิ ่นทั ่ว ไปในเรื ่องของการดํา เนินงาน  
เพราะไมทราบวาปหนาจะไดงบประมาณเทาไร  และปตอ  ๆ  ไปจะไดอยางไร  
เพราะอุดหนุนทั่วไปนั้นมีหลักเกณฑและมีตัวชี้วัดหลายประการ  แตสิ่งที่สําคัญ 
ผมอยากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  
อยากจะบอกทานประธานวา ถาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนรายหัวแลวจํานวน 
ที่มากพอสมควร ผมจะบอกวาสามารถแกปญหาอาชญากรรม สามารถแกปญหาของ
สุขภาพประชาชนและแกปญหาไดอีกหลาย ๆ  ปญหาตามมา หลายคนสงสัยวา 
เพราะอะไร วันนี้ประเทศไทยของเรา ๖๓ ลานคนอยูในความดูแลของทองถิ่นทุกระบบ  
ไมวาจะเปน กทม. เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล 
และเทศบาล กฎหมายประชากรหรือสํามะโนครัวของประเทศไทยเรานั้นถูกละเมิด 
อยูตลอดเวลา วันนี้ กทม. มีประชากรแฝงจํานวนหลายลานคน แลวก็ไมสามารถ 
ที่จะแกปญหาไมวาใครจะมาเปนผูวาราชการ กทม. ก็ตาม เพราะวาขอมูลพื้นฐานนั้น 
ไมมี แตถาเรามีการปรับโดยใชเงินอุดหนุนเปนรายหัวจะทําใหทองถิ่นทั่วประเทศสนใจ 
ในเรื่องของการโยกยายตามระบบบัญชีทะเบียนราษฎร โดยใชบัญชีทะเบียนราษฎร 
เปนตัวชี้วัดวาองคกรใดมีจํานวนเทาใดตามจํานวนคนก็มอบใหจํานวนนั้น เปรียบเหมือนกับวา
ใน ๑ ตําบลทองถิ่น อบต. จะรูหมดวามีพี่นองประชาชนอยูกี่คน เพราะวาเปนตัวรายได 
เกิดเหตุอาชญากรรมมาก็สามารถใหขอมูลได ปญหาสุขภาพอนามัยก็แกไขได คุณภาพ
ชีวิตก็ลงไปดูได รูวาผูสูงอายุในตําบลนี้ หมูบานนี้มีกี่คน แลวที่สําคัญจะเกิดแรงคิก (Kick) 
มากมายในประเทศไทยก็คือวา วันนี้ทุกคนมาอยูในกรุงเทพมหานคร ๒ ป ๓ ปก็ไมไดยาย
ทะเบียนบาน ซึ่งตามกฎหมายสํามะโนครัวนั้นตองถือวาภายใน ๑๕ วันไปอยูที่ใด 
 



 ๖๑๗
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ก็ตองยายทะเบียนบานจะเกิดผลมากมาย กทม. จะไดรับผลประโยชนมากที่สุด พี่นอง
ประชาชน ๖๓ ลานคน ถาวันนี้รัฐบาลใหหัวละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปนเงินไมมากครับ  
ทุกวันนี้ ๔ แสนลานคน จาก ๖๓ ลานคนก็คนละ ๗,๐๐๐ กวาบาท แตไมไดตรงตัว 
ไปถึงทองถิ่นนั้นเพราะมีลักษณะเรื่องของการจัดแบงรายไดตามสภาพที่ภาษีตนทุน 
ที่ไดในจังหวัดนั้น ๆ ถารัฐบาลใหความสําคัญตรงนี้ผมเชื่อวาทองถิ่นจะทําใหเกิดศักยภาพ 
วันนี้รัฐบาลตองคิดแลวครับวางบประมาณแผนดินที่มีอยูแลวตองแบงตามกฎหมาย 
พ.ร.บ. ขั้นตอนกระจายอํานาจนั้น จะทําอยางไรใหเม็ดเงินเกิดประโยชน ทองถิ่นรับหนาที่
ไปดูแลในเรื่องเล็กเปรียบเสมือนครอบครัวครับทานประธาน ผูเปนพอก็ตองหาเงิน 
เขาบานทํางานนอกบาน ทองถิ่นก็เปรียบเหมือนกับวาเปนแมบานดูแลเรื่องภายในบาน 
ทองถิ่นยุคใหมหลังจากทํางานหนาที่เสร็จแลวก็แมบานยุคใหมสงเสริมการทองเที่ยวก็คือ
การหารายไดเขาบานอีกทางหนึ่งชวยพอบาน แตวันนี้ประเทศไทยของเราตื่นเชามา
พอบานมาชวยแมบานลางจาน ถูบาน ------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๒๗๔/๑ 
 



 ๖๑๘
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เราก็เลยไมรูวาอเมริกาคิดอยางไร เราก็เลยไมรูวาสิงคโปรเขามีเทมาเส็กอยางไร  
เราก็ไมรูวาประเทศตาง ๆ เขาไปอยางไร เพราะวาเรามัวแตแยงงานทํากันเอง วันนี้ 
ตองคิดใหมครับ แลวผมเชื่อวาศักยภาพของคณะรัฐมนตรีในชุดปจจุบันสามารถทําได 
เพียงแตเอาทองถิ่นมาใหเกิดประโยชน และกราบเรียนวาในเรื่องของปญหาการทุจริต 
หรืออะไรตาง ๆ ก็ตาม ในเมื่อมอบอํานาจไปแลวก็ตองมีการตรวจสอบอยางเขมขน  
ผิดภายใน ๖ เดือน ตองใหจบเลย เพราะวาเงินที่ใหไปแลวรัฐบาลก็ไมตองมายุงกับ 
เร่ืองที่ไมเปนเรื่อง นายกรัฐมนตรีไมตองมาใหสัมภาษณในเร่ืองเล็ก ๆ ตามทองถิ่น 
นายกรัฐมนตรีจะไดมองไปขางหนาวาจะนําประเทศไทยกาวไปในเวทีโลกอยางไร  
อันนี้เปนเรื่องสําคัญ ผมอยากเห็นรัฐบาลใหความสําคัญกับทองถิ่นในเงินงบประมาณ 
ที่มอบใหกับทองถิ่นไป  
   ทานประธานครับ แลวสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นนั้นใกลชิดกับประชาชน รูปญหา รูความตองการ ผมเองเรียนวา ขออนุญาต
เอยนาม ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทานนายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี ซึ่งทานมี
วิสัยทัศนที่กวางไกล และเปนนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากอน ตองถือวาทานจะวาง
รูปแบบงบประมาณของประเทศไทยไปแบบนักธุรกิจรุนใหม ดังเชนกับที่เราเคยกลาวกัน
ตลอดมาวา รายจายประจํานั้นเราจะไมพูดถึง นี่ละครับที่ทําใหรายจายประจํานั้นเพิ่มขึ้น
ทุกป ในป ๒๕๕๑ แลวก็ป ๒๕๕๒ เพิ่มขึ้นมา รายจายประจําของงบประมาณแผนดิน 
ของประเทศไทยนั้นประกอบดวย คาตอบแทน เงินเดือน แตยังมีคาวัสดุ ยังเปรียบ
เหมือนกับมีงบกาวหนา หรืองบลงทุนแฝงอยูในรายจายประจํา ไมใชเปนรายจายประจํา
จริง ๆ ลวน ๆ เพราะสิ่งที่เราพูดกันวาเราจะไมยุงกับรายจายประจํา ทําใหเกิดรายจาย
ประจําโตขึ้นทุกป ๆ แลวผมเชื่อวาทานรัฐมนตรีเองก็คงไมอยากจะไปกาวลวงในเรื่อง 
แตละกระทรวง แตมีเหตุผลเพราะมันหมายถึงงบแตละบาท แตละสตางคที่จะมา 
พัฒนาประเทศ มาในดานของการลงทุน แลวที่สําคัญที่ผมเฝาดูแลวแปลกใจมากก็คือวา 
ในปญหาของกระทรวงตาง ๆ มีทานสมาชิกคงไดเคยชี้ไปบางแลว ผมเองก็อยากจะชี้ 
ใหพี่นองและใหทานประธาน และพี่นองสมาชิกอยู ณ ที่นี้ไดทราบ กรณีของงบในเรื่อง 
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ของการแกไขปญหายาเสพติด วันนี้ผูมีหนาที่โดยตรงคือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
และ  ป .ป .ส .  กลับมีงบประมาณในการดํา เนินการไม เพียงพอ  แตในสวนของ 
กระทรวงสาธารณสุขกลับมีในเร่ืองของการปราบปรามผูมีอิทธิพล ปญหายาเสพติด 
ซึ่งไมนาจะเกี่ยวของ คณะกรรมการอาหารและยาก็มีงบประมาณในสวนนี้หลายลานบาท 
กรมสุขภาพจิตก็อาจจะเกี่ยวของบาง แตก็ไมนาจะมากมาย ถาทานประธานดูจาก 
เลมขาวนะครับ และที่สําคัญในสวนของกรมการแพทย แผนงานปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติดเรงดวน ปราบปรามผูมีอิทธิพล ๓๐๐ กวาลานบาท คณะกรรมการ
อาหารและยา แผนงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดเรงดวน ปราบปรามผูมีอิทธิพล  
๑๔ ลานบาท เปนเงินหลายลานบาทมากมายพอสมควร ผมก็ไมทราบวาในดานใด  
แตถาเกิดไปรวมอยูในหนวยงานเดียวใหเจาหนาที่ตํารวจ ป.ป.ส. ผูที่เกี่ยวของดําเนินการ  
 

      - ๒๗๕/๑ 
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ผมเชื่อวาจะทําใหเกิดประโยชนและจะไดผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผมเองดวยเวลาอันจํากัด 
ก็คงขอใชเวลาเพียงเทานี้ แลวก็ฝากถึงรัฐบาลวาวันนี้ทานตองใชทองถิ่น นําทองถิ่นมา 
ใหเกิดศักยภาพเงิน ๔ แสนกวาลานบาท ที่ลงไปทองถิ่นตองมีผลตอการพัฒนาประเทศ  
เงินหลายแสนลานที่ลงไปตองเกิดประโยชน ก็ขอบคุณทานประธานครับที่ไดใหโอกาสผม
ในการชี้แจงงบประมาณครั้งนี้ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณมากครับ ตามเวลา
ตอไปเชิญคุณอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน ๕ นาทีนะครับ 
  นางอุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน  (ศรีสะเกษ) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ดิฉัน อุดมลักษณ เพ็งนรพัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคมัชฌิมาธิปไตย จากการที่ดิฉันไดศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดิฉันก็เห็นดวยกับรัฐบาลที่เห็นความสําคัญของ 
เร่ืองน้ํา เพราะวาเรื่องน้ําเปนเรื่องที่สําคัญ รัฐบาลไดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับน้ํา ถือวา 
เปนภาระเรงดวนของประเทศ สวนตัวดิฉันเองไดสนใจในเรื่องน้ําบาดาล น้ําบาดาลดื่มได 
เนื่องจากวาดิฉันเปน ส.ส. จังหวัดศรีสะเกษ แลวเปน ส.ส. ที่อยูภาคอีสาน ซึ่งภาคอีสานนี้
ทานก็อาจจะทราบแลววาเปนภาคที่ขาดแคลนน้ํา ไมวาจะเปนน้ําดื่มใชสําหรับอุปโภค
บริโภค เราอาจจะไมไดน้ําดื่มที่ถูกสุขลักษณะเทาไร ถาเกิดวามีโครงการน้ําบาดาลดื่มได 
ก็จะเปนประโยชนกับพอแมพี่นองชาวภาคอีสานเปนอยางมาก ซึ่งน้ําบาดาลที่ดื่มได 
จากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีกรมน้ําบาดาลอยูไดทํา
โครงการเกี่ยวกับน้ําบาดาลดื่มไดของโรงเรียน ดิฉันไดดูวาโครงการนี้ที่เขาจัดทําขึ้นมา 
มีประมาณสัก ๒,๕๐๐ โรงเรียน แตวางบที่ไดนี่รูสึกวาจะนอยมาก ถาจะทําไดก็คือ 
ในงบประมาณป ๒๕๕๒ นี้อาจจะทําไดอยูประมาณสัก ๔๐๐ โรงเรียน แตตัวดิฉันเอง 
เห็นวานาจะไดมีการเพิ่มงบประมาณในสวนนี้มากขึ้น เพราะวาเด็ก ๆ ที่จะไดดื่ม 
น้ําสะอาดที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้นตามงบประมาณที่จะไดน้ําบาดาลที่ดื่มไดมีจํานวนนอย 
น้ําบาดาลที่ดื่มไดเปนน้ําสะอาดจะทําใหเด็ก ๆ ไดดื่มน้ําสะอาด ทําใหไมเกิดโรคภัยไขเจ็บ 
จะทําใหรัฐบาลนี้ประหยัดงบประมาณคาใชจายในการรักษาโรค เพราะถาเกิดวาไมได 
 



 ๖๒๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              ณัฐวัฒน ๒๗๕/๒ 
 
ดื่มน้ําสะอาดก็จะทําใหเกิดโรคไดหลายอยาง ไมวาจะเปนระบบทางเดินอาหาร แลวก็ 
ทําใหเกิดโรคนิ่วแลวก็หลายโรคตามมา ดิฉันก็ฝากทานประธานผานไปยังรัฐบาลแลวก็ 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของวาอยากจะใหเพิ่มงบประมาณในสวนนี้ดวย เด็ก ๆ จะไดดื่มน้ําสะอาด
มากยิ่งขึ้น  
   แลวอีกอยางหนึ่ง ดิฉันอยากจะฝากทางรัฐบาลเกี่ยวกับเร่ืองเบี้ยยังชีพ
คนชรา คนพิการ อยากจะใหจัดสรรกันอยางทั่วถึง  
   แลวอีกอยางก็คือ อปพร. อสม. ซึ่งมีประมาณลานคนทั่วประเทศ ซึ่งเปน 
ผูชวยทางดานงานสาธารณสุขที่สําคัญผูหนึ่ง ก็อยากจะใหมีคาตอบแทนใหพวกเขา
เหลานั้นบาง  
   ดิฉันก็อยากจะใหทุกสวนที่เกี่ยวของไดเห็นความสําคัญในเรื่องที่ดิฉัน 
ไดกลาวมา ก็ขอขอบพระคุณทานประธานที่เปดโอกาสใหดิฉัน กราบขอบพระคุณคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ เชิญคุณวีระวัฒน 
โอสถานุเคราะห ครับ 
 

            - ๒๗๖/๑ 
   
 



 ๖๒๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๒๗๖/๑ 
 
   นายวีระวัฒน โอสถานุเคราะห (กาฬสินธุ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
กระผม  วีระวัฒน  โอสถานุ เคราะห  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดกาฬสินธุ  
พรรคพลังประชาชน มีคํากลาวไววา ถาหากอยากจะดูวาประเทศชาติจะไปทางไหน 
ก็สามารถดูไดจากการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณประจําป ๒๕๕๒ นี้กระผมมี 
ความยินดีและชื่นชมรัฐบาลวาประเทศไทยเราเดินมาถูกทางแลวครับ เมื่อ ๕๐ ปที่แลว 
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี มีขอความตอนหนึ่งในเนื้อเพลงที่วา 
๑๘ ลานภาคภูมิในใจไผทชโย ๕๐ ปผานมาประชากรประเทศไทยเราเพิ่มขึ้นถึง  
๖๐ กวาลานคน ๓ เทากวาตัว และอีกไมนานเกินรออีกประมาณไมกี่ทศวรรษขางหนา 
เราก็คงจะเห็นประชากรของประเทศเราถึง ๘๐ ลานคน แตในขณะเดียวกันพื้นที่
การเกษตรในประเทศเราไมไดเพิ่มขึ้นครับมีแตลดลง ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปที่ผานมา 
ทางสหประชาชาติไดบอกวา ประเทศไทยพื้นที่การเกษตรลดลงไปถึง ๑๕ เปอรเซ็นต  
ทําใหประเทศไทยเรา ณ ปจจุบันมีพื้นที่การเกษตรเพียง ๓๒๐ ลานไร จาก ๓๒๐ ลานไร 
มีเพียงแค ๖๐ ลานไรที่สามารถจะปลูกขาวได นี่ละครับคือปญหาที่พื้นที่ลดลงสําหรับ
การเกษตร ในขณะเดียวกันประชากรของประเทศก็เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นผมจึงเห็นวา
รัฐบาลเดินมาถูกทางแลวครับ ที่คํานึงถึงวาจะหาหนทางใดที่จะเพิ่มผลผลิตทางดาน
การเกษตรตอไรทั้งจํานวนและทางดานคุณภาพ จึงเห็นไดวาทางรัฐบาลไดจัดงบประมาณ
ประจําป ๒๕๕๒ วาในการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
ในยุทธศาสตรของการฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศถึง ๓๙,๐๖๘ ลานบาท เทียบเทา  
๒ เปอรเซ็นตของงบประมาณ หรือวา ๓๐ กวาเปอรเซ็นต หรือ ๑ ใน ๓ ของงบยุทธศาสตร
ฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ แสดงใหเห็นวารัฐบาลใหความสําคัญในการจัดการน้ํา
เพื่อที่จะเตรียมการรองรับในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ผลิตขาวใหเปนอาหารเพียงพอกับประชากรที่ประเทศเราจะเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน 
ก็ใหมีเหลือที่จะสงออกเพื่อจะทํารายไดเขาประเทศ ผมอยากจะขอฝากทานประธาน 
ไปยังรัฐบาล ขอใหทางรัฐบาลพาประเทศไทยเราไปเปนไรซ โบล (Rice bowl) ของภูมิภาคนี้
หรือเปนไปไดของเอเชียหรือของโลก เพราะตอไปอาหารเปนสิ่งที่แนนอนตองเพิ่มขึ้น  
 



 ๖๒๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๒๗๖/๒ 
 
ทําไมถึงเพิ่มขึ้นครับ เพราะประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีกไมนานเกินรอเราจะเห็นประชากรโลก
ของเราถึง ๗,๐๐๐ ลานคน อันนี้มันก็เขาหลักมัลทิเชียนของทางดานเศรษฐศาสตร 
นอกจากนี้แลวอยากจะขอฝากทานประธานไปยังรัฐบาลใหชวยจัดการบริหารน้ํา 
แบบบูรณาการใน ๒๕ ลุมน้ํา ทําอยางไรที่จะใหประเทศเราเปนอูขาวอูน้ําของเอเชีย 
และของโลก นอกจากนี้อยากจะขอฝากทานประธานไปยังรัฐบาลใหทางรัฐบาลชวยจัดงบ
ในการพัฒนาแหลงน้ํา ลําหวยตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอีสาน เพราะในภาคอีสาน
ในฤดูฝนลําหวยตาง ๆ จะมีน้ํามาก แตพอถึงหนาแลงน้ําพวกนี้ไหลลงไปหมด ลงไปสู
แมน้ําใหญ ๆ ก็ทําใหไมมีน้ําเหลือใช จึงอยากขอฝากรัฐบาลชวยจัดงบประมาณ 
เพื่อสรางฝายขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ํา และในขณะเดียวกันก็จัดระบบสงน้ําในระบบทอ 
ซึ่งเปนการลงทุนสูงสักหนอย แตในอนาคตมันจะคุมกวา --------------------------------------- 
 

 - ๒๗๗/๑ 
 



 ๖๒๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   นิวรา ๒๗๗/๑ 
 
   อีกสิ่งหนึ่งครับ อยากจะขอฝากรัฐบาลชวยคํานึงถึงเรื่องโครงการบึงอราม
ซึ่งเริ่มตนสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ครม. สัญจรที่จังหวัดกาฬสินธุ แต ณ ตอนนี้
ชลประทานไดขุดลอกไปเพียงครึ่งเดียวเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ยังไมไดขุดลอก ผานระยะเวลา
มาเกือบ ๓ ปแลวครับ อยากจะขอฝากรัฐบาลใหโครงการนี้แลวเสร็จเพื่อจะไดเปน 
แหลงสมบูรณในการที่จะกักเก็บน้ําสําหรับพื้นที่ที่อยูสูง เชน ตําบลคลองขาม ตําบลโนนสูง 
และตําบลอิตื้อ ถาหากวาทิ้งไวตอไปแลวโครงการนี้จะตองใชงบประมาณมากขึ้น  
เพราะน้ํามันมันจะเพิ่มขึ้นครับ  
   อีกขอสังเกตหนึ่ง ผมอยากจะขอฝากรัฐบาลไวก็คืองบพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเคราะหผูสูงอายุ ซึ่งรัฐบาลจัดงบไวเพียงนอยนิดเพียงแค ๔๒๗ ลานบาท  
ตอไปจํานวนผูสูงอายุของบานเราจะสูงขึ้น เพราะอายุจะยืนขึ้นเนื่องจากมีวิวัฒนาการ
ทางการแพทยและความเปนอยูดีขึ้น ถาหากจํานวนผูสูงอายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
แตงบที่จะไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเคราะหผูสู งอายุนอย  ตอไปผูสู งอายุ 
แบบชาวบาน ๆ ก็จะอยูแบบธรรมดาและตามยถากรรม ผมไมถึงขนาดที่จะเรียกวา 
ทําแบบตางประเทศที่เขาจะดูแลผูสูงอายุ ที่คิดวาจะใหผูสูงอายุเขามาอาศัยอยูที่บานเรา 
เพราะจํานวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาทตอเดือนที่เขาไดเขาใชอยูในประเทศเขามันอยูใน
ลักษณะแบบอัตคัด แตถาหากมาอยูในประเทศเราก็สามารถอยูอยางสบาย นี่ละครับ 
เขากําลังมองหาประเทศเราเปนแหลงที่เขาจะใหผูสูงอายุเขามาอยูตรงนี้ เพราะฉะนั้น
อยากจะขอฝากรัฐบาลชวยเพิ่มงบประมาณสําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยครับ 
ผมขอฝากรัฐบาลวาผมขอสนับสนุนงบประมาณ ป ๒๕๕๒ ครับ ขอขอบคุณ สวัสดีครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ 
ผมอยากจะปรึกษาสักนิดหนึ่ ง  วิปฝายคานและฝายรัฐบาลชวยดูดวยนะครับ  
เพราะฝายรัฐบาลเสนอมาทั้งหมดเหลืออยูราวเกือบ ๕๐ คน แลวฝายคานก็เหลืออยู  
๑๐ กวาคน เชิญคุณจุฤทธิ์ ชวยปรึกษาหารือกันดวยครับ เดี๋ยวเวลาไมให 
    นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฏ (พังงา) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
กระผม นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดพังงา พรรคประชาธิปตย  
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กอนอื่นผมขอเรียนทานประธานวาผมมีเวลาแค ๖ นาที ถาสมมุติตองเกินเลยไป  
ทานผูอภิปรายตอไปคือทานธีระชาติก็ยินดีใหใชเวลาของทานสวนหนึ่ง เพื่อทานประธาน
จะไดไมตองเตือนผมเวลาหมดเวลา ๖ นาที ขอบคุณครับ   
   ทานประธานครับ กระผมไดศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กอนอื่นตองเรียนวารูสึกเปนหวงแทนพี่นอง
ชาวไทย เหตุผลสําคัญเพราะวาผูนําที่จะบริหารงบประมาณดังกลาวชื่อ นายสมัคร  
สุนทรเวช  เหตุผลที่ผมไม ม่ันใจเพราะวาเมื่อวานผมเพิ่งลงมติไมไววางใจทานไป 
เพราะฉะนั้นเวลาภายในวันเดียวกระผมคงไมสามารถเปลี่ยนความรูสึกลงได ณ ตอนนี้  
   ยุทธศาสตรที่ ๑ ในหนังสืองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ การฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ ๑.๑๖ แผนงานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบชลประทาน ๓๙,๐๖๘ ลานบาท เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนน้ําเรงดวน 
รวมทั้งกอสรางและปรับปรุงระบบประปาภูมิภาค อีกสักครูผมจะมีตัวอยางใหทานดู
เกี่ยวกับโครงการดังกลาว  
   อีกอันหนึ่งยุทธศาสตรที่ ๔ เสริมสรางขีดความสามารถระบบสงน้ํา 
สิ่งที่ผมจะอภิปรายตอไปนี้เขาใจวาทานสมาชิกทานอื่นยังไมไดอภิปราย แลวก็เขาใจวา 
ทานนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนผมอยูฟงทานพูดเรื่องน้ําตั้งแตสามทุมจนถึงสี่ทุมทานไมอภิปราย 
เ ร่ืองดังกลาว มีโอกาสจะถามทาน ทานประธานสมศักดิ์ก็บอกวาขอไวครั้งตอไป  
ผมก็จะใชโอกาสตรงนี้ในการอภิปราย ผมเขาใจวาปญหา ณ วันนี้เกี่ยวกับการแกปญหาน้ํา
ในสวนของรัฐบาลก็คือการขาดความเปนเอกภาพในการจัดการเรื่องน้ํา --------------------- 
 

 - ๒๗๘/๑ 
 
 

 
 



 ๖๒๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ              เบญจมาภรณ  ๒๗๘/๑ 
 
ณ วันนี้ เรารอใหทานนายกรัฐมนตรีทําคนเดียวไมไดครับ รอใหกรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณทําหนวยงานเดียวทําไมไดครับ รอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหนวยงานเดียวทําไมไดครับ เหตุผลที่ทําไมไดเพราะวามีอยูโครงการหนึ่ง
เร่ิมตั้งแตป ๒๕๔๗ มาถึงวันนี้ป ๒๕๕๑ โครงการเปนงอยครับ มีขาขางเดียว มีแขนขางเดียว 
ตัวไมมี หัวขาด หางขาดครับ โครงการน้ํา ๒ วันที่เราพูดกันมาสวนใหญเปนน้ําเพื่อ
การเกษตร แตสิ่งหนึ่งที่เราไมไดพูดกันและสรางรายไดใหกับประเทศ ก็คือโครงการ 
น้ําเพื่อการทองเที่ยว โครงการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ในสวนของฝงอันดามัน 
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ หารายไดทองเที่ยวเขาประเทศปละแสนลานบาท
ผมเปดในหนังสืองบประมาณ เราไดโครงการศึกษาเรื่องน้ํา ๕๐ ลานบาท ที่นาเปนหวง 
ก็คือป ๒๕๕๒ จะไดแค ๑๐ ลานบาทครับ โครงการดังกลาวก็คือโครงการวางทอสงน้ํา
จากเขื่อนรัชประภาไปเกาะภูเก็ต ซึ่งจะผานจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา อันนี้เปน 
แผนระยะยาวในการแกปญหาเรื่องน้ํา แตแผนระยะสั้นก็คืออางเก็บน้ําเขาหลัก-ลํารู
๑,๑๐๐ ลานบาท เร่ิมตั้งแตป ๒๕๔๗ ผมขออนุญาตโชวภาพใหทานประธานดูครับ  
นี่คือทอสงน้ําที่จะใชสําหรับตอเนื่องกับอางเก็บน้ําเขาหลัก-ลํารู ณ วันนี้ทานประธาน
อาจจะมองไมเห็นเพราะหญาขึ้นคลุมหมดแลวครับ การประปาสวนภูมิภาคอนุมัติ
โครงการแลว ๒๔๒ ลานบาท ณ วันนี้การประปาสวนภูมิภาคอนุมัติครับ แตชลประทาน
ซึ่งตองทําโครงการอีก ๑,๑๐๐ ลานบาทจนบัดนี้ยังไมเรียบรอย เหตุเพราะวาพื้นที่ดังกลาว
สวนหนึ่งติดอยูในเขตอุทยานแหงชาติเขาหลัก-ลํารูจนถึงวันนี้ยังไมมีการใชพื้นที่ดังกลาว
สําเร็จ ผมถามจากเจาหนาที่วาสําเร็จเร็วสุดวันไหน เขาบอกวาตองเขา ครม. ๓ ครั้ง 
เพื่อขอใชพื้นที่ เปลี่ยนจากอุทยานมาเปนปาสงวนใชเวลาเร็วสุดปครึ่ง ปครึ่งทําอางเก็บน้ํา 
ไดเลยไหม ยังไมไดครับ ตองขออนุญาตใชจากอุทยานเปนปาสงวน ตองขอใชจาก 
ปาสงวนอีกเร็วสุด ๖ เดือนครับ เร็วสุดเราไดใชน้ําปไหน ป ๒๕๕๓ อันนั้นคือเร่ิมโครงการ 
ถาสําเร็จ ถารัฐบาลยังเปนชุดเดิมและใหความจริงใจในการแกปญหาเรื่องน้ํากับพี่นอง
ประชาชน แตถารัฐบาลไมจริงใจใชเวลาในการกอสรางประมาณ ๔-๕ ป ผมคิดวา 
ป ๒๕๖๐ เราก็ไมไดใชน้ํา เพราะฉะนั้นผมเปนหวงแทนพี่นองคนไทย เปนหวงแทน 
 



 ๖๒๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ  ๒๗๘/๒ 
 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันนี้ที่ เราตั้งความหวังวารัฐบาลจะแกปญหาเรื่องน้ํา  
ซึ่งนับหนึ่งวันนี้ไมทราบสําเร็จอีก ๑๐ ปขางหนาหรือเปลา นั่นคือประการที่ ๑  
  ผมขอพักเรื่องโครงการนี้ ไว แลวผมขอฝากอีกประการหนึ่งสําหรับ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ราษฎรสวนหนึ่งตองการเงินชดเชย ณ วันนี้ 
ในสวนที่เขาจะไปสรางอางเก็บน้ําในที่ของราษฎร เขาใจวายังติดมติ ครม. ในการหาม
จายเงินชดเชยกอน ถาอางเก็บน้ํายังไมเร่ิมนับหนึ่งไดสราง ราษฎรรอนานแลวครับ 
ตั้งแตป ๒๕๔๙ เซ็นรับรองคาพืชผลหมดแลว ณ วันนี้ราษฎรเขารออยูครับ โรงแรม 
แถวเขาหลักคึกคักรออยูครับ ที่จะใชน้ําจากโครงการอางเก็บน้ําดังกลาว ฝากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังดวยครับ 
    อีกเรื่องหนึ่ง ผมถือโอกาสตรงนี้เปนตัวแทนของเกษตรกรพี่นองชาวสวนยาง
ทั้งหมด เพื่อจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะหสวนยาง ผมคิดวา ณ วันนี้กระทรวงเกษตร
และสหกรณมองเห็นปญหา แตยังแกไมไดอยางเสร็จสมบูรณ ราคายางไดราคาดีครับ
กิโลกรัมเกือบ ๑๐๐ บาท บางชวง ๖๐-๗๐ บาท เพราะฉะนั้น ๑๐๐ บาท เราจะจายเงิน 
เขากองทุน ๒ บาท สมัยกอนกิโลกรัมละ ๒๐ บาทขาย ๕ กิโลกรัมถึงจะได ๒ บาท  
ณ วันนี้ขายกิโลกรัมเดียวกองทุนไดเงิน ๒ บาทแลวครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เปนปญหา  
ณ วันนี้เกี่ยวกับเร่ืองราคาปุย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ยังไมสามารถบูรณาการ 
ไมสามารถจัดการปญหาเรื่องปุยใหแกเกษตรกรได ณ วันนี้ชาวสวนยางจะไปเอา 
ยางสงเคราะหไปถึงเสร็จไมไดปุยครับ เหตุเพราะอะไรครับ ตองจายเพิ่มกระสอบละ  
๓๐๐ บาท ขับกระบะไปเสียคาน้ํามันไปกลับ ๑,๐๐๐ บาทเพื่อใหเอาปุย ๑๐ กระสอบ 
ไปถึงไมไดครับ กลับมาบานอีกรอบหนึ่งไปหาเงิน ๓,๐๐๐ บาทไปวางใหเขากอน 
เพื่อไดปุย ๑๐ กระสอบ จายเพิ่มกระสอบละ ๓๐๐ บาทถึงจะไดปุยกลับมาบาน ----------- 
 

- ๒๗๙/๑ 



 ๖๒๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๗๙/๑ 
 
ไปกลับ ๒ รอบ คาน้ํามัน ๒,๐๐๐ บาท รวมแลวเพิ่มกระสอบละ ๕๐๐ บาท นี่คือประเด็น 
ปญหาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณตองเขาไปแกไข ผมแนะแนวอยางนี้ครับ ณ วันนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองเพิ่มเงินสงเคราะหกองทุนการทําสวนยางไรละ 
๙,๐๐๐ บาท ที่ทานทําตอนนี้ไมพอแลวครับ เดือนหนาไรละ ๑๑,๐๐๐ บาท ผมวาไมพอ
ถาปุยยังขึ้นราคาไปอีก เพราะฉะนั้นทานตองมีแนวคิดในการจัดการ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร  
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานจุฤทธิ์ครับ ทานเลยเวลาพอสมควรแลวครับ  
   นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฏ (พังงา)  : ทานครับ ตะกี้ผมเรียนทานประธานชัย 
ไวแลวครับวาผมใชเวลาของทานธีระชาติทานตอไปครับ ทานเพิ่งขึ้นมานะครับ  
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ขอบคุณครับ เชิญครับ 
   นายจุฤทธิ์  ลักษณวิศิษฏ (พังงา)  : ขอบคุณมากครับ ทานประธานครับ 
ผมคิดวา ณ ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณตองคิดแนวทางในการจัดการเรื่องกองทุน 
อุดหนุนสงเคราะหสวนยางแบบลอยตัวครับ ลอยตัวเฉพาะในสวนของปุยที่เพิ่มขึ้น 
หรือลดลงในแตละชวงแตละโอกาส อันนี้เปนแนวทางนะครับ สวนหนึ่งคือใหเกษตรกร 
มีทางเลือกตั้งสหกรณนําปุยมาผสมกันเอง  มีตัวอยางสหกรณหลายที่ที่ประสบ
ความสําเร็จแลวก็จัดการเรื่องปุยไดดีโดยไมตองพึ่งรัฐบาล แตผมคิดวาภาพรวม 
ทั้งประเทศเกษตรกรชาวสวนยางยังตองการการพึ่งพาจาก สกย.  
   อีกสวนหนึ่งแนวทางสุดทาย ผมคิดวา ณ วันนี้รัฐบาลอาจจะตองกลับมา 
เปนผูซื้อปุยใหเกษตรกรเหมือนเดิม เพราะวาในอดีตรัฐจะจัดหาปุยใหเกษตรกร  
แตมาสมัยทานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทักษิณ ปรากฏวาทานใหเงินเกษตรกรไปซื้อปุยเอง  
สรางปญหาอยางนอย ๒ ประการ ๑. ปุยในทองตลาดไมไดคุณภาพ ๒. ปุยราคาไมแนนอน 
 



 ๖๒๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                สายชล ๒๗๙/๒ 
 
ทําใหราษฎรเดือดรอน เพราะฉะนั้นรัฐจะตองกลับมาเปนฝายจัดหาปุยใหแกเกษตรกรเอง 
ซึ่งเกษตรกรจะลดภาระในสวนนั้นไปได ผมขอฝากไวเทานี้ครับในสวนของ สกย.  
ดวยเวลาที่จํากัด 
   ประการสุดทายครับทานประธาน เกี่ยวกับเร่ืองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเจาของอุทยานแหงชาติทั่วประเทศจํานวนมาก เมื่อเราตองการ
สรางโครงการตาง ๆ ที่จะใชประโยชนในทองถิ่นตาง ๆ เชน กอสรางมหาวิทยาลัย  
ผมไดเคยหารือในสภานี้ไปแลวครั้งหนึ่ง พื้นที่อุทยานไปทับซอนพื้นที่ของกรมที่ดิน 
ในสวนของที่สาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา  
จะไปกอสรางสรางไมไดครับ อุทยานไปอางความเปนเจาของพื้นที่ ผมคิดวา ณ วันนี้ 
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะตองไปเอาพื้นที่ตัวเองออก เพราะวา 
ทางจังหวัดไดทําเรื่องขึ้นมาแลววาพื้นที่ดังกลาวเปนของกรมที่ดินจริง อันนี้คือเอกภาพ 
ในการบริหารราชการแผนดินในสวนของรัฐมนตรีทุกทาน ที่ผมเปนหวงเพราะวา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพรรคหนึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พรรคหนึ่ง ทานนายกรัฐมนตรีพรรคหนึ่ง นี่คือปญหาในการบริหารราชการแผนดิน  
   สุดทายครับ กอนที่ผมจะจบไปผมคิดวางบประมาณ ป ๒๕๕๒ เทาที่ผมดู 
ผมถือวาพอใชได แตประการสําคัญถาอยากใหงบประมาณดังกลาวเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลดีที่สุด ผมขอเรียนวารัฐมนตรีทุกทานจะตองพอไดแลว ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานปรีชาพล พงษพานชิ ๑๐ นาทีนะครับ  
   รอยโท ปรีชาพล พงษพานิช (ขอนแกน)  : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
รอยโท  ปรีชาพล  พงษพานิช  สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  พรรคพลังประชาชน  
จังหวัดขอนแกน ตองกราบขอบพระคุณทานประธานครับที่ใหโอกาสกระผมไดทําหนาที่
ของผูแทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งหลังจากนี้ผานสภาทั้ง ๒ สภาไปก็จะเปน
กฎหมายที่สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารประเทศเพื่อใหทุกขสุข 
 



 ๖๓๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                สายชล ๒๗๙/๓ 
 
ของพี่นองประชาชนตอไป จากที่กระผมไดศึกษาขอมูลเอกสารงบประมาณ ซึ่งผมถือวา
เปนลังขนาดใหญพอสมควรก็ตองชื่นชมครับ ขอสนับสนุนรัฐบาลที่มีความกลาหาญ 
ในการจัดสรรงบประมาณขาดดุลอยางตอ เนื ่อง  เนื ่องจากในสภาพปจจุบ ัน 
สภาพเศรษฐกิจซึ่งเราตางทราบกันดีวามีสภาพเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยสักเทาไรนัก  
มีผลกระทบตอการขยายตัว สภาพเศรษฐกิจจากแฟคเตอร (Factor) ตาง ๆ ไมวาจะเปน
เร่ืองของอัตราเงินเฟอที่พุงทะยานสูงขึ้นอยางรวดเร็วตามภาวะของราคาน้ํามันแพงก็ดี 
ราคาสินคาอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นก็ดี การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่สงผลตอการสงออกก็ดี 
ในภาคบริการก็ดีหรือการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่มีแนวโนมที่จะลดลง ทานประธานครับ 
ภารกิจตาง ๆ เหลานี้ ปจจัยตาง ๆ เหลานี้แมวาจะไมเอื้ออํานวยตอการบริหารประเทศ  
 

- ๒๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
    



 ๖๓๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๒๘๐/๑ 
 
แตในฐานะที่รัฐบาลนั้นมีสวนจะตองเปนหัวใจสําคัญในการดูแลทุกขสุขของพี่นอง
ประชาชน จากที่ดูการจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๒ นี้ก็เห็นวาทางรัฐบาลนั้นไดกําหนด
ยุทธศาสตรเพื่อเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณไว ๘ ยุทธศาสตรบวกกับ ๑ รายการ 
ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาวนี้ก็นําเอานโยบายของรัฐบาลมาเปนตัวตั้ง มีงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สูงถึง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท แบงเปนรายจายประจํา 
รายจายลงทุน รายจายชําระคืนตนเงินกู รายจายผูที่ใชเงินคงคลัง ทานประธานทีเ่คารพครบั 
จุดเดนของงบประมาณป ๒๕๕๒ นี้ตองขอชื่นชมรัฐบาลที่มียุทธศาสตรที่คอนขางจะชัดเจน 
นอกจากจะสอดคลองกับนโยบายของคณะรัฐบาลแลว ยังเปนการสอดคลองกับ 
แผนบริหารราชการแผนดิน ๔ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ ดวย 
แลวก็มีกระบวนการที่เราเรียกวา รีดิพลอย (Redeploy) หรือวาการทบทวนภารกิจที่มองวา
ภารกิจไหนดีเราคงไว อันไหนไมดีเราก็ปรับลดลงไปนะครับ อีกทั้งมีการตรวจสอบ
ประเมินผล ซึ่งจุดประสงคสําคัญก็เพื่อใหการบริหารงบประมาณแผนดินซึ่งถือวาเปน 
ภาษีอากรของพี่นองราษฎรใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพและสูงสุด 
   ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันหลาย ๆ วันผานมานะครับ มีการพูดถึง 
เร่ืองของหลายคนมองวางบของรายจายลงทุนเปนจุดออนของงบประมาณป ๒๕๕๒  
แตผมกลับมองไมเหมือนกัน การที่รัฐบาลนั้นจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุนสูงถึง  
๔ แสนกวาลานบาทนั้น จริง ๆ แลวแนนอนครับในเชิงถาเราเปรียบเทียบรายจายลงทุน 
ป ๒๕๕๒ กับป ๒๕๕๑ มันลดนอยกวา ลดนอยลง แตอยาลืมวาความแตกตางระหวาง
สภาพสังคม สภาพการเมืองของปนี้กับปที่แลวนั้นมีความแตกตางกัน ขอไดเปรียบของเรา
ในวันนี้ก็คือเราเปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ฉะนั้นเราก็จะมีเงินกูที่จะมาเสริม 
ในโครงการตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องของโครงการเมกะโปรเจกตก็ดีนะครับ ยกตัวอยางเชน 
โครงการแมส ทรานซิท (Mass transit) หรือวารถไฟฟาก็จะมีเงินงบประมาณ เงินกูเขามาอีก 
๔-๕ แสนลานบาท หรือเรื่องโครงการผันน้ําที่ทานนายกรัฐมนตรีมีดําริถึงก็จะมีเงิน 
เขามาถึง ๓ แสนลานบาท สิ่งเหลานี้เงินงบประมาณเหลานี้จะเปนการกระตุนฟนฟูเศรษฐกิจ 
เพิ่มสภาพคลองแลวก็แกปญหาในปจจุบันนี้ แตแนนอนครับการจัดสรรงบประมาณ 
 



 ๖๓๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๘๐/๒ 
 
ป ๒๕๕๒ ก็มีขอจํากัดเชนกัน ซึ่งถือวาเปนจุดออนครับ ยกตัวอยางใหฟงครับวารัฐบาล 
ปจจุบันนี้เขามาบริหารราชการแผนดินในชวงเปลี่ยนตองบป ๒๕๕๑ นั้น มีการเริ่มใช 
มาตั้งแตเดือนตุลาคม ป ๒๕๕๐ รัฐบาลเขามาเดือนกุมภาพันธรับภารกิจ รับปญหา 
ที่สะสมไว แตสิ่งหนึ่งนั้นที่ไมได รับก็คือเงินงบประมาณ เงินที่ได รับนั้นมีนอยครับ  
อาจจะไมเพียงพอ ทําใหเร่ืองของนโยบายเรงดวนรัฐบาลหลายนโยบายนั้นไมสามารถ
ขับเคลื่อนหรือดําเนินการได กลับกลายเปนภาระของรัฐบาลปจจุบันที่ตองหางบมาเพิ่ม
เพื่อใหการดําเนินนโยบายสามารถทําได พูดงาย ๆ ก็คือเราตองใชงบประมาณป ๒๕๕๒ 
เขาไปทําภารกิจของป  ๒๕๕๑  แลวก็ป  ๒๕๕๒  ดวย  ทานประธานที่ เคารพครับ 
นอกจากนั้นยังไมพอนะครับ ขอจํากัดของงบประมาณป ๒๕๕๒ นี้รัฐบาลยังตองไป 
ใชจายเพื่อชดใชเงินคงคลังซึ่งรัฐบาลที่แลวนั้นกอหนี้ไวสูงถึง ๒๗,๕๔๐ กวาลานบาท 
ฉะนั้นผมถือวาถึงแมวาจะมีขอจํากัดหลาย ๆ ประการก็ตาม แตโดยรวมผมถือวา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้นเปนที่นาพึงพอใจ  
   แตก็มีเหตุผลบางประการและบางหัวขอที่ผมขอตั้งขอสังเกตไว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเด็นเรื่องของดานสาธารณภัย ถาทานประธานจําไดเมื่อประมาณวันที่ ๓ 
เมษายนที่ผานมา  ผมไดตั้งญัตติดวนเพื่อเสนอให รัฐบาลพิจารณาถึงผลกระทบ 
ในการเตรียมความพรอมกรณีที่รอยเลื่อนของเปลือกโลกในประเทศไทยนั้นเคลื่อนตัว  
ที่ผมใหความสําคัญในเรื่องสาธารณภัยก็เพราะวามันเปนเหตุการณ มันเปนปรากฏการณ 
ทางธรรมชาติที่อยู เหนือการควบคุมของมนุษย เราไมรู เลยวามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร  
เกิดขึ้นที่ไหน และจะมีขนาดความรุนแรงมากนอยเพียงใด แตสิ่งหนึ่งที่เรารูไดก็คือ 
เมื่อเกิดขึ้นแลวก็อาจจะสงผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายใหแกชีวิตและทรัพยสิน 
ของพี่นองประชาชนไดอยางมหาศาล วันนี้เร่ืองของสาธารณภัยนั้นไมใชเร่ืองไกลตัว 
อีกตอไปครับ  เปนเรื ่องที ่คนไทยทุกคนตองรู  ตองทราบแลวก็เข าใจถึงปญหา  
ผมกราบเรียนอยางนี้นะครับวา รัฐบาลเองคงจะตองเตรียมการ เตรียมมาตรการแลวก็ 
หาเงินงบประมาณใหหนวยงานที่รับผิดชอบ เตรียมการในการรับมือเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ใหแกทุก ๆ ฝาย เปนการลดผลกระทบแลวก็ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแกประเทศชาติ 
 



 ๖๓๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๘๐/๓ 
 
ประชาชนไดในอนาคต ทานประธานที่เคารพครับ จากที่ผมไดดูงบประมาณเกี่ยวกับ 
ดานสาธารณภัยนี่นะครับ เอกสารงบประมาณนี้แบงเงินงบประมาณออกเปน ๒ กลุม
ใหญ ๆ ดวยกันในการใชจายเงินเพื่อการสาธารณภัยนะครับ เปน ๒ กลุมใหญ ๆ 
 

 - ๒๘๑/๑ 
          

                           



 ๖๓๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๘๑/๑ 
 
  กลุมแรก คือกลุมเพื่อการปองกัน อันนี้ก็เปนการตั้งงบเพื่อปองกันภัย 
ที่เคยเกิดขึ้นซ้ํา ๆ ยกตัวอยาง เชน ภัยแลง ภัยน้ําทวม ภัยจากการจราจร ซึ่งภายใต 
กลุมเพื่อการปองกันนี้หนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณก็มีกรมชลประทาน  
กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  
   อีกสวนหนึ่ง งบประมาณของกลุมการแกไขปญหาเรงดวนดานสาธารณภัย  
อันนี้คือเงินทดรองราชการเพื่อใชจายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือที่เราเรียกวา งบทดรอง นั่นเอง 
ทั้งนี้ทั้งนั้นพูดงาย ๆ ก็คืองบทดรองตรงนี้ก็เหมือนกับพ็อกเก็ต มันนี (Pocket money)  
ใหสวนราชการในทองถิ่นนั้นสามารถมีเงินงบประมาณในการแกไขปญหาของพี่นอง
ประชาชนไดอยางทันทวงที แลวก็บรรเทาปญหาของพี่นองประชาชนในกรณีที่เกิดเหตุ 
ทานประธานที่เคารพครับ ปญหาของสาธารณภัยในประเทศไทยนั้นไมไดรับการแกไข 
มาอยางยาวนาน สิ่งหนึ่งผมถือวาเปนตนตอของการยับยั้งการพัฒนาระบบการบริการ
จัดการสาธารณภัยในประเทศไทยก็คือเร่ืองของภารกิจ เร่ืองของหนวยงานผูรับผิดชอบ
ครับทานประธาน ทําไมผมถึงพูดอยางนั้น เพราะวา ณ วันนี้หนวยงานที่ถือวาเปนแขนขา 
เปนกลไกของรัฐในการบริหารจัดการดานสาธารณภัยแทนรัฐบาลมีอยูประมาณ  
๔-๕ หนวยงาน กระจัดกระจายอยูใน ๓ กระทรวงดวยกัน ปญหาในเชิงบริหารนั้นมีอยู
แนนอน ฉะนั้นจากที่ผมไดดูงบประมาณ ตรงนี้ผมเห็นวาทางรัฐบาลเองกราบเรียน 
ไปถึงทานรัฐมนตรีแลวก็ในสวนที่เกี่ยวของ ผมอยากจะฝากวาทานนาจะมีนโยบาย 
ในการจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพื่อใหการทํางานนั้น 
เปนเอกภาพ มีการสั่งงานที่เปนบูรณาการ ซึ่งจากที่ผมดูแลวก็นาจะมีพระเอกเกิดขึ้นได 
ยกตัวอยางใหฟงครับ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผมเชื่อวาภารกิจของ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนาจะตรงกับภาพรวมของการบริหารจัดการ 
เร่ืองของสาธารณภัยในประเทศไทย แตจากที่ผมไดดูเอกสารงบประมาณกรมปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นเพียง ๒,๓๕๔ ลานบาท 
เทานั้นเอง เพิ่มจากปที่แลวเพียง ๑๖๘ ลานบาท ตองกราบเรียนอยางนี้เพราะวางบตัวนี้  
 



 ๖๓๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๘๑/๒ 
 
๕๓ เปอรเซ็นตก็กลายเปนงบประจําไปแลว งบบุคลากรไปแลว อีก ๔๗ เปอรเซ็นต 
เปนงบที่มาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ฉะนั้นผมอยากจะฝากทางรัฐบาล 
และกรรมาธิการไปวา ผมอยากใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนเจาภาพ 
ไดรับอํานาจหนาที่ในการบริหารโดยตรง เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ แตอํานาจ 
อยางเดียวคงจะมีไมเพียงพอครับทานประธาน คงจะตองใชเงินงบประมาณในการลงทุน
ดานสาธารณภัยตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องการลงทุนอารแอนดดีก็ดี การพัฒนาเครื่องมือ
อุปกรณระบบเตือนภัย การพัฒนาคนการใหความรูแกพี่นองประชาชน การเตรียม 
ความพรอมและมาตรการตาง ๆ เพื่อเผชิญกับเหตุการณภัยพิบัติหรือวาสาธารณภัย 
ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศของเราในอนาคตได  
   ทานประธานที่ เคารพครับ จากที่ผมไดนําเรียนไปแลว ผมก็ขอฝาก 
ทานประธานวาประเทศไทยของเรานั้นควรจะตองมีความจริงจังในเรื่องการจัดการ 
สักทีหนึ่ง ประเทศที่มีความเจริญแลวลวนแลวแตใชมาตรการในเชิงรุกในการบริหาร
จัดการดานสาธารณภัย หรือที่เราเรียกวา โปรแอคทีฟ เมเนจเมนท (Proactive management) 
ยกตัวอยางประเทศญี่ปุน ญ่ีปุนเปนประเทศหนึ่งที่ดูไดอยางชัดเจนเลยวาทําไมเขามี 
การพัฒนาการอยางรวดเร็วแลวก็ตอเนื่อง ก็เพราะวาเขาใหความสําคัญเรื่องนี้ แตกอนที่
เขาจะใหความสําคัญเรื่องนี้นั้นเขาก็ไดรับภัยพิบัติกอนหนานี้ ทําใหเปนบทเรียนราคาแพง 
ที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุน แตสําหรับประเทศไทยผมเองอยากฝากไปดวยความหวงใย  
ฝากไปทางผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของชวยพิจารณาในขอประเด็น ในขอสังเกตที่ 
กระผมไดนําเสนอไป ตองกราบขอบพระคุณทานประธานอีกครั้งหนึ่ง กราบขอบพระคุณครับ 
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
เชิญทานสมเกียรติ พงษไพบูลย ครับ  
   นายสมเกียรติ  พงษไพบูลย (แบบสัดสวน)  : ทานประธานที่เคารพ ผม 
สมเกียรติ พงษไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ผมอยากจะอภิปราย 
โดยชั่งน้ําหนักไปที่ความยากจนและกลุมเกษตรกร เมื่อไดพิจารณางบประมาณฉบับนี้
แลวอยากจะอภิปรายเรื่อง ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
 



 ๖๓๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๘๑/๓ 
 
ที่ปรากฏอยูในเอกสารงบประมาณหนา ๕๘ และกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
ที่ปรากฏอยูในเอกสารหนา ๖๓ ทานประธานครับ ขณะนี้ถาเราศึกษาเรื่องกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกรเราจะพบวาเปนกฎหมายที่เกษตรกรภาคอีสานไดเขาชื่อกัน 
หลายหมื่นคนแลวมายื่นตอรัฐสภาเมื่อป ๒๕๔๑ ------------------------------------------------- 
 

              - ๒๘๒/๑ 



 ๖๓๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๒๘๒/๑ 
 
ในครั้งนั้นผมคิดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายซีกรัฐบาลไดรวมกันยื่นกับพวกผม  
เชน คุณนิสิต สินธุไพร แลวก็คุณนิรมิต สุจารี เราไดเคลื่อนไหวมวลชนกันในครั้งนั้น
จนกระทั่งรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ป ๒๕๔๒  
ในวันนี้กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรมีคนไปขึ้นทะเบียนเพื่อใหดูแลคุณภาพชีวิต 
และหนี้สินเขา ๖ ลาน ๓ แสนคน ตัวเลขหนี้ที่ประมาณการไวประมาณ ๕ แสนลานบาท 
แลวก็หนี้นอกระบบอีกราว ๆ ๒-๓ แสนลานบาท แลวรัฐบาลก็จะตั้งงบประมาณใหตลอด
ระยะเวลาตั้งแตป ๒๕๔๒  ๙ ป จนถึงป ๒๕๕๑ นี่ ไมถึง ๒,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้น
ถาทานประธานและพี่นองประชาชนจะไดตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสังคม  
เราจะพบวาเครือขายหนี้สินชาวนาแหงประเทศไทยก็บุกกรุงเทพมหานครตลอดเลย  
เมื่อสัปดาหที่แลวก็บุก สัปดาหกอนก็บุก สมัชชาเกษตรกรรายยอย สภาประชาชน 
แหงประเทศไทย โดยเฉพาะสภาประชาชน ๔ ภาคที่ไดจัดตั้งหมูบานลี้ภัยหนี้สินอยูที่
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ตั้งหมูบานลี้ภัยหนี้สินเลยนะครับ ๑,๗๐๐ กวาครอบครัว 
ตอนนี้ตั้งหมูบานอยูเลยในหมูบานนากลาง เขาไปอยูในปาเลยประมาณ ๑,๐๐๐ กวาครอบครัว 
มูลหนี้ ๑,๐๐๐ กวาลานบาท ตอนนี้หมูบานนี้ไดทํานารวมกันแลว แลวก็ปกหลักสรางฐาน
มาแลว ๑๗ เดือน เดินขบวนมาแลว ๑๗ เดือน ความรุนแรงอยางนี้เมื่อรัฐบาลไดเพียรพยายาม
จะแกไขปญหาหนี้สินแลวนี่งบประมาณมันไมมีครับ ยิ่งปนี้มาเพิ่ม ๑๗๐ ลานบาท  
ผมเห็นแลวจะเปนลมแทนเกษตรกรเลยครับ งบประมาณทั้งประเทศ ๑๘ แสนลานบาท 
แตมาเพิ่มตรงนี้เพียง ๑๗๐ ลานบาทเทากับงบประมาณนี้มีขนาดใหญกวากองทุน 
ที่จะฟนฟูชีวิตเกษตรกร ๖ ลาน ๓ แสนคน นี่ ๑๐,๐๐๐ ลานกวาเทา แลวเกษตรกร 
จะมีชีวิตอยูไดอยางไร ผมใครเรียนวาขณะนี้เกษตรกรยังทยอยที่จะปรับโครงสรางหนี้ 
ตามวิธีการที่รัฐบาลกําหนด ตามระเบียบที่กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรกําหนด  
ซึ่ งส วนใหญตั ว  ฯพณฯ  นายกรั ฐมนตรีจะ ไม ไปดํ า เนินการจะมอบหมายให 
รองนายกรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการ เพราะมันตองไปปะทะกับฝูงชนที่เคลื่อนไหวที่เรียกวา
ม็อบตลอดเวลาเลย แลวเราก็พอเคลื่อนไหวมาปบเราก็ใหไป ๕๐ ลานบาท เราก็มองเร่ืองนี้
เปนงบดับเพลิง ฝากทานประธานผานไปถึงทานรัฐมนตรีดวย เปนงบดับเพลิงตลอดเลย 
 



 ๖๓๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                  รัชนีพร ๒๘๒/๒ 
 
พอกลับมา ๓ เดือนมาใหมอีก มาดับเพลิงกันใหมอีก เพราะฉะนั้นประเด็นนี้กรรมาธิการ
แปรญัตติถาจะไดกรุณาก็จะถือวาไดสงผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มันมีม็อบอยู
ประมาณ ๗ กลุมนะครับ ผมรูจักคนกลุมนี้ดี แลวก็รวมเคลื่อนไหวกันมา เพราะฉะนั้น 
จึงเลือกชั่งน้ําหนักดูแลววาตรงนี้นาอภิปรายที่สุด แลวขณะนี้การรายงานของกองทุนฟนฟู
ที่เขาเรียกวา กฟก. ระบุวามีที่ดินของเกษตรกรตองใชติดภาระจํานอง ๓๘ ลานไร  
เราเคยนําเสนอนายกรัฐมนตรีถึง  ๒  สมัยที่ผานมา  นายกรัฐมนตรีคนที่ผานมา  
แลวนายกรัฐมนตรีอีกทานหนึ่ง เราเสนอขอมูลไปทั้งหมด เพราะฉะนั้นประเด็นนี้  
๑๗๐ ลานบาท เปนเพียงเงินเดือนของพนักงานกองทุนฟนฟูเทานั้นเอง อนาคตของ
เกษตรกร  ผมขอเรียนผานทานประธานไปถึงพี่นองประชาชนจึงมืดมนสําหรับ 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้  
แลวก็จะมีงบดับเพลิงเพียงเล็กนอยที่เอามาจากเงินกองทุนฟนฟูที่เหลืออยูแลวก็งบที่
เรียกวา งบกลาง ซึ่งอาจจะไดกรุณามาบาง  
 

            - ๒๘๓/๑ 
 



 ๖๓๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๘๓/๑ 
 
   ประเด็นที่ ๒ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ธ.ก.ส. ตัวเลขที่ผมไปพบ
กับสหภาพแรงงานเมื่อวานนี้นะครับ เราไดศึกษารวมกันกอนหนานี้ ๑ สัปดาหวา 
จะนําเสนออยางไรที่คมชัดที่สุดภายใตเวลาจํากัด เราพบวาธนาคารแหงนี้ปลอยกู 
ใหแกเกษตรกรไปแลว ๕ แสนลานบาท เกษตรกรไปกู ๔ ลานครัวเรือน เกษตรกรพวกนี้
เราเคยไปวิจัยแลวสมัยทานนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ทานมอบให  
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เปนประธานตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน ผมเปนกรรมการ 
ในคณะนั้นดวย เราไปวิจัยมาแลววา ๘๔ เปอรเซ็นตของเกษตรกรภาคเหนือ ๔ จังหวัด 
เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน ๘๔ เปอรเซ็นต ไมมีโอกาสใชหนี้หมดในชาตินี้ครับ  
ตัวเลขที่เสนอไปสูคณะกรรมการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนของทาน พลเอก ชวลิต  
ยงใจยุทธ เลยขอโทษทั้ง ๒ ทานที่เอยนามทาน เพราะฉะนั้นองคกรนี้ที่ทานตั้งมา  
๙,๙๒๒ ลานบาท ขาดเพียง ๗๘ ลานบาท จะครบ ๑๐,๐๐๐ ลานบาท มันไปลดทอน 
ปที่แลวมา ปที่แลวมัน ๑๐,๐๐๐ กวาลานบาท ตอนนี้ลดทอนมาอีก ๘๐๐ กวาลานบาท  
ก็แสดงวาความสําคัญของเรื่องคนจนและหนี้สินเกษตรกรไดรับการจัดอันดับต่ําลง 
ในรัฐบาลชุดนี้ จะเรียกรัฐบาลหรือขาราชการประจําหรืออะไรก็แลวแต แตต่ําลงเพราะวา
เกษตรกรพวกนี้เปนเกษตรกรที่ไมมีทางชําระหนี้อยูแลว ทานไปตั้งการพักหนี้เกษตรกรไว 
๑,๕๐๐ ลานบาท แลวก็ไปบอกวากองทุนประกันความเสี่ยง ๘,๔๐๐ ลานบาท ตัวเลขเศษ
ผมไมอานนะครับ ผมก็เลยจะขอพูดเรื่องการประกันความเสี่ยงของรัฐบาลหนอย  
ผมยกตัวอยางเพียงเรื่องเดียว เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่ง 
ไปที่ ธ.ก.ส. วาใหปลอยเงินกูกระเทียมกิโลกรัมละ ๒๓ บาท ผมไดรับมาจากสหภาพ
แรงงานนะครับ เปนลายมือของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปรากฏวา ธ.ก.ส. ไมอนุมัติครับ 
เพราะวา ธ.ก.ส. มีเหตุผลวากระเทียมนี้ไมไดอยูในมือของชาวนาเกษตรกรผูปลูกแลว  
มันไปอยูในมือพอคาเหมือนลําไยที่ทุจริตไป ๑,๗๙๐ ลานบาท ๑,๐๖๗ คดี แลวศาล 
ไดพิพากษาจําคุกไปแลว ๓๐  กวาคดี คนละ  ๖  เดือนรอลงอาญา  แลวก็ปรับอีก  
๓,๐๐๐ บาท ปรากฏในขาวพาดหัวเต็มเลย เกษตรกรลําพูน ๓,๐๐๐ คนร่ําไหกันเลย 
ที่หาเงินไปเสียคาปรับไมได  เพราะฉะนั้นการประกันกระเทียมวันนี้ถามันถึงมือ 
 



 ๖๔๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๘๓/๒ 
 
ผูปลูกกระเทียมมันดีที่ผลกระทบจากเอฟทีเอ (FTA) มันมา มันไมถึงครับ เพราะนายทุน 
จะไปกวานซื้อกอน แลวก็หาทางเอากองทุนที่ผมเรียนใหทานประธานทราบ ๘,๐๐๐ กวาลานบาท
เอาไปใช ซึ่งมีนัยทางการเมืองไมนอยนะครับ มันเปนงบที่นาพิศวงมาก มันเปนงบที่ 
ไมเคยปรากฏมากอนในโลกที่ปริมาณลําไยอบแหง มากกวาปริมาณตนลําไยที่มีอยู 
ในประเทศ มันเปนเรื่องพิลึกกึกกือทั่วโลกตองมาศึกษาที่นี่ การจํานําลําไยที่ทุจริตไป 
๑,๗๙๐ กวาลานบาท ประเด็นพิเศษที่เราตองพูดถึง ธ.ก.ส. มาก ๆ เลย ย้ําเตือนไปเลยก็คือวา
ธนาคารแหงนี้รับใชมาตั้งแตศาสตราจารยดอกเตอรปวย อ๊ึงภากรณ ตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๐๙ 
แลวธนาคารนี้เปาหมายสูงสุดที่เรียกวา ปรัชญาสูงสุด คุณภาพชีวิตเกษตรกรตองดีขึ้น 
ตอนนี้ตองแยลงครับ ๔๐ ปใหหลังเกษตรกรแยลง แลวธนาคารแหงนี้มีคุณสมบัติพิเศษ 
ก็คือวา สรางรอยดางใหตนเองแลวความสงสัยแกพวกเราคอนขางมาก ผมยกตัวอยาง 
สัก ๒ เร่ืองนะครับ    
   เร่ืองแรก ก็คือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฮารดแวร ซอฟตแวร ที่ใชกับ
ระบบเงินกูกับเงินฝากที่เรียกวา ระบบธุรกิจหลัก ซีบีเอส (CBS) โครงการนี้ ๑,๒๐๐ ลานบาท 
๔ ปยังทําไมเสร็จเลย สัญญา ๑,๒๐๐ ลานบาท ๒ ป ล็อกสเปกเพื่อชวยเหลือกันบริษัท
สัญชาติสเปน พอทําไมเสร็จยืดเวลาเรื่อยแลวไมยอมปรับ ตอนนี้ยังหาบริษัทใหมไมได 
เขาใจวาจะหาบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาเขามาอีก -------------------------------------------- 
 

   - ๒๘๔/๑ 
 



 ๖๔๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         บุศยรินทร ๒๘๔/๑ 
 
โครงการนี้จะเขาปที่ ๕ แลวยังไมเสร็จเลย แลวยังใชการไมได ระบบเดี๋ยวนี้ ธ.ก.ส.  
ลาหลังมาก เพราะวาฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบธุรกิจหลัก เร่ืองเงินกูแลวก็เงินฝาก  
และระบบดอกเบี้ย ทั้งหมดนี่ใชไมได ระบบเอทีเอ็ม (ATM) แทบใชไมไดเลย แขงขันไมได 
จึงมีระบบการพัฒนาที่เชื่องชาราว ๆ กับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  
  แลวเรื่องที่สอง ธ.ก.ส. ไดตั้งองคกรหนึ่งที่ควรจารึกไวในสภาแหงนี้ 
และแผนดินนี้ก็คือบริษัทไทยธุรกิจเกษตร จํากัด แท็บโก บริษัทนี้รายกาจมากนะครับ 
ทานประธาน สมัยกอนคนไปกูเงินจะตองถูกหักเงินเลยเปนคาปุย คารถไถนา พนักงาน 
ก็จะไดเปอรเซ็นตไปดวย แตตอนนี้ถูกเกษตรกรตอวามาก กนดามาก ก็เลยมาตั้งบริษัท 
แท็บโกขึ้น แลวบริษัทนี้เปนคนกินหัวคิวทุกเรื่องเลยของเกษตรกร ผมยกตัวอยางเพียง
เร่ืองเดียว ปุย เพราะมันเจ็บปวดมาก ปุย ๖-๗ แสนลานบาท ตอนนี้ทานประธานคงเห็น
สัปดาหที่แลวเอง ปุยที่ผานองคกรนี้ปลอมที่จังหวัดตราด จันทบุรี พิจิตร มุกดาหาร  
เปนการไปซ้ําเติมเกษตรกร เปนองคกรอาชญากรรมแผนดิน แท็บโกองคกรที่ไปรวมมือกับ
เกษตรกรและ ธ.ก.ส. ไปถือหุนอยู ผมสงสารผูลี้ภัยทางหนี้สินและเกษตรกรกลุมนี้มาก 
อยากจะใหทานประธาน ธนาคาร ทานรัฐมนตรีกรุณาดูแลสักนิดหนึ่ง  
  เร่ืองสุดทายครับ เร่ืองกองทุนออยและน้ําตาล กอน. กองทุนนี้ไปกูยืมเงิน
มาติดคาง ๑๒,๐๐๐ ลานบาท ไปกูใหมที่อนุมัติปลายเดือนพฤษภาคมอีก ๑,๒๐๐ ลานบาท 
ตอนนี้ติดหนี้ ๒๔,๐๐๐ ลานบาท ธนาคารพาณิชยเขาไมใหกูเพราะเบี้ยวหนี้เขา วิธีการ
อยางตอนนี้ก็เลยมาตกที่ ธ.ก.ส. ครับ ในเอกสารของ ธ.ก.ส. ที่บอกวา ออยไมหวาน
น้ําตาลบูด มีเช็คเดงที่ ธ .ก.ส . ปนี้ ๑ ,๗๒๓ ลานบาท  โดยวังขนายและเลิศอุดม  
ตองขอโทษดวยที่เอยนาม โรงงานน้ําตาลซึ่งคงไมเสียหายอะไร เพราะวาเช็คทานเดง 
จริง ๆ นะครับ แลวเรื่องพวกนี้ เมื่อ กอน. เหมือนถังขยะของกลุมออยและน้ําตาล 
ทําอะไรไมไดก็เลยมาขึ้นน้ําตาลเอาเปรียบประชาชน พอเอาเปรียบประชาชนเสร็จ 
ก็บอกวาเพื่อความเปนธรรมประกาศการขึ้นราคาน้ําตาลทั่วประเทศ ผมอยากจะบอกวา
คนไทยนี่เปนคนที่มีเวรกรรมกับเร่ืองน้ําตาลมากนะครับ พอตลาดโลกราคาต่ําในประเทศ
ราคาสูง โรงงานก็บอกวาไมผลิตใหกินแลวถาไมซื้อราคาสูงเพราะตางประเทศต่ํา  
 



 ๖๔๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        บุศยรินทร ๒๘๔/๒ 
 
พอตางประเทศสูงราคาในประเทศต่ํา ขอขึ้นราคาไมอยางนั้นไมใหกินจะสงไปขาย
ตางประเทศหมด เพราะฉะนั้นผูบริโภคนี่ทั้งขึ้นทั้งลองเลยครับทานประธาน นี่คือปญหา 
ที่หมักหมมอยูใน ธ.ก.ส. ขออนุญาตใชชื่อชาวบานที่เอยกันบอย ๆ นะครับ ธรณีกรรแสง 
เขาเอยกันบอยมากแลวเรื่องแถมทายนิดหนึ่งครับ ธ.ก.ส. สหภาพแรงงานไดฝากผมมา 
ก็คือวามีนักการเมืองไปกูเงิน เลขที่ พ ๐๔ ตอนนี้คาง ธ.ก.ส. อยู ๒๖ ลานบาท ไมจายครับ 
แลวก็การไมจายนี้ผมอยากใหพิจารณาดวยครับวามันกระทบตอ 
   (นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานสมเกียรติมีผูประทวงครับ ทานสุชาติเชิญครับ 
   นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี ผมขอประทวงผูอภิปราย ขอ ๖๑ 
วกวน วนเวียน สับสนแลวไปใสรายปายสีคนอื่น เมื่อกี้ผมนั่งฟงอยู ๒ ครั้ง เร่ืองเช็คเดง 
ที่วังขนาย และไปพูด ธ.ก.ส. วาธรณีกรรแสง ถาผูอภิปรายศรัทธาในสภานะทานประธาน  
ขอใหเอาเรื่องที่พูด 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานพอเถอะครับ คงใชเวลาหมดแลว คงจะตองสรุปแลวละครับ ใชเวลาหมดแลวนะครับ 
สรุปไดแลวครับ เชิญครับ 
   นายสมเกียรติ  พงษไพบูลย (แบบสัดสวน)  : ทานประธานครับ ผมสรุปเลยวา 
อยากจะใหผูที่ติดหนี้ ธ.ก.ส. กรุณาชําระ ผมไมตองบอกชื่อหรอกครับผมมีมารยาทพอ 
แลวการกูเงินนี้มันกระทบกระเทือนมาก เพราะเราเปนนักการเมืองและเปนรัฐมนตรีดวย 
ตองมีจริยธรรมครับ ขอบคุณครับ 
   

           - ๒๘๕/๑  
 
 
 



 ๖๔๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๘๕/๑ 
 
  (นายสถาพร มณีรัตน ไดยืนและยกมือขึ้น)   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ขอบคุณครับ 
   นายสถาพร  มณีรัตน (ลําพูน)  : ทานประธานครับ ขออนุญาตพาดพิงครับ 
ทานประธานที่เคารพ กระผม สถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลําพูน 
อันที่จริงผมเองนั้นไมเคยลุกขึ้นมาประทวงเพราะถือวาใหเกียรติกับผูอภิปราย แตเผอิญวา 
ขอมูลอภิปรายสวนหนึ่งที่ทานพาดพิงถึงพี่นองผูปลูกกระเทียมของผม พี่นองที่ติดคดี
ลําไยในจังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนขอมูลที่บิดเบือนขอเท็จจริง ผมเอง 
ขออนุญาตชี้แจง ๒ ประเด็น ทานประธานที่เคารพครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
สั้น ๆ นะครับ เฉพาะประเด็นที่พาดพิง 
   นายสถาพร  มณีรัตน (ลําพูน)  : ประเด็นเรื่องของกระเทียม กระเทียมนั้น 
แบงออกเปน ๒ ชวงครับ ชวงแรกพี่นองเกษตรกรผูปลูกกระเทียมนั้น เนื่องจากปที่ผานมา
มีกระเทียมลนตลาดไมสามรถที่จะขับเคลื่อนทางการตลาดได พวกเราในฐานะสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรไดรับขอรองเรียนจากผูปลูกกระเทียมภาคเหนือ ก็เลยมีการขออนุมัติ
วงเงินชวยเหลือเกษตรกรผาน ธ.ก.ส. ๓๐๐ ลานบาทจริงครับ แตปรากฏวา ธ.ก.ส. นั้น 
มีระเบียบกฎเกณฑจําเปนที่ผูจะเขารวมโครงการจะเอาที่ดิน เอาหลักทรัพยเขาจํานอง 
ราษฎรหรือผูปลูกกระเทียมเหลานั้นไมสามารถที่จะเขาโครงการได ก็เลยขออนุญาตสงคืน
โครงการนี้ โดยขออนุญาตใชวงเงินของ คชก. ซึ่งมีระเบียบกฎเกณฑในการเอื้ออํานวย
ใหกับผูปลูกกระเทียมในภาคเหนือ วันนี้เงิน ๓๐๐ ลานบาทนั้นไมไดใชวงเงิน ธ.ก.ส.  
ใชวงเงินอนุมัติโครงการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ๓๐๐ ลานบาท ซึ่งยืนยันชัดเจนวา 
กระเทียม ๙๐ เปอรเซ็นตนั้นยืนยันวาอยูในมือของเกษตรกร สวนอีก ๑๐ เปอรเซ็นตนั้น 
ไมม่ันใจ แตวันนี้ใหผูวาราชการจังหวัด ใหนายอําเภอและองคกรทองถิ่นเขามาเปน
คณะกรรมการในการจัดซื้อกระเทียมเหลานี้ ผมยืนยันวากระเทียมเหลานี้อยูในมือ
ชาวบาน แลวคณะกรรมการเหลานั้นตองใหเกียรติเขา มิฉะนั้นเขาจะหมดกําลังใจนะครับ 
ผมขออนุญาตชี้แจง 



 ๖๔๔
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   สวนที่ ๒ เร่ืองของการที่มีการโกงคดีลําไยในป ๒๕๔๗ ซึ่งมีเกษตรกร 
ติดคุกหรือเกษตรกรที่มีความผิดอยู ๒,๓๐๐ ราย ผมขออนุญาตวาวงเงินในการชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกลําไยคราวนั้นประมาณ ๒,๐๐๐ ลานบาท มีผูเขารวมโครงการทั้งหมด
ประมาณ ๓ แสนราย และมีผูทําผิดในเรื่องของการโกงหรือการถูกกลาวหาวาโกงลําไย 
๒,๓๐๐ ราย เพราะฉะนั้นผมถือวาโครงการนี้เกษตรกรผูปลูกลําไยสวนใหญไดรับประโยชน 
แตสวนเล็ก ๒,๓๐๐ รายนั้นจําเปนที่จะตองเขาไปทําการสอบสวนสืบสวนและฟอง 
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการฟองกันอยู สวนใครผิดใครถูกนั้น  
เมื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อวาพี่นองของผมคงจะไดรับความเปนธรรม 
ผมขออนุญาตกราบเรียนผานไปยังผูอภิปราย ผานไปยังพี่นองประชาชนเพื่อเขาใจ 
ในขอเท็จจริงครับ กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  (นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานประทวงอะไรครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  : ทานประธานที่เคารพ ผม พิเชษฐ 
เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย ผมขอใชสิทธิพาดพิงครับ 
ทานประธานครับ เมื่อสักครูผูอภิปรายไดพูดถึงพี่นองเกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือ 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายของผม บอกวาที่เปนหนี้ ธ.ก.ส. นั้น ๘๐ เปอรเซ็นตไมสามารถ 
ใชหนี้ไดในชาตินี้ พี่นองโทรศัพทมาบอกผม ผมไมวาหรอกครับแตพี่นองบอกวา ส.ส. ที่อยู 
ขางถนนคนนี้อยาใหเห็นหนา ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานขอใหถอนนะครับ คําพูดเมื่อกี้นะครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  : ทานประธานครับ ผมไดรับโทรศัพท 
บอกมาอยางนี้ บอกวาอยาให 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานครับ ถอนคําพูดเมื่อกี้ ส.ส. ขางถนน ตองถอนนะครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ทานประธานครับ คําไหนครับ 



 ๖๔๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๘๕/๓ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ส.ส. ขางถนน ใหถอนครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : คือชาวบานเขาเห็นอยูในทีวี 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานตองถอนครับ อยาตอคําเลยครับถอนเถอะครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ครับ ทานประธาน  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ถอนเถอะครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : ผมขอถอนครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบคุณครับ 
   นายพิเชษฐ  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย) : แตเขาบอกวาอยา 
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
นั่งเถอะครับ  
  (นายสมเกยีรติ พงษไพบลูย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมเกียรติ พงษไพบลูย  (แบบสดัสวน) : ทานประธานครบั 
 
                                                                                                                   - ๒๘๖/๑ 

 
 
 
    
    
 
 
 



 ๖๔๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๘๖/๑ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานสมาชิกครับ ผมขออนุญาตหารือนิดหนึ่งครับ  
   นายสมเกียรติ  พงษไพบูลย (แบบสัดสวน)  : พาดพิงผมครับ ผมสั้น ๆ  
นาทีเดียวครับทานประธาน  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
คงไมหรอกครับทานสมเกียรติ 
    นายสมเกียรติ  พงษไพบูลย (แบบสัดสวน)  :  เขาบอกวาบิดเบือนขอมูล 
ผมขอนิดเดียวนะครับ ขอไดไหมครับทานประธาน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานสมเกียรติอยางนี้นะครับ ยังไมไดอนุญาตครับ ทานนั่งกอนครับ เมื่อกี้ผมฟงอยูครับ 
ไมมีอะไรเสียหายเปนการชี้แจงเทานั้นเอง  
   นายสมเกียรติ พงษไพบูลย(แบบสัดสวน) : เขาบอกวาบิดเบือนขอมูลครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ไมเปนไรครับ ก็ทานพูดที เขาพูดที ประชาชนเขาตัดสินเองครับ ไมเปนไรครับ ผมหารือ 
นิดหนึ่งครับ ตอนนี้ในสวนของพรรคพลังประชาชนยังเหลือทานที่จะอภิปรายอีก ๔๓ ทาน
เพราะฉะนั้นเวลาเรามีถึงแคเที่ยงคืน ผมหารือพวกเรานะครับ นาจะใชกันคนละสัก  
๓ นาที ก็ลองฝากทานประธานวิป ทานสามารถลองชวยดูหนอยนะครับวาจะอยางไร  
   (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
คุณหมอมีอะไรครับ  
   นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประทวงนะครับ  
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ครับ ผมประทวงครับ  
 



 ๖๔๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๘๖/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ประเด็นไหนครับ  
  นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จังหวัดพิษณุโลก ผมขออนุญาตประทวงประธานที่ไมสามารถปฏิบัติเปนไปตามขอบังคับ
การประชุม ขอ ๖๓ เมื่อสักครูนี้ผมฟงทานอาจารยสมเกียรติ ซึ่งทานอาจารยสมเกียรติ
กําลังเปนผูอภิปรายและมีผูประทวงทานอาจารยสมเกียรติ ๒ ทาน และผลกระทบ 
ของการที่กลาวกระทบพาดพิงถึงทานอาจารยสมเกียรติ ผมดูแลวอาจารยสมเกียรตินั้น
เสียหาย เพราะฉะนั้นผมถือวาประธานควรจะใหอาจารยสมเกียรติมีโอกาสไดชี้แจง 
เนื่องจากวาผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจารยสมเกียรตินั้นเสียหายจริง ๆ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คุณหมอครับ ผมไดวินิจฉัยแลวถือวาเปนที่สุดแลวตามขอบังคับครับ ผมขออนุญาต
ดําเนินการตอเลยนะครับ มันมีการจัดกรอบผูที่จะอภิปรายขึ้นมาไวขางบนใหผมแลว  
ผมก็เห็นควรดวยนะครับที่จะดําเนินการตามกรอบนั้น ทานเจริญ คงไมอนุญาตทานครับ 
เดี๋ยวมันจะยืดยาว ขอความกรุณา อยาเลยนะครับ เชิญทานเปลงมณี สัก ๕ นาทีนะครับ 
   นางเปลงมณี  เรงสมบูรณสุข (เลย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
วิปชวยดูดวยนะครบัวาจะหาทางออกอยางไร เพราะจํานวนเยอะเหลือเกินนะครับ  
   (นายอิทธิเดช  แกวหลวง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายอิทธิเดช  แกวหลวง (เชียงราย) : ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
มีอะไรครับ  
   นายอิทธิเดช  แกวหลวง (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม อิทธิเดช  
แกวหลวง พรรคพลังประชาชน เชียงราย ตามคิวแลวนาจะเปนผมนะครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ก็มีหนังสือของทานประธานวิปขึ้นมา ก็ไมเปนไรครับ ตอไปก็เปนทานแลว  



 ๖๔๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๘๖/๓ 
 
   (รอยตํารวจโท เชาวริน  ลทัธศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   รอยตํารวจโท เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : เมื่อสักครูนี้ทานประธาน
ไดหารือในที่ประชุม ผมก็ขอใชสิทธิหารือนิดเดียวแหละครับ ผมอยากจะ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานครับ คงไมอนุญาตแลวครับ ทานนั่งเถอะครับ ผมคงไมอนุญาตครับ เชิญทานเปลงมณี
๕ นาทีครับ 
   นางเปลงมณี  เรงสมบูรณสุข (เลย) : กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ 
กอนอื่นตองขอขอบคุณทานประธานสภาผูแทนราษฎรที่ไดใหโอกาสดิฉันไดเสนอขอคิด
เกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวนเงิน ๑,๘๓๕,๐๐๐ บาท ทานประธานที่เคารพ ดิฉันขอกลาวถึง
กระทรวงเกษตรและสหกรณนะคะ เร่ืองแผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตร 
จํานวน ๒๘,๘๐๕.๔ ลานบาท ซึ่งในปจจุบันนี้เปนชวงยุคขาวยากหมากแพงนะคะ  
ก็คือเปนยุคที่สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาสูง และตัวชี้วัดทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด 
ก็คือราคาน้ํามัน ซึ่งถาหลับตานิดหนึ่งก็น้ํามันขึ้นและไมทราบวาจะหยุดเมื่อไร ซึ่งเปน
ปญหาหลักของประเทศไทยและปญหาหลักของทุกประเทศในโลกนี้นะคะ ซึ่งกอใหเกิด
ราคาสินคาอุปโภคบริโภคราคาแพงขึ้น โดยเฉพาะสินคาภาคการเกษตร ไมวาจะราคาปุย 
ราคาเมล็ดพันธุพืช แลวก็ยาปราบศัตรูพืชมีราคาสูง สงผลใหตนทุนทางภาคเกษตรเพิม่ขึน้
อยางเห็นไดชัด ตามแผนงานปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคการเกษตร ------------------------  
 

 - ๒๘๗/๑ 
    

   
 
 



 ๖๔๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๘๗/๑ 
 
โดยมุงสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรโดยสนับสนุนโครงการพระราชดําริการทําเศรษฐกิจ
ยั่งยืน สรางระบบปลอดภัยในดานอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งการพัฒนา
เกษตรอินทรีย ซึ่งมาตรการเหลานี้ถือวาเปนมาตรการระยะยาว แตในขอเท็จจริงผลผลิต
ในการเกษตร เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ผลไมตาง ๆ ซึ่งจะออกตามฤดูกาล 
จะมีการผันผวนเรื่องราคามาก ดิฉันอยากฝากทานประธานสภาผานไปยังรัฐบาล 
เพื่อหามาตรการการประกันความเสี่ยงดานราคาของสินคาภาคการเกษตร โดยจัดสรร
งบประมาณเพื่อปรับโครงสรางดานเศรษฐกิจมากขึ้น  เพราะรายไดจากสินคา 
ภาคการเกษตรคือรายไดหลักของประเทศ รวมทั้งขอใหรัฐบาลสนับสนุนใหหนวยงาน
ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาใหมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการเขามาแกไขปญหา 
ราคาสินคาภาคการเกษตร ทานประธานที่เคารพ ถาเกษตรกรมีรายไดมากขึ้นประเทศ 
ก็มีความมั่นคงก็จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เพราะคนที่จะทําใหเศรษฐกิจ
หมุนเวียนมีการใชจายเพิ่มมากขึ้นก็คือเกษตรกร เพราะวาเปนคนสวนใหญของประเทศ 
ดังนั้นดิฉันจึงขอฝากทานประธานผานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของก็คือรัฐบาลใหชวย
ผลักดันสินคาทุกตัว ซึ่งเปนสินคาการเกษตรใหมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะสินคาไมวาจะเปน
ขาวโพดอยากใหเพิ่มขึ้น ๙-๑๐ บาท มันสําปะหลังอยากใหขึ้นกิโลกรัมละ ๓-๔ บาท  
ดิฉันมั่นใจวาถาพี่นองเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้นก็คงจะไมมีการประทวงหรือไมมี 
การเดินขบวนตลอดไป  
   สวนเรื่องที่ ๒ ดิฉันขอพูดเกี่ยวกับเรื่องกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนกรมที่มี
ความสําคัญที่ทําหนาที่รวมกับผูนําชุมชน คนในชุมชนในการสรางความเขมแข็งและแกไข
ปญหาความยากจนโดยมีบุคลากรคือพัฒนากรลงไปรวมคิด รวมปฏิบัติงานใกลชิด 
กับประชาชนในพื้นที่ แตกรมนี้เปนกรมภาคปฏิบัติ งบประมาณที่ไดสนับสนุนทุกป 
ที่รัฐบาลจัดสรรใหมีงบประมาณเล็กนอยมาก การทํางานของกรมพัฒนาชุมชนจะตอง
ดูแลพี่นองประชาชนถึง ๗๐,๐๐๐ กวาหมูบาน แตไดงบประมาณเพียง ๗๐๐ กวาลานบาท 
แลวสวนใหญจะเปนงบประมาณอบรม แตมีงบประมาณเพียง ๗๐๐ กวาลานบาท  
ซึ่งเมื่อเปนงบประมาณอบรมแลวจะไมมีงบประมาณที่เกี่ยวกับเร่ืองสนับสนุนกิจกรรม  
 



 ๖๕๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๒๘๗/๒ 
 
ทําใหการสงเสริมการพัฒนาในกิจกรรมตาง ๆ ไมสามารถขับเคลื่อนเพื่อสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนได หากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นใหอีก ๒๐๐-๓๐๐ ลานบาท ก็จะทําให
กรมการพัฒนาชุมชนเขมแข็งจะสัมฤทธิผลไดตามที่รัฐบาลคาดหวังไวนะคะ ขอบคุณคะ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ตกลงไดขอสรุปหรือยังทางวิปวาอยางไรครับ  
   นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
สามารถ แกวมีชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน  
ในฐานะวิปรัฐบาล ทางวิปรัฐบาลไดประสานกับทางวิปฝายคานเพื่อหาขอสรุปให 
การอภิปรายและการลงมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญใหเสร็จสิ้นภายใน 
๒๔.๐๐ นาฬิกา กอนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาปดสมัยประชุมวิสามัญ ไดขอสรุปดังนี้ 
ทางฝายของรัฐบาลขณะนี้ยังมีผูที่ยังคงคางอภิปรายอยู ๔๓ ทาน แตเดิมก็จะให 
แตละทานไดอภิปรายประมาณ ๕ นาที แตขณะนี้ก็ไดปรับลดเวลาอยางที่ไดกราบเรียน
เสนอทานประธานใหเหลืออยู ๓ นาที และจะพยายามขอรองเพื่อนสมาชิกผูใดที่จะ 
กรุณาไดถอนการอภิปรายเพื่อจะใหมันกระชับขึ้นก็จะเปนพระคุณอยางยิ่ง ----------------- 
 

      - ๒๘๘/๑ 



 ๖๕๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๒๘๘/๑ 
 
เพราะเราก็อยากจะเรงรัดใหเสร็จทันเวลาจะไดใชงบประมาณป ๒๕๕๒ เปนประโยชน 
กับพี่นองประชาชนตอไป ในสวนของพรรคฝายคานก็จะยังคงเหลือเวลาอภิปรายของ 
ฝายคานอยูประมาณเกือบ ๔ ชั่วโมง ซึ่งวันนี้ฝายคานเรากําลังประชุมเพื่อจะขอลดจํานวน
ผูอภิปรายและขอตัดทอนเวลาของผูอภิปรายลง ผมไดประสานไปทางคณะรัฐมนตรี 
ดวยนะครับวาจะใหเวลาคณะรัฐมนตรีประมาณชั่วโมงครึ่งในการอภิปรายชี้แจงประเด็น
ตาง ๆ ซึ่งในชั่วโมงครึ่งนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทานก็คงจะใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง  
ที่เหลืออีก ๑ ชั่วโมงก็จะเปนของรัฐมนตรีกระทรวงตาง ๆ ที่จะมีประเด็นชี้แจง ฉะนั้น 
การดําเนินการอภิปรายตอไปนี้ก็จะอยูในกรอบในเงื่อนไขที่ไดพูดคุยกันดังกลาว ซึ่งผม 
ก็คิดวาทางฝายคานเองก็มีเจตนาที่จะชวยใหการอภิปรายวันนี้ราบรื่นแลวก็จบลงดวยดี
เพื่อที่จะไดมีงบประมาณนําไปบริหารประเทศตามนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภา 
ก็กราบเรียนทานประธานและเพื่อนสมาชิกไดโปรดทราบครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานสามารถปรับนิดหนึ่ง เราจะสลับฝายคานกับฝายรัฐบาลฝายละคน แตทีนี้มันมี
ปญหาที่ฝายคานใชเวลา ๑๕ นาที ๒๐ นาที แตของเราใชเวลา ๗ นาที แลวเวลามันจะ 
ไมเทากัน มันจะเกิดปญหาในเรื่องของเวลา ถาของเราจะใช ๓ นาที ฝายคานใช สมมุติวา 
๙ นาที ฝายคานนาจะพูด ๑ คน เรานาจะพูด ๓ คน อยางนั้นหรือเปลา หรืออยางไร 
ตองดูตรงนี้ดวย 
  นายสามารถ แกวมีชัย  (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
สามารถ แกวมีชัย ก็ไดหารือทางวิปฝายคานนะครับ ก็ถาใชระบบที่ทานประธานวาเปน  
๒ ตอ ๑ ทางฝายคานก็ไมไดติดใจครับ เดี๋ยวอยางไรจะขอความกรุณาทางวิปฝายคาน 
ไดกรุณาใหการยืนยัน กราบขอบคุณครับ 
   (นายนริศ ขํานุรักษ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
คุณนริศเชิญครับ 



 ๖๕๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                               กลุนิษฐ ๒๘๘/๒ 
 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : กระผม นริศ ขํานุรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง ในฐานะวิปฝายคาน ผมกับวิปรัฐบาลกับทานประธานสามารถไดตกลงกัน 
ตามที่ทานสามารถไดรายงานตอทานประธานนะครับ แลวก็การที่จะชี้สลับกันไป 
ทางพรรครัฐบาลสองก็ไดครับ แลวก็ทางผม แตวายืนเวลาไวเปนหลัก แลวผมพยายาม
ปรับเวลาชวงตนเทานั้น เวลาที่มากไปหนอย แตวาหลังจากนี้เวลาก็จะลด แลวทานประธาน 
ก็ดูแลวกันวาถาฝงผมลดเวลาลงมาใกลเคียงกันทานกรุณาชี้สลับแลวกันนะครับ แตวา 
ชวงนี้ซึ่งเวลาของพวกทางกระผมยังไมปรับ ทานสามารถใหฝายรัฐบาล ๒ ทาน แลวก็ 
มาทางพวกผม ๑ ทานไดครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ครับ โดยหลักการจะยึดเวลาเปนหลัก ตรงนี้เห็นตรงกัน แตในสวนผูอภิปรายของฝายคาน  
อยางทานตอไป ๑๖ นาทีจะทําอยางไร 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ที่ใชเวลามากแบบนี้มีไมกี่ทานหรอกครับ  
แตวาอยูในเวลาที่พวกเราตกลงกันที่จะใช แลวก็จบในเวลาที่พวกเราตองการ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
แลวของทานธีระชาติที่จะใชเวลา ๑๖ นาทีจะทําอยางไรครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ใหใชเต็มครับ ใหใช ๑๖ นาที แลวก็บัญชีใหม
หลังจากปรับแลวก็เรียนทานประธานอีกที  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอเปนทานสุดทายใชไหมครับ แลวหลังจากนั้นเวลาจะเปน ๖ นาทีกับ ๓ นาที อยางนั้น
หรือเปลา 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ไมใชครับ เดี๋ยวผมจะสงเวลาของพรรคฝายคาน 
ไปใหมครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสามารถครับ ฝากดูตรงนี้นิดหนึ่ง ถา ๒ ตอ ๑ ของเรา ๓ นาที รัฐบาล ๓ นาที  
ฝายคาน ๑๐ นาที อยางนี้ก็ไมสมดุลชวยดูตรงนี้นิดหนึ่งก็แลวกันใหเกิดความสมดุล  
 



 ๖๕๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๒๘๘/๓ 
 
ไมเปนไร ไปคุยกันเอง หลักการคือเวลาใหเทากัน แตตอนนี้ผมจะดําเนินการตามนี้ไปกอน 
เชิญครับทานธีระชาติ 
 

- ๒๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๕๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๒๘๙/๑ 
 
  นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ (ชุมพร) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  
ธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปตย  
วันนี้ผมมีเร่ืองที่จะพูดอยู ๒ เร่ืองคงตองใชเวลาในสวนที่ยังเหลืออยู เพราะวาไดเรียน 
ที่ประชุมแลววาทานจุฤทธิ์ไดขอเวลาไป ๔ นาที  
   เร่ืองแรก ที่จะพูดในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณของกรมชลประทาน 
ผมไดดูในรายการของเอกสารที่ไดรับแลวก็มีความไมสบายใจครับทานประธาน เพราะวา 
มีอยูเร่ืองหนึ่งคือเรื่องโครงการระบายน้ําบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งกรมชลประทาน 
เปนเจาของงบประมาณ ผมไดดูแลวมีการตั้งงบประมาณผูกพันมาตั้งแตป ๒๕๔๘  
จนกระทั่งป ๒๕๕๑ ตั้งงบประมาณไวทั้งหมด ๘ ,๐๐๐ กวาลานบาทครับ ขณะนี้เร่ือง 
ถูกตรวจสอบอยูที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานปองกันและปราบปราม 
การทุจริตแหงชาติ แตวามาวันนี้ผมไดเปดดูงบประมาณแลวก็พบวากรมชลประทาน 
ไดขอตั้งงบประมาณผูกพันไวอีก ๒ ป คือตั้งไวในปนี้ ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ,๓๖๔ ลานบาท 
และตอเนื่องไปถึงป ๒๕๕๓ อีก ๗๙๐ ลานบาทรวมประมาณ ๒ ,๑๐๐ ลานบาท  
ผมวามันไมสมควรเลยครับทานประธาน เนื่องจากเรื่องเกายังมีการตรวจสอบอยู  
โครงการนี้ มีอยู ๓ ตอนครับทานประธาน  ๓ ตอนที่วามีบริษัทผู รับจางประมูลกัน 
ระบบอีออกชั่น (e-Auction) เสร็จเรียบรอยหมดแลว แตวาวันนี้ไดรับการตั้งขอสังเกตจาก
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตั้งขอสังเกตไวพบความผิดปกติหลายเรื่อง ซึ่งรัฐบาลจะตอง
พิจารณาทบทวน เขาบอกวากรมชลประทานจางงานสูงกวาความเปนจริง พฤติการณ 
นาเชื่อวาเปนการเอื้อประโยชนใหกับผูรับจางทั้ง ๓ โครงการครับ ๑. การตั้งราคาไว 
ไมเหมาะสมนั้นก็ไดแกคาออกแบบ ซึ่งจางไวแลวไมควรนํามารวมอีกเปนการซ้ําซอน   
๒. ก็คือคํานวณราคากลางไวโดยผิดระเบียบของทางราชการทําใหราชการเสียคาใชจาย
สูงขึ้นครับ สุดทายคือคิดคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งภาษาชางเขาเรียกวาแฟคเตอร เอฟ 
(Factor F) ไมถูกตองครับ ทําใหราชการเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ซึ่งขอสังเกตอันนี้เปนการตั้ง
ขอสัง เกตของรัฐบาล  พันตํารวจโท  ดอกเตอรทักษิณ  ชินวัตร  ทราบกันดีครับ 
มีการสอบสวนอยู แตวันนี้ผมไมเห็นดวยครับ ที่กรมชลประทานจะมาขอเสนองบประมาณ 
 



 ๖๕๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๒๘๙/๒ 
 
ผูกพันไปอีก ๒ ปถึง ๒ ,๑๐๐ ลานบาท ผมวาไมคุมคาครับ หลักของการจัดงบประมาณ 
ผมเห็นดวยครับ วันนี้ตัวเลขจะมากจะนอยไมใชสาระสําคัญ แตที่สําคัญก็คือตองคุมคา  
ตองกระจายไปยัง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ แลวที่สําคัญที่สุดก็คือตองไมมีการทุจริต 
คอรรัปชันครับ เพราะฉะนั้นผมไมเห็นดวย สําหรับงบประมาณของกรมชลประทาน 
ในเรื่องของโครงการระบายน้ําที่เรียนแลวขางตน 
   เร่ืองที่สอง อันนี้ผมขอความเห็นใจจากคณะรัฐบาล จากทานรัฐมนตรี  
อันนี้ที่จังหวัดชุมพรบานผม ที่อําเภอทาแซะ เรามีสหกรณนิคมทาแซะจัดตั้งขึ้นมาหลายป
มีสมาชิกอยู ๒ ,๐๐๐ กวาคนประกอบอาชีพปลูกปาลมน้ํามันครอบคลุมพื้นที่เกือบแสนไร 
วันนี้ถามวาความเหมาะสมในการที่จะตั้งโรงสกัดน้ํามันปาลมดิบและผลิตไบโอดีเซล  
ในระยะตอไปนี้ได มีการศึกษาสํารวจไวเปนที่ เ รียบรอยแลวโดยคณะเทคโนโลยี 
และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาสุราษฎรธานีครับ ศึกษาไว 
ตั้งแตป ๒๕๔๘ และเรื่องนี้ผมขอเทาความใหทานประธานไดรับทราบวา มูลเหตุสืบเนื่อง 
มาจากการที่พี่นองชาวภาคใตประสบปญหาความเดือดรอนในเรื่องของการขายผลผลิต 
ปาลมน้ํามัน ทานประธานคงจะเห็นวามีการปดถนนประทวงกันที่สี่แยกหนองอินทร  
จังหวัดสุราษฎรธานีมีพี่นองจังหวัดชุมพรบานผมเขาไปรวมประทวงดวยในฐานะพวกเรา 
ผูแทนราษฎรจังหวัดชุมพรที่เกี่ยวของ เราก็ไดพยายามที่จะสนบัสนุนโครงการนี้ ------------ 
 

- ๒๙๐/๑ 
 
           
 
   
   



 ๖๕๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.)  เปนพิเศษ                     ณัฐวัฒน ๒๙๐/๑ 
 
และที่สําคัญอยางยิ่งทานประธานครับ เร่ืองนี้ไดรับทราบไปถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีเมื่อคราวที่ทานไดเสด็จพระราชดําเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
ที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ แลวก็มีความเห็นวากระทรวงเกษตร 
และสหกรณควรจะไดสนับสนุนใหมีการสรางโรงงานใหเปนผลสําเร็จและเพื่อเปน 
การชวยเหลือพี่นองประชาชนในจังหวัดชุมพรทั้ง ๘ อําเภอ โดยขยายโครงการสราง 
ที่สหกรณนิคมทาแซะ ซึ่งเลขานุการในพระองคก็คือคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร  
ผมขออนุญาตเอยนามครับ  ขณะนี้ตองขอชื่นชมกรมสงเสริมสหกรณไดมอบให 
กองแผนงานและสํานักพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณรวมกันศึกษาแลวทุกอยางครับ 
คุมคาในการลงทุน อัตราผลตอบแทนก็คุมคา แลวก็สหกรณมีฐานะการเงินและผล 
การดําเนินการธุรกิจอยูในเกณฑที่ดีครับ วันนี้สหกรณมีเงินทุนที่จะลงทุนไดอยูแค  
๖๐ ลานบาท แตวามีความจําเปนที่จะตองกูเงินจากแหลงการเงินอื่นอีก ๑๕๐ ลานบาท 
เพราะวากรมแจงวามีงบใหกูในระยะสั้นแค ๑๐ ลานบาท วันนี้ผมไดดูในงบประมาณ 
ในสวนของกรมสงเสริมสหกรณก็ไมพบวาไดตั้งงบประมาณเอาไวเพื่อที่จะดําเนินการ 
ในโครงการที่อําเภอทาแซะ ดังที่ผมกราบเรียนทานประธานมาขางตน ดังนั้นจึงขอ 
ความกรุณาทางรัฐบาล ทานกรรมาธิการที่เกี่ยวของในสวนของงบประมาณไดโปรด
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อไปดําเนินการในสวนของสหกรณนิคมทาแซะ  
ผมเรียนทานประธานวาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบในภาคใตนั้นขณะนี้ เรามีที่ 
จังหวัดกระบี่ ๑ โรง สรางดวยเงินงบประมาณ ๒๗๐ ลานบาท ดําเนินการมาแลว ๕ ป 
เมื่อสักครูทานประธานสหกรณที่กระบี่ก็ โทรศัพทมายืนยันกับผม  ขณะนี้กิจการ 
ของโรงงานที่นี่ก็บริหารกิจการไดดี เพราะฉะนั้นผมคิดวาถึงเวลาแลวที่ทางรัฐบาล 
ตองกราบขอบพระคุณทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานไดให 
ความกรุณาทานมานั่งฟงการพูดในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ก็ขอฝากใหทางกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งวันนี้สํานักงบประมาณแจงมาวายังไมไดบรรจุ 
ดูในเอกสารก็ ไม มี  ผมจึงขอความกรุณาวาใหช วยจัดสรรงบประมาณจํานวน  
๑๕๐ ลานบาทเพื่อใหทันในงบประมาณปนี้ และถาหากมีเหตุขัดของไมสามารถ 
 



 ๖๕๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     ณัฐวัฒน ๒๙๐/๒ 
 
ดําเนินการไดไมวาดวยเหตุใดก็ตามขอใหบรรจุไวในปถัดไปครับ เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องที่มี
การเตรียมการดําเนินการไวถูกตองครบถวนทุกประการแลว เพียงแตวาในขณะนี้ยังไมได
บรรจุงบประมาณ ผมขออนุญาตใชเวลาทานประธานแตเพียงเทานี้ แลวก็เวลาที่เหลือ 
ผมจะมอบให ส.ส. อรรถพร พลบุตร ขอบพระคุณครับ 
   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) : 
ทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานรัฐมนตรีเชิญครับ 
   (นายสุวโรช พะลัง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต 
ทานรัฐมนตรีนิดเดียวไดไหมครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานสุวโรชมีอะไรครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน) : เร่ืองนี้ครับ เพื่อที่จะใหขอมูลมันสมบูรณ
แลวก็เติมเต็มแลวก็ไมเปนที่ เสียหายตอใครทั้งสิ้นครับ เ ร่ืองโรงสกัดน้ํามันปาลม 
ที่ทาน ส.ส. ธีระชาติไดกราบเรียนทานประธานไปนี่กอนที่ทานรัฐมนตรีจะตอบนิดเดียว
ทานรัฐมนตรีครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
นาทีเดียวไดไหมครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน) : ไดครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญครับ 
  นายสุวโรช พะลัง (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร
ที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
สืบเนื่องจากที่ทาน ส.ส. ธีระชาติไดกราบเรียนตอทานประธานสภาไปกอนที่ทานรัฐมนตรี 
 



 ๖๕๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                               ณัฐวฒัน ๒๙๐/๓ 
 
จะไดตอบตอที่ประชุมสภา ผมจะกราบเรียนตอทานประธานใหเห็นที่มาที่ไปถึงความเหมาะสม
ของโรงสกัดน้ํามันปาลมที่สหกรณนิคมทาแซะ ซึ่งเรื่องนี้ในคราวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จพระราชดําเนินไปปฏิบัติภารกิจในเขตจังหวัดชุมพร ไดมี 
การทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระองคทาน และกอนที่พระองคทานจะขอสนับสนุน
งบประมาณมาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ กองงานสวนพระองคทานไดศึกษาสํารวจ
ความเหมาะสม ไดสอบถามขอเท็จจริงตาง ๆ จนครบถวนหมดแลว ทานประธานครับ  
แตที่นาเสียดายก็คือรัฐบาลชุดนี้ไมสนับสนุนงบประมาณ และรัฐบาลชุดนี้มีปญหา 
เร่ืองความจงรักภักดีมาตลอด เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนตอทานประธานวา ขอใหรัฐบาล
ชวยสนับสนุนโครงการนี้ดวย ขอบพระคุณครับ 
 

           - ๒๙๑/๑ 



 ๖๕๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              ดวงใจ ๒๙๑/๑ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
  นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) :  
ทานประธานที่ เคารพ กระผม สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
จังหวัดอางทอง พรรคชาติไทย ในนามของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ผมตองตอบเรื่องที่ทานสุวโรชไดเพิ่งอภิปรายจบลงในเรื่องของคํากลาวที่บอกวารัฐบาล 
ชุดนี้ไมมีความจงรักภักดี โดยทานสุวโรชไดกรุณายกเอาเรื่องของโรงสกัดน้ํามันปาลม 
ที่ทาแซะขึ้นมาเปนประเด็นวา ทั้ง ๆ ที่เปนโครงการที่ทุกฝายเห็นสอดคลองกัน แลวทาง
ฝายกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมสงเสริมสหกรณไดขอตั้งไวในงบประมาณ 
ตามแผนของกระทรวง แตไมไดรับการบรรจุก็เลยเปนที่มาของคํากลาว ผมอยากจะเรียน
เร่ืองนี้ครับวา ไมวารัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลชุดไหนนะครับ เร่ืองความจงรักภักดีนี่เปนสิ่งที่
ตองอยูเหนือเกลาอยูเหนือหัวของทุกคน เพราะสถาบันพระมหากษัตริยนั้นเปนสถาบันที่
อยูกับสังคมไทยและเปนสถาบันที่ใครจะลวงละเมิดไมได โครงการในพระราชดําริ
กระทรวงเกษตรและสหกรณนอมรับมาดําเนินการในโครงการพระราชดําริทั้งหมด  
แตวันนี้เราก็ตองเห็นใจทางสํานักงบประมาณ เห็นใจทางกระทรวงการคลังในเรื่องของ
รายไดที่ในแตละป ๆ มันก็มีขอจํากัด เรามีแผนงานของทุกกระทรวง  ทบวง กรม  
ลวนแลวแตมีความสลักสําคัญเหมือนกันทั้งสิ้น วันนี้ผมก็ไมโทษทางสํานักงบประมาณ
หรอกครับที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอแผนไปแลวถูกปรับลด ผมคิดวา
โอกาสในการพิจารณาในวาระ ๒ วาระ ๓ และในชั้นของคณะกรรมาธิการนั้นยังมีโอกาส
แลวผมตองกราบเรียนวาเรื่องโรงสกัดน้ํามันปาลมนั้นเปนแนวนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ 
อยูแลวครับ วันนี้เรากําลังพูดกันถึงเรื่องพืชพลังงานทดแทน วันนี้โรงสกัดน้ํามันปาลม  
โรงทําไบโอดีเซล นั่นเปนสิ่งที่ รัฐบาลตองตระหนัก แลวตองกราบเรียนเลยครับวา 
เมื่อประมาณสัก ๒ เดือนเศษที่ผานมาราคาน้ํามันปาลมตกลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ  
๒ บาทเศษ มีการปดถนนกัน ผมเองไปที่ภาคใตก็ไดรับทราบปญหา ปญหานั้นไมไดเกิด
จากอะไรหรอกครับ เกิดจากโรงสกัดน้ํามันปาลมมีจํากัด เมื่อน้ํามันปาลมมันออกมามาก 
 



 ๖๖๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              ดวงใจ ๒๙๑/๒  
 
พรอม ๆ กัน เกษตรกรนําปาลมเขาไปที่โรงสกัดน้ํามันปาลม แตเนื่องจากโรงสกัด 
น้ํามันปาลมมีจํากัดดังที่ไดกราบเรียนไปแลว จึงไมสามารถที่จะรับซื้อไดทันทวงที  
แลวก็เปนโอกาสของโรงสกัดน้ํามันปาลมที่ขาดสํานึกก็ถือโอกาสตรงนั้นละครับ  
กดราคาเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นครับ จึงบอกวาเรามีทางเดียวเทานั้น 
ก็คือการเพิ่มโรงสกัดน้ํามันปาลมใหมากขึ้นในเขตพื้นที่ภาคใต เรามองไปที่ทาแซะ ชุมพร 
ซึ่งอยูในโครงการถึงไดสํารวจศึกษาเสร็จสรรพเรียบรอยแลว เพียงแตรอเงินงบประมาณ 
ก็สามารถดําเนินการไดทันที เรามองไปที่จังหวัดสุราษฎรธานี เพราะปจจุบันเรามีที่กระบี่
สมบูรณแบบแลว เราก็คิดวาถาหากมีอีกสัก ๒-๓ แหงในพื้นที่ภาคใตก็จะสามารถรองรับ
ปริมาณปาลมไดเพียงพอ แลวก็จะเปนการแกปญหาไดอยางยั่งยืน นั่นคือเรื่องของ 
น้ํามันปาลม ก็กราบเรียนทานสุวโรชนะครับ แลวก็ทานผูอภิปรายที่เพิ่งจบลงไปวา 
เราอยาเพิ่งไปสิ้นหวังนะครับ เรายังมีการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการอีก ผมเชื่อวา
ทางสํานักงบประมาณก็ดี ทางรัฐบาลก็ดี คิดวาถาหากมีเงินที่ถูกปรับลดจากการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการแลว การแปรญัตติลําดับตน ๆ ละครับที่เราจะพิจารณาในเรื่องนี้  
   ในประเด็นตอมาคือ  เ ร่ืองโครงการระบายน้ําสนามบินสุวรรณภูมิ  
ไดมีสมาชิกอภิปรายกันหลายทานคลางแคลงใจวาทําไมในเมื่อวันนี้โครงการระบายน้ํา 
สนามบินสุวรรณภูมิถูกสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบวามีการทุจริต มีการตัง้ราคา 
สูงกวาปกติ แตทําไมยังตั้งงบประมาณในสวนนี้เพิ่มเติมอีก ผมตองกราบเรียนครับวา 
เร่ืองนี้ไดเกิดขึ้นกอนที่รัฐบาลชุดนี้จะเขามาปฏิบัติหนาที่ --------------------------------------- 
 
               - ๒๙๒/๑ 

 
 
 



 ๖๖๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                          นิวรา ๒๙๒/๑ 
 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบถึงความผิดปกติ ก็เปนเรื่องที่จะตอง
ดําเนินการไปตามครรลองเมื่อพบสิ่งผิดปกติก็ตองดําเนินการตรวจสอบ และพรอม ๆ กัน
ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ แตในขณะที่
สอบสวนและมีการตรวจสอบนั้น ผมตองกราบเรียนวาโครงการนี้จะหยุดตอไปไมได  
เพราะถาหากวาโครงการนี้หยุดเวลาเกิดน้ําหลาก สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เปนหนาตา
ของประเทศครับ การขึ้นลงของเครื่องบินจะไมสามารถทําไดเลย ยิ่งถาตองเผชิญกับ
ปญหาเหมือนเมื่อป ๒๕๔๙ น้ําทวมใหญ จะเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของประเทศ  
จะเกิดความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ ทางดานการทองเที่ยวและทุก ๆ ดาน เพราะฉะนั้น
ทางกรมชลประทาน ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงตองดําเนินโครงการนี้ตอไป  
สวนเรื่องความถูกความผิดนั้นก็ใหดําเนินการกันไปตามระบบของทางราชการตอไป  
มีคําถามวามีการขอเพิ่มเงินอีกจํานวน ๒,๐๐๐ ลานบาท เอาไปทําอะไรที่ไหน ผมตอง
กราบเรียนครับ  ซึ่ งจากการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดพบวา 
มีความผิดพลาดในเรื่องของแบบ ในเรื่องของการดําเนินการกอสราง เนื่องจากพื้นดิน
บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิมันเปนพื้นดินที่มีความออนตัวมาก เมื่อดําเนินการกอสราง 
ไปแลวก็ปรากฏวาพอถึงเรื่องของการขุดคลองระบายน้ําตามแบบไดพบการเคลื่อนตัว
บริเวณคันคลองและลาดคันคลองระบายน้ําไมสามารถจะดําเนินการตอไดครับ จึงตองมี 
การแกไขรูปแบบรายละเอียดรายการใหมตามความจําเปน ซึ่งในเรื่องนี้ทุก ๆ ฝายก็ไดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาวาความเหมาะสมและการจะแกปญหาไดเพื่อใหงานดําเนินการ
ตอไปไมเกิดความเสียหายจะตองใชเงินเทาไร ก็พบวาในสวนนี้เราตองใชเงินงบประมาณ
อีกทั้งสิ้น ๑,๔๕๘ ลานบาทเศษ  
   ในสวนที่ ๒ เปนเรื่องของรายการคาที่ดิน ซึ่งรายการคาที่ดินตามแผนเดิม
จะตองจายจํานวน ๒,๖๑๐ ลานบาทเศษ แตปรากฏวาในการดําเนินการจริงตองจายถึง 
๓,๐๐๐ ลานบาทเศษ เพราะในสวนนี้ไดมีคาอุทธรณที่ดินเพิ่มขึ้นอีกจํานวน ๔๐๐ ลานบาท 
เพราะฉะนั้นจึงตองมีการเพิ่มเงินอีกจํานวน ๒๒๑ ลานบาทในสวนของรายการที่ดิน  

 
 



 ๖๖๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                          นิวรา ๒๙๒/๒ 
 
   ในสวนที่ ๓ ก็พบรายการที่เพิ่มขึ้นใหม ซึ่งไมไดกําหนดไวในกรอบวงเงินเดิม 
ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวตอนเปดโครงการ ไมวาจะเปนงบของบุคลากร งบดําเนินงาน 
งบคาครุภัณฑ งบคากอสรางสวนประกอบอื่น งบคาควบคุมการจางเหมาทั้งหมดแลว 
ในสวนนี้เปนเงินอีก ๓๗๕ ลานบาทเศษ เพราะฉะนั้นจึงรวมแลวทั้งหมดประมาณ  
๒,๑๐๐ ลานบาท นี่คือที่มาที่ไปของการตองเพิ่มเงิน และที่มาที่ไปของคําถามที่บอกวา 
ก็ในเมื่อถูก สตง. ตรวจสอบ ทําไมโครงการนี้จึงตองดําเนินการตอ จึงกราบเรียนกับ 
เพื่อนสมาชิกเพื่อใหทราบถึงโครงการสนามบินสุวรรณภูมิครับ  
   แลวก็ถือโอกาสตรงนี้กราบเรียนตอในเรื่องของชลประทานที่เพื่อนสมาชิก
ไดใหความสนใจ ซึ่งผมตองกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับ เปนกําลังใจ
ใหกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางกรมชลประทาน  
เพราะสวนใหญเพื่อนสมาชิกจะอภิปรายใหกําลังใจถามวา ทําไมตั้งงบประมาณนอยจัง 
เพิ่มขึ้นมาไดเพียง ๒ ลานบาทเทานั้นเอง โครงการเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ชลประทานนั้น วันนี้เปนเรื่องใหญที่เพื่อนสมาชิกทุกคนเกือบจะพูดไดวาที่ลุกขึ้นมา
อภิปรายกรมชลประทานนั้นพูดไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น ผมตองกราบขอบพระคุณ
เพื่อนสมาชิกที่ไดเขาใจ ผมไมไดตัดพอตอทางสํานักงบประมาณเลยแมแตนิดเดียว  
ผมก็เขาใจและเห็นใจเหมือนกับกรณีที่ไดกราบเรียนไปแลวตอกรณีเร่ืองของโรงสกัด
น้ํามันปาลม แตนั่นไมใชเร่ืองใหญครับ เปนเรื่องที่เราตองมาแกไขปญหากันตอไป  
ทานนายกรัฐมนตรีไดมีโครงการในเรื่องของระบบน้ําทั้งระบบ ซึ่งในสวนนี้เงินจะไมได
บรรจุไวในงบประมาณจะเปนเงินนอกงบประมาณที่ไดมอบหมายใหทางกระทรวงการคลัง
ไปดําเนินการจัดหาเงินกูมา -------------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๒๙๓/๑ 



 ๖๖๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ              เบญจมาภรณ  ๒๙๓/๑ 
 
ซึ่งเดี๋ยวผมจะกราบเรียนในรายละเอียดนะครับวา ในรายละเอียดของโครงการ
ชลประทานขนาดใหญที่กรมชลประทานรับผิดชอบจํานวนทั้งหมด ๒ แสนกวาลานบาท 
เราไปดําเนินโครงการที่ไหนอยางไรบาง ผมกราบเรียนครับวาแผนการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบชลประทาน เรามีอยู ๒ แผนงาน จํานวนทั้งหมด ๑,๑๒๘ โครงการ 
วงเงินทั้งหมด ๒๘๕,๐๐๐ ลานบาทเศษ  เปนโครงการชลประทานขนาดเล็กและ 
ขนาดกลาง ๑,๑๐๒ โครงการ จํานวน ๑,๑๐๒ โครงการนี้เรามีเปาหมายครับ ตั้งแต 
ป ๒๕๕๒ ถึงป ๒๕๕๗ วงเงินลงทุนในสวนนี้เฉพาะชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง
จะใชเงินงบประมาณ ๖๓,๐๐๐ กวาลานบาท ถามบอกวาเมื่อลงทุนขนาดนี้แลวผลที่
ไดรับคืออะไร ผลที่ไดรับคือพื้นที่ชลประทานจะเพิ่มขึ้น ๑.๒๙ ลานไรในป ๒๕๕๔  
และจะเพิ่มเปน ๑.๙๗ ลานไรในป ๒๕๕๗ นั่นคือการเพิ่มน้ําตนทุนถึง ๑,๕๒๓ ลูกบาศกเมตร
ตอปครับ นอกจากโครงการขนาดเล็กแลวเรายังมีโครงการขนาดใหญอีกจํานวน  
๒๖ โครงการ ในวงเงินทั้งหมด ๒ แสนกวาลานบาท ซึ่งในสวนนี้โครงการจะเริ่มตั้งแต 
ป ๒๕๕๒ ถึงป ๒๕๖๓ ทั้งหมดระยะ ๑๒ ป พื้นที่ชลประทานจะเพิ่มขึ้นอีก ๔.๔๕ ลานไร
ในป ๒๕๖๓ น้ําตนทุนจะเพิ่มขึ้นถึง ๓,๐๘๒ ลานลูกบาศกเมตรตอปครับ เพื่อนสมาชิก
ถามในรายละเอียดอีกวาในรายละเอียดนั้นภาคเหนือไดเทาไร ภาคใตไดเทาไร ภาคกลาง
ไดเทาไร ภาคอีสานไดเทาไร ผมก็เลยใชตัวเลขตรงนี้ใชเวลาสั้น ๆ กราบเรียนตอเพื่อนสมาชิก
เพื่อที่จะไดเกิดความสบายใจวาทุกภาคจะไดรับการดูแลจากรัฐบาลเสมอเหมือนกัน 
ภาคเหนือจะเปนโครงการขนาดใหญ ๗ โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗ โครงการ 
ภาคกลาง ๑๐ โครงการ ภาคใต ๒ โครงการ ขนาดกลาง ภาคใต ๑๙ โครงการ ภาคกลาง 
๓๐ โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปญหาเรื่องน้ํามากที่สุด ๕๓ โครงการ  
และภาคเหนือ ๕๒ โครงการครับ  สวนชลประทานขนาดเล็ก ภาคใต ๑๘๔ โครงการ  
ภาคกลาง ๒๗๔ โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๙๒ โครงการ และภาคเหนือ  
๑๙๘ โครงการ รวมสุทธิทั้งหมด ๑,๑๒๘ โครงการ โดยใชวงเงินงบประมาณประมาณ  
๒ แสนกวาลานบาท ซึ่งตรงนี้จะแกปญหาระบบน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้งภาคเหนือ 
ภาคใต ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลวจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานถึง ๔.๔ ลานไร  
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นี่คือเปาหมายที่ทางรัฐบาลและทางกระทรวงเกษตรและสหกรณในฐานะที่ผูรับผิดชอบ 
กรมชลประทานเปนผูดําเนินการในเรื่องนี้ครับ สวนปงบประมาณ ๒๕๕๒ ผมตอง 
กราบเรียนเพื่อนสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลุกขึ้นอภิปรายกันหลายทานถามบอกวา
สําหรับโครงการชลประทานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไดรับงบเทาไร ผมกราบเรียน
ครับวาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากงบประมาณทั้งหมด ๓๕,๐๐๐ ลานบาทเศษนั้น 
เราจัดไปลงภาคอีสานทั้งหมด ๑๕ เปอรเซ็นตของเงินงบประมาณ คือ  ๕,๒๐๐ กวาลานบาท 
ผมตองกราบเรียนครับวา เราไดใหความสําคัญเพราะตระหนักวาพื้นที่สวนใหญของทาง
ภาคอีสานนั้นเปนพื้นที่ที่ระบบชลประทานไปไมถึง วันนี้พื้นที่ชลประทาน ๕๗ ลานไรเศษ 
โครงการชลประทานเขาไปไดเพียง ๕ ลานไร ยังไมถึง ๑๐ เปอรเซ็นตเลยครับ เพราะฉะนั้น
ทางรัฐบาลจึงไดใหความสําคัญในการที่จะสนับสนุนเรื่องระบบน้ํา ระบบชลประทาน 
เพื่อใหพื้นที่ที่กวางใหญไพศาลที่สุดสามารถสรางผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรับกับ 
วิกฤติปญหาโลกใหได เพราะฉะนั้นจึงอยากจะใหเพื่อนสมาชิก -------------------------------- 
 

- ๒๙๔/๑ 
 



 ๖๖๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๙๔/๑ 
 
ไดสบายใจวาในงบประมาณที่ปรากฏอยูในรูปเลมงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ นั้น  
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับงบ ๕,๐๐๐ กวาลานบาท ถึง ๑๕ เปอรเซ็นต แลวสวนที่
เพื่อนสมาชิกไดถามถึงโครงการเมกะโปรเจกตวาไมไดปรากฏอยูในงบประมาณนั้น 
ไปหลบซอนอยูที่ไหน ไมไดหลบซอนอยูที่ไหนหรอกครับ ทานนายกรัฐมนตรีไดมอบหมาย
ใหทางกระทรวงการคลังเปนผูไปหาเงินกูเพื่อที่จะดําเนินการโครงการใหบรรลุเปาหมาย
ใหได ทุกคนตระหนักเหมือนกันครับวา วันนี้ปญหาวิกฤติอาหารโลกนาจะเปนโอกาส 
ที่ดีของประเทศไทย เพราะฉะนั้นระบบน้ําจึงเปนเรื่องสําคัญที่ทางกระทรวงเกษตร 
และสหกรณที่ทางรัฐบาลนั้นจําเปนตองใหความสําคัญและยอมใชเงินงบประมาณ 
เปนจํานวนมากเพื่อที่จะสรางความยั่งยืนใหเกิดขึ้นกับระบบการเกษตรของเราตอไป  
   เ ร่ืองสุดทายที่ผมจะใชเวลาที่จํากัดกราบเรียนตอเพื่อนสมาชิกก็คือ 
เร่ืองปุยที่มีเพื่อนสมาชิกไดใหขอสังเกตกันมากมายเหลือเกิน ผมใชระยะเวลาสั้น ๆ  
ที่มีอยูจํากัดเพราะไมอยากจะไปรบกวนเวลาของเพื่อนสมาชิกในการอภิปรายปุย 
วันนี้มีแตคนบนวาปุยราคาแพง ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณตระหนักเรื่องนี้ตั้งแต 
เราเริ ่ม เขามาทําหนาที ่บริหารราชการแผนดิน  ตอนนั ้นปุ ยยังอยู ที ่ราคาตันละ  
๑๐,๐๐๐ บาทเศษ ๆ ครับ เราก็พยายามในการที่จะรณรงคบอกกับพี่นองเกษตรกรวา 
การไปพึ่งพาปุยเคมีเพียงอยางเดียวเปนอันตรายอยางยิ่ง เพราะปุยนั้นไมมีราคาที่จะ
ปรับตัวออนลง แตราคาผลผลิตทางการเกษตรนั้นจะออนไหวตามหลักเศรษฐศาสตร 
ดีมานด กับซัพพลายมันมักจะสวนทางกันอยูเสมอ เพราะฉะนั้นจึงเฝาเตือนและรณรงค
บอกวาวันนี้หันกลับมาสูความเปนอินทรียเสีย ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณพยายาม
สนับสนุนในเรื่องของการใชปุยอินทรีย การสนับสนุนในเรื่องของการทําปุยหมัก  
ในเรื่องของการทําปุยชีวภาพและพรอม ๆ กันก็ใหความรูในเร่ืองของโครงการจะใช 
ปุยอินทรียผสมกับปุยเคมีที่เขาเรียกกันวา โครงการปุยสั่งตัด เพราะเราจะเลิกเคมี 
ทั้งหมดรอยเปอรเซ็นตผมก็รูวาเปนไปไมได ดินบานเรานั้นบางที่ขาดธาตุอาหาร 
ขาดความอุดมสมบูรณเนื่องจากความรูเทาไมถึงการณของเกษตรกรตองการความเร็ว 
เขาวาเกี่ยวเสร็จไปเผาตอซังมันก็ทําลายหนาดินหมด ทําลายความอุดมสมบูรณ 
 



 ๖๖๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                สายชล ๒๙๔/๒ 
 
ของดินหมด การจะฟนใชวิธีทางอินทรียมันไมทันใจ จึงตองใชวิธีการทางเคมีนั่นคือ 
การเพิ่มตนทุนการผลิตมากขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ในระยะสั้นจึงพยายามทุกหนทางในเรื่องของปุยเคมีที่จะติดตอปุยราคาถูกเอามาใหกับ 
พี่นองเกษตรกรเพื่อแกปญหา เราไดรับการอนุเคราะหจากรัฐบาลจากคณะรัฐมนตรี
จัดสรรเงินมาให ๓๐๐ ลานบาท ซึ่งในขณะนี้มีแตผูคนถามบอกวา ๓ เดือนเศษแลว 
ยังไมเห็นสัญญาเลย ผมก็ตองกราบเรียนครับวาเปนเรื่องยากมาก เงิน ๓๐๐ ลานบาท 
ตอการที่จะซื้อปุยราคาถูก เพราะวันนี้กลุมของภาคเอกชนซื้อปุยครั้งหนึ่งจํานวน  
๑ ลานตัน จํานวน ๘ แสนตัน แตเราไดมา ๓๐๐ ลานบาท ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตัน 
แลวเราจะไปซื้อราคาเดียวกันมันเปนไปไมได ก็ตองเจรจาขอรองกันเปนพิเศษวานี่เปน
ความตองการของรัฐขอความรวมมือจากรัฐตาง ๆ แตวันนี้จากวิกฤติอาหารโลกทําให 
แตละประเทศที่ผลิตปุยไมยอมในการที่จะขายปุยราคามิตรภาพให ก็ขายในราคาสูง  
จึงทําใหทางกระทรวงเกษตรและสหกรณตองพบกับปญหาอุปสรรคพอสมควร แตขณะนี้
กราบเรียนวาทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดบรรลุขอตกลงในการซื้อปุยยูเรีย 
จากมาเลเซียโดยผานบริษัทผูจําหนายในประเทศจํานวน ๑๒,๕๐๐ ตัน ในราคาตันละ 
๕๐๐ ยูเอส หรือประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาทตอตัน ราคาซีไอเอส (CIS) ซึ่งเมื่อมารวมคาขนสง
ทั้งหมดแลวปุยจะถึงมือเกษตรกรในราคา ๑๘,๓๐๐ บาท ในขณะที่ปุยราคาทองตลาด
วันนี้ ๒๖,๕๐๐ บาท ปุย ๔๖-๐-๐ ในสัปดาหหนาเราจะมีการตรวจสอบคุณภาพปุย 
และลงนามซื้อขายกันทางกระทรวงเกษตรและสหกรณก็จะเรงกระจายปุยในสวนนี้ใหกับ
พี่นองเกษตรกรทันที 
   และประเด็นสุดทายที่เพื่อนสมาชิกไดกรุณาถามเรื่อง กสย. วันนี้ที่ประชุม 
ของ กสย. ไดมีการปรับอัตราสงเคราะหในการปลูกยางแทน ----------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๒๙๕/๑ 



 ๖๖๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๙๕/๑ 
 
จากเดิมเราอนุเคราะหกันไรละ ๙,๐๐๐ บาท ลาสุดเพิ่มเปน ๑๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้จะมีผล
ตั้งแตวันที่  ๑  กรกฎาคม  เพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสตรงนี้กราบเรียนตอที่ประชุม 
ดวยความเคารพครับ ขอบพระคุณครบั  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ทานรัฐมนตรีประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ครับ  
   นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง) :  
ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ แปบเดียวครับ ผมจะใชเวลาชี้แจงเรื่องที่
อาจารยสมเกียรติ พงษไพบูลย ขออนุญาตที่ เอยนาม ไดพูดถึงปญหาของบริษัท 
ไทยธุรกิจเกษตร จํากัด ที่มี ธ.ก.ส. เปนผูถือหุน แลวก็ไปดําเนินการขายปุยใหเกษตรกร
แลวเกิดปญหา  ผมไดทราบมาครับทานประธานวาเรื่องนี้จ ริงครับ  ตองขอบคุณ 
ทานอาจารยสมเกียรติ ในขณะเดียวกันทาง ธ.ก.ส. ไดดําเนินการฟองรองบริษัทนี้แลว
เพราะในชวงนั้นปุยราคาแพงก็ไมไดตรวจสอบคุณภาพกัน แตจากนี้ไปก็ไดกําชับไปแลววา
ใหดําเนินการตรวจสอบคุณภาพปุยกอนทุกครั้งที่จะดําเนินการจัดจําหนายใหกับพี่นอง
เกษตรกร ในขณะเดียวกันผมคิดวาหนวยงาน ธ.ก.ส. นั้นมีหนวยงานที่ครอบคลุม 
ไปทุกพื้นที่ในทั่วประเทศและเปนหนวยงานที่คอนขางสําคัญมากที่จะชวยเหลือพี่นอง
เกษตรกร ไมวาจะเปนการประกันราคาขาวที่ผมไดกลาวไปขางตน รวมทั้งการใหความรู 
การประสานงาน การปลอยเงินกูใหกับพี่นองเกษตรกรรายยอย ผมคิดวาทาง ธ.ก.ส.  
เปนหนวยงานที่เราควรใหความสําคัญ ในขณะเดียวกันถามีเร่ืองทุจริตบุคคลใดที่เปน
ปญหานั้นก็คงเปนเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคงจะไมสามารถจะครอบคลุมไปวา  
ธ.ก.ส. นั้นเปนหนวยงานที่สรางปญหาแลวก็ไมเปนที่พึ่งหวังกับพี่นองประชาชนนะครับ 
   ในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองอื่น ๆ ผมคิดวาคงจะมีนอยแลว 
ในสวนของเรื่อง ธ.ก.ส. ก็อยากจะฝากทานประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกใหสบายใจ 
 



 ๖๖๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๒๙๕/๒ 
 
ไดครับวา ธ.ก.ส. จะพยายามทําหนาที่เปนตัวแทนไปประสานงานกับพี่นองเกษตรกร 
ในทุกพื้นที่ครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญรัฐมนตรีอนงควรรณ เทพสุทิน ครับ  
   นางอนงควรรณ เทพสุทิน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน อนงควรรณ เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขออนุญาตขึ้นมาใชเวลา
เพียงเล็กนอยเพื่อจะตอบประเด็นปญหาในเรื่องเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดกรุณา 
ใหขอแนะนําและไดตั ้งประเด็นในการที ่จะสอบถามเกี ่ยวกับงบประมาณของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ดิฉันตองขอเกริ ่นหนอยนะคะวา  
ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น มีหนวยงานทั้งสิ้นในระดับกรม  
๑๐  กรม และองคการรัฐวิสาหกิจอีก ๔ องคการมหาชนอีก ๒ รวมทั้งสิ้นเปนถึง  
๑๖ หนวยงาน ทั้ง ๑๖ หนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ซึ่งกําเนิดเกิดมาตั้งแตป ๒๕๔๕ จนถึงบัดนี้ก็ใชเวลาประมาณ ๕ ป มีงบประมาณครั้งนี้ 
ในป ๒๕๕๒  แค ๒๒ ,๕๘๗  ลานบาทเทานั ้น  ซึ ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมเปนกระทรวงที่ตองดูแลเกี ่ยวกับทรัพยสมบัติของประเทศชาติ 
ใหญหลวงมาก งบประมาณเพียงเทานี้นะคะ ในเวลา ๕ ปดิฉันก็คิดวาอาจจะใหเทานี้ 
ก็ตองยอมรับไปแคนี้กอน แตในการที่จะจัดงบประมาณใหตรงกับความตองการของ 
พี่นองประชาชนและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกจังหวัดนั้นยอมเปนไปไดยาก เพราะวา
งบประมาณมีจํานวนนอยนะคะ จากการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยเฉพาะอยางยิ่ง
พรรคประชาธิปตยไดกรุณาชี้แนะเมื่อคืนนี้เร่ิมตั้งแตเวลาประมาณเที่ยงคืนไปจนจบ 
เวลาประมาณตี ๒  แลวทานนริศ  ขํานุรักษ ก็เปน  ส .ส .  ซึ ่งสนใจในเรื ่องของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาก ๆ เลย --------------------------------------- 
 

 - ๒๙๖/๑ 



 ๖๖๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๙๖/๑ 
 
เพราะทราบวาทานเปนอดีตขาราชการของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
มากอน ทานก็ยังจะบอกใหดิฉันมาตอบในเวลาตีสอง ตองขออภัยนะคะเมื่อคืนนี้ 
ที่กลับไปถึงบานแลวจะตีรถกลับมาก็กลัววาทานจะกลับบานไปกอนเลยไมไดกลับมาตอบ 
ตองเลยเวลามาตอบในวันนี้นะคะ ประเด็นที่ ส.ส. รวบรวมไดทั้งหมดประมาณ ๑๑ ทาน
ไดสงสัย มีทั้งหมดดวยกันดิฉันจะนับเอาเฉพาะประเด็นหลัก ๆ ที่สําคัญ ๆ มีจํานวน  
๖ ประเด็น  
   ประเด็นที่ ๑ เร่ืองที่เกี่ยวกับทางกระทรวงสรางความไมเปนธรรมในการที่
จะตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเร่ืองของน้ํา ระบบการบริหารจัดการน้ําของกรมทรัพยากรน้ํา 
มีลักษณะของการเห็นแกพวกพอง มีการตั้งงบประมาณในลักษณะเห็นแกตัว ไมเปน 
ธรรมาภิบาลอะไรอยางนี้นะคะ  
   ประเด็นที่ ๒ การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษในจังหวัดระยองซึ่งมีจํานวนนอย  
   ประเด็นที่ ๓ เร่ืองของการจดัสรรงบประมาณในเรื่องเกี่ยวกับการซอมบํารุง
และการจัดซื้อเฮลิคอปเตอรวาดูแลวอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นได  
   ประเด็นที่ ๔ เร่ืองของกระทรวงไดมีการสรางความเขาใจในหมูของการมี
สวนรวมของภาคประชาชนตามรัฐธรรมนูญหรือไม  
   ประเด็นที่ ๕ เร่ืองอยากทราบความคืบหนาในเรื่องของการจัดสรรที่ดิน 
และการจัดทําแนวเขตที่ดิน  
   ประเด็นที่ ๖ เปนเรื่องที่อันนี้รายแรงมากเลยนะคะ เร่ืองที่เกี่ยวกับการสราง
ฝายตนน้ํา ซึ่งอันนี้ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดระบุถึงวาจะมีการไดเปอรเซ็นกันถึง 
๕๐ เปอรเซ็นต  
   ทั้งหมดทั้งปวงนี้ดิฉันจะคอย ๆ ทยอยที่จะอธิบายใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดรับทราบในประเด็นปญหาที่ทานไดกรุณาชี้แนะแลวก็ทานไดสงสัย 
   ประเด็นที่ ๑ เร่ืองของการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับแหลงน้ําตาง ๆ  
ดิฉันเองเขาไปดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไมนานทางคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติออกมาวา  
 



 ๖๗๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๙๖/๒ 
 
การปรับแผนตาง ๆ ของกระทรวงทุกทบวง กรมใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น 
ดิฉันก็ไดกลับเขาไปดูในกระทรวงวากระทรวงเรามีงบประมาณที่จัดไวเปนอยางไรบาง  
ก็ดูแลวงบประมาณบางตัวซึ่งคิดวาจะตองจัดไมทัน เราก็จัดมารวบรวมจะทําโครงการ 
ที่เกี่ยวกับอะไรดี การจัดงบประมาณในเรื่องของน้ําดิฉันไดสอบถามทางกรมทรัพยากรน้ําวา
มีหลักเกณฑอยางไรในการที่จะจัดใหกับพื้นที่แลวก็ใหกับประชาชน ดิฉันจะไมกลาววา 
จะจัดใหกับ ส.ส. ผูใด เพราะวาหลักเกณฑของการบริหารจัดการน้ํากรมทรัพยากรน้ํา 
มีอนาคตอีกไกล กรมทรัพยากรน้ําจะตองเปนหลักแลวจะตองมีแผนแมบท มีพระราชบัญญัติน้ํา
ตอไปในอนาคตเพื่อการจัดสรรน้ําใหเปนระบบ แลวก็จะตองดูแลน้ําทั่วทั้งประเทศ  
ดังนั้นหลักการวิธีการที่จะจัดในงบประมาณอันนอยนิดซึ่งมีแค ๒,๘๙๘ ลานบาท  
เปนจํานวนเงินที่นอยมากสําหรับความตองการของพี่นองประชาชน แตดิฉันก็ยังอุนใจ 
อยูวาอยางนอยพี่นองประชาชนก็ยังมีงบประมาณจากกรมชลประทานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณอยูถึง ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท แต ๒,๐๐๐ กวาลานบาทจะมาจัดอยางไร 
ที่จะใหครบ เปนไปไมไดหรอกที่จะทําใหครบทุกภาค ทุกคน ทุกจังหวัด ดังนั้นเราจึงมี 
การตั้งมาตรการซึ่งเปนมาตรการของกรมทรัพยากรน้ําวาเราจัดเปนลุมน้ํา ลุมน้ําไหน 
ที่มีความจําเปนและมีความสําคัญในการที่จะตองแกไขปญหาโดยเรงดวน ดิฉันขอใช 
คําวา โดยเรงดวน โดยมีผลกระทบตอพี่นองประชาชนอยางใหญยิ่ง ทานเชื่อไหมคะวา 
ลุมน้ําที่ลําบากที่สุดและมีความยากจนของพี่นองประชาชนที่สุดคือลุมน้ําโขง -------------- 
 

                                                    - ๒๙๗/๑ 
                                                                                                                       
 
 
 



 ๖๗๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                          รัชนีพร ๒๙๗/๑ 
 
ดังนั้นดิฉันก็เห็นวาทางกรมทรัพยากรน้ําที่จัดขึ้นมานี้ก็คือทางอําเภอหนองหาน  
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานีไดงบประมาณไปในสวนนี ้ ซึ ่งไมมี ส .ส .  ของ 
พรรคมัชฌิมาธิปไตยแมแตคนเดียวเลยคะ  นี่เราคํานึงถึงความสําคัญของตนน้ํา   
และลําดับที่ ๒ ไมไดเขาขางตนเองเปนลุมน้ํายมคะ ซึ่งจริง ๆ แลวลุมน้ํายมดิฉันเขาใจวา
ส.ส. บางทานในสภานี้อาจจะคิดวาลุมน้ํายมนาจะเปนลําดับที่ ๑ ดวยซ้ําไป แตแพ 
ไปนิดเดียวลุมน้ํายมเปนลําดับที่ ๒ ถาวาในอดีตดิฉันไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ในสภาแหงนี้ก็ไดมีการอภิปรายอยูเสมอวาสุโขทัยน้ําทวมอีกแลว ปหนึ่ง ๔-๕ ครั้ง  
ความเสียหายมากมาย ดังนั้นเขาจึงจัดไปลงที่สุโขทัยตามกติกา ตามคะแนน ไมมีอะไร
มากมายกวานี้เลย แลวเปนที่นาเสียใจเปนอยางยิ่งเลยวาทําไมงบประมาณซึ่งลงไปใน
จังหวัดสุโขทัยเปนลุมน้ํายม ซึ่งมีความลําบากในการแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมนั้น 
ส.ส. ของพรรคประชาธิปตยซึ่งมีมากที่สุดในจังหวัดสุโขทัยไมสนับสนุน เมื่อคืนนี้ดิฉัน 
ก็เห็นนั่งอยู ทําไมไมสนับสนุนในเมื่อดิฉันก็ไมไดจัดเพื่อจะใหใคร แตพรรคประชาธิปตย 
มี ส.ส. ของตัวเองอยูในจังหวัดสุโขทัยมากที่สุดในขณะนี้ตามขอมูลเท็จจริงอยางไร 
ก็เปนที่ทราบกันดีอยูแลว อันนี้ดิฉันจะไมชี้ตัวเลขก็แลวกันเพราะวาสมาชิกไมไดสนใจ 
ในตัวเลขสักเทาไรแตสนใจในตัวคนมากกวานะคะ  
  และอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยตามที่มีหลายทาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทานยังพูดบอกวาเวลาเดินทางไปสุโขทัย  
ก็จะเห็นวาระหวางขางทางนั ้นจะมีข าวขึ ้นเขียว  นั ่นแหละไมใชจ ังหวัดสุโขทัย 
เปนจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกโชคดีเหลือเกิน ดิฉันชื่นใจกับเขามากเลย 
เพราะวาเปนจังหวัดเพื ่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ ่งทาน  ส .ส . นคร มาฉิม ก็เปน  
ส .ส .  จังหวัดพิษณุโลก  ดิฉันไมเคยอิจฉาทานนครเลย ดีใจกับทานนคร เพราะวา 
เปนจังหวัดเพื่อนบาน ทํานาปหนึ่ง ๓ ครั้ง ทานมีเขื่อนนเรศวรและปจจุบันนี้ก็กําลังจะมี
เขื่อนแควนอย ดิฉันดีใจมากเลยคะที่เพื่อนบานของเราไมตองมาทุกขระทมเหมือนกับ
จังหวัดสุโขทัยลุมน้ํายม แลวพื้นที่ตรงนั้นที่ไดกราบเรียนดวยขอเท็จจริงเลยไมใชเปน 
พื้นที่เลือกตั้งของดิฉันเลย ผลกระทบที่จะไดรับก็เปนประโยชนกับพี่นองประชาชน 



 ๖๗๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                         รัชนีพร ๒๙๗/๒ 
 
ในจังหวัดสุโขทัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ 
พรรคประชาธิปตย  ของพรรคมัชฌิมาธิปไตยก็มีบางเพราะวาเปนตนแหลงน้ํา 
ตรงอําเภอบานดานลานหอย ซึ่งเปนของทานอารยะ ชุมดวง ทานก็พูดไมผิด แตสวนใหญ
ก็คือพี่นองประชาชนในเขตของทานนั่นแหละคะ อันนี้ดิฉันตองกราบเรียนไวเลย  
เพราะรูสึกวาถาไมชี้แจงเดี๋ยวจะไมเขาใจ แตในสวนของจังหวัดนครสวรรคก็เชนเดียวกัน 
ที่สมาชิกบางทานบอกวาเปนพื้นที่ของรองหัวหนาพรรค  โดยเฉพาะทานบรรยิน  
ตั้งภากรณ และทาน ส.ส. พันตํารวจโท นุกูลมิใชคะ ที่ไดรับงบประมาณไปนั้นมิใชคะ  
เปนพื้นที่ของ ส.ส. ขออนุญาตตองเอยชื่อพรรคนะคะ ประชาราช ชาติไทย ประชาธิปตย 
ไมใชพื้นที่ของทาน อันนี้ตองทราบไวนะคะ โดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีก็เชนเดียวกัน 
ถึงแมนทาน ส.ส. มานิต นพอมรบดี เมื่อคืนนี้ทานไดพูดเกี่ยวกับปญหาอางเก็บน้ํา 
แหลงน้ําในจังหวัดราชบุรีมากมายตอนดึก ๆ ใกลจะประมาณสักตี ๑ ทานนายกรัฐมนตรี
ทานก็กรุณาไดเห็นชอบการที่ทาน ส.ส. มานิต นพอมรบดี ไดกลาวถึงทานเห็นดวย 
ทุกประการ และนั่นก็คือโครงการที่กรมทรัพยากรน้ําทานจัดไป เพราะอะไร ----------------- 
 

            - ๒๙๘/๑ 
 
 
   



 ๖๗๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     สทุธาทิพ ๒๙๘/๑ 
 
เพราะวาจังหวัดราชบุรีพื้นที่เปนเทือกเขาตระนาวศรีลมพัดพามาจะทําใหบดบังเมฆไป 
ตรงนั้นจะเกิดความแหงแลงและน้ํามีทั้งน้ําเค็ม น้ํากรอย น้ําจืด น้ําเสีย หลายน้ํา 
ในจังหวัดราชบุรี ฝนก็ไมตก จึงตองมีแหลงน้ําหลาย ๆ แหลงเพื่อเปนการเพิ่มความชุมชื้น 
ใหจังหวัดราชบุรี ก็ไมใชพื้นที่ของ ส.ส. พรรคมัชฌิมาธิปไตยอีกเชนกันนะคะ อยางที่ดิฉัน 
บอกไววาลําดับ ๑ ที่ทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลจัดใหคือที่อุดรธานี ซึ่งไมมี ส.ส. ของเรา 
ตองกราบเรียนอยางนี้นะคะ  
   ประเด็นที่ ๒ นั่นก็คือประเด็นของสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ที่ทาน ส.ส.  
กัลยา รุงวิจิตรชัย ส.ส. จังหวัดสระบุรี ไดกรุณาใหขอสังเกตประเด็นที่จังหวัดระยอง  
เร่ืองของจังหวัดระยอง ขออนุญาตกราบเรียนวา จังหวัดระยองจะเปนพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรม
อยูจํานวนมาก คณะรัฐมนตรีเมื่อปงบประมาณ ๒๕๕๐ ก็ไดอนุมัติใหเปนแผนในการ
บริหารจัดการเรื่องของสิ่งแวดลอมเปนระยะเวลา ๕ ป เปนเงินถึง ๒๑,๐๘๙ ลานบาท  
ในจํานวนมากมายนี้ตองทําถึง ๕ ป ใน ๕ ปนี้ไมใชของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางเดียว ตองเปนการบูรณาการรวมกันหลายกระทรวง รวมแลวถึง  
๗ กระทรวงดวยกันมีทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ณ วันนี้ที่ทานบอกวาจัดงบประมาณนอยไปนั้น จริง ๆ แลวงบตัวนี้ 
จะไปแฝงอยู ตามกระทรวงตาง  ๆ  ซึ ่งตองมีการบูรณาการกัน  แตในสวนของ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เราไดจัดไป ๔๙.๕ ลานบาท ซึ่งจะตอง
รวบรวมจากกระทรวงอื่น ๆ ดวย ในปนี้เขาไดตั้ง ๙,๐๐๐ ลานบาท เพราะฉะนั้นไมตองหวง
ในประเด็นนี้นะคะ  
   ประเด็นที่ ๓ เปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร ซึ่งทานไดกรุณา 
ชี้แนะวาเรื่องของการซอมหรือเร่ืองของการซื้อนั้นนาจะสอไปในทางทุจริต ดิฉันขออนุญาต 
กราบเรียนในที่ประชุมตอหนาทานประธานสภาผูแทนราษฎรในที่นี้วา ยังมิไดทําการ
จัดซื้อกันเลยในสวนนี้ ก็ขอขอบคุณที่ทานคาดการณไวลวงหนาเพื่อเปนการที่จะเตือน 
หรือวาเพื่อเปนการระมัดระวังในเรื่องนี้ ------------------------------------------------ - ๒๙๙/๑ 

 



 ๖๗๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๙๙/๑ 
 
อยากกราบเรียนวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ทั้ง ๓ กรมนี้ 
มีความจําเปนในการที่จะตองใชเฮลิคอปเตอรในการตรวจตรา ตลอดจนเรื่องของ 
การตัดไมทําลายปาเรื่องตาง ๆ เปนจํานวนมาก ถาตามกระบวนการที่ครบถวนและจะได
ประสิทธิภาพสูงสุดแลวจะตองใช ฮ . เครื ่องบินถึง ๒๖  ลํา เราเพิ ่งไดร ับโอนจาก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายนที่ผานมานี้เอง ๑๔ ลํา เพิ่งไดโอน  
๑๔ ลํา เพราะวา ฮ. นี้จะตองมาดูแลเรื่องของปาไม ปจจุบันทั ้ง ๓ กรมนี้มาอยู ที่ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูแลว ดังนั้น ฮ. ก็ตองโอนมา เปนไปไมได
หรอกคะ ที่เราตั้งงบประมาณไวที่จะซอมบํารุง ฮ. ๕๐ ลานบาทนั้นเราจะไปเบียดบัง 
ซอมเสีย ๒๕ ลานบาท มันเปนการตูนไปหรือเปลาคะ ดิฉันจะไปนั่ง ฮ. ที่ซอมโดยไมสําเร็จ
หรือคะ เพราะวาดิฉันเปนเจากระทรวงอยูจะนั่ง ฮ. ที่ซอมไมดีแลวดิฉันจะกลาขึ้นไปนั่ง
หรือคะทานที่เคารพทั้งหลาย แตอยางไรก็ตามก็ตองขอขอบคุณไวจะไดไปตรวจดู 
ในรายละเอียดใหชัดเจนเมื่อถึงเวลา สวนเครื่องบินที่จัดซื้ออีก ๒ ลํานั้น เขาบอกวา
เครื่องบินโดยเฉพาะอยางยิ่งทางภาคใตลมแรงมากจะตองใช ๒ เครื่องยนต การใช  
๒ เครื่องยนตนั้นจําเปนที่จะตองซื้อมาเพราะวามีการเสียอยู ดังนั้นจึงตองซื้อ ซื้อให 
เพื่อทานทั้งนั้นเลยนะคะไมใชใหใครที่ไหนเลยในเรื่องของ ฮ. บางครั้งดิฉันนั่ง ฮ. ไปตรวจ
พื้นที่ทางภาคใตมีลมปะทะแรง ๆ ฮ. ยังเซเลย ก็ยังหวาดเสียวอยูตั้งหลายครั้งเวลาที่ 
ไปตรวจ เพราะฉะนั้นทานใหการสนับสนุนเถอะคะในการที่จะจัดซื้อเคร่ืองบินหรือซื้อ ฮ. 
ในการที่จะตรวจรักษาทรัพยากรธรรมชาติของเราทางอากาศ เพราะวาบางครั้งคนที่บุกรุก
ทําลายปาเราตามไมทันถาเราไมมี ฮ. เปนเรื่องที่จําเปนคะ อยากจะกราบเรียนคะ  
   ประเด็นที่ ๔ เร่ืองการสงเสริมใหมีสวนรวมในภาคประชาชน ในเรื่องนี้ 
ทาน ส.ส. ดอกเตอรรัชฎาภรณไดกรุณาใหขอชี้แนะไว อันนี้เปนประโยชนอยางยิ่งเลย 
สําหรับประเด็นนี้เปนหนาที่ของเราอยูแลวในการที่จะใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
เกี่ยวกับเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติ ทานไดกรุณาแนะนําในลักษณะที่วาตองให 
ประชาชนได ไมใชวาใหเปนอาสาสมัครอยางเดียว แตตองมีสวนรวมคิดรวมทําดวย 
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แตอยางไรก็ตามทางกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเราและกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ แลวก็กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝง ทุกกรมไดมีการจัดตั้งเครือขายลักษณะของราษฎรอาสา ถาหากวาเอยชื่อ
แลว อยางเชนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษปา หรือ รสทป. ราษฎรอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรชายฝง รสทช. อาสาสมัคร
พิทักษปา อสป. เยาวชนอาสาสมัครพิทักษปา ยชป. ทั้งหลายทั้งปวง ทั้ง ๗๕ จังหวัด 
เรามีถึง ๑๑๗,๖๔๙ คน ในจํานวนนี้ดิฉันคิดวาเปนจํานวนที่มากแตอยางไรก็ตามขณะนี้ 
ทสม. กําลังเปนที่นิยมแลวทําใหพี่นองประชาชนสมัครเขามาเปนสมาชิกมากมายเพิ่มขึ้น
ทุกวัน เพราะวาพี่นองประชาชนรูสึกวาหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยากที่จะชวยกันอนุรักษไว ก็จึงเปนเรื่องที่นายินดี สวนจังหวัดไหน ๆ ก็ตามที่เปนสมาชิก
อยูในที่นี้ตองการที่จะเปน ทสม. ก็สมัครไดที่ ทสจ. ของจังหวัดนั้น ๆ นะคะ 
   ขอที ่ ๒  ในการมีสวนรวมเราไดทําการศึกษาการยกรางกฎหมาย 
องคกรอิสระและสิ่งแวดลอม ไดมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ โดย
สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเปนที่ยอมรับของประชาชน และมีการประชุมรับฟง 
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญและความคิดเห็นจากสาธารณะในพื้นที่ทั้ง ๔ ภาค  
เพื่อรวบรวมและประมวลขอคิดเห็นจากทุกภาคสวนในการที่จะเอานักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อผนวกในการยกรางกฎหมายขึ้นมา อันนี้เราไมไดนิ่งนอนใจ เราทําถึง 
๔ ภาคนะคะ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ขอความกรุณารวบรัดดวยนะครับ 
   นางอนงควรรณ เทพสุทิน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) : ในขอที่ ๓ ในการที่จะใหประชาชนมีสวนรวมเราจะมีการจัดประชุม
วิชาการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเดือนกันยายนนี้ ทานผูใดที่สนใจ
กรุณาสมัครมาไดนะคะ  
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   ประเด็นที่  ๕  เปนเรื่องที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรได มีความสนใจ 
เปนอยางยิ่งในเรื่องของการทําแนวเขตปา ขณะนี้ดิฉันขอรวบรัดเลย เราจะตองทําแผนที่
อัตราสวน ๑:๔๐๐๐๐ ใหเสร็จในป ๒๕๕๒ นี้ในจํานวนจังหวัดทั้งหมด เราก็ทําเรียบรอย
แลวโดยการที่จังหวัดเสนอมาที่ภาค ภาคเสนอมาที่กรมทั้งสิ้น ๔๓ จังหวัดเรียบรอย  
และเสนอมาที่ภาคเรียบรอยแลวนั่นคือ ๒๒ จังหวัด สวนจังหวัดที่ยังไมเรียบรอยมี  
๓ จังหวัด ถาเรามีครบทุกจังหวัดแลวเราก็จะมีการปกหมุด ปกหมุดเพื่อกันทําเปนแนวเขต
เพื่อแกปญหาของการทะเลาะเบาะแวงในเรื่องของที่ดิน การปกหมุดเราจะตองปกหมุด 
ทุก ๒๐๐ เมตร และในระยะเวลาที่หักเหไปก็ตองปกดวยในสวนนี้ ---------------------------- 
 
                                                                      - ๓๐๐/๑ 
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การปกหมุดเราไดขออนุมัติเงินงบประมาณไปจํานวนทั้งสิ้น ๙๐๐ ลานบาท แตป ๒๕๕๒ 
ไมไดรับการอนุมัติงบประมาณในสวนนี้ ขอบคุณทาน ส.ส. ที่กรุณาเปนหวงในสวนนี้  
ทานไดอภิปรายวาทําไมไมมีงบในสวนนี้ ก็ตองขอความกรุณาในวาระ ๒ ชวยกรุณา 
แปรญัตติเขาไปในสวนนี้ ราษฎรของเราจะไดไมมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกันตอไป 
อีกนะคะ ซึ่งหมุดทั้งหมดทั่วประเทศนี้เราจะตองใชถึง ๓๗๕,๐๐๐ หมุด  
   สวนประเด็นสุดทายเปนประเด็นที่ดิฉันรูสึกวามันรุนแรงมากมาย 
แตอยางไรก็ตามก็อยากจะขออนุญาตชี้แจงใหไดรับทราบวาทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
๒ ทานที่สนใจในเรื่องของการทําฝายตนน้ําหรือถาเปนภาษาชาวบานก็เรียกวา ฝายแมว 
โดยเฉพาะทาน ส.ส. วิฑูรย นามบุตร และทาน ส.ส. นริศ ขํานุรักษ ทั้ง ๒ ทานนี้ไดกรุณา
เตือนดิฉันวาระวังนะจะมีการเรียกรับผลประโยชนถึง ๕๐ เปอรเซ็นตจากการทําฝาย
ลักษณะนี้ ดิฉันก็ตองขอชี้แจงในสวนนี้วาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคมนั้น
ใหมีการปรับแผน พอปรับแผนแลวแผนไหนที่ทําแลวจะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชน
แลวก็ตรงกับนโยบายของรัฐบาลในขอ ๑ แลวก็ขอ ๔ นั่นคือเร่ืองของภาวะโลกรอน 
และเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตาง ๆ เพราะวาปาไมถูกทําลาย ดิฉันก็มามองดูแลววา 
ในระยะเวลาที่จะสิ้นปงบประมาณอะไรที่จะทําไดเปนประโยชนมากที่สุดและรักษาปา 
ใหไดไมใหเกิดปญหาหมอกควัน ซึ่งขณะนั้นกําลังเกิดหมอกควันนะคะ จึงมีทั้งกรมปาไม
และกรมอุทยานแหงชาติก็ไดปรับงบประมาณในป ๒๕๕๑ เขาไปทําเปนฝาย การทํา 
เปนฝายนี้เขาก็มีขั้นตอนของเขา นั่นคือเจาหนาที่ที่จะทํานั้นตองไปดูพื้นที่วาเหมาะสม
หรือไม เพราะวาในปจจุบันนี้เราตองการพื้นที่ที่ทําฝายจํานวนถึง ๔ ลาน แตขณะนี้ 
เรามีจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้นซึ่งไมเพียงพอ มีระดับเปนแสนเทานั้น ไมเพียงพอ 
ตอความชุมชื้นของพี่นองประชาชน เพราะวาถาทําตามที่นักวิชาการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีลาดกระบังวิเคราะหมาแลวจะตองมีถึง ๔ ลานถึงจะพอเพียง ขณะนี้ซึ่งมีแค
ประมาณเปนแสน แลวอันนี้ที่เราจัดลงไปก็อีกนานกวาจะถึงลาน การที่จะทําอันนี้ก็ตองมี
คณะกรรมการเพื่อดู ดิฉันไดรับรายงานขึ้นมาวามีเจาหนาที่ถึง ๕๙๓ คนที่ไปทําในเรื่องนี้ 
แลวก็การทําก็ตองมีคณะกรรมการตรวจติดตามและรับรองผลงาน ๑ ชุด ชุดที่ ๒ คือ 
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คณะกรรมการจายเงินคาจาง อันนี้คือในพื้นที่ ในสวนกลางนั้นก็มีกรรมการอีก ๒ ชุด 
คณะที่ ๑ คือคณะกรรมการติดตามจากกรมปาไมและจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช คณะที่ ๒ ก็คือคณะที่ตั้งจากกระทรวงลงไปเลย โดยดิฉันไดกําชับใหทาง 
ทานปลัดกระทรวงไดตั้งกรรมการลงไปตรวจสอบใหเปนไปตามงบประมาณปริมาณ 
และคุณภาพที่ไดจัดทําในพื้นที่ตาง ๆ ในสวนนี้ทานไมตองเปนหวงเลยนะคะ เพราะวา 
เราไดมีการกําชับอยางแนนหนาเลยวา ตองรายงานใหระดับเขต ระดับกรมทราบ 
ทุก ๆ ๗ วัน และในฝายแตละตัวนั้นเราจะตองระบุลงไปในแผนที่ ๑:๕๐๐๐๐ ทุกตัว 
ทุกฝาย ฝายแตละตัวตองมีหมายเลขประจําฝายมีการจับคาพิกัดหรือจีพีเอส (GPS) 
เพื่อใหทราบวาฝายตัวนั้นอยูตรงไหน อยูบริเวณ  
    พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตองขออภัยทานรัฐมนตรีจริง ๆ ครับ เพราะวายังมีผูอภิปรายคางอยูอีกเยอะมาก ๆ ครับ 
ขอความกรุณาทานรวบรัดสักนิดนะครับ  
   นางอนงควรรณ เทพสุทิน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม) : คือเร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญมากเลยคะทานประธาน ------------------------- 
 

                      - ๓๐๑/๑ 
 



 ๖๗๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๓๐๑/๑ 
 
เพราะวาดิฉันฟงแลวก็นอนไมหลับไปทั้งคืน เพราะวาดูเหมือนจะอภิปรายไมไววางใจ
อยางไรอยางนั ้นนะคะ แตอยางไรก็ตามในสวนนี้ทานก็กรุณาชี ้แนะก็ไมไดเอยถึง 
งบประมาณในป ๒๕๕๒ ยังไมไดมีการอนุมัติลงไปเลยที ่พูดถึงเมื ่อกี ้คือป ๒๕๕๑  
เทานั ้นเอง  ดังนั ้นดิฉ ันจะจบอยู พอดีเลย  ทานไมตองเปนหวงในสวนนี ้ด ิฉ ันไดมี
คณะกรรมการอยางที่บอกแลวมีถึง ๔ คณะดวยกัน ตองขอขอบคุณมากคะ แลวก็ขอใช
เวลาเพียงเทานี้ ขอบคุณทานประธาน ขอบคุณสมาชิกทุกทานดวยคะ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานสมาชิกครับ วิปทั้ง ๒ ฝายไดตกลงกันวาจะใหทานรัฐมนตรีไปตอบในตอนทาย  
แตเผอิญเมื่อกี้ทานรัฐมนตรีไชยาทานไดยกมือคางไว แลวก็ทานรัฐมนตรีเฉลิมจะขอมาตอบ 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ผมขอตกลงอยางนี้ก็แลวกันครับ ผมจะอนุญาตให 
ทานรัฐมนตรีตอบในชวงนี้ทานหนึ่งก็ใหทานเฉลิมกับทานไชยาตกลงกันครับ  
   (นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล (สุโขทัย) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต 
    พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขออนุญาตนั่งกอนครับ ทราบอยูครับ เพราะเห็นยกมือ เชิญนั่งลงกอนครับ ขอใหพูดถึง 
เร่ืองทานรัฐมนตรี ๒ ทานกอน ก็ขอใหทั้ง ๒ ทานไปตกลงกันวาทานใดจะอภิปราย
ในตอนนี้ขอเชิญใชสิทธิพาดพิง ขอทั้ง ๔ ทานขอเปนทานเดียวแลวกันเพื่อสรุปรวบรัดเวลา 
ทานชวยพูดแทนคนอื่นดวยครับ  
   นายสัมพันธ ตั้งเบญจผล (สุโขทัย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม สัมพันธ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดสุโขทัย 
ตามที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีอนงควรรณ เทพสุทิน ไดบอกวาการที่ทานจัดงบประมาณลงที่
จังหวัดสุโขทัยมาก แลว ส.ส. ของจังหวัดสุโขทัยนั้นไมสนับสนุนหรืออยางไร ผมเรียนกับ
ทานประธานฝากถึงทานรัฐมนตรี ซึ่งกระผมเองทั้ง ๒ ทาน แลวก็ ส.ส. วิรัตน วิริยะพงษ  
ก็ไมใชวาจะไมสนับสนุนทานวาการที่งบประมาณไปลงที่จังหวัดแลวพื้นที่ของบานผมเองนั้น
เยอะ  ๆ  นั้นวาไมดี  ดีครับ  ผมสนับสนุน  แต เพื่อนสมาชิกในพรรคเดียวกันซึ่งอยู 
 



 ๖๘๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๓๐๑/๒ 
 
จังหวัดอื่น ๆ หลาย ๆ จังหวัดเขาก็บอกกับผมวาอยากจะใหทานรัฐมนตรีนั้นไดสนับสนุน 
ในจังหวัดอื่น ๆ ที่มีสวนใกลเคียงกัน ที่มีความจําเปน เพราะวาทานสมาชิกหลาย ๆ ทาน 
ก็ไดเสนอโครงการงบประมาณไป แตวาของเขานั้นไดรับนอยหรือบางจังหวัดไมไดรับเลย 
ผมยินดีสนับสนุนกับทานรัฐมนตรีที่ไดใหการสนับสนุนงบประมาณลงในจังหวัดสุโขทัย
เยอะ  ๆ  ผมเองนั้นก็ไดพยายามประสานกับหลายกระทรวง  ทบวง  กรมที่จะเอา
งบประมาณไปลงสุโขทัยเยอะ แมกระทั่งกรมชลประทาน ผมเปนกรรมาธิการวิสามัญน้ํา 
ก็พยายามที่จะสนับสนุน ก็ฝากถึงทานประธานและชี้แจงกับพี่นองชาวจังหวัดสุโขทัยดวย 
ขอบคุณมากครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ มีรัฐมนตรีทําจดหมายขึ้นมาขอตอบในชวงนี้กันหลายทาน แตผม 
ขอยืนยันตามมติวิปครับวาชวงนี้จะขอใหทานรัฐมนตรีไชยาตอบทานเดียวกอน  
แลวหลังจากนั้นก็ใหสมาชิกอภิปรายรวดเดียว แลวก็จะเหลือเวลาไวอีกชั่วโมงครึ่งเพื่อให
คณะรัฐมนตรีตอบนะครับ เพราะฉะนั้นชวงนี้ขอเชิญทานรัฐมนตรีไชยา สะสมทรัพย ครับ 
    นายไชยา สะสมทรัพย (รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) : กราบเรียน
ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม นายไชยา สะสมทรัพย  
ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จากรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเขาสูสภาตั้งแตเมื่อวานจนถึงวันนี้ 
มีเพื่อนสมาชิกที่ขึ้นมาอภิปราย ผมฟงแลวทั้งหมดถือวาตองขอบคุณในฐานะที่เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข สิ่งที่ทานนําขึ้นมาเรียนนั้นถือวาเปนประโยชน 
ตอประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะทานเปนผูแทนราษฎรอยูในพื้นที่ทานทราบปญหา  
ผมเองก็ทราบปญหา แลวก็ตองขอขอบพระคุณทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ซึ่งใหความสําคัญในเรื่องของโรคอุบัติใหมหรือโรคที่ตองใชเงินเยอะก็เปนหวงเปนใยพี่นอง
ก็ตองขอขอบคุณ ในขณะเดียวกันผมเองในเรื่องของอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ขาดเปนระยะตอเนื่องมาเปนเวลานานนั้น ก็ไดหารือกับทานรองนายกรัฐมนตรีสมชาย 
แลวก็ทานรองนายกรัฐมนตรี คุณหมอสุรพงษ สืบวงศลี ในเรื่องของปญหาในสวนของ 
 



 ๖๘๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๓๐๑/๓ 
 
กระทรวงสาธารณสุขก็ไดรับคําชี้แนะและใหความรวมมืออยางดี ฉะนั้นกระผมเองในฐานะ
ที่เปนรัฐมนตรีจะนําสิ่งที่ทานบอกนําไปปฏิบัติ หากพื้นที่ไหนที่จะสนับสนุนลงไปไดเร็ว 
ผมจะรีบลงไปดูและดําเนินการ ขอขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตองขออภัยทานรัฐมนตรีเฉลิมจริง ๆ ครับ ขอสั้น ๆ ไมเกิน ๕ นาทีนะครับ 
 
                  - ๓๐๒/๑  



 ๖๘๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๐๒/๑ 
 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ทานประธานที่เคารพ ผม รอยตํารวจเอก  เฉลิม อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ที่ผมมาขออนุญาตใชเวลาของสภาตอนนี้ เพราะผมอยากประหยัดเวลาของสภา ถาพูด
แคนี้ก็อาจจะสับสน เนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกหลายทานไดอภิปรายถึงงบประมาณจังหวัด
ที่ไดจัดสรรเอาไวแลวลงใหจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดไปใช ใหพี่นองประชาชนไดรับ
ประโยชน หลายคนก็ถามอยางนี้ ลุกขึ้นมาอภิปรายก็อยางนี้ ถาผมจะไดชี้แจงสักนิดหนึ่ง 
ตอไปเพื่อนสมาชิกที่จะขึ้นมาอภิปรายก็จะไมตองพูดเรื่องนี้เวลาก็จะเหลือ หรือวา 
หากสมาชิกทานใดที่ตั้งใจจะอภิปรายเรื่องนี้ เพราะผูแทนราษฎรก็ตองหวงใยพี่นอง
ประชาชน ถาผมชี้แจงแลวก็จบ แลวที่สําคัญที่สุดก็คือวาเปนคําถามจากทานผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎร แตถาทานประธานเห็นวาสิ่งที่ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 
ไดอภิปรายมาเปนขอสังเกต   ผมไมใชเวลาชี้แจงเลย  ถาเห็นวาทานตั้งขอสังเกต 
และอภิปรายถึง ถาผมไมตอบก็เหมือนไมใหเกียรติผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
ก็หารือทานประธาน ถาตอบตอนทายก็ซ้ําแลวซ้ําอีก 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทานตอบเลยครับจะไดประหยัดเวลาครับ เชิญครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :   
ทานประธานที่เคารพครับ ทานอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
  (นายนิพนธ บุญญามณี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิพนธ บุญญามณี (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
มีผูประทวงนะครับ คุณนิพนธ บุญญามณี เร่ืองอะไรครับ 
  นายนิพนธ บุญญามณี (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผม นิพนธ บุญญามณี 
เมื่อสักครูทานประธานไดวินิจฉัยไปแลววาทานประธานจะไดใหทานรัฐมนตรีไดชี้แจง 
ในชวงทาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพวกกระผมยังไมอภิปรายเลยยังไมถึง ประเดี๋ยวจะถึง 
กระทรวงมหาดไทยแลว ทานรัฐมนตรีใหตอบทีเดียวเลยครับ เพื่อที่จะไมใหเสียเวลามาก 
พวกผมพรอมคือไดปรับกันหมดแลวทานประธานครับ 



 ๖๘๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๐๒/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทราบแลวครับ ขอวินิจฉัยนะครับ เดิมไดกําหนดใหทานรัฐมนตรีไชยาตอบไว ๑๐ นาที 
เผอิญเมื่อกี้ทานรัฐมนตรีไชยาทานนารัก ทานตอบประมาณไมถึง ๒ นาที ผมก็เลย
กําหนดใหทานรัฐมนตรีเฉลิมไมเกิน ๕ นาที สําหรับทานธนิตพล ไชยนันทน ทานนคร  
มาฉิม เดี๋ยวถาตอนทายมีเวลาผมจะเปดโอกาสใหใชสิทธิพาดพิงไวตอนทายครับ  
ตองขออภัยดวยครับเราจะไดรีบไป แลวเดี๋ยวตอนทายถามีเวลาผมเปดโอกาสใหจริง ๆ 
ผมจําแมนครับ ของทานธนิตพล ไชยนันทน ไมไดพาดพิงเสื่อมเสียดวยครับ ผมขอให 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอบกอนก็แลวกัน แลวเดี๋ยวคุณธนิตพลนะครับ 
ถาอยางนั้นเชิญคุณธนิตพล ทานรัฐมนตรีรอสักนิดหนึ่งนะครับ 
  นายธนิตพล  ไชยนันทน (ตาก) : กราบเรียนทานประธานครับ ผม ธนิตพล  
ไชยนันทน ในฐานะเลขานุการวิปฝายคาน คือตามที่ไดตกลงกันไว ดวยความเคารพ 
ทานประธานแลวก็ทานรัฐมนตรีวา พวกกระผมทั้งฝายคานแลวก็ฝายรัฐบาลมีผูประสงค 
ที่ตองการอภิปรายอีกเยอะมาก แลวก็เปนขอสังเกตหลายเรื่องที่จะนําไปประกอบ 
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณ ซึ่งผมคิดวาถาเกิดมีเร่ืองที่ทานรัฐมนตรี
จําเปนที่จะตองตอบจริง ๆ ผมอยากจะขอใหทางทานรัฐมนตรีไดไปตอบตอนทาย 
เพราะวาไดคุยกับวิปแลวนะครับ ขณะนี้เฉพาะฝายคานมี ส.ส. อยู ๓๐ กวาคนที่ตองการ 
อภิปราย แลวคนละไมกี่นาทีนะครับ ฝายรัฐบาลก็เชนเดียวกันคนละ ๒-๓ นาที ซึ่งตอง 
กราบเรียนวามันแทบจะเปนไปไมไดเลยที่จะนําขอสังเกตตาง ๆ เหลานั้นนําไปฝากไวกับ
กรรมาธิการเพื่อพิจารณาในงบประมาณป ๒๕๕๒ ผมขอความเห็นใจครับทานรัฐมนตรี
ทานไดชวยกรุณาตอบตอนทายไดไหมครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรัฐมนตรีครับ ผมขอใชการวินิจฉัยของผมเลย เพราะวายังมีทานรองนายกรัฐมนตรี 
ทานรัฐมนตรีอีกหลายทานเสนอจดหมายมาใหผมจะขอตอบตอนนี้ เพราะวาติดภารกิจ 
ผมตัดสินใจเลยครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) : 
ผม ๕ นาทีก็จบมาหารือสักครูนี้ 



 ๖๘๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๐๒/๓ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขออนุญาตทานรัฐมนตรีครับ เอาตามที่วิปทั้ง ๒ ฝายไดเสนอมาใหผม ขอใหทานรัฐมนตรี 
ไปตอบในตอนทายครับ ตองขอความกรุณาเถอะครับ แลวยังมีผูที่อภิปรายอีกเยอะ 
ตองขอความกรุณาทานรัฐมนตรีครับ นิดเดียวประมาณไมเกิน ๒ นาทีนะครับ เพราะวา 
ผมถือวาใหใชสิทธิของทานไชยาครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ขออนุญาตครับ ผมไมดื้อดึงหรอก แตผมเคารพผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร  
แลวเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายซ้ําซอนเรื่องงบประจําจังหวัดวามีหลักเกณฑจัดสรรอยางไร 
จังหวัดนี้อยางไร จังหวัดนั้นอยางไรมันเปนประโยชน แลวถาผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
ถามแลวไมตอบก็แปลวาไมใหเกียรติ -------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ            ณัฐวัฒน ๓๐๓/๑ 
 
แตถาไมอยากฟงจะฝากเปนขอสังเกต ผมไมตอบเลยครับ ผมใจกวาง เพราะวาวาระแรก
มันแครับหลักการ รายละเอียดไปใสกันในคณะกรรมาธิการ แลวก็แปรญัตติในวาระ ๒ 
อภิปรายแตละมาตรา วาระ ๓ ก็สรุป ก็สุดแตทานประธานครับ ถาใหผมก็ ๕ นาทีจบ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขออนุญาตตัดสินใจเลยนะครับ ขอทานรัฐมนตรีตอบตอนทายเถอะครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) :  
ไมเปนไรครับ ผมขออนุญาตวาผมตั้งใจมาตอบ ผมตั้งใจอยากอธิบาย แตเมื่อมีปญหา
เร่ืองเวลาถาอยางนั้นผมขออนุญาต ไมตอบอะไรทั้งนั้น  
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :   
ขอใหทานตอบเถอะครับ ตอบทายสัก ๑๕ นาทีไดนะครับ 
  รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย)  :   
ผมสละสิทธิไมตอบเลยอยางนั้นก็เปนขอสังเกตไป เพราะเวลามันเหลือนอย ไมเปนไรครับ 
และถาทานอภิสิทธิ์อยากรูเดี๋ยวจะไปคุยดวยที่หองกาแฟ เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้ ไปหาขางลาง
ดีกวา ขอบพระคุณครับ ไมเปนไรครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  :  
ขอบคุณมากครับไดกรุณาชวยรักษาเวลานะครับ ตอไปเปนคุณอิทธิเดช แกวหลวง  
เปนคนที่อภิปราย ๗ นาทีคนสุดทายครับ 
   (นายวิรัตน วิริยะพงษ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายวิรัตน วิริยะพงษ (สุโขทัย)  :  ทานประธานครบั 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง)  : 
ประทวงหรือเปลาครับ 
  นายวิรัตน วิริยะพงษ (สุโขทัย) : ขออนุญาตเปนอยางนี้ครับ ผม วิรัตน วิริยะพงษ  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาตทานประธาน 
นิดหนึ่งวา ผมขออภิปรายในฐานะถูกพาดพิงนะครับ 
 
 



 ๖๘๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๐๓/๒ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ทราบแลวครับ ผูที่จะใชสิทธิพาดพิงผมขอความกรุณา เดี๋ยวผมจะแถมใหตอนทาย  
ขอผูที่จะอภิปรายไดอภิปรายเสียกอนครับ ตองขอความกรุณานะครับ เชิญคุณอิทธิเดช 
๗ นาทีครับ  
  นายอิทธิเดช แกวหลวง (เชียงราย) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม นายอิทธิเดช แกวหลวง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน 
กระผมไดฟงการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติมาตลอด ๒ วันนี้ เพราะฉะนั้น 
ผมคิดวาผมเองตองรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางแนนอน แตมีสิ่งหนึ่งที่ผมจะอภิปรายนอกเหนือจากเพื่อนสมาชิก 
ไดอภิปรายไปแลว ทานประธานจําไดไหมครับหลายปกอนเรามีการพูดถึงเรื่องการจัด
วางแผนงบประมาณที่จะเกี่ยวของกับเรื่องของการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศจีน 
ก็เชนกัน ประเทศจีนเขาไดดําเนินการตามแผนจัดตั้งเมืองเศรษฐกิจพิเศษ เชน ฉงซิ่ง  
เซี่ยงไฮ เทียนสิน หรือวาเซินเจิ้น เขาไดมีการจัดตั้งเขตปกครองเศรษฐกิจพิเศษ เชน ซินเกียง  
สิบสองปนนา วันนี้เวลาผานมาเมืองตาง ๆ เหลานั้นที่ผมไดกราบเรียนทานประธาน
เปลี่ยนไปหมด แตวันนี้พอเรามาพิจารณาดูรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กําลังจะพิจารณากันอยูขณะนี้ ผมเองก็มีโอกาส 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตั้งแตป ๒๕๔๕ 
ปนี้ผมขอตั้งขอสังเกตนิดหนึ่งวางบประมาณที่จะเปนการจัดตั้งหรือเปนการสงเสริม
สนับสนุนใหงบประมาณแตเมืองเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไมเห็นเลยครับ ซึ่งงบประมาณ
เดิมนั้นเปนการสนับสนุนใหทองถิ่นไดนําเงินไปพัฒนาเพื่อสรางศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันแตอยางไรก็ตามครับทานประธาน ผมเองเปนผูแทนราษฎร
จังหวัดเชียงรายก็ภาคภูมิใจอยูหลายเรื่อง ซึ่งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
๒๕๕๒ ไดบรรจุไวในแผนที่จะทําใหจังหวัดเชียงรายเปนเมืองที่มีศักยภาพในการแขงขัน 
ทานประธานครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงคมนาคมไดมีการพัฒนาเรื่องของระบบ 
โลจิสติกสในจังหวัดเชียงรายตามกรอบความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ตองกราบเรียน 
 



 ๖๘๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๐๓/๓ 
 
ทานประธานวา วันนี้มี ๓ อําเภอ ที่เปนอําเภอเอก อําเภอที่มีความสําคัญของจังหวัดเชียงราย 
ก็คือ อําเภอแมสาย  อําเภอเชียงแสน  อําเภอเชียงของ  ซึ่งแตเดิมเขาบอกวาเปน 
เมืองเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กระทรวงคมนาคมใหโครงการใหญ ๆ ๓ โครงการ  
๒ โครงการนั้น ผมยินดีอยางยิ่ง แตมีโครงการสุดทายผมคิดวาผมตองขออนุญาต
อภิปรายในวันนี้ใหได 
   โครงการที่ ๑ ก็คือการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงที่อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย ในสวนนี้คือการรองรับถนนสายความรวมมือระหวางประเทศ จีน ลาว
และไทย ก็คือถนนอาร ๓ เอ (R๓A) เพราะเปนถนนยุทธศาสตรสําคัญที่เชื่อมโยงระหวาง
คุนหมิงกับกรุงเทพฯ เราจะไดงบประมาณทั้งสิ้นในป ๒๕๕๒ นี้ ๑๙๐ ลานบาท เราจะได
งบประมาณตอเนื่องถึงป ๒๕๕๔ ๖๙๗ ลานบาท ตองขอกราบขอบพระคุณแทนพี่นอง
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายอยางยิ่ง เพราะรอมาหลายป 
 

           - ๓๐๔/๑ 



 ๖๘๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๓๐๔/๑ 
 
   โครงการที่ ๒ เปนโครงการกอสรางทางหลวงสนับสนุนการขนสงแบบตอเนื่อง
ก็คือขยายเปน ๔ ชองจราจรเพื่อรองรับใหเมืองตาง ๆ เหลานี้เปนเมืองเศรษฐกิจพิเศษ  
   โครงการที่ ๓ ก็คือโครงการทําถนนเชื่อมระหวางจังหวัดเชียงรายไปยัง 
เชียงของ ซึ่งจะมีสะพานที่ผมกราบเรียนขางตน จะไดงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๐ ลานบาท 
ในป ๒๕๕๒ โครงการนี้ทั้งหมด ๓๐ กิโลเมตร เปนเงินทั้งสิ้น ๗๐๐ กวาลานบาท  
   โครงการที่ ๔ โครงการขยายถนนสายเอเชียซึ่งพี่นองประชาชนรอมานาน 
ก็คือสายอําเภอแมจันไปสูอําเภอเชียงแสน ระยะทาง ๓๗ กิโลเมตร ทั้งหมด ๖๕๐ ลานบาท 
ป ๒๕๕๒  ไดรับงบประมาณ  ๑๓๐  ลานบาท  ตองขอฝากกรรมาธิการที ่จะเปน
คณะกรรมาธิการในปนี้ขอชวยดูแลอยาใหมันตกหลนระหวางทางก็แลวกัน  
   โครงการที่ ๕ ก็คือสายแมสาย-เชียงแสน งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๐ ลานบาท 
๓๖ กิโลเมตร และไดงบประมาณป ๒๕๕๒  ๑๒๐ ลานบาท  
   โครงการที่ ๖ ผมตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวาเปนโครงการ 
ที่ผมไมเห็นดวย ก็คือโครงการสรางทาเทียบเรือเชียงแสนแหงที่ ๒ งบประมาณทั้งสิ้น 
๑๕๔๖ ลานบาท ผมไดเคยอภิปรายในสภาแหงนี้คัดคานในเรื่องการกอสรางสะพาน  
การกอสรางทาเทียบเรือดังกลาว สาเหตุที่ผมคัดคานนั้นก็คือวาขณะนี้เองผมถามวา 
กรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีไดศึกษาอยางถองแทหรือยัง เพราะประวัติศาสตร 
ของการใชการขนสงทางน้ําในหลายประเทศในอดีตนั้นลมเหลวครับ เชน การใชทาเทียบเรือ 
ในแมน้ํามิสซิสซิปป การใชทาเรือในแมน้ําไลนลมเหลวหมดครับ เพราะวาการขนสง 
ทางบกมาแทนที่ ทานประธานครับ เม่ือตนป ๒๕๔๔ รัฐบาลไทย ลาว พมา จีนไดมีขอตกลง 
ในเรื่องของการสรางทาเทียบเรือครับ วันนี้จีนมีทาเรือทั้งหมด ๓ แหงที่ซือเหมา จินหง 
แลวก็กัวเหลย พมา ลาวไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอดีบี (ADB) ไทยเราก็มี 
ทาเทียบแหงที่ ๑ เรียบรอยแลวครับ ใชบริการอยู เราไดใชตั้งแต ป ๒๕๔๗ ขณะนี้ทาเรือ
เอกชนที่พรอมบริการทั้งสิ้นมีกวา ๑๐ แหงครับ เหตุผลที่มีการอนุมัติโครงการสรางทาเรือ
ขณะนี้ผมไมเห็นดวยอยางยิ่ง สมมุติวาวันนี้เราเปรียบเทียบทาเรือเปนผูหญิง ถาเรือเปน
ผูชาย วันนี้เรือพาณิชยทั้งหมดรอยกวาลําครับเปนเรือจีนทั้งสิ้น ผมอยากใหเอาเงินสวนนี้ 
 



 ๖๘๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๓๐๔/๒ 
 
เอาไปพัฒนากองทัพเรือพาณิชยไทยไดไหม เพื่อจะไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ 
แลวจุดบริเวณที่มีการกอสรางทาเทียบเรือแหงนี้ไมมีความเหมาะสมอยางยิ่ง เพราะอยู 
ปากแมน้ํากกบรรจบกับแมน้ําโขง ตะกอนมหาศาลที่จะไปกองอยูตรงนั้น พื้นทรายที่เปน 
ตะกอนอยูขณะนี้หนาแลงเรือไมสามารถจะแลนลงมาถึงทาเรือแหงที่ ๑ อยูแลว ผมถามวา 
วันนี้รัฐบาลไทยกับลาวไดตกลงกันที่จะมีการขุดลอกแมน้ําโขงไหม ไมมีครับทานประธาน 
ดังนั้นผมตองขอกราบเรียนทานประธานวาผมไมเห็นดวยในโครงการที่ ๓ ทั้ง ๆ ที่นาจะได 
ประโยชนกับพี่นองประชาชนอยางยิ่ง ขอบคุณครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปจะเปนคุณอรรถพร พลบุตร ๑๕ นาทีนะครับ แลวก็จะเปนพรรคพลังประชาชน  
๓ คน คนละ ๓ นาทีนะครับ เชิญคุณอรรถพร พลบุตร ครับ  
  นายอรรถพร พลบุตร (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพครับ กระผม อรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนจากเพชรบุรี 
พรรคประชาธิปตย กระผมคงไมรบกวนเวลาถึง ๑๕ นาที เพื่อจะไดเอาเวลาตรงนี้ 
ไปกระจายใหพี่นองผูแทนราษฎรทั้งสภาไดพูดถึงปญหาความเดือดรอนในแตละทองที่  
คงจะรบกวนเวลาของสภาแหงนี้ประมาณสัก ๗-๘ นาทีเทานั้นครับ กระผมไดรับ
มอบหมายใหเปนผูสรุปประเด็นการอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๒  ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
๖๐,๐๐๐ กวาลานบาท แตเนื่องจากเงื่อนไขของเวลาที่จํากัดแลวผมเห็นวาสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรสวนของพรรคประชาธิปตยที ่ไดอภิปรายประเด็นตาง  ๆ  ของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไดครอบคลุมเนื้อหาไวโดยบริบูรณแลวก็คงจะไมจําเปน 
ตองทําหนาที่ตรงนี้ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๐๕/๑ 
 
 



 ๖๙๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                นิวรา ๓๐๕/๑ 
 
แตผมก็เชื่อวาทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล คงจะไดนําประเด็นเหลานี้ไปพิจารณา
ดวยความตั้งใจเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนตอไป อยางไรก็ตามมีอยู  
๒-๓ ประเด็นที่ผมจะขออนุญาตทานประธานสภาใชเวลาอันนอยนิดตรงนี้ฝากเอาไว 
เพื่อใหเนื้อหาการอภิปรายในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความครบถวน
สมบูรณมากยิ่งขึ้น 
  ประเด็นแรก คณะ ส.ส. ของจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
และจังหวัดพัทลุงไดฝากประเด็นใหผมกราบเรียนทานประธานสภาผานไปยังรัฐบาลวา 
คณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ซึ่งทําหนาที่ในการชุบชีวิตทะเลสาบสงขลา 
ซึ่งวันนี้ลมหายใจก็กําลังจะหมดลง ตั้งขึ้นมาสมัยกอนมีทาน พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
อดีตนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทานไปประชุมครั้งเดียวแลวไมเคยไปประชุมอีกเลย 
วันนี้มีทานนายกรัฐมนตรีสมัคร  สุนทรเวช เปนประธาน ทานก็ยังไมเคยไปทําหนาที่
ประธานของคณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเชนเดียวกัน คณะ ส.ส.   
ที่อยูรอบทะเลสาบขอเรียนเชิญใหทานไปทําหนาที่ตรงนี้นะครับ เพราะวันนี้ลมหายใจ 
ของทะเลสาบสงขลาภาวะความตื้นเขินบางที่เดินขามไดครับ เปนปญหาที่ตองดําเนินการ
แกไขโดยเรงดวนจริง ๆ และถาทานนายกรัฐมนตรีไปถึงสงขลาจะเดินเลยไป ๓ จังหวัด
ภาคใตอีกสักหนอยก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับพี่นองประชาชนที่นั่น  
   อีกประเด็นหนึ่งครับ เมื่อสักครูนี้ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล  
ไดชี้แจงหลายประเด็นที่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตทานไมไดกลาวถึง
เร่ืองราวของกรมประมง ทั้ง ๆ ที่ทาน ส.ส. ประพร  เอกอุรุ แหงจังหวัดสงขลาก็ไดอภิปราย
ไปไดสาระมากอยูพอสมควรนะครับ ผมก็ขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติมในสวนของ 
กรมประมง เพื่อใหประเด็นในสวนนี้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๒  
กรมประมงตั้งงบประมาณไว ๓,๑๑๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เมื่อพวกเรา ส.ส. ฝงทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัดไดรวมกันตรวจสอบลงไป 
ในรายละเอียด เราไมพบโครงการหรือแผนงานใด ๆ เลยที่เปนนัยสําคัญที่สอดคลอง 
กับภาวะวิกฤติของประมงที่เกิดขึ้นอยูในขณะนี้ เวลาที่จํากัดลงรายละเอียดไมไดครับ  
 



 ๖๙๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                นิวรา ๓๐๕/๒ 
 
แตวาสิ่งที่มองเห็นมีขอความอันเดียวเปนวิสัยทัศนของการจัดทํางบประมาณของ 
กรมประมงในปนี้ ขอความบอกวา มุงสูการเปนผูนําทางการประมงอยางยั่งยืนในภูมิภาค 
เพื่อการกินดีอยูดีของประชาชน วันนี้น้ํามันดีเซลลิตรละ ๔๑.๑๔ บาท จะเปนผูนํา 
อยางยั่งยืนในภูมิภาคไดอยางไรครับ วันนี้แห อวนของพี่นองชาวประมงปากหนึ่ง  
๖๐๐ กวาบาท ไมมีทางที่จะเปนผูนําในภูมิภาคที่ยั่งยืนไดอีกตอไป แควันพรุงนี้จะมีน้ํามัน
ออกเรือไปในทะเลยังเปนเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญ ถาจะบอกวาวันนี้ประมงวิกฤติอยางไร 
ผมเชื่อวาถาพูดไปเจาหนาที่ที่ทําภาษามือแปลอยูตรงนี้ทํามือไมถูกหรอกครับ เพราะวา
มันเดือดรอนแสนสาหัสจริง ๆ ๔ เดือนที่ผานมา ทานที่เคารพครับ พวกเราเหนื่อยกันมาก 
ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เหนื่อยมากครับและตั้งใจในการแกปญหา  
ผมยอมรับ พวกเรา ๑๔ ส.ส. ประมงยอมรับ ทาน พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานทํางานหนัก แลว ส.ส. ๒๓ จังหวัดฝงทะเลของ 
พรรคประชาธ ิป ตยก ็ทํางานหนักเช นเดียวกัน  วันที ่ม ีการเผาเร ือที ่อํา เภอสิชล  
ส.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณพิมพภัทรา ไมวาจะคุณสุรเชษฐ มาศดิตถ ไมวาจะ 
ทาน ส.ส. สาคร เกี่ยวของ แหงจังหวัดกระบี่ ไมวาจะ ส.ส. ประพร เอกอุรุ ที่จังหวัดสงขลา
โทรศัพทประสานงานติดตอกันตลอดเวลาทั้งวัน ทําอยางไรเหตุการณอยางนี้จะไมเกิดขึ้น 
เรือประมง เผาเรือนี่มันที่สุดของชีวิตแลวครับ มันเหนื่อยรวมกันทั้งหมด แตสิ่งที่ตอง 
กราบเรียนตรงไปตรงมาวา ในวันแรกที่รัฐบาลนี้ทําหนาที่บริหารประเทศตามรัฐธรรมนูญ
คือวันแถลงนโยบายตอรัฐสภา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ส.ส. ฝงทะเลประชาธิปตยก็ทําหนาที่
วันแรกในการแกไขปญหาวิกฤติประมงเชนเดียวกัน วันนั้นไดมีการอภิปรายนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณในปญหาวิกฤติประมง ---------------------------------------- 
 
                - ๓๐๖/๑ 

 
 



 ๖๙๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ              เบญจมาภรณ  ๓๐๖/๑ 
 
และนํามาสูโครงการที่เรียกวา โครงการน้ํามันมวง น้ํามันพิเศษสําหรับประมงลิตรละ  
๒ บาทครับ วันนั้นราคาน้ํามันดีเซล ๒๙ บาท ๑๔ สตางค ดูเปนเรื่องที่นายินดี แตสิ่งที่ 
นาเสียดายก็คือวา จากวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ กวาที่โครงการน้ํามันมวงจะผานการอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีใชเวลา ๙๖ วัน มากกวา ๓ เดือนนะครับ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการน้ํามันมวงลดราคา ๒ บาท วันที่แถลงนโยบายน้ํามัน  
๒๙.๑๔ บาท แตวันที่อนุมัติ ๓๗.๖๔ บาท ลดแลวยัง ๓๕ บาท ส.ส. ฝงประชาธิปตย 
ยื่นขอใหลดราคาตอน ๒๙ บาท เหลือ ๒๗ บาท ไดมา ๓๕ บาท เปนเรื่องที่เจ็บปวดจริง ๆ  
แตอยางไรก็ดีในวิกฤติก็ยังมีความหวังนะครับ  ผมตองขอบคุณรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณที่ในการประชุมรวมกันเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ทานเห็นดวยกับ
ขอเสนอของพวกเราประชาธิปตย ส.ส. ฝงทะเลที่ใหนําปญหาของประมงเขาไปสู 
การชวยเหลือของโครงการน้ํามันราคาถูกของ ปตท. ที่ลดราคา ๓ บาท ชวยเหลือ ๖ เดือน 
เดือนละ ๑๒๕ ลานลิตร ๖ เดือน ๗๓๒ ลานลิตรครับ ลดราคาต่ํากวาตลาดทั่วไป ๓ บาท 
การชวยเหลือของ ปตท. ขสมก. ออกไปแลว ๑๘๐ ลานลิตร เหลือ ๕๒๒ ลานลิตร  
ในชวงเวลา ๖ เดือน ถาไดน้ํามันราคา ๓ บาทของ ปตท. ตรงนี้มาบวกกับโครงการ 
น้ํามันมวง  ๒  บาท  เราจะลดราคาใหพี ่นองชาวประมงไดทันทีลิตรละ  ๕  บาท  
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในวันนั้นก็เห็นดวยในหลักการและไดมี 
การนําเสนอไปสูคณะกรรมการพลังงานแหงชาติ เพราะอยากใหทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล คนที่เราใหความเชื่อถือผลักดัน 
เร่ืองนี้ใหสําเร็จใหจงไดนะครับ น้ํามันประมงที่ลดราคาลิตรละ ๕ บาทจะทําใหพี่นอง
ชาวประมงพอจะมีชีวิตรอดไดครับ แตวิกฤติการณของพี่นองชาวประมงทั้งประเทศ 
จะรอดไดจริง ๆ อยูที่พลังงานใหม อยูที่พลังงานทดแทน จะลดราคาอยางไรน้ํามันดีเซล 
น้ํามันเบนซินมันขึ้นไปจนกูไมกลับแลวครับ เราตองหันไปหา พลังงานใหม พลังงานใหม
ตรงนี้ก็คือแอลเอ็นจี (LNG) หรือกาซเอ็นจีวีเหลว ซึ่งเมื่อทําใหเย็นลงติดลบ ๑๖๐ องศาเซลเซียส
ก็จะกลายเปนของเหลวแลวก็จะสามารถจุไดมากขึ้น ถังขนาดเดียวกันจุเพิ่มขึ้นได ๖ เทา 
ราคาลิตรหนึ่ง  ๘ .๕๐  บาท  ตรงนี้คือความหวังในอนาคตของพี่นองชาวประมง  
 



 ๖๙๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ              เบญจมาภรณ  ๓๐๖/๒ 
 
ขอใหกระทรวงพลังงานโดยทาน พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ เรงขยายระบบขนสง
กาซธรรมชาติที่ทานประกาศวาจะทําใหสําเร็จภายใน ๓ ป นับจากปนี้อีก ๓ ปทําใหสําเร็จ 
เงินลงทุน ๖๕,๐๐๐ ลานบาท และทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ไดกระทําดังที่ 
ไดประชุมรวมและรับปากกับ ส.ส. ฝงทะเลประชาธิปตย นั่นคือการอนุมัติเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร ๑,๐๐๐ ลานบาท ใหพี่นองชาวประมงกูไปโดยไมเสียดอกเบี้ย  
ผอนคืนในระยะยาวเพื่อไปปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนตและระบบถังเชื้อเพลิงมาใช
เชื้อเพลิง ๘.๕๐ บาท อยางนี้พี่นองชาวประมงมีชีวิตรอดได  
   สุดทายผมก็ฝากสิ่งเหลานี้เอาไวนะครับ เร่ืองราวการปรับโครงสรางหนี้สิน 
เร่ืองราวของตลาดสินคาการประมง เวลาคงไมพอที่จะพูดแลวนะครับ ฝากความหวัง
เอาไว ผมก็หวังในตัว ๒-๓ ทานนี้แหละครับ ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล  
ทานทํางานหนักครับ ทานพูนภิรมย ลิปตพัลลภ พลังงานทํางานหนัก ทานอธิบดี 
กรมประมงคนเกง คนที่ใหญไปกวานั้นผมไมหวังนะครับ คนที่ใหญไปกวานั้น ๔ เดือน 
ที่ผานมาเปนนายกรัฐมนตรียังไมเคยพูดถึงปญหาประมงแมแตประโยคเดียว ผมหวัง
รัฐมนตรีวากระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน และพลังของ 
พี่นองชาวประมงโดยทั่วไปครับ รายละเอียดมากไปกวานี้จะแปรญัตติในวาระ ๒  
กราบขอบพระคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณอรรถพรใชเวลาไปเพียง ๘ นาทีกวา ๆ เพราะฉะนั้นชวงนี้ก็จะเปนพรรคพลังประชาชน 
๒ ทานทานละ ๓ นาที เชิญคุณสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล ครับ 
  นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล  (พระนครศรีอยุธยา) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม สุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๐๗/๑ 
   
 



 ๖๙๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๓๐๗/๑ 
 
กอนอื่นตองขอบพระคุณทานประธานที่ใหโอกาสผมไดทําหนาที่ในตําแหนงสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรนี้โดยการอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ ๒๕๕๒ ในครั้งนี้ แลวก็ตองขอบคุณทาน ส.ส. วิทยา ที่ใหคิวผมไดตั้งขอสังเกต 
ไดรวมอภิปรายและพิจารณาในครั้งนี้ดวยครับ กระผมเองดวยเวลาจํากัดก็อยากจะตั้ง
ขอสังเกตไปที่การอุดหนุนเงินสูทองถิ่นของกระทรวงมหาดไทยในกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นนั้นมีจํานวนเงิน ๑๓๔,๕๘๔ ลานบาทเศษ ซึ่งมองดูวาเปนจํานวนเงินที่เยอะ 
แตจริง ๆ เม็ดเงินตัวนี้จะตองลงไปสูทองถิ่นตาง ๆ ถึง ๗,๘๐๐ กวาทองถิ่นทั่วประเทศไทย 
ทองถิ่นเองนั้นพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจทําภารกิจทุกอยาง แตเนื่องดวยงบประมาณ 
ที่จํากัดบางภารกิจนั้นก็หนัก ซึ่งทําใหผมเห็นใจโดยเฉพาะทองถิ่นที่ตองรับประชากรแฝง
ตองรับภาระโดยการแบกรับประชากรแฝงที่มาทํางานมาพักอาศัยโดยไมไดขึ้น 
ทะเบียนราษฎรในทองถิ่นนั้น ๆ แตอยางไรก็ดีทองถิ่นตาง ๆ เองก็พรอมที่จะรับทําภารกิจ
ตรงนั้น ไมวาจะเปนการบริการสาธารณะทางดานสาธารณสุข ทางดานความปลอดภัย
ทางดานการสาธารณูปโภคตาง ๆ แตดวยเม็ดเงินที่ผมกลาวขางตนมีจํานวนที่จํากัด 
ที่ไดรับการอุดหนุนมาเปนรายหัวในทะเบียนสํามะโนครัว เพราะฉะนั้นก็จะทําใหเกิดปญหา 
การบริหารจัดการของทองถิ่นเหลานั้น ก็อยากจะฝากทางรัฐบาลชวยเล็งเห็นปญหาตรงนั้น 
แลวก็ชวยพิจารณาทองถิ่นตาง ๆ ที่มีปญหาเกี่ยวกับประชากรแฝงนะครับ 
   อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะใหความสําคัญ นั่นคือเรื่องมรดกโลก  
ซึ่งพระนครศรีอยุธยาเองไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองคการยูเนสโกเมื่อป ๒๕๓๒ 
แลวก็อยางที่ทานทราบดีวาเมื่อชวงตนเดือนที่ผานมามีขาวคราววาอยูในภาวะเสี่ยง
อันตรายที่จะไดรับการถอดถอนจากการเปนมรดกโลก เพราะฉะนั้นอุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยาเองเคยไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในแผนแมบทเม่ือป ๒๕๓๖ 
๒,๙๐๐ กวาลานบาท แตถึงทุกวันนี้ทางอุทยานเองไดรับเงินเพียงแค ๘๐๐ กวาลานบาท
เทานั้นยังขาดอีก ๒,๐๐๐ กวาลานบาท นั่นคือปญหาอยางหนึ่งที่ทําใหพระนครศรีอยุธยา
มีโอกาสแลวก็อยูในภาวะเสี่ยงที่จะโดนถอดถอนจากการเปนมรดกโลก อยางไรก็ฝากทาง
รัฐบาลแลวก็ทานรัฐมนตรีใหพิจารณาเล็งเห็นตรงนี้ดวย ขอบพระคุณมากครับทานประธาน 
 



 ๖๙๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๓๐๗/๒ 
 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณมานะศักดิ์ จันทรประสงค ครับ  
   นายมานะศักดิ์ จันทรประสงค (นนทบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม มานะศักดิ์ จันทรประสงค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี วันนี้ผมก็มี
ขอสังเกตมาสั้น ๆ เพราะวาเนื่องจากเอกสารที่ผมเอามานี้ก็เยอะพอสมควร แตเนื่องจาก
ดวยมีเวลาที่จํากัด เพราะฉะนั้นผมจึงใหขอสังเกตในรัฐบาลชุดนี้ที่วางบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๕๒ นี้รัฐบาลไดจัดสรรลงไปเปนจํานวนเงิน ๑.๘ กวาลานลานบาท แตขณะที่วา 
รายรับนี้อยูแคประมาณ ๑.๕ กวาลานลานบาท เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงจําเปนที่จะตองทํา
งบประมาณของรายจายนี้ แลวก็จะตองทํางบกูเพื่อชดเชยงบประมาณแบบขาดดุลอยูที่
ประมาณ ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท ตรงนี้เองเปนขอนาสังเกตที่วาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยตอนนี้ก็คืออยู ในชวงคับขันปญหาของเงินเฟอที่อยู ในรอยละ  
๗ เปอรเซ็นต เพราะวาเนื่องจากวิกฤติของราคาน้ํามันที่ถีบตัวสูงขึ้น ทําใหสินคาอุปโภค
บริโภคนั้นถีบตัวสูงขึ้นเชนกัน เพราะฉะนั้นหนี้สินครอบครัวหรือวาครัวเรือนก็ตองเพิ่มสูงขึ้น 
เชนกัน เพราะฉะนั้นผมอยากจะใหขอสังเกตแกรัฐบาลที่วา ปนี้รัฐบาลทํางบแบบขาดดุล 
ปที่แลวก็ทํางบแบบขาดดุลเชนเดียวกัน ปหนาเรายังไมรูวาเศรษฐกิจจะไปในทิศทางใด 
แตผมเชื่อวาทางรัฐบาลนี้มีความเต็มใจแลวก็มีความจริงจังที่จะทําใหเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นแลวก็รักษาระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ใหดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ---------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                                            - ๓๐๘/๑ 
 
 



 ๖๙๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๓๐๘/๑ 
 
ผมเชื่อวาทางนี้รัฐบาลก็มีความพรอมเต็มที่นะครับ แตวาอยางไรก็ตามผมอยากจะใหทาง
รัฐบาลนี้ทํางบประมาณระดับแผนที่เขาเรียกวา ลอง แพลน สแตรทอิจี (Long plan strategy)  
ก็คือ ยุทธศาสตรแบบแผนระยะยาวที่วาจะตองดู เพราะวาไมไดทําแค ป ๒๕๕๒  ป ๒๕๕๓  
ป ๒๕๕๔ แตอาจจะทําระยะยืดยาวไปกวานั้นและจะตองทําในระบบของการเสี่ยง เพราะวา 
คาน้ํามันมันมีผลกระทบ แกสกําลังจะลอยตัวในตนเดือนหนา เพราะฉะนั้นอยากจะให
รัฐบาลคํานึงถึงตรงนี้ดวย แลวก็แนนอนที่สุดในกระทรวงศึกษาธิการ ผมจะเนนเรื่องของ
การศึกษากับเรื่องคน แตวันนี้เวลานอยก็อยากจะเนนเรื่องของการศึกษา งบประมาณ 
ชุดนี้รัฐบาลไดจัดลงไปมากที่สุดก็ประมาณ ๑๘ เปอรเซ็นต แต ๑๘ เปอรเซ็นตของตรงนี้ 
ก็คือ ๓๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท แนนอนครับมันไมไดเพียงพอถึงจะมากกวาปที่แลว 
๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท แตรัฐบาลนี้ถึงผมจะรูวาใหความสําคัญตอการศึกษาอยางไรก็ตาม 
แตในประเทศที่พัฒนาแลวทานทราบไหมครับวาการศึกษานี้มีการเพิ่มงบลงไปมากกวา 
๑๘ เปอรเซ็นต อาจจะถึง ๒๐ กวาเปอรเซ็นต ถึง ๓๐ กวาเปอรเซ็นต เพราะฉะนั้นตรงนี้
อยากจะใหทางรัฐบาลไดชวยจัดสรรและดูแลงบตรงนี้ใหมันมีความเพียงพอ เพราะไมวา
การศึกษานั้นมีความสําคัญก็เพื่อที่จะพัฒนาคนใหมีศักยภาพใหทัดเทียมเทากับ 
นานาประเทศได เพราะฉะนั้นก็ขอใหรัฐบาลชวยตระหนักตอการศึกษาของคนไทย  
ประเทศไทยใหมีการพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน เด็กและเยาวชนก็เปนมันสมองของประเทศชาติ 
ตอไปในอนาคตครับ ขอบคุณมากครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเชิญคุณทศพร เทพบุตร ๗ นาทีครึ่งครับ  
   นายทศพร  เทพบุตร (ภูเก็ต) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม 
ทศพร เทพบุตร พรรคประชาธิปตย จังหวัดภูเก็ต ผมใครขอตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับกระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬา ดวยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬามีงบประมาณกวา ๔,๐๐๐ ลานบาท 
เพื่อทํากิจกรรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวและการกีฬาในประเทศไทย การทองเที่ยวเปน 
หนวยงานที่นําเงินเขาประเทศมากกวา ๙๘๐,๐๐๐ ลานบาทในปที่ผานมา แลวก็เชื่อวา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาตั้งเปาหมายในปนี้มากกวา ๑ ลานลานบาท ความสําคัญ 
 



 ๖๙๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               จีรนุช ๓๐๘/๒ 
 
ของการทองเที่ยวจึงเปนสวนที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก หนวยงานที่ผม
ขอใชเวลาเพียงสั้น ๆ ใหความสนใจอยูสวนหนึ่งก็คือ เร่ืองของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
ซึ่งไดงบประมาณไปกวา ๗๐๐ ลานบาท มีหนาที่บางสวนที่เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาต 
สํานักงานทองเที่ยวหรือบริษัทนําเที่ยวทั้งหลายกับมัคคุเทศกทั่วประเทศไทย ซึง่ทัง้ ๒ สวนนี ้ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเพิ่งไดรับโอนงานมาจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดทําหนาที่อยางดีที่สุด แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คือวาการทองเที่ยวหรือกระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬามีตั้งเปาหมายทํางานเพียงแคประมาณ ๓,๕๐๐ ใบอนุญาตในป ๒๕๕๒ เทานั้น 
ซึ่งผมเชื่อวาการทําอยางนี้จะเปนปญหาและอุปสรรคกับการทองเที่ยวในอนาคตอยางแนนอน 
สวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งทําหนาที่ทางดานการตลาดนะครับ  
งบที่ไปสนับสนุนการทํากิจกรรมทางการตลาดของการทองเที่ยวมีสัดสวนเพียงแค  
๖๕ เปอรเซ็นต มีเงินงบประมาณอยูประมาณ ๒,๙๐๐ ลานบาท หนวยงานที่เปนแขนขา
และทํางานใหกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาก็คือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
ซึ่งมีสํานักงานตัวแทนทองเที่ยวอยูในตางประเทศหลายที่ และผมก็ใครขอสนับสนุน 
ใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยเปดสํานักงานตัวแทนหรือสํานักงานการทองเที่ยว 
ในตางประเทศอีกจํานวนมาก ยกตัวอยาง เชน เมืองเซี่ยงไฮ เมืองดูไบในตะวันออกกลาง 
และอีกหลาย ๆ ที่ในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งมีเสถียรภาพในการสงเสริมการทองเที่ยว 
ในประเทศไทยอยางมาก ตลอดจนประเทศอินเดีย รัสเซีย และยุโรปตะวันออก สวนอื่น ๆ 
ที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดพยายามตั้งงบประมาณไป 
โดยใหความสําคัญกับปทองเที่ยวไทย คือใหงบประมาณไปกวา ๖๐๐ ลานบาท โดยมี 
การจัดงบประมาณกระจุกตัวในบางพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งผมมีความตั้งใจวาจะเขาไป
ดูแลงานในสวนนี้อยางใกลชิดในโอกาสตอไป แตสวนหนึ่งของงบประมาณที่ตั้งไปเพื่อ
สนับสนุนการตลาดอยางแทจริงนั้น ทานรัฐมนตรีกลับใหความสําคัญนอยเกินไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานทองเที่ยวที่เรียกวา งาน ทีทีเอ็ม พลัส (TTM Plus) งาน ทีทีเอ็ม พลัส 
เปนงานที่เปนหนาเปนตาและเปนกาวสําคัญที่ประเทศไทยไดใหความสําคัญในงานนี้อยางมาก  
นอกจากทําเฉพาะในสวนของงาน ทีทีเอ็ม พลัส ผมยังขออนุญาตทานรัฐมนตรีวาการ 
 



 ๖๙๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๓๐๘/๓ 
 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใหทางการทองเที่ยว 
แหงประเทศไทยทํางานชิ้นนี้อยางมีประสิทธิภาพ ------------------------------------------------ 
 
               - ๓๐๙/๑ 
 
 
    



 ๖๙๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๐๙/๑ 
 
โดยขอรวมงานไทยแลนด ทราเวล มารท (Thailand Travel Mart) หรือที่เรียกวา งาน ทีทีเอ็ม  
พลัส รวมกับงานที่เรียกวา เกรทเตอร แมโขง ซับรีเจียน (Greater Mekong Subregion) หรือที่ 
เรียกชื่อยอ จีเอ็มเอส (GMS) เพื่อใหงานงบประมาณสวนนี้เปนหนาเปนตาและเปนประโยชน
กับประเทศไทยอยางสูงที่สุด สวนงานอื่นที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาโดยรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะตองไปประสานงานกับกระทรวงอื่น ๆ ก็คือการเปดประตู 
ใหนักทองเที่ยวเขาประเทศไทยอยางกวางขวางมากขึ้นที่เราเรียกวา วีซา ออน อะไรเวิล 
(Visa on arrival) บัดนี้ตัวเลขนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศไทยมีมากกวา ๑๖๐ ประเทศ 
ทั่วโลก แตเรามีการอนุญาตใหนักทองเที่ยวที่เขามาประเทศไทยโดยที่ไมตองขอวีซา 
มากอนเดินทางเขาประเทศ เพียงแตเมื่อมาถึงประเทศ และมาตรวจลงตราประทับขอวีซา
เขาประเทศ ณ สถานที่เขาประเทศเพียงแค ๒๐ ประเทศเทานั้น หนวยงานที่มีหนาที่
จะตองเกี่ยวของกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาคือกระทรวงการตางประเทศ  
ซึ่งจะตองทําหนาที่อยางใกลชิดเพื่อเปดประตูประเทศไทยใหกวางขึ้น ใหนักทองเที่ยว 
เขามาเที่ยวประเทศไทยอยางกวางขวาง  
   อีกเรื่องหนึ่งที่การทองเที่ยวจะตองประสานงานอยางใกลชิดเชนกัน ก็คือ 
เร่ืองของฟต ฟรีดอม (Fit freedom) ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ในอดีตที่เปนนายกรัฐมนตรีไดเปด
ประตูเร่ืองของฟต ฟรีดอม ก็คือเร่ืองของนานฟาเสรีวาใหประเทศไทย แลวก็ทําประโยชน
ใหกับการทองเที่ยวอยางมหาศาล บัดนี้นโยบายที่เปดฟต ฟรีดอม ไดเปดใหสายการบินไทย
เดินทางไปในตางประเทศไดมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เปดประตูใหสายการบินตางประเทศ
เขาประเทศไทยไดมากขึ้นเชนกัน ปญหาก็เกิดขึ้นวาเมื่อนักทองเที่ยวมาถึงประเทศไทย 
ก็ถูกบังคับใหเอาเครื่องบินไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ แลวทําใหคาใชจายในการเดินทาง 
เขาประเทศไทยมากขึ้น แพงขึ้น เสียเวลาในการเดินทางเพราะตองไปนั่งรอเครื่องบิน 
ที่สุวรรณภูมิเสียมากขึ้นเชนกัน เปนเหตุผลหนึ่งที่เปนอุปสรรคอยางมากกับการทองเที่ยว 
จึงขอใหทานรัฐมนตรีแกไขปญหาอยางนี้เปนการเรงดวน การทองเที่ยวเปนเรื่องของ 
ความเชื่อม่ัน ถานักทองเที่ยวเชื่อม่ันในความปลอดภัย ขอเนนเลยวารัฐบาลจะตองทําให
ตางชาติเชื่อวามาเมืองไทยแลวรัฐบาลใหความสําคัญกับความปลอดภัยของนักทองเที่ยว  
 



 ๗๐๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๐๙/๒ 
 
สิ่งที่สําคัญในการใหความสําคัญก็คือตองดูแลเขาอยางดี แลวก็ตองมีการเตือนภัยหากมี
เร่ืองภัยรายแรงเกิดขึ้นในประเทศ ศูนยเตือนภัยจึงเปนเรื่องสําคัญ นอกจากนั้นกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก็เปนหนวยงานหนึ่งที่จะชวยใหประชาชน 
ในประเทศไทยซึ่งมีหนาที่ตองดูแลนักทองเที่ยวหลายสิบลานคนที่เขามาเที่ยวประเทศไทย
ใหมีความสุขเดินทางกลับไป และศูนยประชุมแหงชาติหรือแสดงสินคาที่จังหวัดภูเก็ต 
อุทยานประวัติศาสตร พิพิธภัณฑสถานถลางชนะศึก ก็จะเปนแนวทางเพิ่มนักทองเที่ยว 
ที่มีคุณภาพเขามาในจังหวัดภูเก็ตไดเชนกัน นอกจากนั้นประชาชนในจังหวัดภูเก็ต 
ก็ไดขอใหผมพูดกับรัฐบาลในเรื่องของหมูบานเอื้ออาทร ซึ่งเปนที่พักอาศัยของคนที่เดินทาง 
จากทั่วประเทศเขามาทํางานในจังหวัดภูเก็ต แลวก็หวังวาจะมีที่อยูอาศัยดี ๆ ทํางานบริการ 
นักทองเที่ยวทั่วโลกที่เขามาใชบริการในพื้นที่ฝงอันดามันทั้งหมดเปนหมูบานเอื้ออาทร 
ที่เปดขายไปแลวเมื่อป ๒๕๔๗ จนบัดนี้ยังไมไดเปดใหคนเขาอยูเลย เก็บเงินชาวบานเขา
ไปแลว จํานวน ๗๑๗ หลัง ขอรัฐบาลไดโปรดสนับสนุนงานเหลานี้ใหดําเนินการไปไดดวยดี  
ขอบพระคุณทานครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปเปนคุณวิสาระดี เตชะธีราวัฒน ๖ นาที ใชสิทธิแทนคุณมนตชัย เชิญครับ 
   นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน (เชียงราย) : ทานประธานคะ ขอปรับ 
เวลาเปน ๙ นาทีไดไหมคะ เผอิญไดสิทธิจาก พันตํารวจโท สมชาย เพศประเสริฐ  
กับทานมนตชัย วิวัฒนธนาฒย 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ถาอยางนั้นคณุสมชาติตองสละสิทธินะครับ  
  นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน (เชียงราย) : ใชคะ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : เชิญ
คุณวิสาระดีครับ 
   นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน (เชียงราย) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน วิสาระดี เตชะธีราวัฒน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย  
 



 ๗๐๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๐๙/๓ 
 
พรรคพลังประชาชน ดิฉันอยากจะขอใชเวลาอันนอยนิดนี้รวมอภิปรายในงบประมาณของ 
กระทรวงพาณิชยในสวนกรมการคาภายใน และคณะกรรมการชวยเหลือสินคาและเกษตรกร 
หรือ คชก. อยากจะฝากเรื่องมาตรการความชวยเหลือพี่นองเกษตรกรโดยเฉพาะกลุม 
พี่นองที่ปลูกขาวเหนียวนาปรัง ในพื้นที่ของดิฉันเองก็มีพี่นองที่ปลูกและบริโภคขาวเหนียวนาปรัง 
เปนจํานวนมาก ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                                                 - ๓๑๐/๑ 
 



 ๗๐๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๓๑๐/๑ 
 
แลวก็ถือวาเปนรายไดหลักของเกือบทุกหลังคาเรือนก็วาไดคะ กอนอื่นก็ตองขอสนับสนุน
และขอเปนกําลังใจใหกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ทานมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
ดิฉันเขาใจดีในความตั้งใจดีของทานรัฐมนตรี โดยเฉพาะเรื่องขาวที่ทานพยายามที่จะชวย
ผลักดันราคาขาวใหมีราคาที่ดีขึ้น โดยการผลักดันการสงออกขาว ซึ่งก็เปนเรื่องที่นาดีใจ
ของกลุมพี่นองเกษตรกร ไหนจะเปนขาวธงฟาที่ทานก็มีเจตนารมณดีที่จะใหพี่นอง 
ชาวไทยนี่ไดบริโภคขาวในราคาที่ถูก แตถึงกระนั้นแลวก็ตามดิฉันเชื่อวาผลงานหรือวา
นโยบายที่ทําไวก็ถือวาไมประสบความสําเร็จที่ดีพอเพราะอะไรคะ อาจจะเปนเพราะ 
การสื่อสารที่ผิดพลาด หรืออาจจะเปนเพราะการสื่อสารที่ไมทั่วถึงภายใน แตอยากจะฝาก
ผานทานประธานไปยังทานรัฐมนตรีวาความลาชาหรือวาความผิดพลาดในการ
ดําเนินการของขาราชการประจํานั้น รวมไปถึงทานปลัดกระทรวงพาณิชย ทานอธิบดี
กรมการคาภายในและทางพาณิชยจังหวัด การดําเนินการผิดพลาดของกลุมคนเหลานี้ 
ทําใหพี่นองประชาชนกลุมเกษตรกรชาวนาไดรับความเดือดรอนและความเสียหาย 
อยางมากคะ ทานประธานคะ ลองคิดดูสิวาในยุคขาวยากหมากแพงหรือวาในยุคที่สินคา
มีราคาแพง สินคาอุปโภคบริโภคสูง คาใชจายหรือตนทุนในการปลูกขาวนั้นตั้งแตการใช
ยาฆาแมลง ปุย แรงงาน น้ํามัน ตลอดจนการเก็บเกี่ยวขาวนั้นมีราคาสูงกวาที่ผานมามาก
ทําใหเกิดปญหาราคาขาวที่โรงสีกําหนดไวต่ํากวาราคาเปนจริง กลุมชาวนาไมไดขออะไรมาก
ไมตองการกําไรที่สูงคะ แตวาขออยาใหไดขาดทุนตนทุน อยาใหตองเขาเนื้อหรือตอง
บาดเจ็บกันมากกวานี้เลยคะ ชาวนาขาดทุนจริง ๆ เดือดรอนจริง ๆ เมื่อไมมีใครเหลียวแล
ก็ตองรวมกลุมชุมนุมกันออกมาเรียกรองจนเกิดเปนม็อบ ปดถนนที่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายตามที่ทานไดเห็นตามขาว ทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญเปนคนเกง เปนคนตั้งใจดีจนได
เปนนโยบายลงไปยังกรมการคาภายในใหจัดการแกไขปญหาราคาขาว โดยใหทานอธิบดี
กรมการคาภายใน ขออนุญาตเอยนาม ทานยรรยง พวงราช ไดไปแกไขปญหาในพื้นที่
อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายดวยตัวทานเอง รับปากกับกลุมชุมนุมเกษตรกรวาจะรับซื้อ
ขาวในราคาที่ ๒๘ บาท โดยไมจํากัดความชื้นและเรียกกลุมโรงสีตาง ๆ เขามาชวย  
เมื่ออธิบดีกลับไป รมต. กลับมีคําสั่งใหทางปลัดกรมการคาภายในนี่นําผูสงออกขาว 
ขึ้นไปรับซื้อกับทางเกษตรกรเอง โดยเฉพาะใหทางโรงสีศิริภิญโญนี้แหละคะไปรับซื้อขาว 



 ๗๐๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                    รัชนีพร ๓๑๐/๒ 
 
จากทางเกษตรกร โดยการออกใบประทวน หรือใบออกขาวใหกอนใหไปขึ้นเงินกับทาง  
ธ.ก.ส. ภายหลัง นับตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้วันที่ ๑๖ มิถุนายน จนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
รวมทั้งหมด ๑๒ วันแลวคะ แตพี่นองเกษตรกรก็ยังไมสามารถเบิกเงินจาก ธ.ก.ส. ได  
ทานลองคิดดูสิคะวาพี่นองกลุมเกษตรกรพวกนี้ตองทํางานมีรายไดเปนวันตอวัน 
เงินที่จะตองใชกิน จะตองใชเลี้ยงลูก เปนคาเทอมลูกก็จากรายไดพวกนี้แหละคะ บางคน
ถึงกับรองไหโทรศัพทมาหาดิฉัน หรือบางทานนี่ถึงกับจะฆาตัวตาย ขาวหายไปแตเงิน 
ก็ไมไดรับถึงมือ เมื่อมีการรองเรียนโดยการเดินทางมาที่กรมการคาภายใน กรมการคาภายใน 
กลับบอกใหไปทางกระทรวงการคลังเพื่อให ธ.ก.ส. ปลอยกูโดยใชหลักทรัพย ๑ ตอ ๑  
ซึ่งจริง ๆ แลวก็ควรเปนหนาที่ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ไมใชโยนภาระใหกับพี่นองเกษตรกร 
ไมตองโยนภาระใหกับชาวบานที่ตองเสียเงิน เสียทอง เสียเวลา เดินทางไป ๆ มา ๆ 
เรียกรองทําเหมือนกับพี่นองประชาชนชาวนานี่เปนหมากที่โรงสีและกรมการคาภายใน 
ใชเดินเพื่อกดดันกับทางกระทรวงการคลัง แตไมเปนไรคะ เพราะวาตอนนี้ทางเกษตรกร 
ไดมีการแจงความดําเนินคดีกับทางโรงสีศิริภิญโญนี้แลวในขอหาฉอโกงชาวนา นี่แหละคะ
เปนการบงบอกทานรัฐมนตรีวาใชคนทํางานไมถูกตอง มาตรการการแกไขเหมือนมี 
เบื้องหนาเบื้องหลัง ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

            - ๓๑๑/๑   



 ๗๐๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ        สุทธาทิพ  ๓๑๑ /๑ 
 
เงินในสวนของการชวยเหลือเกษตรกรทําไมไมเอาลงไปชวยพี่นองชาวนาบางละคะ  
เร่ืองขาวเราก็รูดีอยูวากําไรมักจะไปอยูกับผูสงออก สวนชาวนาผูปลูกขาวนั้นมักจะไมเหลือ 
อะไรเลย เพราะวาการกําหนดราคาซื้อขายขาวนั้นอยูที่ผูสงออกหมดเลยคะ ฉะนั้นดิฉัน 
ก็อยากจะขอฝากวางบประมาณในสวนของกระทรวงพาณิชยนั้น รูก็รูอยูวาขาวคือ 
ผลิตผลหลักของประเทศไทย ฉะนั้นชวยนํางบประมาณไปใชแกปญหาอยางจริงจังและจริงใจ  
ใหคุมกับงบประมาณภาษีของประชาชนที่ไดรับมาดวยคะ และอยากจะฝากประสานงาน
ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบหรือกระทรวงที่เกี่ยวของนะคะ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ชวยดูแลควบคุมราคาเรื่องปุย ยาฆาแมลงใหอยูในภาวะที่เกษตรกรอยูไดดวยนะคะ  
แตดิฉันก็เชื่อคะวาทางรัฐบาลก็ไมไดนิ่งนอนใจ เพราะวาจากขาวลาสุด ผลงานลาสุด 
ที่ไดมาเมื่อวานนี้ทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช   ก็ไดเปนประธาน  มีมติให 
กระทรวงพาณิชย ทาง ธ.ก.ส. และธนาคารไทยพาณิชยตรวจสอบคุณภาพขาวเปลือก 
ของโรงสีศิริภิญโญ และเชื่อวามีความหวังวาในวันที่ ๑ กรกฎาคมนี้ การกําหนดมาตรการ 
แนวทางชวยเหลือเกษตรกรจะไดมีความหวังตอไปคะ ก็อยากจะขอฝากทานประธานไว
เทานี้นะคะ ขอบคุณคะ 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสาคร เกี่ยวของ ครับ 
   นายสาคร เกี่ยวของ (กระบี่) : ทานประธานสภาที่เคารพ ผม สาคร 
เกี่ยวของ ประชาธิปตยจากจังหวัดกระบี่ ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดศึกษางบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่รัฐบาลไดเสนอตอสภา ผมไดเห็นดวยและ
ไมเห็นดวยในหลายประเด็นดวยกัน ซึ่งผมจะขอกลาวในสวนที่ผมมีความวิตกวารัฐบาล 
ใหความสําคัญและจัดงบประมาณใหนอยไป ประเด็นที่ผมไมเห็นดวย ประเด็นที่ผมวิตก 
ก็คือ เร่ืองการทองเที่ยวครับ การทองเที่ยวสามารถยกระดับรายไดใหกับประเทศชาติของ
เราไดมาก ทานประธานครับ หากดูนโยบายของรัฐบาลแลวเหมือนกับวารัฐบาลให
ความสําคัญกับการทองเที่ยว แตเมื่อมองดานงบประมาณที่รัฐบาลไดจัดใหกับการทองเที่ยว 
ไดสวนทางกันอยางสิ้นเชิงครับทานประธาน รายไดหลักสวนหนึ่งของประเทศมาจาก 
การทองเที่ยว หากรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น รัฐบาลก็ควรเพิ่มงบประมาณ เพิ่มขีด 



 ๗๐๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          สุทธาทิพ ๓๑๑/๒ 
 
ความสามารถ เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ เพิ่มการลงทุนใหกับภาคการทองเที่ยวดวยนะครับ 
การจัดงบประมาณใหกับการทองเที่ยว การกีฬา เพียงแค ๔,๐๘๒ ลานบาทเทานั้น ทั้ง ๆ ที่
กระทรวงตองทํางานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมือน ๆ กระทรวงอื่นที่ทํารายไดเขาสูประเทศ
ของเรา ปญหาที่เกิดขึ้นกับการทองเที่ยวมีมากมาย งบประมาณแคนี้ไมเพียงพอตอการ
แกปญหาและการพัฒนาของการทองเที่ยวหรอกครับ ผมอยากเรียนเฉพาะกลุมจังหวัด 
ที่กระผมเปนผูแทนราษฎรอยู กลุมจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน กระบี่ พังงา ภูเก็ต  
มีความสําคัญทางการทองเที่ยวมาก มีชื่อเสียงระดับโลก มีรายไดเขาสูประเทศของเรา 
ถึงปละเกือบ ๒ แสนลานบาท มีนักทองเที่ยวเขามาสู ๓ จังหวัดนี้รวม ๑๐ ลานคนตอป  
๓ จังหวัดนี้ไดรับงบประมาณรายจังหวัดเพียงแค ๖๐๐ กวาลานบาทแคนั้นเอง จังหวัดกระบี่
ของผมไดเพียงแค ๑๗๑ ลานบาทเทานั้น ตนทุนของ ๓ จังหวัดนี้นอยเหลือเกินครับ ผมขอ
สะทอนปญหาทองเที่ยวพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ของผมใหทานประธานทราบถึงการแกปญหา 
อยางเรงดวน ปญหาทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดของผมมีปญหาพอคราว ๆ ที่ผมจะชี้แจงตอ 
ทานประธานไปยังผูที่เกี่ยวของไดคราว ๆ ดังนี้ครับ  
   ปญหาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม หาดทราย ชายทะเล 
ปะการัง หญาทะเลตาง ๆ ถูกทําลาย การกําจัดขยะ ระบบน้ําเสียในบริเวณแหลงทองเที่ยว  
อาจจะทําใหเราเสียภาพพจนในการทองเที่ยว ปริมาณของนักทองเที่ยวอาจจะลดลง 
ในอนาคตก็เปนได ปญหาขาดแคลนน้ําจืด น้ําดื่ม น้ําใชอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ 
ยังไมไดรับการแกไข ไมวาจะเปนพื้นที่ตําบลอาวนาง อาวไรเล เกาะพีพี เกาะศรีบอยา 
รวมถึงอําเภอเกาะลันตาดวย พื้นที่เหลานี้เขาตองการระบบประปาผิวดินขนาดใหญ ------ 
 

             - ๓๑๒/๑ 
 
 



 ๗๐๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         บุศยรินทร ๓๑๒/๑ 
 
ตองการการแกปญหาอยางจริงจัง ตองการงบประมาณ พวกเขาเดือดรอนในการทองเที่ยว 
ไมวาจะเปนการใชในภาคประชาชนและภาคธุรกิจทองเที่ยวครับทานประธาน  
   ปญหาอีกดานหนึ่ง ก็คือปญหาการเชื่อมโยงเครือขายคมนาคมในภาคใต 
หลายจังหวัด อันดามัน อาวไทย เรามีแลนด บริดจ (Land Bridge) เรามีเซาทเธิรน ซีบอรด 
(Southern Seaboard) อยูแลว กระบี่ ภูเก็ต สมุย มีการทองเที่ยวที่เกี่ยวพันตอเนื่องกัน 
มาตรฐานถนน ๔ ชองจราจรก็ยังไมตอเนื่องกัน ทาเทียบเรือตาง ๆ โครงการสะพานขามไป 
เกาะลันตาไดรับการศึกษาออกแบบไวแลวก็ยังไมเห็นในงบประมาณเลยครับ ผมขอรองเรียน 
แลวก็เรียกในที่นี้ดวยนะครับ  
   ปญหาอีกดานหนึ่ง คือปญหาในดานความปลอดภัย ความมั่นใจ เชื่อม่ัน
ของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่ก็ยังนอย งบประมาณของตํารวจการทองเที่ยวก็ไมมี
งบประมาณ ขอจํากัดการบริการตาง ๆ มีขีดจํากัด โรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ขาดแคลน
อุปกรณ อาคารสถานที่เพื่อบริการอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพ คับแคบในดานสถานที่ 
ไมสามารถเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถตอการดูแลประชาชนในพื้นที่ได นักทองเที่ยว
ไมคอยมีความมั่นใจ ไมคอยมีความเชื่อม่ันในการรักษาพยาบาล ปญหารองน้ําธรรมชาติ 
ทาเทียบเรือตื้นเขิน ไมมีงบประมาณในการขุดลอก ในการแถลงงบประมาณของ 
ทานนายกรัฐมนตรีไดบอกวา มีเงินนอกงบประมาณสําหรับขุดลอกหวย หนอง คลอง บึง 
ในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ ผมจึงขอใชโอกาสนี้เรียกรองถึงเงินนอกงบประมาณกอนนี้
ดวยวาทางจังหวัดภาคใตก็มีปญหาตื้นเขินของรองน้ําทางธรรมชาติไมสามารถจอดเรือ 
การใชทาเทียบเรือตาง ๆ ไมเต็มประสิทธิภาพครับทานประธาน ไมวาจะเปนทาเรืออาวนาง 
เกาะพีพี บริเวณหาดนพรัตนธารา เกาะพีพี หรือทาเรือเกาะลันตาที่ใชสัญจร ประชาชน 
นับหมื่นนับแสนใชสัญจรในดานทองเที่ยวและขนสงพืชผลทางเกษตรกรรม ทานประธานครับ 
ธุรกิจการทองเที่ยวฝงอันดามันสรางรายไดใหแกประเทศนับแสนลานบาทตอป เมื่อมี 
การพิจารณางบประมาณนี้ขอทางรัฐบาลชวยดูแลการพัฒนาบริเวณชายฝงทะเลอันดามัน 
ดวยครับ ขอขอบคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปพรรคพลังประชาชน ๒ คนครับ เร่ิมคุณพิษณุ หัตถสงเคราะห ๓ นาทีครับ 
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  นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห (หนองบัวลําภู) : ทานประธานที่เคารพครับ 
กระผม  พิษณุ หัตถสงเคราะห สมาชิกสภาผู แทนราษฎร  จังหวัดหนองบัวลําภู  
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ วันนี้เราอภิปรายกันเรื่องของงบประมาณซึ่งจะนํา
ใชในป ๒๕๕๒ กระผมเองใครขอทําหนาที่ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อที่จะตั้ง
ขอสังเกตไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในการนํางบประมาณไปใช ผมขออนุญาตลงเพียง
กระทรวงเดียวทานประธานครับ นั่นคือกระทรวงแรงงาน เพราะเทาที่นั่งฟงมาสมาชิกมีนอย
เหลือเกินที่พาดพิงถึงกระทรวงแรงงาน ดูจากเลมงบประมาณกระทรวงแรงงานเหมือนจะ
ไดรับงบประมาณเพิ่มจากปที่แลว ๒๖,๐๐๐ ลานบาท มาเปน ๒๗,๐๐๐ ลานบาท  
แตถาทานประธานลงไปดูในรายละเอียดจะพบวาเงินสวนใหญไปอยูที่สํานักงานประกันสังคม 
แตทานประธานครับ ๒ กรมหลัก ๆ ของกระทรวงแรงงาน นั่นคือกรมการจัดหางานและ 
กรมพัฒนาฝมือแรงงานไดเพียงกรมละ ๑,๐๐๐ ลานบาท ผมใครนําเรียนทานประธาน 
อยางนี้วาประเทศไทยเราถือเปนประเทศที่มีแรงงาน ไมวาจะเปนสกิล เลเบอร (Skill labour) 
หรือ น็อน สกิล เลเบอร (Non skill labour) นั่นก็คือแรงงานฝมือและแรงงานที่ไมมีฝมือ 
เปนจํานวนมาก ถาหากวาเราใหความสําคัญกับเรื่องของแรงงาน แลวก็นําไปสูการพัฒนา
ในการจัดสงคนงานไทยไปทํางานตางประเทศ ผมอยากจะเปรียบเทียบใหทานประธาน
และพี่นองประชาชนที่ไดฟงอยูทางบานไดรับฟงวาประเทศฟลิปปนสรายไดจากการสง
แรงงานไปตางประเทศ ฟลิปปนสสงแรงงานออกตางประเทศปละประมาณ ๑ ลานคน 
สามารถสรางรายไดปละ ๔ แสนลานบาท ในขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับประเทศไทย 
ซึ่งมีประชากรใกลเคียงกัน พลเมืองมีฝมือใกลเคียงกัน ประเทศไทยสงออกเพียง ๑ แสนคน 
แลวก็มีการสรางรายไดเพียง ๔๐,๐๐๐ ลานบาท ผมใครขอวิงวอนใหทางรัฐบาลใหทาง 
ผูที่เกี่ยวของหันมาใหความสนใจกับงานแรงงาน ------------------------------------------------- 
 

         - ๓๑๓/๑ 
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ซึ่งผมมั่นใจวาถาหากวาเราสงเสริมใหคนไทยไดมีโอกาสไปทํางานตางประเทศ จะสามารถ 
นํารายไดกลับมาเลี้ยงดูตัวเอง เลี้ยงดูพี่นองประชาชน สรางจีดีพีใหม่ันคงขึ้น ทานประธาน 
ที่เคารพครับ เพื่อใหประเทศไทยไดเปนตลาดที่ยิ่งใหญ ผมขอวิงวอนวาทางรัฐมนตรี 
เจากระทรวงแลวก็หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ทานสุรพงษ สืบวงศลี 
ก็ชวยกันดูนะครับ เราอาจจะใชงบกลางในการพัฒนา ทําอยางไรใหแรงงานไทย 
มีประสิทธิภาพสงออกไป ดีไมดีเราไมตองปลูกขาวเยอะครับทานประธาน สงคนไปทํางาน
เมื่อคนไปทํางานสงเงินกลับมาหลังจากกลับมาแลวฝมือก็กลับมาสรางบานสรางเมอืงของ
ตัวเองใหดีขึ้นตอไป ฝากไวเพียงเทานี้ ขอกราบขอบพระคุณครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณคมเดช ไชยศิวามงคล ๓ นาทีครับ 
   นายคมเดช  ไชยศิวามงคล (กาฬสินธุ) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ผม คมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส. จังหวัดกาฬสินธุ พรรคพลังประชาชน ขอตั้ง
คําถาม ตั้งขอสังเกตแลวก็ฝากแนวทางไวนะครับ ในฐานะที่เคยเปนผูเสนอกฎหมาย 
สภาการเกษตรแหงชาติโดยใชกฎหมาย มาตรา ๑๗๐ สมัยป ๒๕๔๐ ซึ่งไดถูกฉีกไปแลว
ในชวงกอนนั้น ทานครับ พี่นองประชาชนกราบเรียนถามจาก อสม. สวนหนึ่งที่ทาง 
พรรคพลังประชาชนไปวางแนวนโยบายใหพี่นองประชาชนวาจะชวยเหลือคาตอบแทน
โดยใชคําพูดพื้นบานวาปหนึ่งประมาณพันหนึ่ง ก็เลยอยากกราบเรียนถามทานรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลังในสวนหนึ่ง อปพร. สวนหนึ่งที่วาเราจะชวยเขา เรามีงบประมาณ
จุดไหนบางที่เราจะชวยเหลือเขา สวนหนึ่งเห็นทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังบอกวา 
ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจน้ํามันแพงเราจะมีคูปองไปชวยเหลือคนยากจนทั่วประเทศ เราเอา
ทะเบียนคนจนที่ลงไวสมัยกอนเกือบ  ๒-๓  ลานครอบครัวเปนตัวหลักหรือเปลา 
เห็นบอกวาจะชวยเหลือเดือนละ ๔๐๐ บาท แลวสวนหนึ่งผูสูงอายุเดือนละ ๕๐๐ บาท
อยากทราบวาเราจะไดชวยเหลือประมาณกี่คนดวยกันรวมทั้งประเทศ เพราะวาเราไดไป
วางแนวนโยบายตรงนี้ไว สวนที่ผมอยากฝากแนวคิดไวในการแกไขปญหาภาคเกษตร
เกี่ยวกับปญหาเรื่องขาว เร่ืองมันสําปะหลัง เร่ืองราคาออย ราคาปุย ราคาน้ํามัน ที่ดินทํากิน 
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แลวก็แหลงน้ําตาง ๆ อยากกราบเรียนวาในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ ป ๒๕๕๒ เราตองตั้ง 
สมมุติฐานไววา เงิน ๑๐๐ บาทมันนาจะไดน้ํามันแค ๒ ลิตรในอนาคตตอไป ทําอยางไร 
เราถึงจะชวยชาวไร ชาวนาไดโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ ขาวนี่เราควรจะอยูที่หลักประกัน 
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๘,๐๐๐ บาท มันสําปะหลังนี่ควรจะอยู ๓ บาท ถึง ๕ บาท 
ออยควรจะอยู ๑,๒๐๐ บาท ถึง ๑,๕๐๐ บาท ตรงนี้จะชวยเหลือพี่นองประชาชนไดมาก 
เพราะวาแนวทางความคิดตาง ๆ ในการแกไขปญหานี่ก็ตองชวยเหลือกันเปนระบบ  
แลวสวนหนึ่งอยากกราบเรียนวาเกี่ยวกับถนนหนทางในเสนทางที่จะใชขนสงสินคา 
อยากกราบเรียนถนนอยู ๓ เสนดวยกัน ๑. กาฬสินธุ-สมเด็จ-กุฉินารายณ ๒. อําเภอ 
ยางตลาด อําเภอกมลาไสย อําเภอรองคํา เสนที่ ๓ ก็คือ อําเภอยางตลาด อําเภอหวยเม็ก 
อําเภอหนองกุงศรี อําเภอทาคันโทครับ ขอขอบคุณครับทานประธาน 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ตอไปคุณชินวรณ บุณยเกียรติ ๒๐ นาทีครับ แตถาลดลงมาไดสักนิดก็จะเปนการดีกับผูที่
ยังไมไดอภิปรายนะครับ  
   นายชินวรณ  บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
ชินวรณ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมขออนุญาต 
กราบเรียนกับทานประธานวา ประเด็นและเนื้อหาสาระที่ผมไดรับมอบหมายจาก 
พรรคประชาธิปตยและเพื่อนสมาชิกใหไดมากราบเรียนกับทานประธานนั้นเปนเรื่องที่มี 
ความสําคัญอยางยิ่งครับ เพราะเปนเรื่องของรากเหงาที่สําคัญของการพัฒนาประเทศชาติ 
เปนเรื่ องที่ มีความสําคัญตอการที่จะพัฒนาบานเมืองของเราอยางยั่ งยืน  ----- 
 

- ๓๑๔/๑ 
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และที่สําคัญที่สุดเปนเรื่องที่ผมคิดวาเมื่อผมไดฟงการแถลงงบประมาณของทานนายกรัฐมนตร ี
เมื่อผมไดไปติดตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แลว ผมคิดวาการจัดงบประมาณในเรื่อง 
ของการศึกษา  ซึ ่ง เปนเรื ่องของการพัฒนาคนของรัฐบาลนี้ยังไมสอดคลองกับ 
สภาพปจจุบัน ยังไมสอดคลองกับสภาพปญหาทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
และที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะกราบเรียนกับทานประธานก็คือวา ผมคิดวาในเรื่องนี้ 
เปนเรื่องที่สภาแหงนี้เราไดใหความสําคัญกันมาตลอดวา การศึกษานั้นเปนเครื่องมือ 
ในการพัฒนาประเทศ ทานประธานตองยอมรับความจริงวารัฐบาลไดจัดตั้งงบประมาณ
ถึง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาทนั้น หรือ ๑๘ แสนลานบาท แตวาเมื่อเรามาดูงบประมาณ 
ในการพัฒนาคน ซึ่งเราถือวาเปนการลงทุนที่มีความสําคัญสูงสุดแลว และในขณะนี้เราพบ
ปญหาความเปนจริงวาถาเราจะแกปญหาของบานเมืองซึ่งมีปญหาทางการเมืองที่มี 
ความแตกแยกทางความคิดการรับรู ข าวสารขอมูลของพี ่น องประชาชน  ปญหา 
ความแตกแยกในเชิงวัฒนธรรมใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต หรือแมแตปญหาในทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ผมคิดวาถาเรายอมรับความเปนจริงวาเครื่องมือที่สําคัญที่สุด
ในการพัฒนาและแกปญหาเหลานี้ก็คือเรื่องการศึกษา เพราะการศึกษานั้นเปนเครื่องมือ 
ในการพัฒนาคนของบานเมืองของเรา เมื่อไรเราไมสามารถที่จะแกไขปญหาเหลานี้ได  
ผมคิดวาเราก็ไมสามารถที่จะแกไขปญหาของประเทศชาติบานเมืองได  
   ประการที่ ๒ เมื่อผมมาดูคําแถลงของทานนายกรัฐมนตรี ทานไดแถลง
ชัดเจนวาการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษานั้นไดจัดสรรงบประมาณไวถึง 
๓๒๒,๓๘๒.๕ ลานบาท ทานประธานครับ เมื่อดูยอดของงบประมาณดังกลาวนั้น 
เราจะเห็นวาเปนงบประมาณที่เปนยอดสูงพอสมควร เมื่อเราไปดูการจัดสรรงบประมาณ
เปนรายกระทรวง เราก็พบความเปนจริงวากระทรวงศึกษาธิการนั้นไดรับการจัดสรร
งบประมาณมากที่สุดเปนอันดับ ๑ รอยละ ๑๘ ของงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับการจัดสรร 
แตวาถาทานประธานลงไปดูใหลึกจริง ๆ งบประมาณแผนดินซึ่งเปนภาษีของพี่นองประชาชน 
ปนี้ที่รัฐบาลไดจัดสรรนั้น ผมอยากจะกราบเรียนวาเปนงบลงทุนเพียงรอยละ ๒๒ และถา
มาดูในเรื่องการศึกษาแลวก็เปนงบลงทุนจริง ๆ เพียงรอยละ ๑๗.๙ เทานั้นเอง เพราะฉะนั้น 
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แนนอนที่สุดครับทานประธาน ผมจึงกราบเรียนวาไมสอดคลองกับการที่เราจะใชการศึกษา 
เพื่อมาเปนธงนําในการพัฒนาอยางยั่งยืนและพัฒนาแกปญหาทุกดานเหมือนที่ผม 
กราบเรียนไปแลว เพราะฉะนั้นจึงไมตองแปลกใจครับทานประธานที่ถึงแมเวลาจํากัด  
แตพรรคประชาธิปตยไดใหความสําคัญกับเร่ืองการศึกษาเปนพิเศษ ทานผูนําฝายคาน 
ในสภาผูแทนราษฎรแหงนี้ไดกราบเรียนกับทานประธานถึงปญหาภาพรวมในเบื้องตน 
ไปแลว อยางไรก็ตามผมอยากจะกราบเรียนโดยเวลาจํากัดนี้วา ผมไมสามารถที่จะลง
รายละเอียดไดนะครับ แตมีประเด็นที่สําคัญที่ผมอยากจะฝากทานรัฐมนตรี ซึ่งทั้ง ๓ ทาน
ผมคิดวาในขณะนี้ก็ยังไมมีนโยบายในเชิงยุทธศาสตรที่จริงจัง ยังเปนการปฏิบัติตาม
นโยบายของสวนราชการ ถึงแมวาเราจะมีการปฏิรูปทางการศึกษา เราวาดหวังวา 
สภาการศึกษาแหงชาติจะเปนตัวชี้นําในเชิงทิศทางในเชิงนโยบาย แตผมคิดวาเจากระทรวง 
ก็ยังไมไดดําเนินการที่จะกําหนดใหสภาการศึกษานั้นเปนตัวนําในการที่จะกําหนดนโยบาย 
และเดินตามนโยบายเพื่อใหการพัฒนาทางการศึกษานั้นเปนไปตามแผนและยุทธศาสตร
ที่เราตองการใหเกิดขึ้น ทานประธานที่เคารพครับ งบประมาณที่จัดใหกับกระทรวงศึกษาธิการนั้น  
๓๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท ผมอยากจะกราบเรียนวาจริง ๆ เมื่อลงไปดูในรายละเอียดนั้น 
เราพบวารัฐบาลไมไดมีการจัดสรรเพื่อที่จะดําเนินการในการพัฒนาคนที่จะใหคนนั้น 
ไดมีคุณธรรมมีจริยธรรม มีความสามารถในการแขงขันอยางแทจริง แตวาอยางไรก็ตาม
เมื่อเรามาดูในเชิงยุทธศาสตรแลวผมก็พบวาในการจัดการใหเรียนฟรีซึ่งเปนหัวใจสําคัญ 
ที่รัฐบาลจะตองทําตามรัฐธรรมนูญและทําตามนโยบายที่รัฐบาลนี้แถลงเอาไววาจะตอง
จัดการศึกษาฟรี ๑๒ ป แลวก็บวกกับชั้นกอนประถมศึกษาอีก ๒ ป เปน ๑๔ ป ทานได
จัดสรรงบประมาณโดยใชเงินอุดหนุนเพียง ๒๔,๔๔๕ ลานบาท ------------------------------- 
 

 - ๓๑๕/๑ 
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ซึ่งตรงนี้ก็เปนตัวเลขที่ผมอยากจะเรียนกับทานประธานวา จริง ๆ ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ แตวาก็ไมสามารถที่จะไปแกไขปญหาที่ทําให
การจัดการเรียนฟรีไมเก็บคาใชจายทั่วถึงและมีคุณภาพนั้นไดเกิดขึ้นจริง วันนี้เราพบ
ความเปนจริงวาการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา ในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
และในระดับมัธยมปลายนั้นยังไมสามารถที่จะใชงบประมาณที่เปนการระดมเพื่อให
งบประมาณดังกลาวนี้ไมเปนภาระกับผูปกครองในภาวะเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้น  
ผมเรียนกับทานประธานวามีเร่ืองรองเรียนเขามาเยอะนะครับ ผูปกครองมีความเดือดรอน
จากการที่สถานศึกษาตาง ๆ ยังตองเรียกเก็บเพิ่มมากขึ้น ยังเดือดรอนจากการที่ทาง
กระทรวงไมสามารถบริหารจัดการใหนักเรียนนั้นไมตองไปรับภาระในการที่จะตองเรียน
กวดวิชามากเพิ่มขึ้น เมื่อวานนี้ถาทานประธานไดอานหนังสือพิมพก็จะพบความเปนจริง
วาไดมีการสํารวจสอบถามผูปกครองในเขตกรุงเทพมหานครพบวาผูปกครองนั้นไมพอใจ
ในการจัดการศึกษา และที่สําคัญผูปกครองยอมรับวาตองรับภาระที่จะใหลูกไปเรียน 
กวดวิชาการเพิ่มมากขึ้น ผมมีประเด็นที่อยากจะกราบเรียนกับทานประธานลงไป 
ในรายละเอียดสักนิดหนึ่งสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผมอยากกราบเรียนทานประธาน
อยางนี้ครับวา ถาหากวาบานเมืองของเรากลาที่จะลงทุนในเรื่องการจัดการศึกษา
เพื่อที่จะใหเปนการศึกษาที่ไมตองคิดคาใชจายทั่วถึงและมีคุณภาพอยางแทจริง ผมคิดวา
นี่เปนการวางรากฐานที่สําคัญสําหรับชีวิตมนุษย รัฐบาลตองกลาที่จะตองระดมงบประมาณ
ลงมาเพื่อที่จะดําเนินการในการที่จะจัดงบประมาณในสวนนี้ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด
เอาไว ถาเปนเชนนี้ผมคิดวาอยางนอยสิ่งที่ควรจะเพิ่มเติมชัดเจนก็คือวาคารายหัวนั้น 
ตองเหมาะสมกับความเปนจริงที่จะไมเปนภาระกับผูปกครอง  
   ประการที่สอง โรงเรียนขนาดเล็กนั้นที่อยูหางไกลในชนบทตองไดรับการดแูล
เปนพิเศษจากงบประมาณที่ตองจัดสรรอีกกอนหนึ่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพ วันนี้เรายอมรับ
ความเปนจริงวาโรงเรียนขนาดเล็กนั้นมีการเรียกกันวา โรงเรียนไอซียู (ICU) ทานประธานครับ 
ถารัฐบาลไมเขาไปดูแลอยางแทจริงลูกหลานของเราในชนบทก็ไมมีโอกาสที่จะไดรับ 
การศึกษาที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ หรือสถานศึกษาที่มี 
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การแขงขันสูงในการที่จะรับนักเรียนเขาเรียน ตรงนี้เปนประเด็นปญหาเชนเดียวกัน
เพราะวาสถานศึกษาที่รับนักเรียนจํานวนมากดังกลาวนี้ ในขณะนี้ก็พบวาผูปกครองตอง
ไปรับภาระในการที่จะตองจาย ผมไมอยากเรียกวา คากินเปลา นะครับ มีหลายโรงเรียน 
ก็นําไปใชเพื่อที่จะเปนการระดมทรัพยากร แตวาความชัดเจนในการที่จะวางบรรทัดฐาน
ในเร่ืองที่จะจูงใจใหเอกชนหรือพี่นองประชาชนเขามาชวยกันระดมทรัพยากรทางการศึกษานั้น
ก็ยังไมชัดเจน และผมคิดวาบรรทัดฐานเชนนี้ก็จะมีปญหาตอไป นี่คือเร่ืองของการเรียนฟรี 
   ประการที่สาม ที่ผมอยากจะตั้งขอสังเกตและกราบเรียนในระดับการศึกษา
กอนปฐมวัยนั้น ผมคิดวารัฐบาลตองมีความชัดเจนวาเราจะทําอยางไรใหเด็กในสวนนี้ 
ไดมีความพรอมทั้งสุขภาพ ทั้งสติปญญา หรือเรียกวา ทั้งรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา โดยเฉพาะทําอยางไรที่จะใหศูนยเด็กเล็กนั้นเปนศูนยในการพัฒนาสมองเด็กไทย 
วันนี้เราพบตัวเลขอยางชัดเจนครับทานประธานวา การพัฒนาทางสมองของเด็กไทยนั้น
ลดลงในชวง ๕ ปที่ผานมา ผมคิดวาถาทานยังไมมีมาตรการที่ชัดเจนและตอบคําถาม 
ไมไดวาการจัดการศึกษาในระดับนี้จะโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
หรือไม ศูนยเด็กเล็กในวัดทานจะดําเนินการอยางไรเพื่อไมใหเกิดความขัดแยง หรือแมแต 
เด็กกอนประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศจะตองดําเนินการอยางไร 
เพื่อใหสอดรับกับแตละทองถิ่น และใหสอดรับกับความตองการของพี่นองประชาชนที่มีฐานะ
ไมดีใหไดเรียนระดับนี้อยางทั่วถึง ไมใชวาตองพาลูกไปเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งที่ตัวเองมี
ฐานะที่มีปญหาอยู  
   ประการที่สี่ คือพัฒนาคุณภาพผูเรียนครับ มีเพื่อนสมาชิกในสภานี้พูดกันมา
หลายทานวาวันนี้เราเกิดวิกฤติในเรื่องคุณภาพของผูเรียน เพราะความเปนจริงจากตัวเลข
ในการวิจัยของหลายหนวยงาน หรือแมแตของโออีซีดี (OECD) เราพบวาวิชาหลักซึ่งควร
จะเปนความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ควรเปนความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
แตวาเปนภาระที่ผูปกครองจะตองเอาลูกหลานนั้นไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งตองเสีย
คาใชจายเพิ่มมากขึ้นนะครับ ผูปกครองบางคนตองรับภาระในการเรียนโรงเรียนกวดวิชา
มากกวาภาระที่จายเปนคาธรรมเนียมใหกับโรงเรียนที่เปนสถานศึกษาอยางแทจริง ------- 
                - ๓๑๖/๑ 
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รัฐมนตรีชวยวากระทรวงศึกษาธิการทานไดออกมาพูดวา ๓ เดือนจะไดเห็นผลงานในเรื่องนี้ 
วันนี้ผมเห็นแตความมืดมน ผมจึงอยากจะกราบเรียนวา ถาเราจะพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ในระดับการศึกษาซึ่งประชาชนไมไดตั้งความหวังมากนะครับ เขาตองการใหอานคลอง
เขียนเปน มีความคิดคนพบตัวเองใหไดในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ผมคิดวานี่คือ
ความตองการของผูปกครองในวันนี้ แนนอนที่สุดผมอยากจะกราบเรียนวา ในเรื่องของ
การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเปนเรื่องที่รัฐบาลจะตองเขามาดูแล นี่เพียงแตวาการจัดสรร
งบประมาณรายหัวเพิ่มขึ้นแลวคิดวาจะเพียงพอ ถาทานจัดในระดับแคนี้นั่นเปนมาตรฐาน
ขั้นต่ําและจริง ๆ แลวสถานศึกษานั้นก็ยังมีปญหาที่จะตองปรับปรุงคุณภาพของผูเรียน
เพิ่มมากขึ้นนะครับ ที่สําคัญที่สุดวันนี้ปญหาเพิ่มมาในระดับคุณภาพในระดับอาชีวศึกษา      
ผมถึงอยากจะกราบเรียนตอทานประธานวา อาชีวศึกษาเปนการพัฒนาไปสูอาชีพใหมี
สมรรถนะและมีความสามารถในการที่จะแขงขันในสังคมโลกได และที่สําคัญที่สุดวันนี้ผม
คิดวาอาชีวศึกษานั้นมีผลงานในชวงที่ผานมาเรื่องเดียวก็คือวา ประชาสัมพันธในเรื่องของ
อาชีวะพันธุอาร ซึ่งผมก็ไมขัดของ แตวาจริง ๆ ผมคิดวาอาชีวะวันนี้มีปญหาที่สําคัญคือ
การขาดแคลนครู ๑๐,๐๐๐ กวาอัตรา ครูชางไมไดรับการพัฒนาอยางเต็มความสามารถ 
หลักสูตรของอาชีวศึกษาวันนี้ไมสอดรับกับหลักสูตรของภาคเอกชน หรือความตองการ
ของภาคเอกชนครับทานประธาน และที่สําคัญที่สุดมากไปกวานั้นคือวาอุปกรณเครื่องมือ
ที่ใชในโรงเรียน สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานั้นวันนี้เราพบความเปนจริงวา  
๑. ไมเพียงพอกับนักเรียน ๒. อุปกรณที่จัดซื้อเมื่อหลายปที่ผานมาวันนี้อิเล็กทรอนิกสก็ดี 
ความเปลี่ยนแปลงความเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลยีตาง ๆ ก็ดีไมสามารถที่จะนําไป 
ใชในการฝกสอนหรือฝกเรียนใหกับผูเรียน และอาชีวะเองก็ไมสามารถที่จะพัฒนา
กําลังคนใหเปนความตองการของภาครัฐ เด็กที่จบอาชีวะตองสูญเสียไปเรียนตอในระดับ
สาขาปริญญาตรีสาขาอื่น ซึ่งไมใช เปนพื้นฐานที่ตัวเองได เรียนมาในระดับอาชีวะ 
แนนอนที่สุดครับพูดตรงนี้แลวผมจะตอไปถึงระดับมหาวิทยาลัย นั่นคือการที่เราตองการ 
จะพัฒนาคนในระดับอุดมศึกษานั้นใหเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบดาน แตวันนี้เราพบ 
ความเปนจริงวาบัณฑิตของเรานั้นไมสามารถที่จะพัฒนาหรือรับผิดชอบตัวเองในฐานะ 
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สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                               กลุนิษฐ ๓๑๖/๒ 
 
ที่เปนผูที่มีความรูในระดับปริญญาตรี ซึ่งความคาดหวังของสังคมนั้นเราอยากเห็นผูเรียน 
ในการจบระดับปริญญาตรีนั้นไดรับการสงเสริม ในการที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลัยนั้นใหเปนผูที่มีศักยภาพ แลวก็มีผลผลิตหรือมีศักยภาพในการที่จะทํางาน
ประกอบอาชีพ ตลอดถึงการเปนพลเมืองดีได ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานวา 
นี่คือเร่ืองในภาพรวมของการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ผมเปนหวงเปนอยางยิ่ง 
เนื่องจากเวลาจํากัดผมคิดวารายละเอียดของแตละสวนราชการตาง ๆ ไมวาจะเปน
สํานักงานปลัดกระทรวง การศึกษานอกโรงเรียน สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือแมแตสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษานั้นเปนรายละเอียดที่ผมจะตองติดตามไปในเรื่องของการที่จะดําเนินการ 
ในการแปรญัตติตอไป แตวันนี้มันมีประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนกับทานวาเปนประเด็น 
สําคัญที่ผมพบในงบประมาณรายจายประจําปที่ไดมีการจัดตั้ง ซึ่งก็มีอยู ๓-๔ เร่ืองสําคัญ 
ที่ผมอยากจะเรียนถามทานรัฐมนตรี แลวฝากคณะกรรมาธิการไดไปศึกษาไดไป
ตรวจสอบอยางแทจริง  
   เร่ืองแรกคือ เร่ืองปญหาการขาดแคลนครูครับ ผมคิดวาวันนี้ไมมีความชัดเจน 
จากกระทรวงศึกษาธิการ  และผมมาดูแผนงบประมาณแลว  ผมก็ทราบวามีมติ
คณะรัฐมนตรีที่จะดําเนินการที่จะคืนอัตราครูเกษียณใหตามอัตราที่เกษียณจริง ๑๐๐ 
เปอรเซ็นต ซึ่งก็เปนเรื่องที่ถูกตอง เพราะวาวันนี้ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น 
เราขาดแคลนถึงประมาณ ๖๐,๐๐๐ อัตรา ครูอาชีวะเราขาดแคลน ๑๐,๐๐๐ กวาอัตรา
ทั้งหมดทานประธานครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนวาเมื่อมาดูงบประมาณแลว  
มีแผนงบประมาณที่จะพัฒนาครู เพื่อแกไขปญหาขาดแคลนครูทั้งระบบตั้งไว ๒๐๐ ลานบาท 
แลวไปใสในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะใหรับ 
ครูเกษียณตามมติคณะรัฐมนตรี ผมคิดวาตรงนี้มันยังไมเพียงพอ ทานสามารถรับไดเพียง 
ปละ ๕,๐๐๐ อัตรา แตอัตราการขาดแคลนครูของเรามีถึง ๖๐,๐๐๐ อัตรา ทานตองใช 
เวลา ๑๐ ปแลวจะเห็นแสงของการพัฒนาคุณภาพไดอยางไรครับ  
  

                                                                                                                 - ๓๑๗/๑ 



 ๗๑๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                               ณัฐวัฒน ๓๑๗/๑ 
 
  เร่ืองที่สอง ที่ผมเปนหวงมาก คือเร่ืองเงินกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา  
ตั้งแตปที่แลวป ๒๕๕๑ ทานไดเพิ่มการกูยืมที่ผูกติดกับรายได ปนี้ทานก็ตั้งเพิ่มขึ้นมาอีก 
๓,๑๔๒ ลานบาท แตผมอยากจะกราบเรียนกับทานประธานวา ลดลงจากปที่แลว และที่สําคัญ 
ที่สุดก็คือวาในสวนนี้ก็เปนนโยบายของพรรคไทยรักไทยเดิมนะครับ ผมก็ไมวากัน  
แตถามาดูวาเราจะไปแกไขปญหาเด็กที่มีความขาดแคลนดอยโอกาสจริง ๆ หรือไม  
การไปเพิ่มเงินกองทุนกูยืมผูกติดกับรายไดนั้นไมไดแกปญหาเรื่องเด็กที่ยากจนจริง ๆ  
แตวากองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ. วันนี้เปนกองทุนที่เราตั้งมาตั้งแตป ๒๕๓๙ 
จนถึงวันนี้มีเงินหมุนเวียนทั้งหมด ๓ แสนกวาลานบาท ปนี้ทานตั้งงบประมาณใหเพิ่ม 
๒๕,๖๗๕ ลานบาท แตวาทานมามีมติใหไปแกไขปรับปรุง โดยกรอบของผูมีรายได
ครอบครัวละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เปน ๒ แสนบาท ตรงนี้ผมอยากใหกลับไปทบทวน  
และคณะกรรมาธิการไปศึกษาดูสิครับวามันมีผลประโยชนตอลูกคนยากคนจนจริงหรือเปลา 
การขยายฐานขึ้นมาเพียงแตออกมาพูดเพื่อเห็นวารัฐบาลนี้ใหความสนใจขยายฐานใหคน
มีโอกาสรับมากขึ้น แตมาดูตัวเลขจริง ๆ ไมไดเปนเชนนั้นมันทําใหโอกาสของคนยากจน
ไดรับนอยลงดวยซ้ําไป และ กรอ. ก็เชนเดียวกัน นั่นคือการเปดโอกาสใหกับคนที่ไมใช 
เปนคนที่มีรายไดนอย ซึ่งมันเปนเรื่องที่เรียกวาสวนทางกับสิ่งที่ทานพูดวาจะใชเงินกองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษาแกไขปญหาใหกับนักเรียนที่ดอยโอกาสกับพอแมที่ยากจน ลองกลับไป
ทบทวนดูสิครับวา การเพิ่มฐานจาก ๑๕๐,๐๐๐ บาท เปน ๒ แสนบาทนั้นมันเหมาะสม
หรือไมกับการที่จะตองแกไขปญหาใหกับครอบครัวที่ยากจนเพิ่มมากขึ้น  
   เร่ืองที่สาม ซึ่งเปนเรื่องที่คงไมมีเวลาลงไปในรายละเอียดนะครับ ในปนี้
ทานไดตั้งโครงการใหมขึ้นมา ความจริงจะวาเปนโครงการใหมก็ไมไดอยางชัดเจน  
เพราะโครงการนี้ผมคิดวาถาเราติดตามไปดูก็เกิดจากสมัยรัฐบาล ป ๒๕๔๘ ทานนายกรัฐมนตรี 
ในขณะนั้นประกาศวาจะแจกเครื่องคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนทุกคน วันนี้ทานก็มา 
ตั้งงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหนักเรียน แลวก็ทําเครือขายอินเทอรเน็ต 
(Internet) ความเร็วสูงใหกับนักเรียน แตเมื่อผมไปดูรายละเอียดแลวก็มีเวลาที่จะฝาก 
คณะกรรมาธิการแลวก็รัฐมนตรีไปสอบถามดูครับวาทําไมรายละเอียดที่ทานจะตองดําเนินการ 
 



 ๗๑๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                     ณัฐวัฒน ๓๑๗/๒ 
 
ในการจัดงบประมาณ ซึ่งตั้งเอาไว ๓ ป เราพบวาปนี้ทานจัดตั้งงบประมาณที่จะซื้อ 
๑๔,๙๐๘ เครื่อง ๖๐๐ ลานบาท ป ๒๕๕๓ ๖๗,๖๗๒ เครื่อง ๔,๑๙๖ ลานบาท ป ๒๕๕๔  
๑๔๗,๑๙๙ เครื่อง อีก ๖,๙๙๐ ลานบาท รวม ๓ ปโครงการนี้ ทานมาตั้งโครงการ ๑๑,๗๘๗ ลานบาท 
ในขณะที่เรายังมีปญหาการขาดแคลนครู ผมก็ไมขัดของการที่เราจะจัดหาระบบคอมพิวเตอร  
และที่นาแปลกใจไปมากกวานั้นเมื่อมาดูในหนังสือแผนงบประมาณรายจาย ปรากฏชัดเจนวา 
ทานไปเขียนแผนงบประมาณวา โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเครือขายอินเทอรเน็ต 
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ในวัตถุประสงคทานบอกวา เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญสําหรับใช 
ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารใหทั่วถึงทุกระดับการศึกษา แตพอมาดูตัวชี้วัด 
ในเชิงปริมาณกลายเปนวาเปนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา เเลปทอป (Laptop)  
สําหรับนักเรียนประถมศึกษา ตรงนี้มีขอสังเกตวาอยางไรครับ ตรงนี้มีขอสังเกตวางบประมาณ 
กอนนี้จริง ๆ มันก็เปนงบประมาณที่นาที่จะตองติดตามตอไปวาทานจัดตั้งงบประมาณเปน 
หมื่นลานบาทภายใน ๓ ปเพื่อที่จะจัดซื้อคอมพิวเตอร และปรากฏวาหลังสุดนี้ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ทานพงศกร  อรรณนพพร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดไปประชุมหารือกับทานพารณ รองประธานมูลนิธิไทยคม เพื่อที่จะจัดการเกี่ยวกับจัดหา 
คอมพิวเตอรแลปทอปดังกลาวนี้ นอกจากนั้นยังมีโครงการที่สําคัญเปนโครงการใหม 
อีกอยางหนึ่ง ซึ่งทานจัดตั้งงบประมาณงบกลางไปแลว ๑๕๐ ลานบาท โครงการนี้ใหกับ
อาชีวศึกษา โครงการนี้เปนโครงการที่มีหลักการดี จะชวยสงเสริมรายได ลดรายจายใหกับ 
พี่นองประชาชน แตมาดูความเปนไปไดแลวผมคิดวายากมากตองติดตามตอไป ----------- 
 
                - ๓๑๘/๑ 
 
 



 ๗๑๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              ดวงใจ ๓๑๘/๑ 
 
และมีขอครหาที่ทานรัฐมนตรีจะตองตอบนะครับ เขาบอกวามีการจัดซื้อเครื่องมือที่เรียกวา 
ทูล คิม ราคาเครื่องมือประจําศูนย ซึ่งมีทุกศูนยที่ทานจะจัดใหศูนยละ ๓๓,๐๐๐ บาท 
เร่ิมมีตั้งขอสังเกตแลวรองเรียนมาที่ผมวาล็อก สเปกหรือเปลา อันนี้ทานไปดูดวย ผมมี
เวลานอยวันนี้ ขอขอบคุณทานประธานครับ  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ ผมขอหารือกับคุณนริศ ขํานุรักษ วิปพรรคประชาธิปตยดวยนะครับ 
ขณะนี้ยังมีผูประสงคจะอภิปรายอยูประมาณฝายละ ๓๐ กวาทาน ถาดูตามกรอบเวลา 
ที่เสนอมาใหคิดวาคงอภิปรายไดไมหมดถึงแค ๑๕ ทานก็หมดเวลานะครับ ผมจะขอหารือ
กับพวกเราในฐานะที่ผมตองรับผิดชอบในการรวมบริหารเวลารวมกับพวกเรา จะขอลด 
ใหเหลือทานละ ๓ นาที แลวก็ยกเวนเฉพาะทานผูอาวุโส อยางทานอาจารยไกรศักดิ์  
ทานนิพนธก็เหลือ ๑๐ นาที อยางนี้เทานั้นละครับถึงจะมีโอกาสใหบรรดานอง ๆ ส.ส. ใหม
ไดมีโอกาสอภิปรายกันทุกคน ทานขัดของไหมครับ ถาไมขัดของเดี๋ยวกรุณาสงรายชื่อ 
ใหผมใหมครับ คุณสมบูรณครับ  
  นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  
นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย  
ในฐานะวิปฝายคาน ขออนุญาตทานประธานไดดําเนินการไปตามเวลาที่ใหกับทานประธาน 
แลวเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับทานประธานวิปครับ ขอบคุณครับทานประธาน 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขอบคุณครับ ของพรรคพลังประชาชนตัดลดไปหลายทานแลวนะครับ ตอไปเปน 
พรรคพลังประชาชน ๔ คน คนละ ๓ นาที ๑๒ นาทีครับ เชิญคุณฟาริดา สุไลมาน ๓ นาที 
  นางฟาริดา สุไลมาน (สุรินทร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 
ฟาริดา สุไลมาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสุรินทร พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานคะในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในขั้นรับหลักการนั้น ดิฉันเห็นดวยและใหการสนับสนุน แตวาในสวนประเด็น 
ที่ดิฉันจะอภิปรายนั้นก็คงจะลงลึกในสวนของรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
 



 ๗๑๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              ดวงใจ ๓๑๘/๒ 
 
ซึ่งในปนี้นั้นรัฐบาลไดจัดงบไว ๑๘,๐๐๐ ลานบาท ในสวนนี้ดิฉันขอตั้งขอสังเกตวา 
การจัดงบในครั้งนี้มีเกณฑอยางไร เพราะวาในแตละจังหวัดนั้นมีความสําคัญแลวก็มี 
การพัฒนาไมเทาเทียมกัน เพราะฉะนั้นอยากจะฝากประเด็นคําถามนี้ใหทางรัฐบาล 
ไดตอบดวยนะคะ  
  ประการที่ ๒ ในการลงลึกในสวนของงบในจังหวัดนั้น ถาเราจะมาดูที่จังหวัดนั้น 
อยางเชนวากรณีของจังหวัดสุรินทรเรามีงบประมาณในสวนของงบครั้งนี้ ๒๒๖ ลานบาท 
ซึ่งถาเกิดวาดูไปแลวจังหวัดสุรินทรมีศักยภาพในเรื ่องของการผลิตขาวหอมมะลิ  
ขาวเกษตรอินทรีย แตวาปญหาอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ จังหวัดนั้นประชากรมีความยากจน 
ถือวาเปนอันดับ ๑ ของประเทศ และขณะเดียวกันนั้นประชาชนก็มีปญหาในเรื่องของปุย
ราคาแพง แลวก็ในเร่ืองน้ําของเกษตรกร ซึ่งจริง ๆ แลวถาเกิดวาการใชน้ําของเกษตรกรนั้น 
ควรจะใชประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นต แตวาในพื้นที่นั้นเรามีน้ําเพียงแค ๓ เปอรเซ็นตเทานั้น 
ดังนั้นจึงเกิดปญหาในสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น ในสวนของการพิจารณางบประมาณรายจายนั้น
ถาเกิดวาเราจะวิเคราะหในสวนวิสัยทัศนของจังหวัดกับการทํางบประมาณป ๒๕๕๒ นั้น  
เราจะเห็นวาในสวนของงบพัฒนาจังหวัดนั้นเราจะใชในเรื่องวิสัยทัศนเกษตรอินทรีย  
แตวาถาเรามาลองดูที่จังหวัดสุรินทรซึ่งเปนจังหวัดที่นํารองเกษตรอินทรียของประเทศ  
เรามีพื้นที่ในการใชเกษตรอินทรียประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ไร ทั้ง ๆ ที่จังหวัดทั่วประเทศ 
เรามีงบในสวนของการพัฒนาเพียงแค ๒ แสนไร แตวาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือวา 
เกษตรกรนั้นจะตองมีกระบวนการผลิตที่ซับซอน จะตองมีการสาธิตแปลงนา จะตองมี 
การผานกระบวนการในการตรวจสอบแปลงนา แตวางบประมาณสวนนี้ทางจังหวัดไมมี 
ก็ฝากในสวนของทานประธานใหพิจารณาในสวนนี้ในการจัดงบประมาณของเกษตรอินทรียดวย 
ขณะเดียวกันนั้นในสวนของสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือวาประชากรในสวนของจังหวัดสุรินทรนั้น
มีปญหาในเรื่องของราคาในสวนของเกษตรอินทรียก็คือขาวหอมมะลิ ซึ่งจริง ๆ แลว 
ขาวเกษตรอินทรียนั้นควรที่จะราคาสูงกวาขาวหอมมะลิประมาณกิโลกรัมละ ๒-๓ บาท 
ก็ฝากประเด็นนี้ใหกับรัฐบาลไดเห็นความสําคัญดวยนะคะ ดิฉันอยากจะฝากในสวนของ
ทานนายกรัฐมนตรีซึ่งทานบอกวาทานจะเดินทางไปยังภาคอีสาน ดิฉันอยากจะเชิญทาน 
 



 ๗๒๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              ดวงใจ ๓๑๘/๓ 
 
ไปที่จังหวัดสุรินทรเพราะวาเรามีศักยภาพในเรื่องของเกษตรอินทรีย แลวก็อยากใหไปดู 
ในสวนของการผลิตเกษตรอินทรียของพี่นองชาวจังหวัดสุรินทร  ฝากในสวนของรัฐบาลดวย 
กราบขอบพระคุณคะ 
 
                - ๓๑๙/๑ 
 
 
 
 
 



 ๗๒๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              นิวรา ๓๑๙/๑ 
 
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขณะนี้พรรคพลังประชาชนตัดลดเหลือ ๒๐ ทาน ก็จะประมาณ ๑ ชั่วโมง ของพรรคประชาธิปตย 
ก็อาจจะมีเวลาสักชั่วโมงครึ่ง ตอไปคุณสมคิด บาลไธสง ครับ  
   นายสมคิด บาลไธสง (นครพนม) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม 
สมคิด บาลไธสง ผมจะไมรายงานอะไรแลวนะครับ สําหรับเร่ืองงบประมาณ ป ๒๕๕๒  
ผมขอสนับสนุนเปนอันดับแรกกอนนะครับ ผมเห็นดวยในการตั้งงบประมาณของ 
กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะเรื่องตลิ่งฝงแมน้ําโขงตั้งแตอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
จนถึงจังหวัดอุบลราชธานี อยากใหทางรัฐบาลไดใหความสําคัญมาก ๆ เดี๋ยวนี้ตลิ่งพังมาก 
โดยเฉพาะที่อําเภอโพนพิสัยวันนี้ไดรับรายงานจากชาวบานบานถิ่นดุง บานที่ถูกน้ํากัดเซาะพัง
ไดยายครอบครัวออกไปแลวก็สิ้นใจตายแลววันนี้ เพราะวาเสียใจที่บานพัง สําหรับ 
จังหวัดหนองคายตลิ่ง ๓๕๐ กิโลเมตร ตั้งแตอําเภอสังคมไปจนถึงอําเภอบึงโขงหลง 
ระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตรริมฝงโขง อันนี้ก็ขอความสําคัญจากผูจัดตั้งงบประมาณดวยนะครบั 
   สําหรับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เคยเปนอดีตครูมากอน อันนี้เปนหวง 
มากครับ บางคนเห็นงบประมาณของกระทรวงศึกษาวามากที่สดุ จริง ๆ แลวเปนแคเงินเดือน
เทานั้น เงินพัฒนาครูบาอาจารยไมมีเลย ผมก็จะฝากไปยังผูเกี่ยวของโดยเฉพาะผูจัดสรร
งบประมาณตาง ๆ คณะกรรมาธิการไดใหความสําคัญกระทรวงศึกษาธิการเปนอันดับแรก  
เพราะกระทรวงนี้เปนกระทรวงที่พัฒนาคน พัฒนาทรัพยากรมนุษย ถาเราตองการให
ประเทศของเราเจริญงอกงามในอนาคตก็ตองพัฒนาคนกอนครับ อันอื่นเก็บไวกอน 
เพราะฉะนั้นก็ขอฝากโดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนครู ผมขอเสนอแนะเลยครับ ถาเรา
บรรจุมันแพง มันไดขึ้นเงินเดือนทุกป เอาอัตราจางเลยครับ จางอัตราจางใหเต็มเลย  
ครูเกษียณคนหนึ่ง ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ บาทนี่ครับ มาจางอัตราจางเดือนละประมาณเกือบ 
๑๐,๐๐๐ บาท ไดตั้ง ๔-๕ อัตราตอ ๑ คน อันนี้ก็ขอฝากใหเปนแนวความคิด สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดก็ขอขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการที่จัดทุนสําหรับใหลูกหลานกูยืม กยศ. หรือ กรอ.  
พวกนี้ขอบคุณมากที่จัดให และที่สําคัญอันหนึ่งก็ขอความอนุเคราะหจากทางกระทรวงศึกษาธิการ 
ใหจัดเงินคาวิทยฐานะที่เขาไดมาตั้งแตป  ๒๕๔๗ บางคนจนถึงป ๒๕๕๑ ยังไมไดเลย 
หากจัดงบประมาณสวนนี้ใหทันก็จะเปนพระคุณมากครับ 



 ๗๒๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  นิวรา ๓๑๙/๒ 
 
   ดานกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมเห็นวาปุยแพง ปุยแพงก็จริง แตวา
บานเรามีวัตถุดิบอยู แตพวกเราไมรูจักเอามาใช โดยเฉพาะแรโปแตสที่อุดรธานี 
ขุด ๒๐-๓๐ ปก็ไมหมด แตเราก็ไมทํากัน ก็ฝากไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม ผูเกี่ยวของ
เกี่ยวกับการอุตสาหกรรมดวย เอกสารสิทธิที่ดินพี่นองชาวบานเดือดรอนมาก จะใหใบ
อะไรก็ใหมาเลยผมวา อยากให ส.ป.ก. ส.ค. ๑ น.ส. ๓ โฉนดวามาเลย ใหมันมีไฟฟา
เกษตรสําคัญที่สุดเดี๋ยวนี้ การคมนาคมพยายามเอานโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไว 
จัดงบประมาณทําใหเรียบรอย ๔ ปไมมีฝุน ใหมันไมมีจริง ๆ ทุกจังหวัดก็ขอฝากไป 
ทุกภาคสวน ไมใชเฉพาะพรรครัฐบาล พรรคฝายคานก็ตองไปจัดการใหเกิดความสมดุล  
ใหเกิดความเสมอภาคกัน สําหรับพี่นองชาวภาคใตผมขอฝากทางรัฐบาลไว เทาที่ผมฟง
ผูรูผูเห็นมาวิธีจะแกปญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตก็คือใหการศึกษาเขา เคารพในความคิด
ดานศาสนา วัฒนธรรมที่มีความแตกตางกัน จัดหาอาชีพใหเขาทํา ใหความปลอดภัย 
ใหความยุติธรรม การคมนาคมสะดวก นอกจากนั้นการบริการดานสาธารณสุขใหพรอมเพรียงกัน
โดยถวนหนา ขอขอบคุณมากครับ  
 
                                           - ๓๒๐/๑ 
 
 



 ๗๒๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ              เบญจมาภรณ  ๓๒๐/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
อภิปรายอยางนี้นารักดีจะตายไปครับ ผมเลยแถมใหอีกนาทีครึ่งเพราะติดคางไวตั้งแต 
วันกอนนะครับ ตอไปคุณอารีเพ็ญ อุตรสินธุ ครับ คุณนิยม เวชกามา ครับ 
  นายนิยม เวชกามา (สกลนคร) :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคพลังประชาชน  
ทานประธานครับ ดวยจํากัดเวลา ๓ นาที ผมจะทําเวลา ๓ นาทีใหเปนประโยชนที่สุด
สําหรับคนสกลนครครับ จากที่คณะรัฐบาลนําโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช 
ไดนําเสนอเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
ปรากฏวาเปนงบประมาณที่ขาดดุลความใจกลาของรัฐบาลชุดนี้ตั ้งงบประมาณถึง 
๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท เพื่อพัฒนาประเทศเดินหนาไปไดอยางกลาหาญ เปนการพัฒนา
ประเทศที่สามารถ จากยุทธศาสตร ๘ ยุทธศาสตรที่ รัฐบาลชุดนี้ตั้งไว ผมไดศึกษา 
ในรายละเอียดหลายอยางแลวเห็นวามีบางประการที่ผมขอตั้งขอสังเกตดวยเวลา ๓ นาทีนี้วา 
ยุทธศาสตรในการฟนฟูความมั่นคงของประเทศ ๒ ประการที่ผมตองพูดถึงในวันนี้คือ  
การเพิ่มศักยภาพหมูบาน วันนี้คนบานผมที่สกลนครตั้งตารอคอยแลววาเงินกองทุน
หมูบานที่หายไปซึ่งมันหยุดชะงักอยู ตอนนี้รัฐบาลนี้ผมก็ตองสนับสนุนเปนอยางยิ่งวา 
ตอนนี้รัฐบาลตั้งงบอยางชัดเจนแลววา ๑๐,๐๐๐ กวาลานบาทเขาไปสูหมูบานซึ่งจะขับเคลื่อน 
หมูบานได โครงการซึ่งเปนโครงการฟนฟูความมั่นคงของประเทศเหมือนกัน วันนี้รัฐบาล 
ก็ไดตั้งงบใหแลว ซึ่งวันนี้พี่นองบานผมที่สกลนครโปรดทราบไดวา โครงการสรางงาน  
โครงการลงทุนและการพัฒนาหมูบาน ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท ตอนนี้ถาวันพรุงนี้งบประมาณนี้ 
ผานฉลุยก็ดําเนินการตอ ๆ ไป ชาวบานก็จะลืมตาอาปากมันจะพัฒนาไดครับ สวนที่ผม 
ตองคิดอีกอยางหนึ่งขอกราบเรียนทานประธานวา ปนี้ทานนายกรัฐมนตรีพูดแลว 
ใหสัมภาษณหลายครั้งเกี่ยวกับการแกปญหาแหลงน้ําซึ่งภาคอีสานมันเปนปญหาหลัก  
โดยเฉพาะบานผมเองก็มีปญหา แตดูจากงบประมาณที่ตั้งไว ๒ โครงการใหญ ๆ คือ 
การพัฒนาแหลงน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน รัฐบาลตั้งไวทั้งประเทศ 
๓๙,๐๐๐ ลานบาทเศษ แลวก็การจัดการทรัพยากรน้ํารัฐบาลตั้งไวแค ๔,๐๐๐ กวาลานบาท 
 



 ๗๒๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ              เบญจมาภรณ  ๓๒๐/๒ 
 
เห็นครั้งแรกแลวก็ตกใจวาปนี้จะพัฒนาแหลงน้ําใหมันเปนระบบที่เบ็ดเสร็จ ปรากฏวา 
มียอดเงินแค ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท มันเปนเรื่องนาตกใจ แตเมื่อคืนทานนายกรัฐมนตรี
บอกวางบนี้ไมไดเอาลงไว เพราะงบพัฒนาแหลงน้ําคงตองใชงบนอกจากนี้เปนงบลงทุน 
ที่ตองยืมมาจากภาคอื่น ก็ทําใหผมชื่นใจขึ้นมาระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็เปนความหวังวา 
ภาคอีสานก็คงไดรับการพัฒนาแหลงน้ําตอไป ขอบคุณมากครับ 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
คุณสาธิต เทพวงศศิริรัตน ครับ 
  นายสาธิต  เทพวงศศิริรัตน (สุรินทร) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สาธิต 
เทพวงศศิริรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พลังประชาชนจากจังหวัดสุรินทร ทานประธาน
ที่เคารพครับ เนื่องจากในชวงชีวิตหนึ่งของกระผมที่ไดมีโอกาสไดเขาไปศึกษาแลวก็ดูงาน
ในโครงการสวนจิตรลดาที่ถือวาเปนโครงการที่มีประโยชนกับประชาชนทุกคน แลวก็เปน
โครงการตนแบบที่ไดใหประชาชนไปทําแลวก็ชวยเหลือประชาชนอยางมากมาย ดังนั้น 
สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในงบประมาณรายจายป ๒๕๕๒ ก็คืองบที่เกิดจากในโครงการ 
พระราชดําริในป ๒๕๕๒ นี้รัฐบาลไดจัดงบประมาณ ๒,๓๐๐ ลานบาทเพื่อใชเกี่ยวกับ
โครงการพระราชดําริ ซึ่งงบตรงนี้จะอยูที่งบกลางเพื่อที่จะใชเปนโครงการเริ่มตนในโครงการ 
พระราชดําริ ในป ๒๕๕๒ ตัวอยางโครงการที่จะเกิดขึ้น ยกตัวอยาง เชน โครงการอันเกิดจาก 
พระราชดําริที่จังหวัดพัทลุงก็คือ โครงการกอสรางทํานบดินและอาคารประกอบ โครงการ
อางเก็บน้ําคลองหัวชางที่จังหวัดพัทลุง ------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๒๑/๑ 
 



 ๗๒๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๓๒๑/๑ 
 
ซึ่งโครงการนี้ก็จะเปนโครงการที่จะเกิดในป ๒๕๕๒ นอกจากนี้ก็ยังมีขอมูลที่ผมยังจะพอ
คนความาไดก็คือตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๒๕ มาจนถึงป ๒๕๕๐ นี้งบประมาณที่ไดให 
ในโครงการพระราชดําริก็มีประมาณ ๓๙,๓๐๐ ลานบาท มีโครงการทั้งสิ้น ๔,๑๗๖ โครงการ
ซึ่งโครงการตาง ๆ เหลานี้สงผลประโยชนแกประชาชนและพื้นที่ตาง ๆ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 
๑๙,๗๘๖,๐๐๒ ไร ๙,๕๒๙ หมูบาน ครอบคลุม ๑,๐๒๓,๘๖๘ ครัวเรือน ครอบคลุมถึง
จํานวนประชากรทั้งสิ้น ๙,๑๗๕,๐๑๗ คน ทานประธานที่เคารพครับ เนื่องจากในฐานะ
ประชาชนคนไทยคนหนึ่งในสมัยที่รัฐบาลของทาน พันตํารวจโท ดอกเตอรทักษิณ ชินวัตร 
ไดมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปแหงการครองราชยก็ไดมีหนวยงานราชการ แลวก็
ประชาชนทั้งเอกชนและราชการไดจัดกิจกรรมที่ใหประชาชนคนไทยทุกคนไดเขียน
ขอความเพื่อแสดงความรูสึกสงถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผมตรงนั้นก็เปน
ประชาชนคนไทยคนหนึ่งไดเขียนขอความเพื่อที่จะแสดงความรูสึกตอพระองคทาน แลวก็
ทําใหผมเขาใจความหมายของคําวา ใตฝาละอองธุลีพระบาท ก็คือวาอันเนื่องจาก 
พระมหากรุณาธิคุณตอพระองคทานที่มีอยางลนพน เราคงจะไดเปรียบตัวเองเพื่อที่จะ
แสดงถึงความรักและจงรักภักดีตอพระองคทาน เปรียบเหมือนกับวาใตฝาละอองธุลี 
พระบาทของพระองคทาน โดยสวนตัวผมเองผมก็เชื่อวาประชาชนคนไทยทุกคนรักและ
จงรักภักดีตอพระองคทานทุกคนครับ ขอบพระคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
อาจารยประกอบ รัตนพันธ ๖ นาทีครับ  
   นายประกอบ  รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ ผมไดพิจารณางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ 
ดวยความรอบคอบ ก็มีบางสวนที่เห็นดวย บางสวนก็ไมเห็นดวย แตสิ่งที่ผมคอนขางจะพอใจ 
ก็คืองบประมาณรายจายป ๒๕๕๒ นี้ ทางรัฐบาลไดกรุณาจัดใหกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งถือวาเปนกระทรวงที่เปนมันสมองของชาติ ผมเคยพูดเสมอครับวา กระทรวงศึกษาธิการ 
เปนกระทรวงสรางคนเพื่อที่จะใหคนไปสรางชาติ ปนี้กระทรวงศึกษาธิการไดงบประมาณถึง 



 ๗๒๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๓๒๑/๒ 
 
๓๓๐,๐๐๐ ลานบาท ในขณะที่งบประมาณรายจายทั้งหมดประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
ก็ถือวามากที่สุดมากกวาทุกกระทรวง แตอยางไรก็ตามถาเราเทียบงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการกับป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๐  ๒ ปยอนหลัง ปรากฏวาสัดสวนงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการกับงบประมาณรายจายทั้งหมดของประเทศลดลง ป ๒๕๕๒ ประมาณ 
๑๘ เปอรเซ็นตของรายจายทั้งหมด ปการศึกษา ๒๕๕๑ ประมาณ ๒๑.๗ เปอรเซ็นต  
ป ๒๕๕๐ ประมาณ ๒๒.๗๘ เปอรเซ็นต ซึ่งถาดูขอเท็จจริงแลวแสดงวารัฐบาลใหความสําคัญ 
กระทรวงศึกษาธิการลดลง รัฐบาลใหความสําคัญกระทรวงศึกษาธิการลดลงมีอะไรเกิดขึ้นครับ 
ไมตอบสนองมาตรา ๔๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๕๐ ที่บอกวา รัฐบาล
ตองจัดการศึกษาฟรี ๑๒ ปเปนอยางนอยทั่วถึง มีคุณภาพ ไมเก็บคาใชจาย ไมตอบสนอง
การปฏิรูปการศึกษา พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเนนการปฏิรูป ๕ ดาน 
ไมตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ผมเลยกราบเรียนวาดูเหมือนมากแตไมมาก 
อยางไรก็ตามก็เห็นใจ ผมขออนุญาตทานประธานมาพูดกระทรวงศึกษาธิการเพียง ๒ สวน 
เทานั้นเองครับ คือเร่ืองโอกาสและคุณภาพการศึกษา ------------------------------------------- 
 
                                                                                                                   - ๓๒๒/๑ 
 
 



 ๗๒๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๓๒๒/๑ 
 
ผมไดศึกษาผลงานวิจัยที่เปนระบบของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏวาโอกาสทางการศึกษานั้น 
นาตกใจไมทราบเกิดอะไรขึ้น จากผลการวิจัยของอาจารยวิทยากร เชียงกูล มหาวิทยาลัยรังสิต 
เมื่อป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ พบวาในระดับปฐมวัย โอกาสของเยาวชนที่จะเรียนระดับปฐมวัยนั้น 
ลดลง ศึกษาเมื่อป ๒๕๔๕ โอกาสที่จะเรียนประมาณ ๙๐ เปอรเซ็นตครับ แตป ๒๕๕๐ 
โอกาสลดเหลือประมาณ ๘๖ เปอรเซ็นต ตอนในระดับประถมศึกษาเมื่อป ๒๕๔๕ โอกาส
เขาศึกษาตอระดับประถมศึกษา ๑๐๐ เปอรเซ็นต แตวาไมทราบเปนเพราะอะไร เมื่อป ๒๕๕๐ 
ลดลงเหลือ ๙๕ เปอรเซ็นต สวนมัธยมศึกษาป ๒๕๔๕ ก็เกือบ ๑๐๐ เปอรเซ็นตครับ  
แตวาสัดสวนของสายสามัญกับสายวิชาชีพนั้นคอนขางที่จะไมสอดรับกับการพัฒนา
ประเทศชาติ เพราะวาโดยขอเท็จจริงแลว กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะให
การศึกษาสายสามัญกับสายอาชีวศึกษานั้นเทากันคือ ๕๐ กับ ๕๐ แตปรากฏวาการศึกษา
ของสามัญกับของอาชีวะนั้นเหลือ ๕๒ กับ ๔๘ นะครับ นี่คือโอกาส ปรากฏวาโอกาส
การศึกษาอุดมศึกษาสายสังคมศาสตร มนุษยศาสตร มันมากกวาสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีซึ่งไมสอดรับกับการพัฒนาประเทศชาติ ในเรื่องของคุณภาพ สิ่งที่ผมเปนหวง
มากที่สุดก็คือคุณภาพอุดมศึกษา วันนี้การศึกษาของไทยพิกลพิการ ใบสุทธิปลอมซื้อกัน
ไดเกลื่อน มหาวิทยาลัย มสธ. พบวาใบสุทธิปลอมที่เอาไปสอบเขาเรียนตอปริญญาตรี 
มสธ. เมื่อป ๒๕๒๓-๒๕๔๘ ประมาณ ๑,๔๕๑ คน ปรากฏวาจากโรงเรียน ๗๑๘ โรงเรียน 
วันนี้ มสธ. ก็ถอนไปแลวประมาณ ๑,๔๐๐ ราย แตสิ่งที่นากังวลมากทานประธานครับ 
ก็คือ เร่ืองของอุดมศึกษาที่มีการสอบแทนกัน การโกงแอดมิชชั่นกัน โกงโอเน็ต โกงเอเน็ต  
แลวใหคนไปสอบแทน ผมคิดวาที่ประชุมคงจะไมสบายใจเมื่อวานที่มีการพูดในเรื่อง 
การสอบแทนกัน และวันนี้ประจักษขอเท็จจริงก็เกิดขึ้นแลวครับ ปรากฏวามหาวิทยาลัย
รามคําแหงรับแลวครับวามีการสอบแทนกัน แลวก็ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผมเปดดูวิชาพีวาย (PY) ๑๐๓ พีวายคือปรัชญาเบื้องตน ทําไม
ใหสอบแทนกัน ปรากฏวาวิชานี้เนื้อหาในเรื่องจริยศาสตร จริยธรรม ผมเสียดายที่ทานรัฐมนตรี 
ไมเรียนเองใหคนอื่นไปเรียนแทน ถาเรียนเองแลวนี่จะไดมีจริยธรรมมากนะครับ เรื่องนี้ 
ผมคิดวาทานรัฐมนตรีตองรับผิดชอบ เพราะวันนี้เร่ืองนี้เปนเรื่องจริงแลวครับ มหาวิทยาลัย 
 



 ๗๒๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๓๒๒/๒ 
 
รามคําแหงรับรองแลววาเรื่องที่ทาน พันเอก วินัยไดอภิปรายใหฟงเมื่อวานนี้เปนเรื่องจริง
เมื่อเปนเรื่องจริง เมื่อวานมีการทาทายกันในสภา ผมคิดวาทานรัฐมนตรีคงจะตอง
รับผดิชอบ คุณจตุพร พรหมพันธุ คงรับผิดชอบ เพราะคุณจตุพรบอกวาถาเกิดเอกสารจริง
เขาและรัฐมนตรียอมลาออก แตถาเปนเอกสารปลอม พันเอก วินัยตองรับผิดชอบ  
วันนี้เกิดขึ้นแลวครับ ผมอยากจะเห็นการพูดในสภานี้ศักดิ์สิทธิ์และเกิดความเปนจริงครับ 
ขอบคุณมากครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป)  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญคุณมานะครับ  
   นายมานะ  โลหะวณิชย (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม มานะ โลหะวณิชย พรรคพลังประชาชน จังหวัดชัยภูมิ สําหรับงบประมาณ ป ๒๕๕๒ 
ผมขอสนับสนุนครับ งบประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งงบประมาณที่ขาดดุล 
ถึง ๒๔๙,๕๐๐ ลานบาท ----------------------------------------------------------------------------- 
 
                - ๓๒๓/๑ 
 
 
 
 



 ๗๒๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                      วันทนา ๓๒๓/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพ ดูจากงบประมาณรายจาย ๗๒.๘ เปอรเซ็นตของวงเงินงบประมาณ 
เปนรายจายประจํา สําหรับรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง ๒๗,๕๔๐ ลานบาท ๑.๕ เปอรเซ็นต 
ของวงเงินงบประมาณ สวนสําหรับเงินลงทุน ๔๐๗,๓๑๗ ก็เปนงบลงทุน ๒๒.๒ เปอรเซ็นต 
ของวงเงินงบประมาณ สําหรับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไดรับเม็ดเงินงบประมาณมากที่สุด
สําหรับกระทรวงนี้ ซึ่งงบประมาณเกี่ยวกับเร่ืองการลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งผมอยากฝาก
ทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีไดโปรดพิจารณาเกี่ยวกับการกอสรางตัวอาคารโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนตามชนบทหลายโรงเรียนสวนใหญก็จะชํารุดทรุดโทรมมาก ซึ่งมีการกอสราง
ดําเนินการมาไมต่ํากวา ๓๐-๔๐ ป แลวหลายโรงเรียนก็มีนักเรียนเพิ่มจํานวนมากอาคาร 
จึงไมพอใชนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนของอําเภอภักดีชุมพร โรงเรียนภักดีชุมพล 
แลวก็โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เด็กนักเรียนเกือบ ๓,๐๐๐ คน หอประชุมขนาดเล็ก 
ก็ไมพอใช สําหรับเมื่อเดือนเมษายนที่ผานมาพายุไดเขาไปที่อําเภอหนองบัวแดงทําให
โรงเรียนหลายโรงเรียนที่ถูกพายุพัดเสียหายก็มีโรงเรียนบานนาคันหัก บานหนองปลอง 
บานหนองหอยปรัง ซึ่งก็ฝากทานประธานผานไปยังรัฐมนตรี 
   สําหรับกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมที่ดินซึ่งเปนงบประมาณ 
ที่ผมสํารวจตรวจสอบดูแลวมีเพียงแค ๕,๐๐๐ กวาลานบาท ถาเปนงบลงทุนก็เหลือแค
พันกวาลานบาท ซึ่งนโยบายของรัฐบาลตองการที่จะใหมีการออกเอกสารสิทธิที่ทํากินใหกับ 
พี่นองประชาชน ผมตั้งขอสังเกตวาถานโยบายตัวนี้ออกมาเม็ดเงินลงทุน ๑,๐๐๐ กวาลานบาท 
ก็คงไมพอเพียงสําหรับกรมที่ดินจะดําเนินการ ขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานชัยวัฒนครับ  
   (นายจตพุร  พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายจตุพร  พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ ขออนุญาต 
ใชสิทธิพาดพิงนะครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
พาดพิงประเด็นไหนครับ 
 



 ๗๓๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                 วันทนา ๓๒๓/๒ 
 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ที่ทาง ส.ส. ประกอบ รัตนพันธ 
ไดพาดพิงเรื่องการทาทาย กรณีพันเอก วินัยกับรัฐมนตรีสันติ พรอมพัฒน ที่มีการพาดพิง
กับผม 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
แลวเสียหายตรงไหนครับ  
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : มีประเด็นเรื่องการทาทาย เร่ือง 
การกลาวหาเรื่องวุฒิการศึกษาและใบขับขี่ปลอม  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
กมี็การทาทายจริงอยางที่เขาวา ทีนี้ประเด็นคือเสียหายตรงไหน 
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ประเด็นที่เขาไดกลาวหากันตอวา
เร่ืองผลของการทาทายจะวากันอยางไร นิดเดียวครับทานประธานฟงผมนิด กระผม จตุพร 
พรหมพันธุ แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน ผมยอมรับวาไดมีการพูดกรณีเร่ืองที่มี 
การทาทายกันระหวางผมที่เปนตัวกลาง รัฐมนตรีสันติกับ พันเอก วินัย สมพงษ ในกรณีที่
พันเอก วินัย สมพงษ ไดกลาวหาเรื่องคุณธรรม เรื่องวุฒิการศึกษา การถูกลบชื่อและ
ใบขับขี่ปลอม แตวาหลังจากที่ พันเอก วินัย สมพงษ ฐานะหัวหนาทีมอภิปราย ปรากฏวา
ลูกทีมที่มาอภิปรายนายสันติ พรอมพัฒน ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งเรื่องวุฒิการศึกษา  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานครับ พูดในสิ่งที่ทานคิดวาเสียหาย อยาไปกลาวคนอื่นครับ ถาจะไปกลาวถึงคนอื่น
ผมไมอนุญาตครับ  
   นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : เพราะฉะนั้นก็สรุปวาเรื่องมาตรฐาน 
จริยธรรมมันไมมีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นก็ไมคูควรที่จะไปทาทายอะไรใคร เพราะมีความเสมอกัน 
ขอบพระคุณทานประธาน  
                - ๓๒๔/๑ 
 
 
 



 ๗๓๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๓๒๔/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญทานชัยวัฒนครับ 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
    (พันเอก วินัย สมพงษ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานวินัยครับ คงไมมีอะไรเสียหายผมฟงอยูครับ คงไมอนุญาต ถาจะใชสิทธิพาดพิง  
ไมมีอะไรเสียหายครับ  
  พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : สั้น ๆ ครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมไมอนุญาตทานครับ ผมฟงอยูไมมีอะไรเสียหาย ทานนั่งเถอะครับ ทานครับ ไมมีอะไร 
เสียหายครับ ทานเปนผูใหญครับ ทานนั่งเถอะครับ ทานวินัยครับ ทานเปนผูใหญ เถอะครับ 
ทานนั่งเถอะครับ ชัยวัฒนเชิญตอครับ 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
กระผม ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชัยนาท พรรคพลังประชาชน 
กอนอื่นผมตองขอกราบขอบคุณทานประธานเปนอยางยิ่งที่อนุญาตใหผมไดมีโอกาส 
อภิปรายในเรื่องของงบประมาณ ผมเองตองกราบเรียนตอทานประธานสภาที่เคารพครับวา  
ผมเองไดมีโอกาสไดรับใชพี่นองประชาชนชาวไทย พี่นองชาวจังหวัดชัยนาท ในฐานะเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตั้งแตป ๒๕๓๑ ในขณะนั้นงบประมาณก็ตองพูดกันตรง ๆ ครับ
ไมถึง ๑ ลานบาท วันนี้ตองบอกวาประเทศไทยของเรานั้นมีงบประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท 
แลวก็วงเงินในการขาดดุลในครั้งนี้โดยรัฐบาลมีความตั้งใจในการที่จะตั้งงบประมาณ 
เพื่อขาดดุล เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อลดภาระพี่นองประชาชน คือพูดงาย ๆ วา
ทําใหพี่นองประชาชนนั้นมีเม็ดเงินในการจะจับจายใชสอยไดมากขึ้น ผมเองนั้นก็เห็นดีดวย 
แตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกริ่งเกรงแลวก็อยากจะบอกไวในที่นี้ก็คือวา บางครั้งรัฐบาลไดตั้ง
สมมุติฐาน แลวก็ตั้งใจที่จะกระตุนเศรษฐกิจ แตบางครั้งก็ไปเบรกเอาไวเองโดยตนเอง เชน 
 



 ๗๓๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๓๒๔/๒ 
 
อัตราดอกเบี้ยอยางนี้เปนตน ตอนนี้เราเพิ่มงบประมาณเขาไปหวังกระตุนเศรษฐกิจ  
แตปรากฏวาบางครั้งเราก็ไปเบรกเอาไวโดยดอกเบี้ยอยางนี้เปนตน เพราะฉะนั้นไหน ๆ  
ถาเราจะกระตุนเศรษฐกิจแลวนะครับ ดอกเบี้ยก็ตองไมใชมากขึ้น เพราะวาบางครั้งผมเอง
ไดยินไดกร่ิงเกรงก็คือในเรื่องวาบางครั้งอัตราเงินเฟอมันมากเกินไปอยางนี้ ก็ตองบอกวา 
การเบรกดวยดอกเบี้ยนั้นมันเปนเบรกที่หัวคะมําทันทีเลยครับ เพราะฉะนั้นก็ไมอยากให
ทําอยางนั้นนะครับ โดยเฉพาะในขณะนี้พี่นองประชาชนนั้นมีเม็ดเงินที่นอย ในขณะเดียวกัน 
ตองบอกอยางนี้ครับวา การลดปญหาพี่นองประชาชนโดยการที่จะทําใหพี่นองประชาชนนั้น
มีรายไดเพิ่มขึ้น เร่ืองน้ํามันนั้นเปนเรื่องสําคัญนะครับ ควรจะมีนโยบายที่แนนอนในการที่จะ
ปรับเปลี่ยนในการที่จะหาพลังงานทดแทนใด ๆ มา ในขณะนี้รัฐบาลเขาใจแลวก็รูแลวก็คง
ตระหนักในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นก็อยากจะใหรัฐบาลไดทําอยางจริงจัง ผมเองอยากจะ 
กราบเรียนทานประธานครับ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเกี่ยวของกับพี่นองชาวกรุงเทพมหานคร 
หรือใตแมน้ําเจาพระยาเปนอยางยิ่ง นั่นคือเร่ืองภาวะน้ําทวม ป ๆ หนึ่งที่เกิดการน้ําทวม 
ขึ้นนั้นจะทําใหพี่นองประชาชนไดรับความทุกขยากแลวก็ไดรับความเสียหายเปนอยางยิ่ง 
แลวในขณะเดียวกันไมไดทํามาหากิน เพราะฉะนั้นหลายเดือนหลายวันก็ตองใชเงินเกา 
เพราะฉะนั้นปญหานี้เกิดขึ้นทุกปทุกเมื่อ เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนตอทานประธานครับ 
วาไหน ๆ ก็ไหน ๆ แลวครับ เราจะสรางอางเก็บน้ําเพิ่มเติมอยางไรก็ตามแต ในระบบน้ํา
อยางไรก็ตามแต ก็อยาลืมแกปญหาน้ําทวมใหกับพี่นองประชาชนดวยนะครับ โดยเฉพาะ 
พี่นองชาวไทยในเขตลุมแมน้ําเจาพระยา แลวก็จังหวัดนาน แพรเร่ือยมาตั้งแตสุโขทัย 
เร่ือยมาจนถึงกรุงเทพมหานคร ก็ขอฝากทานประธานเปนอยางยิ่งนะครับ ขอกราบขอบคุณ 
ทานประธานครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานนิพนธ บุญญามณี ๑๕ นาทีครับ  
   (นายชาญชัย อิสระเสนารักษ ไดยืนและยกมือขึน้) 
  นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต 
นิดหนึ่ง ผมหารือนิดเดียวทานประธานครับ  
 



 ๗๓๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๓๒๔/๓ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานมีอะไรครับ  
  นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ทานประธานครับ เมื่อกี้นี้ 
คุณจตุพรไดพูดพาดพิงไปเรื่อง 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ไมมีครับ ผมปดไมโครโฟนแลวไมมีอะไรครับ ทานนั่งเถอะครับ ไมมีใครเสียหายครับ 
เพราะผมปดไมโครโฟน เชิญทานนิพนธครับ  
 

              - ๓๒๕/๑ 



 ๗๓๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         สุทธาทิพ ๓๒๕/๑ 
 
   นายนิพนธ บุญญามณี (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นพินธ  
บุญญามณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ขออภิปราย 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในสวนของ
กระทรวงคมนาคมไดรับการจัดสรรงบประมาณในปนี้ ๖๖,๓๗๑,๒๓๘,๘๐๐ บาท  
ผมจะอภิปรายในสวนของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ซึ่งในปนี้ไดรับการจัดสรร 
งบประมาณ ๓,๗๓๓,๘๐๙,๘๐๐ บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปที่ผานมาไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ในป ๒๕๕๑ ๓,๗๒๓,๔๙๒,๗๐๐ บาท ซึ่งผมไดดูแลวนะครับ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
เพิ่มขึ้น ๑๐ ลานบาทครับทานประธาน ๑๐,๓๑๗,๑๐๐ บาท ซึ่งในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นอยางนี้
เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟอที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดคาดการณไว ผมถือวา
งบประมาณติดลบเลยครับ ซึ่งมันจะไปขัดแยงกับเปาหมาย วิสัยทัศน หรือวาพันธกิจของ
กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีครับ ซึ่งทานเขียนไวสวยหรูมากครับวา เปนองคกรหลัก 
ในการกํากับดูแล สงเสริม พัฒนาระบบขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีใหมีความปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งทานก็บอกตอครับวา พันธกิจ สงเสริมการพัฒนา
ระบบการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่น ๆ ทั้งการขนสง 
ผูโดยสารและสินคา ทาเรือ อูเรือ กองเรือไทยและกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการสงออกใหมี 
ความเขมแข็ง โดยมีอํานาจก็วาไป ซึ่งถาทานประธานไดดูพันธกิจดังกลาว ทานจะเห็นวา
การจัดงบประมาณไมสอดคลองตองกันแตอยางใดทั้งสิ้นครับ ผมตั้งขอสังเกตไววา 
การจัดงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย ไมเปนไปตามนโยบาย ซึ่งทางรัฐบาลไดมา
แถลงนโยบายตอสภาแหงนี้ในวันที่ทานเขารับตําแหนง ทานประธานที่เคารพครับ ไปดู 
ในสวนงบประมาณที่ทานไดรับมาทานไปทําอะไรบาง ปรากฏวาในสวนนี้เปาหมาย 
ไปทําเรื่องพัฒนาบํารุงโครงสรางรักษาและบริการเพื่อใหเกิดความสะดวกตาง ๆ  
๒,๕๐๐ กวาลานบาท ไปทําเรื่องการพัฒนาทาเรือ ๒๒๕ ลานบาท ทําพัฒนาเขื่อน 
๑,๐๐๐ กวาลานบาท บํารุงรักษาระบบโครงสรางพื้นฐาน ๑,๓๖๑ ลานบาท สิ่งเหลานี้ 
มันสะทอนใหเห็นวาการจัดงบประมาณครั้งนี้มันไมสอดคลองกับภารกิจของกรมแตอยางใด 
 



 ๗๓๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         สทุธาทิพ ๓๒๕/๒ 
 
ทั้งสิ้น สิ่งที่ผมคิดวาวันนี้เปนสิ่งที่นาเสียดายโอกาสแทนที่ประเทศเราตกอยูในภาวะที่ตนทุน 
การขนสงสูงมาก น้ํามันเราก็ทราบอยูวาราคาเพิ่มขึ้นมาก แตวาเราก็ไมไดคิดแกปญหา 
การขนสงในระบบโครงสรางอยางแทจริง ที่ผมตองเรียนอยางนี้เพราะวา ทานประธาน 
คงทราบนะครับวา ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

     - ๓๒๖/๑ 



 ๗๓๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ         บุศยรินทร ๓๒๖/๑ 
 
ถารัฐบาลจะไดพิจารณาใหดีจะทราบวาการขนสงทางน้ําเปนการขนสงที่มีตนทุนที่ถูกที่สุด 
ทานเฉลี่ยกันไดวาน้ํามัน ๑ ลิตร ทานสามารถที่จะใชขนสงสินคาทางน้ําได ๒๑๗ ตันตอลิตร 
ตอกิโลเมตร ถาทานจะขนสงทางรถไฟนี้ทานจะใชขนสงได ๘๕ ตันตอกิโลเมตรในน้ํามัน 
๑ ลิตร แตถาทานใชรถบรรทุกทานขนสงไดเพียง ๒๕ ตันตอ ๑ กิโลเมตรตอน้ํามัน ๑ ลิตร 
เพราะฉะนั้นทานจะเห็นไดวาปริมาณการขนสงทางน้ําเรือลากจูง ๑ ลํา มีเรือลําเลียง ๒-๔ ลาํ 
สามารถที่จะลากจูงสินคาได เรือลากจูงนี้สามารถมีระวางไดตั้งแต ๖๐๐-๑,๖๐๐ ตัน  
แลวในเรือลากจูง ๑ ลํามีเรือลําเลียงได ๒-๔ ลํา ทานประธานลองคิดดูสิวาใน ๒-๔ ลํา 
สามารถบรรทุกสินคาไดครั้งละ ๑,๒๐๐-๖,๔๐๐ ตัน นั่นคือตนทุนการผลิตที่คิดวา 
มันตางกันโดยสิ้นเชิง แตถามวากระทรวงคมนาคม กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ผมเขาใจวาเจาหนาที่ก็คงทราบ เพราะไปอานในเอกสารของกระทรวงทานทราบขอมูลเหลานี้ 
แตทําไมรัฐบาลจึงไมจัดงบประมาณใหกับพาณิชยนาวี ไมใหกับกรมการขนสงทางน้ํา 
เพราะวา ๑. ลดตนทุนในการขนสงสินคาจะทําใหราคาสินคาไมขึ้นรวดเร็ว เราสามารถ 
ที่จะลดตนทุนการผลิตได ลดตนทุนความแออัดบนถนนทางหลวงได ลดอุบัติเหตุได 
สิ่งเหลานี้ผมคิดวาวันนี้เราจะตองใหความสําคัญกับการขนสงทางน้ํายิ่งไปกวานั้น 
สิ่งที่ผมไดพิจารณาเห็นวารัฐบาลจัดงบประมาณไมสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนา 
ประเทศ แลวก็ไมสอดคลองกับการที่ทานไดแถลงนโยบายไวตอสภาแหงนี้ ทานบอกวา 
ทานจะสงเสริมพาณิชยนาวีเพื่อที่จะสรางสมรรถภาพหรือสรางประสิทธิภาพในการแขงขันกับ 
ตางประเทศ วันนี้ทานประธานตองทราบวาเราสงสินคาออกไปจําหนายยังตางประเทศ 
ระบบการขนสงที่เราใชกันอยูก็คือทางเรือเปนเรื่องใหญทางอากาศนั้นนอยมาก เพราะคา
ตนทุนมันจะแพงมาก ทานประธานคงทราบนะครับวาตูคอนเทนเนอร (Container) ที่ผาน 
ทาเรือทั้งหมดมีประมาณ ๕ ลานตู ที่ผานเขาและออกประมาณ ๕ ลานตูตัวเลขกลม ๆ  
ตูหนึ่งคาขนสงเฉลี่ยประมาณตั้งแต ๒,๐๐๐ ถึงประมาณ ๔,๐๐๐ กวา แลวแตวาจะเปนตู
ชนิดใด ๔,๐๐๐ กวานี่คือ ๔,๕๐๐ เหรียญยูเอส ตูหนึ่งตกประมาณเฉลี่ยคือ ๒,๕๐๐ เหรียญยูเอส 
แลวคูณ ๕ ลานตู ก็ไปดูครับ ทานรัฐมนตรี ขอบคุณทานรัฐมนตรีที่มานั่งฟงอยูดวยทานลองดู
เถอะครับวา ๕ ลานตู ตูหนึ่งประมาณเฉลี่ย ๒,๕๐๐ เหรียญยูเอส แลวทานคูณมาเปนเงินบาท 
 



 ๗๓๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ         บุศยรินทร ๓๒๖/๒ 
 
ตกประมาณ ๔ แสนกวาลานบาท ๔ แสนกวาลานบาทนี่คือเงินตราของประเทศที่ไหลออกไป
ตางประเทศ เราใชบริการเราไมมีกองเรือของเราเอง เราตองใชบริการกองเรือตางชาติทําให 
คาขนสงกอนนี้ประมาณ ๔ แสนกวาลานบาทไหลออกไปตางประเทศ ทําใหเราเกิดเสียดุลการคา 
วันนี้เราจะตองกลับมาพิจารณาเรื่องนี้อยางจริงจังวารัฐบาลจะพูดเพียงแตปากนั้นคงไมได 
แลวครับทานประธาน รัฐบาลจะตองพูดเรื่องนี้แลวลงมือทําอยางจริงจังวารัฐบาลจะสงวน 
เงินตราของประเทศไว เราจะตั้งกองเรือแหงชาติขึ้นมาไดอยางไร วันนี้มีพระราชบัญญัติที่เรา 
เรียกกันวา พระราชบัญญัติสงเสริมการพาณิชยนาวี วันนี้ทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
ตามกฎหมายฉบับนี้ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทานก็เปนกรรมการ ทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงคมนาคมทานก็เปนกรรมการ ผมคิดวาทานตองเรงรัดวาทานจะเอาอยางไรกับ 
การพัฒนากองเรือแหงชาติของเรา เพื่อจะสงวนเงินตราของประเทศไว ๔ แสนกวาลานบาท ๑ ป 
แตวางบประมาณทานใหมีพัฒนาเรื่องขีดความสามารถเรื่องโลจิสติกสนี้ ๒๐๐ กวาลานบาท 
เองครับ มันเปนไปไมไดที่เราจะพัฒนาขีดความสามารถกองเรือแหงชาติ ภายใตวงเงินงบประมาณ 
ที่รัฐบาลนี้จัดมาให ผมคิดวารัฐบาลเพียงแตเขียนไวใหสวยหรูเทานั้น นอกจากนั้นผมคิดวา 
สิ่งจําเปนนอกจากเรื่องการสงเสริมกองเรือแหงชาติแลว ทาเรือการขนสง การเชื่อมโยงเครือขาย 
ของประเทศเรานี้มีความจําเปนอยางยิ่ง ------------------------------------------------------------------ 
 

          - ๓๒๗/๑ 
 
  



 ๗๓๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๓๒๗/๑ 
 
วันนี้ผมคิดวารัฐบาลจะตองคิดครับวาประตูฝงอันดามันนั้น รัฐบาลจะใชสถานที่ใด 
เปนประตูการคาของประเทศที่จะคากับฝงตะวันตกคือทะเลอันดามันที่จะไปสูพมา อินเดีย 
ไลไปถึงตะวันออกกลาง ไลไปถึงยุโรปฝงดานนั้น วันนี้ผมคิดวาเราจําเปนตองศึกษากัน
อยางจริงจัง วันนี้ทาเรือที่ปากบารา จังหวัดสตูล ทานจะวาอยางไร รัฐบาลนี้มีความคิด
อยางไรกับเรื่องนี้ ผมคิดวาตองพูดกันอยางจริงจังครับ โครงสรางพื้นฐานเหลานี้มันจะ
เชื่อมโยงกับการแกปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งขณะนี้มีความจําเปนอยางยิ่ง
หลังจาก ๔-๕ ปที่ผานมา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใตสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ไปมาก  
ตัวเลขสถิติทั้งหมดนี่ครับมันจะชี้ใหเห็นไดวาวันนี้เราเสียโอกาสในการแกปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งผลกระทบเกิดจากเหตุการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต วันนี้
มันรุนแรงมาก วันนี้เราจะแกปญหากันอยางไร วันนี้ผมไมอยากเห็นรัฐบาลไปดีใจกับ
ตัวเลขสถิติเหตุรายตาง ๆ ลดลง ซึ่งทานผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ทานหัวหนาพรรค
ไดกราบเรียนไปแลววาที่ลดลงเพราะอยางนอยที่สุดเราใชพี่นองทหารหาญ เราใชตํารวจมาก
ในขณะนี้ ผมไมอยากจะกราบเรียนวามากขนาดไหน เอาเปนวาเทาที่ทราบนี่บางอําเภอ 
มี ๖ ตําบล เราใชกําลัง ๑๒ กองรอยครับ เราจะใชกําลังตรึงไวอยางนี้ตลอดไปไมได  
ในเหตุการณเฉพาะหนาเราจําเปนตองแกไขปญหา แตวาวันนี้เราใชกําลังถึง ๓ กองทัพภาค ๔ 
กองทัพภาคในการแกปญหา เมื่อเหตุการณลดลงวันนี้เราตองรีบที่จะเขาไปพัฒนาพื้นที่  
แตวาผมไดสังเกตงบประมาณในสวนที่จะไปแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตแลว
ตกใจครับ ผมกลัววาถาเราไมจัดองคกรใหมีความแนนอน อยาใหมีความซ้ําซอนในภารกิจกัน
เราจะมีประโยชนมาก เพราะวาปนี้งบประมาณทั้งหมดลงไป ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท ผมกลัววา
ถาเราไมมีการจัดตั้งองคกรหรือวาประสานกันใหดีจะมีภารกิจที่ซ้ําซอนอยูในหลายภารกิจ 
แลววันขางหนาจะเปนอุปสรรคตอการแกปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต วันนี้ 
พรรคประชาธิปตยจึงไดเพียรพยายามที่จะเสนอกฎหมายรางพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกร
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้นมา ซึ่งเปาหมายก็คืออยากใหการแกปญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใตนี่มีความเปนเอกภาพครับทานประธาน เราไมอยากจะใหทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ตั้งงบประมาณไวแตละทุกกระทรวง แลวก็ภารกิจบางภารกิจก็ซ้ําซอนกัน  
 



 ๗๓๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๓๒๗/๒ 
 
แลวบางภารกิจไมมีความเชี่ยวชาญที่จะลงไปทําในพื้นที่ นั่นคือเปาหมายที่เราอยากวา 
เราอยากเห็นความเปนเอกภาพในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต แลวก็งบประมาณ
วันนี้เราจะบอกวาไมมีก็คงไมไดแลว เพราะเราใชงบประมาณคอนขางจะเรียกวา ถาเริ่มตนกัน 
อยางนี้ก็นาที่จะนําไปสูการแกไขปญหาได ขอเพียงแตวาใหการแกปญหานั้นองคกร 
ในการที่ตองรับภารกิจนั้นมีประสิทธิภาพในการที่จะนํางบประมาณไปแกปญหา  
ทานประธานที่เคารพครับ ผมคิดวาวันนี้โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต  
ทานตองรีบไปดูครับ ทานตองบอกวางบประมาณที่ลงไปนี่ใชถูกเปาหมายหรือเปลา  
ใชไปเพื่อการศึกษา แกปญหาเรื่องการศึกษาไหม ใชไปเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อสรางเสริม
ที่จะสรางใหพื้นที่นั้นไดมีรายไดเพิ่มขึ้น อยางนอยที่สุดโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ถนนตาง ๆ 
กลุมสงเสริมการรวมตัวของพี่นองประชาชน แลวก็ใหรวมตัวกันจัดตั้งกลุมในการที่จะ
สรางเครือขายในการเลี้ยง สรางเปน ฟารมม่ิง (Farming) ตาง ๆ นะครับ ทําเปนระบบ
ฟารมไมวาจะเปนฟารมเลี้ยงสัตวหรืออะไรก็แลวแต วันนี้ตองลงไปดูแลอยางจริงจัง  
เพื่อสงเสริมเรื่องรายได เพื่อแกปญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งวันนี้บังเอิญ
โชคดีที่ยางพอมีราคาที่จะชวยพยุงเศรษฐกิจในพื้นที่ไวไดบาง แตเขาขาดโอกาสแทนที่จะได
ปลูกใหม วันนี้ปลูกใหมไมตองคิดครับ ของเกามีอยูแลวแอบไปกรีดยางใหมีชีวิตกลับมาบาน 
แตละวันก็ถือวาโชคดีแลว ในขณะที่พื้นที่อ่ืนวันนี้ยางราคาดีก็ปลูกยาง ปาลมราคาดี 
ก็ปลูกปาลม แตวาในพื้นที่ ๓ จังหวัดหมดโอกาสปลูกใหมครับ เอาของเกาไวเก็บเกี่ยว 
ของเกาก็ถือวาดีแลว วันนี้สิ่งที่จะเรียนกับทานประธานก็คือโครงสรางพื้นฐานทั้งหมด 
ตองไปดูแล ผมเรียนกับทานประธานนิดหนึ่ง โครงขายเรื่องไอเอ็มที-จีที (IMT-GT) คือ 
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจตองไปดูแลครับ วันนี้หาดใหญซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวนี่เสียโอกาส
มากครับ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                                                                                   - ๓๒๘/๑ 



 ๗๔๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๓๒๘/๑ 
 
สนามบินหาดใหญเปนสนามบินนานาชาติ แตวาไมมีเครื่องบินตางชาติมาลงแมแตไฟลท 
(Fligt) เดียวครับ ไมมีแลวครับวันนี้ เพราะฉะนั้นนักทองเที่ยวที่จะมากับสายการบินตาง ๆ 
วันนี้หมดแลว เพราะฉะนั้นผมคิดวาวันนี้การบินเปดเสนสายการบินระหวางหาดใหญ-เมดาน 
หาดใหญ-ปนัง หรือวาหาดใหญ-สิงคโปร หาดใหญ-มาเลเซียตองเริ่มครับ กระทรวงการคลัง 
ถือหุนใหญการบินไทย ตองบอกการบินไทยวาขาดทุนนิดขาดทุนหนอย คิดแตเร่ืองกําไร
อยางเดียวไมไดครับ ตองคิดในการสรางการพัฒนาพื้นที่ดวย วันนี้ทานตองลงไปทําในสิ่ง
เหลานั้น เพราะไมอยางนั้นแลว ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตรวมทั้ง ๔ อําเภอของสงขลา 
ขาดโอกาสในการพัฒนามามากแลวทานประธานครับ ขอบคุณมากครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานนิพนธใชเวลา ๑๕ นาทีนะครับ ผมจะอนุญาตใหฝงนี้ทานละ ๓ นาที ๔ ทาน มีทานเชิดชัย 
วิเชียรวรรณ แลวก็ตามดวยทานนวัธ เตาะเจริญสุข ทานไตรรงค ติธรรม แลวก็ทานทองดี
๔ ทาน เชิญทานเชิดชัยครับ  
   นายเชิดชัย  วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พรรคพลังประชาชน 
จากจังหวัดอุดรธานี ทานประธานครับ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้นทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดใหคําแนะนําเสนอแนะหลายประการ 
ตัวกระผมเองนั้นมีขอสังเกตที่จะเกี่ยวของกับเรื่องเด็ก ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ของเราแลวก็ผูสูงอายุ 
ซึ่งมีงบประมาณที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะ
กรมการปกครองสวนทองถิ่น เกี่ยวกับเรื่องโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  
ซึ่งปจจุบันนี้เด็กนักเรียนที่อยูในโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนนั้น หรือโครงการ
อาหารเสริมนม ก็มีชวงอนุบาลถึง ป. ๔ จํานวนเด็ก ๕ ลาน ๖ แสนคนตอวัน และจํานวน
งบประมาณที่ใชในโครงการนี้ ๖,๐๐๐ ลานบาทตอป ใชน้ํานมดิบที่ผลิตจากพี่นองเกษตรกร
วันหนึ่ง ๗๙๐ ตันตอวัน ขอเสนอแนะของกระผมนั้น ถาเราจะมีการสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหเติบโตอยูในชวง ๑-๑๒ ปนั้นควรที่จะใหเด็กนั้นไดดื่มนมตั้งแตอนุบาลจนถึง ป. ๕ 
ป. ๖ ขยายออกไปอีก เพิ่มเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก และควรที่จะใหเด็กไดดื่มถึง ๓๖๕ วัน  
 



 ๗๔๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๓๒๘/๒ 
 
เพราะปจจุบันนี้เด็กไดดื่มเพียง ๒๓๐ วันเทานั้น ขาดหายไปถาจะพัฒนาเด็กตองใหกิน 
ครบทั้ง ๓๖๕ วัน  
   ประเด็นที่ ๒ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียน วันนี้เราจํากัดสิทธิไมเทากัน 
แลวสําหรับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนที่อยูโรงเรียนของรัฐไดดื่มนมตามโครงการ แตเด็กนักเรียน 
ที่อยูโรงเรียนเอกชนไมไดเขารวมโครงการก็ไมไดดื่มนม ดังนั้นวันนี้เร่ิมตนของเราสิทธิของเด็ก 
ก็ไมเทากันแลว  
   ผมอยากจะเสนออีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเร่ืองงบประมาณ ทานประธานครับ 
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เรามีพระราชบัญญัตินมและผลิตภัณฑนม ก็หวังวาจะเปน
ที่พึ่งของผูบริโภค เปนที่พึ่งของเกษตรกร โดยเฉพาะมาตรา ๑๐ (๔) ใหมีการกําหนดราคา
ทั้งของน้ํานมดิบและของผลิตภัณฑนม แตวันนี้ทานประธานครับ คณะกรรมการที่จะปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังไมมี คนก็ไมมี งบประมาณก็ไมมี ผมใครขอเสนอให 
จัดสรรเรื่องงบประมาณในสวนนี้  
   สวนเกี่ยวกับผูสูงอายุครับ ผูสูงอายุมีการรองขอกันมามาก เพราะการบริหาร 
จัดการเงินผูสูงอายุนั้นทําไมเหมือนกัน บางจังหวัด บางทองถิ่นก็มีการจายครั้งเดียว ๖,๐๐๐ บาท 
บางทองถิ่น บางจังหวัดก็จายเปนชวง ๔ เดือนครั้ง ๓ เดือนครั้ง ผูสูงอายุตองการอยางนี้ครับ
ทานประธาน อยากใหมีการทําเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันทั่วทั้งประเทศ นั่นคือจายเปน
รายเดือนครับ ขอขอบคุณครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญคุณนวัธ เตาะเจริญสุข 
   นายนวัธ  เตาะเจริญสุข (ขอนแกน) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
กระผม นายนวัธ เตาะเจริญสุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดขอนแกน พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานที่เคารพครับ กอนอื่นตองขอขอบพระคุณทานประธานครับที่ใหผมนั้นไดมี
โอกาสอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๒  
ในครั้งนี้ ถึงแมจะมีเวลาเพียง ๓ นาที ขอเขาสูกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน ๖๖,๓๗๑ ลานบาท ในสวนของกรมชลประทาน 
 



 ๗๔๒
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ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๓๕,๖๐๐ ลานบาท ผมขอฝากโครงการที่สําคัญของพี่นองเกษตรกร
ชาวอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน ไปยัง ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ดวยโครงการขุดลอกทมเชิน แลวก็สรางประตูเก็บกักน้ําบานกุดแคน  
ตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ --------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๒๙/๑ 
 
 
 
 
 



 ๗๔๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 พรรษวรรณ ๓๒๙/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพ ตนน้ําอยูเขื่อนจุฬาภรณไหลผานอําเภอคอนสาร เขตจังหวัดชัยภูมิ 
ไหลผานอําเภอชุมแพ เขตจังหวัดขอนแกน แลวไหลผานอําเภอภูเขียว อําเภอบานแทน 
เขตจังหวัดชัยภูมิ แลวทายสุดก็ไหลผานอําเภอหนองเรือลงสูเขื่อนอุบลรัตน ทานประธานครับ 
ผานคอนสาร ชุมแพ ภูเขียว บานแทนซึ่งเปนเขตพื้นที่ของทาน ส.ส. เจริญ จรรยโกมล 
โครงการดังกลาวจะนําประโยชนสูพี่นองเกษตรกรชาวอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน
ถึง ๑๐ ตําบล ๑๔๙ หมูบาน ผมจึงขอฝาก ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณใหชวยดูแลโครงการนี้ และอีกหลาย ๆ โครงการใหไดรับผลสําเร็จ  
   สวนที่ ๒ ของกระทรวงคมนาคม ทานประธานครับ กระทรวงคมนาคมไดรับ
จัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๒ จํานวน ๖๖,๓๗๑ ลานบาท ในสวนของกรมทางหลวงชนบท
ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๑๗,๓๐๐ ลานบาท ที่นําประโยชนสูพี่นองประชาชนชาวชนบท
เปนอยางมาก ทั้งชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดี ผมขอยกตัวอยาง
โครงการที่ตองการสนับสนุนเปนอยางมากคือโครงการถนนปลอดฝุน ถนนปลอดฝุนนั้น 
ที่ตองใชเงินลงทุนประมาณ ๓๒,๐๐๐ ลานบาท ในถนนลูกรังจํานวน ๗,๐๐๐ กิโลเมตร 
จํานวนเงินอาจจะสูงมาก แตเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการรถไฟฟา กทม. ที่ลงทุนถึง ๗ แสนลานบาท  
ประโยชนของพี่นองประชาชนชาวชนบททั่วประเทศซึ่งมีประชากรกวา ๕๐ ลานคน สวนใน
ของ กทม. นั้นมีประชากรเพียงประมาณ ๑๒ ลานคน ทั้งนี้กระผมขอชื่นชมโครงการนี้ที่  
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและทานอธิบดีสุพจนไดมีนโยบายขึ้นเพื่อประโยชน 
แกพี่นองประชาชนชาวชนบททั่วประเทศ รวมทั้งพี่นองชาวชนบทจังหวัดขอนแกน ฉะนั้น 
กระผมจึงขอใหคณะกรรมาธิการและรัฐบาลไดสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใหดวย 
จะเปนประโยชนแกพี่นองประชาชน และกระผมขอสนับสนุนรางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขอบพระคุณทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานไตรรงค ติธรรม ครับ 
   นายไตรรงค ติธรรม (หนองคาย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม ไตรรงค ติธรรม พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดหนองคาย ผมมี ๔ ขอที่จะไดเสนอ 
ทางรัฐบาล  



 ๗๔๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 พรรษวรรณ ๓๒๙/๒ 
 
   ขอที่ ๑ ผมสนับสนุนแนวคิดของทานนายกรัฐมนตรี เมื่อสัปดาหที่แลวผม
ไดดูทีวีรายการทานสมัครไดพูดวาปุยอินทรีย จุลินทรียลงทุน ๒ ลานบาท ถาซื้อปุยเคมีซื้อ 
๒๔ ลานบาท รวมแลวเราลดตนทุนไป ๙๐ เปอรเซ็นต ฉะนั้นถือวาเกษตรกรของเรามีอยู 
๓๐-๔๐ ลานคน จะไดอานิสงสเร่ืองนี้มาก โดยเฉพาะการทํางานของ กอ.รมน. ผมคิดไว
ในใจวาผมจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปดูแหลงผลิตของปุยจุลินทรียตามที่
ทานนายกรัฐมนตรีไดกลาวไว แลวก็แนวคิดของทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ขอสนับสนุน 
เพราะวาจะเปนการลดตนทุนในการผลิตของตาง ๆ จะดีขึ้นหมด ในไรนาเราผมเห็นในทีวี
จะมีปลา มีหอย มีปูกลับคืนมาใหมหมด เดี๋ยวนี้ทุงนาเราไมมีหอย ไมมีปลาแลว ผมเห็น
แปลงสาธิตที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผมไมทราบชื่อทานนะครับ เห็นหอย เห็นปู เห็นปลาขึ้นมา
ก็แสดงวาปุยอินทรียมีคุณประโยชนใหญหลวงตอประเทศไทย  
   ขอที่ ๒ ก็คือโครงการผันน้ํา น้ํามีความสําคัญตอประเทศไทยอยางมาก 
เพราะวาผมในฐานะเปนกรรมาธิการวิสามัญเรื่องน้ําอยูตอนบนของภาคอีสาน ๔ จังหวัด 
จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานีไดพิจารณาเห็นวา 
ภาคอีสานเรามีพื้นที่ชลประทานไมถึง ๑๐ เปอรเซ็นต ------------------------------------------- 
 
                 - ๓๓๐/๑ 
 
 



 ๗๔๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๓๐/๑ 
 
จังหวัดหนองคายของผมมีพื้นที่ชลประทานแค ๙ เปอรเซ็นต ฉะนั้นแนวคิดของกระทรวง
เกษตรและสหกรณและทานนายกรัฐมนตรีที่จะขุดลอกหวย หนอง คลอง บึงตาง ๆ เต็มที่ 
เพราะวามันตื้นเขิน ฤดูฝนน้ําหลากเต็มที่เลยแตวาฤดูแลงไมมีน้ําเลย ฉะนั้นจึงเปน
แนวคิดที่ดีมากนะครับ เปนอานิสงสแกชาวบาน  
   ขอที่ ๓ คือเพิ่มผลผลิตตอการเกษตร เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ผมไดเดินทางไป 
จังหวัดสระแกวไปดูผลผลิตของทาน ขอเอยนาม ทานเสนาะ เทียนทอง ๑ ไรของออยได 
๒๕ ตัน ๑ ไรของมันสําปะหลังได ๒๐-๓๐ ตัน ผมอยากใหเพิ่มผลผลิตอยางนี้ รายได 
พี่นองประชาชนจะไดเพิ่มขึ้น  
   แลวสุดทาย คือการประกันราคาพืชผล ทานประกันไปเถอะครับ เพราะวา 
ประกันพืชผลเศรษฐกิจนี่พี่นองประชาชน ๓๐-๔๐ ลานคน นี่คือการกระตุนเศรษฐกิจ 
โดยแทจริง เพราะวาถาราษฎรประชาชนเกษตรกรมีรายไดที่แทจริงแลว เขาก็มีโอกาส 
ลืมตาอาปากและใชเงินไปซื้อสิ่งของตาง ๆ ไดทุกอยางครับ ขอบคุณครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานทองดีเชิญครับ  
  นายทองดี  มนิสสาร (อุดรธานี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
ทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
ขออภิปรายงบประมาณป ๒๕๕๒ งบกลาง ดังนี้ครับเพื่อไมใหเสียเวลา ทานประธาน 
ที่เคารพครับ สวนที่สําคัญเดี๋ยวนี้ความคิดแตกแยก แตบานเมืองอยาแตกแยกหรือคน 
อยาแตกแยก ก็คือการพัฒนาคน ผมขอสนับสนุนทานประธานที่อนุมัติงบประมาณโครงการ 
เกี่ยวกับโครงการเสริมสรางและการเผยแพรความรูความเขาใจทางการเมือง การปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีสวนรวมของประชาชน ตรงนี้ในสภาวะปจจุบันนี้ 
ถาเราพัฒนาวัตถุแลวคนเดี๋ยวนี้กําลังเขาสูการเผชิญหนากันอยางรุนแรง ในสถานะที่เอากลุม 
เอาพวกเอาพองของตัวเองเพื่อจะนําไปสูเกิดความรุนแรงเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในการจัด 
อบรมสัมมนานั้นเราจะลงไปสูองคกรทองถิ่นที่มีอยูในชุมชนหมูบานนั้นก็คือ อปพร. อสม. 
กลุมสตรีแมบาน นักปกครองทองถิ่นก็คือ อบจ. และกํานัน ผูใหญบาน ในสวนนี้ถาภาคสวน 
 



 ๗๔๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๓๐/๒ 
 
ของชุมชนมีความรูในดานระบอบประชาธิปไตยที่ชัดเจนแลว บานเมืองเราก็จะเขาสูระบบ 
ความสุขความอยูเปนมิตรภาพ เพราะฉะนั้นในการแกปญหาตรงนี้ก็คือหวังอยางยิ่งวา 
ถาทุกภาคสวนเราไปพรอมกัน การพัฒนาคนก็คือการพัฒนาชาติ ถาคนไมพัฒนาหรือคน
พัฒนาไปในทางที่ไมถูกไมตองแลวใหแนวทางในทางที่ไมถูกก็จะดีกวาที่ใหนายทุนหรือวา
กลุมทุนของม็อบไดใหการสนับสนุนใหเกิดความรุนแรงเกิดขึ้น คอยจายคอยใหการสนับสนุน 
ทําการเผชิญหนาเกิดขึ้น และเดี๋ยวนี้ขอฝากกราบเรียนทานประธานไปถึงทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทย อุดรธานีม็อบพันธมิตร ม็อบชมรมคนรักอุดรเผชิญหนากันแลว หางกัน 
อยูแค ๕๐๐ เมตร ผมรับโทรศัพทเดี๋ยวนี้ เพราะฉะนั้นก็ถือวานี่คือเกิดการที่เราไมไดพัฒนาคน 
เทาที่ควร เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอสนับสนุนนโยบายหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของพี่นอง
ประชาชนที่ผานจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละทานนําไปสูการพัฒนาคนและ 
การรวมสัมมนาในสวนนี้ ขอกราบขอบคุณ สวัสดีครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญทานยุคล ชนะวัฒนปญญา ๕ นาที แลวตามดวยทานจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร  
  นายยุคล  ชนะวัฒนปญญา (จันทบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม นายยุคล ชนะวัฒนปญญา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตยจากจังหวัด 
จันทบุรี -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๓๓๑/๑ 
 
 
 



 ๗๔๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              ณัฐวัฒน ๓๓๑/๑ 
 
วันนี้ผมรูสึกมีความภาคภูมิใจอยางยิ่งที่ไดทําหนาที่แทนพอแมพี่นองประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี 
และพี่นองคนทั้งประเทศที่ไดรวมพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันนี้ ซึ่งเปนจํานวนมาก ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
ลวนแตเปนภาษีของพี่นองประชาชนคนไทยทั้งชาติ และเปนภาระหนาที่ของ ส.ส. ทุกคนดวย 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดรับเวลาเพียง ๕ นาทีเทานั้นเอง ผมตองบริหารเวลาให
เปนประโยชนกับพี่นองประชาชนชาวจันทบุรีใหมากที่สุด กระทรวงที่ผมสนใจและติดตาม
เปนพิเศษคือกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะกรมทางหลวงชนบท สําหรับทางหลวงชนบทจังหวัด
จันทบุรีและกรมทางหลวงสํานักงานแขวงการทางของจังหวัดจันทบุรี เพราะจังหวัดจันทบุรี 
ขาดโอกาสการพัฒนามานานแลว เลยอยากจะเรียนบอกกับทานประธานผานกับรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวของวาจันทบุรีทั้งกรมทางหลวงและทางหลวงชนบทไดรับงบประมาณแตละป 
นอยมากจริง ๆ นะครับ วันนี้อยากจะเรียนบอกกับทานประธานวาผมไดศึกษาขอมูลและ 
เอกสารงบประมาณรายละเอียดแลววากรมทางหลวงชนบทไดรับจัดสรรงบประมาณปนี้ 
๑๗,๖๐๐ ลานกวาบาท เพิ่มจากปที่ผานมา ๓๐๐ กวาลานบาท และมีโครงการที่ยังไมได 
บรรจุหรือระบุสถานที่กอสรางเลยอยู ๖,๐๐๐ กวาลานบาท ตรงจุดตรงนี้ผมสนใจมากเลย 
อยากจะเรียนบอกกับทานประธานวาชาวจังหวัดจันทบุรีฝากบอกกับทานนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งทานมีบรรพบุรุษอยูเมืองจันทบุรี โครงการที่สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรี 
ทั้งเกาและใหมไดนําเสนอมาถึงกรมทางหลวงชนบทเปนที่เรียบรอยแลวประมาณ 
๑๐๐ กวาโครงการใชงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ กวาลานบาทนะครับ ในงบของคาใชจาย 
ป ๒๕๕๒ ปนี้อยากจะเรียนถามทานนายกรัฐมนตรีผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ดวยวาอนุมัติโครงการเหลานี้ใหกับชาวจังหวัดจันทบุรีไดหรือไม นี่คือเปนคําถามและ 
ขอใหตอบในสภาแหงนี้ดวยนะครับ เหตุผลอยากจะเรียนบอกกับทานประธานผานกับ 
ทานรัฐมนตรีและผานทานนายกรัฐมนตรีดวยวาจันทบุรีขาดโอกาสการพัฒนามานานแลว 
เพราะจังหวัดจันทบุรีเปนจังหวัดที่กําลังขยายเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับ และเปนจังหวัด 
ที่อุดมสมบูรณไปดวยแหลงธรรมชาติมีแหลงการทองเที่ยวมากมาย มีทั้งทะเล มีทั้งน้ําตก 
เมืองประวัติศาสตรและมีอัญมณีที่ดังที่สุดของโลก มีเสื่อจันทบูรและมีเมืองผลไมที่กิน 
 



 ๗๔๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              ณัฐวัฒน ๓๓๑/๒ 
 
อรอยที่สุดและมีอ่ืน ๆ มากมาย ถาทานประธานและทานสมาชิกในสภาแหงนี้ไดไปเยี่ยมชม
เมืองจันทบุรีจะติดใจทุกคนเลย ทานประธานที่เคารพครับ วันนี้สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดจันทบุรีไดฝากโครงการมาทั้งหมด ประเดี๋ยวผมจะไดมอบใหกับทานประธานมอบใหกับ 
ทานนายกรัฐมนตรีและทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมดวยนะครับ ชวยสั่งการไป
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลอยูแลวนะครับ ที่ทานนายกรัฐมนตรีไดแถลงตอสภา 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน เมื่อวานนี้เองวารัฐบาลมีจุดยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณถึง  
๘ ยุทธศาสตรดวยกัน หนึ่งในยุทธศาสตรนี้คือยุทธศาสตรที่ ๓ หนาที่ ๒๙ คือการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหขยายตัวอยางสมดุลตามขอที่ ๓.๖ หนา ๓๓ ผมไมตองลงรายละเอียดนะครับ 
เพราะเวลามันนอยจริง ๆ อยากจะเรียนบอกวาเปนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตั้งแต 
เมื่อวานนะครบั เปนโครงการเรงดวนของรัฐบาลดวย สวนกรมทางหลวงที่ไดรับการจัดสรร
ปนี้ มีงบถึง ๔๐,๗๙๔ ลานบาท มากกวาปที่ผานมาถึง ๒๐๐ กวาลานบาททีเดียว ตั้งงบใชจาย 
คารักษาทางและสะพานถึง ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ตั้งงบโครงการ ๔ ชองจราจรป ๒๕๕๒ นี้ 
ถึง ๓,๐๐๐ กวาลานบาท ตั้งงบโครงการบูรณะทางหลวงสายหลักปนี้ถึง ๑,๗๐๐ กวาลานบาท 
ชาวจันทบุรีทวงถามทานนายกรัฐมนตรีแลวก็ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมวา 
โครงการป ๒๕๔๓ โครงการกอสรางสะพานยกระดับเขาตัวอําเภอทาใหมไปสูการทองเที่ยว 
ชายฝงทะเลวา ๘ ปแลวเมื่อไรคิดจะสรางครับ กราบขอบพระคุณทานประธานครับ  
 
                                                                                                                   - ๓๓๒/๑ 



 ๗๔๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๓๓๒/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานจรัสฤทธิ์  
  นายจรัสฤทธิ์  จันทรสุรินทร (ลําปาง) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดลําปาง พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานที่เคารพครับ ผมไดฟงคําแถลงและชี้แจงของทานนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล 
เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
วันนี้ผมรูสึกดีใจแทนพี่นองประชาชนทั้งประเทศครับวา นโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไว 
หรือแนวนโยบายแลวก็โครงสรางตาง ๆ ที่รัฐบาลไดแถลง แนวโนมที่ทางรัฐบาลไดบอกวา 
จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ ๔.๕-๕.๕ แลวก็เงินเฟอประมาณ ๓.๕ เปอรเซ็นตนั้น  
มันก็ทําใหเรามีความเชื่อม่ันครับวาในการดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจนั้น นักลงทุน 
ตาง ๆ ไดใหความเชื่อม่ันในการที่จะเขามาลงทุนในประเทศเรา ผมอยากเรียนอยางนี้ครับวา 
วันนี้เวลานอยจริง ๆ แลวอยากจะลงรายละเอียดใหมากกวานี้ ผมตองขอขอบคุณ 
ทานนายกรัฐมนตรีที่ไดใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาทางดานแหลงน้ํา วันนี้พี่นอง 
ประชาชนทั้งหลายน้ําคือชีวิตครับ แนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดทรงตรัสไววา น้ําคือชีวิต วันนี้เองเราใหความสําคัญเรื่องน้ํามากนอยขนาดไหน นโยบาย
ของรัฐบาลที่ดําเนินการไปแลวตั้งแตปพุทธศักราชที่ผานมาไดดําเนินการไปสําเร็จสัมฤทธิผล
แคไหน ผมอยากเรียนทานประธานครับ ผมเองอยูในจังหวัดภาคเหนือ แตก็ตองยินดีครับวา
พี่นองชาวภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต ที่ไดรับอานิสงสจากการพัฒนาทางดานแหลงน้ํา 
อยากจะเรียนอยางนี้ครับ ขอลงรายละเอียดนิดหนึ่งเพราะเวลาจะหมด วันนี้เราตองบอกวา
การจัดสรรเรื่องน้ํายังไมเพียงพอในดานการขุดสระ ขุดคลองอะไรก็แลวแต  แตผมอยาก
เรียนครับวา น้ําที่ไหลผานลุมน้ําตาง ๆ ไป ถาเราจะทําการกักเก็บน้ําผมเรียนวาที่ไหลลงสู
ทะเลไปไมรูกี่ลานลูกบาศกเมตร แตวันนี้ผมอยากจะใหทําการจัดการในเรื่องน้ําเกี่ยวกับ
ขั้นบันได กั้นฝายไดไหม ถากั้นไมได เราสูบน้ําดวยพลังไฟฟา ผมอยากเรียนครับวาวันนี้เอง
โครงการในการพัฒนาจังหวัดตั้งแตปรัฐบาลที่ผานมาไดถูกตัดไป วันนี้เองเมื่อกอนสํารวจไว  
๘.๕ ลานบาท ปจจุบัน ๑๗  ลานบาท ๒๐ ลานบาทครับใหมันผานไป ขอนิดเดียวครับ 
 



 ๗๕๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๓๓๒/๒ 
 
อยางเชน โครงการที่ลําปางที่มีความพรอมที่โดนตัดไป ไมวาจะเปนโครงการสูบน้ํา 
ดวยพลังไฟฟาแมหยวก-กอยะ แลวก็โครงการสูบน้ําดวยพลังไฟฟาบานนากวาวกิ่ว 
โครงการสูบน้ําดวยพลังไฟฟาบานแมเชียงรายลุม นี่ละครับทานประธาน ผมขอฝาก 
ทานประธานไวใหทานคณะกรรมาธิการไดตั้งขอสังเกต แลวฝากคณะกรรมาธิการดวย
ขอขอบคุณครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญทานไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ๑๐ นาทีครับ 
  นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ  (แบบสัดสวน) : ขอโทษครับทานประธาน ขอบคุณครับ 
อุตสาหเรียกนามผม ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ นะครับ ขออภิปรายในกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
๑๐ นาทีนะครับอาจารย  
  นายไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ (แบบสัดสวน) : ขอบคุณมากครับ ผมคิดวา 
สังคมไทยเราเหมือนกับสังคมในโลกนี้ที่เราไดลงปฏิญญากันในป ๒๕๓๕ วาระบบทุนนิยม 
หรือระบบเสรีนิยมของโลกไดบั่นทอนสังคม ------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๓/๑ 
 
 
 
 
 



 ๗๕๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   นิวรา ๓๓๓/๑ 
 
ทั้งสังคมในชนบท สังคมในเมือง ทําใหครอบครัวนั้นมีปญหาแตกสลาย การที่ชวยเหลือกัน 
ที่เปนเครือขายกันไดลมเหลวกันอยางมากมายทั่วโลก เพราะฉะนั้นทุกรัฐ รวมทั้งหมด 
ผมคิดวามีในราว ๑๖๙ ประเทศ ไดลงปฏิญญากันที่รีโอเดจาเนโร วาทุกประเทศที่เปน 
สมาชิกของสหประชาชาตินั้นจะตองมีนโยบายปกปองสังคมของตัวเองจากระบบทุนนิยม 
แบบเสรี แลวผลของมันก็คือเกือบทุกรัฐในประเทศตาง ๆ ที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติ 
ไดตั้งกลไกในรัฐเขาขึ้นมาเพื่อที่จะปกปองประชาชนจากผลกระทบของการเติบโตของทุน  
เราก็ไมแตกตางกับประเทศอื่น เราไดตั้งกระทรวงของเราขึ้นมากระทรวงหนึ่งซึ่งคอนขาง 
จะสําคัญ แตงบประมาณนั้นนอยมากครับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย ปนี้เราได ๙.๕ พันลานบาทในราวนั้น ๙.๕ พันลานบาทนี้ก็เพื่อที่จะทําหนาที่ 
ปกปองประชาชนจากการเติบโตของเศรษฐกิจ ของธุรกิจซึ่งมักจะมีอํานาจตอนโยบาย 
ของรัฐเหนือกวานโยบายอื่น ๆ ผมขอเรียนอยางนี้ครับวา นอกเหนือจากนั้นแลวการปกปอง 
ทางสังคมไมประสบความสําเร็จนักหนา เพราะวากอนอื่นเลยนโยบายการเติบโตของ 
เศรษฐกิจนั้นมักจะนําการปกปองทางสังคม นโยบายตาง ๆ ที่บั่นทอนสิ่งแวดลอมทําให 
สังคมสลายตัวก็ไมไดมีการที่เราเรียกกันวา แอดจัสทเมนท โปรแกรม (Adjustment program)  
หรือการควบคุมใด ๆ ทั้งสิ้นเลย ตัวเลขมันคอนขางจะชัดเจนวาสังคมในชนบทเรามันเริ่ม 
ลมเหลวอยางสิ้นเชิง เกือบทุกทานที่ขึ้นมาอภิปรายในวันนี้และวันกอน ๆ แลวก็ในหลายสมัย 
ของรัฐสภานี้ ผมลองทําสถิติดูเกือบ ๙๐ เปอรเซ็นตเปนการบนเรื่องปญหาของชนบท  
เปนการบนเรื่องปญหาของชาวไร ชาวนา เร่ืองเกษตรกร แตวาชวงหลัง ๆ ๔-๕ ปมันมี 
นโยบายอื่น ๆ ที่เขามาซ้ําเติม นโยบายที่ทําใหประชาชนนั้นไดลมตายกันเปนหลายพันคน  
ทานครับ นโยบายการปราบปรามยาเสพติดไดทําใหประชาชนจากเหนือถึงใตไดลมตายไป 
เกือบ ๒,๘๐๐ กวาคน เฉพาะ ๒,๕๐๐ คดีแคนั้นนะครับ ประชาชนไดลมตายไปทั่วประเทศ 
พอแมพี่นองครับที่ปกษใตการปราบปรามยาเสพติดไดนําไปสูการตอสูกันอยางรุนแรง 
ถึงขั้นที่วาจนวันนี้มีประชาชนไดลมตายไปมากกวา ๖,๐๐๐ คนแลวครับ เมื่อผมดูสํารวจ
แลวในงบประมาณทั้งหมดและประกอบดวยนโยบายของรัฐบาล ผมไมเห็นสักสวนหนึ่งเลย 
ที่จะมาปกปองการลมสลายของชุมชนตาง ๆ เหลานี้และความมั่นคงของชีวิตที่เกดิขึน้จาก 
นโยบายของรัฐบาลโดยตรง ------------------------------------------------------------  - ๓๓๔/๑ 



 ๗๕๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ              เบญจมาภรณ  ๓๓๔/๑ 
 
ทานประธานครับ ผมขอเรียนอยางนี้วานโยบายอันแรกเลยที่ทําใหมีการคาเสรีบานปลาย 
แลวเขาไปกระทบกระเทือนเกือบทุกชุมชนโดยเฉพาะที่ภาคเหนือนโยบายการคาเสรีนั้น 
ไดทําใหเกษตรกรขนาดเล็ก ขนาดกลางนั้นมีปญหามหาศาลถึงขั้นที่วาหนี้สิ้นนั้นเพิ่มขึ้น
เกือบ ๘๐ เปอรเซ็นตตามตัวเลขของรัฐบาลเอง ผมมองวานโยบายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ไมมีนโยบายทั้งสิ้น ไมมีงบประมาณเลยที่จะมาเยียวยา
หรือชวยเหลือประชาชนที่โดนกระทบกระเทือนจากนโยบายของรัฐบาล ทานประธานครับ  
การเยือนปกษใตของผมสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นแมหมายตอนนี้ที่เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาล 
ที่ผานมามีในราว ๓,๐๐๐ กวาคนแลวครับ เด็กกําพราราว ๆ ๗,๐๐๐ คนแลวจากการตายไป 
ไมมีนโยบายที่จะเยียวยาผูที่โดนกระทบกระเทือนเรื่องนี้เลย ทั้ง ๆ ที่มี พ.ร.บ. ที่สามารถ 
จะใชในการตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทน และคาใชจายผูที่โดนคดีอาญาเฉพาะโคราช 
การปราบปรามยาเสพติดนั้นไดทําใหเกือบ ๒๐๐ กวาครอบครัวกระทบกระเทือนไป  
๒๐๐ กวาศพ ไมมีงบประมาณสักชิ้นหนึ่งเลยที่จะมาเยียวยาโดยผานกระทรวงอันนี้ ทั้ง ๆ ที่
เปนกระทรวงที่ระบุไวอยางชัดเจนแลววา ตองปกปองประชาชนที่ออนแอ ตองปกปองชุมชน
ที่โดนกระทบกระเทือนจากนโยบายของรัฐ ผมเรียกรองรัฐบาลใหดูแลผูที่ออนแอผูที่โดน
กระทบกระเทือนจากนโยบายของรัฐบาล และระบบทุนนิยมเสรีโดยผานกระทรวงอันนี้ครับ 
แตสิ่งที่เราไดเห็นที่มันกระทบกระเทือนจิตใจพวกเรามากที่สุดก็คือวา ในกระทรวงนี้ถึงแมมี
งบประมาณเพียง ๙,๐๐๐ ลานบาท แตเปนกระทรวงที่อ้ือฉาวที่สุดกระทรวงหนึ่ง ในงบประมาณ 
เกือบ ๒ แสนกวาลานบาทที่จะสรางบานใหคนยากคนจน วาดวยบานเอื้ออาทรนั้นอยูในคดี 
๑ ใน ๑๖ ที่มีการตรวจสอบอยูทุกวันนี้ เชื่อวาคดีอันนี้จะนําไปสูการขึ้นศาลถึง ๒ รัฐบาล  
ประทานโทษของ ๒ รัฐมนตรี ผมอยากจะใหทางรัฐบาลและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทานไชยวัฒน 
ดูแลเรื่องนี้อยางเรงดวน และอยาใหเหตุการณอันนี้เกิดขึ้นเปนอันขาดหรือผูที่ทําผิดตองไดรับ 
การลงโทษ แลวก็ไดรับความรวมมือจากกระทรวงอยางเต็มที่ในการสอบสวนในเรื่องนี้  
แลวไมใหกระทรวงนี้ที่เปนทรัพยสินของคนยากคนจนกลายไปเปนแหลงหากินที่นาเกลียดที่สุด 
การสอบสวนเราเชื่อครับวาเงินที่ไดหายไปมาจากคาโควตาที่สรางบานในราว ๔ แสนยูนิต 
 
 



 ๗๕๓
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๔ แสนยูนิตคิดคาโควตากันในราว ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาทตอยูนิต จํานวนเงินที่คาดวา 
หายไปนั้น ๑,๔๐๐ ลานบาท ตองขอบพระคุณครับทานประธาน                          
 
                 - ๓๓๕/๑ 
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  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เห็นวิปรัฐบาลนะครับ ทานประธานวิปเขียนบอกวาเวลาอภิปรายของฝายรัฐบาลสัดสวน
ตรงนั้นหมดแลว ก็คงเปนในสวนของฝายคาน เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตตอที่คุณนาถยา
เลยครับ เชิญครับ ๕ นาทีนะครับ  
   นางนาถยา  เบ็ญจศิริวรรณ (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ ดิฉัน นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต ๗ 
พรรคประชาธิปตย ดิฉันไดเห็นเพื่อนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายงบประมาณ
สวนมากก็จะเร่ืองปากทอง เศรษฐกิจ แตยังไมเห็นที่ทานสมาชิกจะพูดถึงเรื่องของจิตใจ
เร่ืองของความเปนมนุษย เร่ืองของศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดิฉันในฐานะ ส.ส. หญิง 
และในฐานะที่ เปนแมของลูก ดิฉันมีความหวงใยลูกหลานของคนไทยทั้งประเทศ 
ซึ่งเปรียบเสมือนพี่นองรวมเชื้อชาตไิทยเดียวกัน ดิฉันจึงไดสนใจพิจารณางบประมาณของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งเวลานอยมาก จริง ๆ แลวดิฉัน 
มีอะไรที่จะไดอภิปรายใหกับเพื่อน ๆ สมาชิกและทานประธาน แลวก็ฝากไปยังรัฐบาล 
อีกมากมาย ในสังคมและปญหาปจจุบันที่เกิดขึ้น ณ เวลานี้เปนปญหาที่ใชความรุนแรง 
ปญหาที่กดขี่กันในเรื่องของละเมิดสิทธิแรงงาน ละเมิดสิทธิทางเพศ ดิฉันเคยไวใจกับ
โรงเรียนซึ่งลูก ๆ ของพวกเราคนไทยทุกคนไดไปศึกษากัน แต ณ วันนี้หาความปลอดภัย 
ก็ไมไดแลว นั่นคิดวาเปนการสะเทือนใจของคนที่ เปนพอแมทุกคน เพราะฉะนั้น
งบประมาณที่ดิฉันตองการที่จะพูดขอรวบรัดเลยแลวกันเพราะวาเวลานิดเดียว  
ในกระทรวงนี้ซึ่งพูดไปแลวก็ถือวาเปนกระทรวงหนึ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับคุณภาพ
ชีวิตของคน แตงบประมาณที่ไดเพียงนอยนิดเทานั้นเอง ซึ่งไมทราบวาจะไดไปจัดสรรกัน
ดวยความจริงใจกันหรือไม อยางเชน สถาบันที่ มีฐานะเทียบเทากับกรม แลวก็มี
ผูอํานวยการในสถาบันนี้ถึงขั้นสิบแลว แตวางบประมาณที่ไดจัดสรรมา อยางเชน
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดงบประมาณ ๓๕๓ ลานบาท แลวก็
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชนผูดอยโอกาสก็ไดงบประมาณมา 
๕๔๗ ลานบาท สํานักงานสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแหงชาติมีงบประมาณเพียง 
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๑๙๒ ลานบาท และงบประมาณสวนนี้ตองตัดเปนคาใชจายประจํา ไมวาจะเปน 
คาใชสอยตาง ๆ แลวจะเหลืองบประมาณเพียงหนวยละไมกี่สิบลานบาทเทานั้นเอง 
นาสงสารนะคะ เขามีศักดิ์ศรีเทากับพวกเรา แลวเขาก็เปนมนุษย เปนผูที่ตองการไดรับ
การดูแลและความชวยเหลือ ดิฉันอยากจะทําบุญรวมกับรัฐบาลชุดนี้นะคะ แลวเผื่อจะได
เกิดมารวมงานกันใหม เผื่อจะไดขอทานนายกรัฐมนตรีรับประทานขนมเคกกับน้ําแดงอีก
สักครั้งหนึ่ง ตองฝากดวยนะคะ เพราะวาสิ่งเหลานี้ดิฉันเห็นแลววาพวกที่ถูกเอารัด 
เอาเปรียบสวนมากเปนเด็ก เยาวชน แลวก็นักเรียน นักศึกษา แลวก็ผูที่ดอยโอกาสตาง ๆ 
จะเปนผูที่ถูกเอาเปรียบเสมอมา ดิฉันก็ฝากตรงนี้ไวดวย  
   แตทีนี้มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการคามนุษย การปองกันและ
คุมครองการคามนุษย พูดถึงการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงนี้เลยดีกวา จะมีแผนงาน 
ที่มีเปาหมายในการสงเสริมความรูใหแกประชาชน ๖๖๐ คน แตงบประมาณมีถึง ๖๔ ลานบาท  
ถาเฉลี่ยตอหัวแลว ๖๖๐ คนนี้จะได ๙๗,๘๐๐ บาท ก็เกือบ ๑ แสนบาทตอคน ซึ่งดิฉัน 
เห็นวางบประมาณประเด็นนี้จะเปนงบประมาณที่คอนขางจะสูง ------------------------------ 
 
                                                                                                                    - ๓๓๖/๑ 
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แลวกจ็ะมีกรมพัฒนาสังคมและสวสัดกิารซึ่งไดรับงบประมาณนีใ้นกิจการเดยีวกันอีกนะคะ 
ไดรับประมาณ ๑๐๐ กวาลานบาท ดฉิันไมทราบวาภารกิจและกิจกรรมนี้จะไปซ้ําซอนกนั 
หรือไม แลวงบประมาณทีจ่ัดสรรไป ๙๐,๐๐๐ กวาบาทตอคนจัดสรรไปใชจายทางดานไหนบาง 
แลวใชจายอะไรบาง  
   แลวก็ประเด็นที่ ๒ ในเร่ืองของการสรางเครือขายและการมีสวนรวมของ
เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส เปาหมายก็คือสงเสริมศักยภาพขององคกรใหเขมแข็ง 
งบประมาณสงเสริมสวัสดิการพิทักษเด็กและเยาวชน เอาอยางนี้ดีกวานะคะทานประธาน
ขอเพิ่มงบประมาณใหกับกระทรวงเหลานี้ดวย  เพราะวาเขาตองการที่จะได รับ 
การเหลียวแลรวมทําบุญดวยกัน แลวดิฉันก็จะขอใหผลบุญนี้สงกลับไปถึงรัฐบาลทุกคน
ดวยคะ กราบขอบพระคุณคะ    
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
สาธุครับ ดอกเตอรรัชดา ๙ นาทีเชิญครับ  
   นางสาวรัชดา ธนาดิเรก (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน รัชดา ธนาดิเรก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย  
ดิฉันเองขอใชเวลาเพียงแค ๗ นาที สวนอีก ๒ นาทีขอมอบใหสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
ที่เหลือในการอภิปรายงบประมาณครั้งนี้ ดิฉันขอตั้งขอสังเกตตองบประมาณของ
กระทรวงมหาดไทยที่จัดสรรใหแกการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามที่ 
รัฐบาลไดกําหนดใหการแกไขปญหาชายแดนภาคใตนั้นเปนนโยบายเรงดวน แลวก็มี
แผนงานรองรับก็คือแผนแกไขปญหาความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งบรรจุไว
ภายใตยุทธศาสตรที่ ๑ คือยุทธศาสตรฟนฟูความมั่นคงของประเทศ ภายใตแผนงาน 
แกไขปญหาความไมสงบนี้รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหทั้งหมด ๒๑ ,๐๐๐ ลานบาท  
ซึ่ง ๒๑ ,๐๐๐ ลานบาทนี้มีหนวยงานในระดับกรมหรือสํานักงานเขามามีสวนรวมถึง  
๒๓ กรม สําหรับกระทรวงมหาดไทยนั้นมี ๓ กรมหลัก ๆ ที่มีแผนงานบรรจุไวอยางชัดเจน
วาเปนกรมที่จะตองเขามามีบทบาทในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต  ซึ่ ง ได งบประมาณรวมกันทั้ งหมด  ๒  ,๑๐๐  ลานบาท  แสดงให เห็นว า 
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ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะไมลงพื้นที่ 
ในจังหวัดชายแดนไมได เพราะวากระทรวงมหาดไทยนั้นมีบทบาทหลักไดรับงบประมาณ
ไปถึง ๑๐ เปอรเซ็นตของงบประมาณทั้งหมดที่จัดสรรใหแกการแกไขปญหาความไมสงบ  
ในเรื่องของงบประมาณนั้นจากการที่ดิฉันและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปตยไดลงพื้นที่
ไปยังจังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาส พบวาในระดับนโยบายนั้นมีความเหมาะสม 
รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะเขาไปชวยเหลือพี่นองประชาชน แตผลในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น 
ก็คือวาชาวบานที่นั่นบอกวางบประมาณลงมาเปนแบบเบี้ยหัวแตก กระทรวงโนนหยอน
มานี่นิดโนนหนอย คนโนนทําคนนี้ทํา บวกกับการบริหารราชการที่เจาหนาที่ลงไปขาด 
ความตอเนื่อง คนหนึ่งทําโครงการไปได ๑ ป อีกคนมาตอ เพราะฉะนั้นจึงไมเห็นผลสัมฤทธิ์ 
ที่เกิดขึ้นในการแกไขปญหาอยางจริงจัง อยาวาแตจะบูรณาการงบประมาณ บูรณาการ
โครงการและการทํางานระหวางกระทรวงเลยคะ  แคสังเกตในงบประมาณของ 
กระทรวงมหาดไทยแลวก็ซ้ําซอน สับสน แลวก็ไมบูรณาการเลย ดิฉันเองจะขอยกตัวอยาง
งบประมาณที่จัดสรรใหกับหนวยงาน ๓ หนวยงานดวยกัน สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนหนวยงานหนึ่งที่มีแผนงานโครงการภายใตการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต 
สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยไดรับงบประมาณ ๔๖๓ ลานบาท เปาหมายของสํานัก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือจังหวัดชายแดนภาคใตมีการวางรากฐานการแกไขปญหา
อยางยั่งยืน อันนี้คือเปาหมายของสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะ แตเมื่อพิจารณา
แลววา ๔๖๓ ลานบาทที่กระทรวงมหาดไทยเอาไปใชเอาไปทําอะไร ๔๖๓ ลานบาทนั้น
จัดสรรให ๔๓๗ ลานบาทไปซื้อกลองซีซีทีวี (CCTV) ดิฉันไมไดปฏิเสธในเรื่องของความสําคัญ
ในการซื้ออุปกรณในการปฏิบัติหนาที่หรอกคะ แตวาเงินตั้ง ๔๖๓ ลานบาทเพื่อวัตถุประสงค
ใหมีการวางรากฐานการแกไขปญหาอยางยั่งยืน แคซื้อกลองซีซีทีวีแลวการแกไขปญหาจะ
เกิดขึ้นอยางยั่งยืนหรือคะ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไดกรุณาเจียดเงินใหอีกกอนหนึ่ง
ก็คือ ๙ แสนบาท ๙ แสนบาทนี้เอาไปทําอะไร เอาไปใชจายในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  ดิฉันไมแนใจวาทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย เขาใจปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใตจริงหรือเปลา เพราะวาปญหาหนึ่ง 
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ที่เกิดขึ้นและเรายังไมสามารถแกไขไดในระยะยาวก็คือการสรางความสมานฉันท 
ในพี่นองทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การทําใหชาวไทยพุทธ 
และมุสลิมมีความเขาใจถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวมุสลิมที่มีเชื้อสายมลายูนั้น 
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง แตจัดสรรงบประมาณให ๙ แสนบาท เฉลี่ยแลวก็จังหวัดละ  
๓ แสนบาทจะเอาไปทําอะไรได 
   อีกงบประมาณหนึ่งของกรมโยธาธิการ กรมโยธาธิการไดรับงบประมาณ
ประมาณ ๑๐๐ ลานบาท มีเปาหมายก็คือพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ 
การพัฒนาชุมชนใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และรองรับการประกอบอาชีพ 
ของประชาชน ดูตอนแรกดิฉันก็ดีใจคะ เพราะวากรมโยธาธิการไดจัดสรรงบประมาณให 
๓๕ ลานบาท เพื่อการดําเนินงานในเรื่องของโครงการฟารมตัวอยางที่อําเภอรามันและ
อําเภอธารโต ทานประธานคะ สิ่งที่พี่นองชาว ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตก็คือการมีกินมีใช
และไดประกอบศาสนกิจที่ตนเองตองการ เขาไมไดกระเหี้ยนกระหือรือที่จะเปนมหาเศรษฐี 
หรอกคะ ดังนั้นโครงการฟารมตัวอยางจึงมีความจําเปนตอการสรางอาชีพ ตอการดํารงชีวิต 
ของเขาเปนอยางยิ่ง แตทําไมใหเพียงแค ๓๕ ลานบาท ทําไมไมทําอีก ๔๔ อําเภอที่เหลือ 
ใน ๓ จังหวัดชายแดน งบประมาณของกรมโยธาธิการที่เหลือเอาไปทําอะไร เอาไปปรับปรุง 
ภูมิทัศนที่บึงระหา เอาไปปรับปรุงภูมิทัศนที่สวนนก ดิฉันไมปฏิเสธถึงความสําคัญในเรื่อง
ของการปรับปรุงภูมิทัศนหรอกคะ แต ณ ปจจุบันนี้ไมมีนักทองเที่ยวไปเที่ยวที่ ๓ จังหวัดแลว 
เพราะเขากลัว ดังนั้นการปรับปรุงภูมิทัศนที่ใชงบประมาณถึง ๔๗ ลานบาทชะลอไปกอน
ไดไหมคะ เอางบประมาณ ๔๗ ลานบาทตรงนี้ไปจัดใหโครงการฟารมตัวอยางหรือ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนสิ่งจําเปนของพี่นองประชาชน จัดสรรงบประมาณแบบนี้
ดิฉันวามันแสดงถึงความไมเขาใจปญหาของผูบริหารในกระทรวงนี้อยางชัดเจนนะคะ  
   อีกสวนหนึ่งที่ดิฉันตั้งขอสังเกตก็คืองบของกรมสงเสริมการปกครอง 
สวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไมไดอยูในแผนงานการแกไขความไม
สงบจังหวัดชายแดนภาคใต แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวดิฉันเห็นวากรมนี้มีความสําคัญ 
งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ กวาลานบาทนี่ไมไดเขียนในรายละเอียดเลยคะวาเงินอุดหนุน 
 



 ๗๕๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๓๓๖/๔ 
 
จะเอาไปใชทําอะไร มีอยูเล็ก ๆ เขียนวาเงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต แลวก็มีอีกนิดหนึ่งบอกวาเงินอุดหนุนสําหรับ 
ชดเชยรายไดที่ลดลงจากเหตุการณความไมสงบ ใหเทาไรคะ จาก ๑๑๐,๐๐๐ กวาลานบาท 
กรมสงเสริมนี้จะเห็นความตองการของพี่นองประชาชนและคิดวาจะจัดสรรใหถูกตอง 
ตามความจําเปนไดหรือยังคะ ขอบคุณคะ  
   (นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายประเสรฐิ  จนัทรรวงทอง (นครราชสีมา) : ทานประธานครับ ขออนุญาต 
หารือทานสกันาทีเดียวทานครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานประเสริฐวาอยางไรครับ เชิญครับ  
   นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง (นครราชสีมา) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม ประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 
พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ เมื่อสักครูนี้กระผมไดยินทานประธานไดพูด 
ในที่ประชุมวาเวลาของฝายรัฐบาลนั้นหมดลงแลว หมายถึงวาสมาชิกพรรคฝายรัฐบาลนี้ 
หมดเวลาในการอภิปรายแลวใชหรือไมครับ เพราะวามีผมและเพื่อนสมาชิกหลายคน 
ไดลงชื่อสําหรับการอภิปรายไวตั้งแตเมื่อวานนี้ อยากจะเรียนถามเพื่อสรางความเขาใจกับ 
ทานประธานครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ใชครับ ทานนิรมิตวาอยางไรครับ  
   นายนิรมิต  สุจารี (รอยเอ็ด) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นิรมิต  
สุจารี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด พรรคพลังประชาชน วันนี้ผมอยากจะ
เรียนหารือกับทานประธานวาเปนวันสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ของการเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรในการใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเมื่อตะกี้ผมไดฟงทานประธานวาจะตัดการอภิปรายของ 
สมาชิกฝายรัฐบาล ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่ของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถาหากไมได 
 



 ๗๖๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๓๓๖/๕ 
 
แสดงความคิดเห็นในการพิจารณาหรือใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติดังกลาวนี้ 
จะทําใหการพิจารณาไมสมบูรณครับ ก็อยากจะใหทานประธานไดโปรดพิจารณาใหโอกาส 
แกสมาชิกที่เปนฝายรัฐบาลดวยครับ  
 
               - ๓๓๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๖๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๓๗/๑ 
                                                                                                                  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานสมาชิกครับ เนื่องจากเวลาเรามีจํากัด เดี๋ยวเราตองมีเวลาเผื่อทานรัฐมนตรีหลายทาน 
ที่อยากจะชี้แจง คงมีเวลาอยางมากก็สักชั่วโมงหรือไมเกินชั่วโมงครึ่ง สมมุติวาชั่วโมงหนึ่ง
ก็ยังตองมีเผื่อไวทานนายกรัฐมนตรีอีกสักครึ่งชั่วโมง แลวยังตองเหลือเวลาสําหรับ 
ตั้งคณะกรรมาธิการอะไรตาง ๆ เพราะฉะนั้นการอภิปรายนาจะจบตอนสี่ทุม แลวผมไดรับ
หนังสือจากทางประธานวิปรัฐบาลแจงบอกวาเวลาในสวนของพรรครวมรัฐบาลกับรัฐบาล
หมดแลว อยางนั้นก็ลองประสานกับทางทานสามารถอีกทีก็แลวกันนะครับ ทานอนันต 
วาอยางไร  
   นายอนันต  ศรีพันธุ (อุดรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม อนันต ศรีพันธุ  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ  
ฝายทางพวกผมไดเสนอขออภิปรายในเรื่องของงบประมาณนั้น ผมไปเสนอตั้งแตเมื่อวานนี้มี
ชื่ออยู พอเม่ือเชานี้หายครับ ไมรูเปนอยางไร พอเขาไปอีกมีชื่ออีก ๓ นาที จาก ๑๐ นาทีนั้น
ใหเหลือ ๗ นาที  ๗ นาทีเหลือ ๕ นาที พอ ๓ นาทีไมไดพูดเลย มันหมายความวาอยางไร 
ผมก็ไมเขาใจ อันนั้นคือสิ่งที่อยากจะใหทางวิปนั้นไดพิจารณาตรงนี้ดวย ไมใชคนพูด 
ก็พูดตลอด คนไมไดพูดก็ไมไดพูดในเรื่องของงบประมาณ อันนี้ฝากทานทางคณะวิปรัฐบาล 
และฝายคานดวย ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานประธานวิปเชิญครับ 
   นายสามารถ  แกวมีชัย (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
สามารถ แกวมีชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน  
ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ผมเองก็เห็นใจเพื่อนสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งซีกรัฐบาล 
ของเรา เราไดตกลงกับวิปฝายคานเลยแบงเวลาที่เหลือเทา ๆ กัน หลังจากกันเวลาสวนหนึ่ง 
เอาไวใหคณะรัฐมนตรี อันนี้ทางฝายเรามีพรรครวมรัฐบาลอยูดวยอีก ๕ พรรค ดังนั้นก็ตอง 
เฉลี่ยเวลากัน ขณะนี้พรรครวมรัฐบาลทั้งหลายก็ใชเวลาหมด ของเราเมื่อสักครูก็เพิ่งหมดเวลา 
ไปเชนกัน แลวเนื่องจากเรามีขอจํากัดในเรื่องของการปฏิบัติภารกิจรางพระราชบัญญัติ 
 



 ๗๖๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๓๗/๒ 
 
จะตองเสร็จกอน ๒ ยามนะครับ เพราะพระราชกฤษฎีกาปดสมัยประชุมใหปดตั้งแตวันที่ ๒๙ 
ฉะนั้นก็ตองกราบขออภัยเพื่อนสมาชิกนะครับ ถาหลายทานยังไมมีโอกาสไดอภิปราย  
ผมก็ม่ันใจวาอยางนอยที่ทานลุกมาแสดงความคิดเห็นก็ไดสื่อไปถึงทางบานแลววา 
ทานก็ไดตั้งใจปฏิบัติหนาที่ แตเพราะมีขอจํากัดดวยเวลาจึงทําใหทานไมสามารถอภิปรายได 
ก็ฝากถึงพี่นองทางบานนะครับ ถาสมาชิกบานทาน จังหวัดทาน เขตทาน ไมไดอภิปราย 
วันนี้ก็โทษประธานวิปรัฐบาลก็ได เพราะวาเวลาเรามีจํากัดจริง ๆ ทานประธานครับ 
ขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณครับ ในสวนของฝายคานก็ฝากทางวิปลองประสานดูดวย เพราะยังมีผูที่จะพูดอีกเยอะ  
เพราะฉะนั้นเวลาคงเหลือไมเกินชั่วโมง ทานก็ลองบริหารเวลาก็แลวกันนะครับ เชิญ 
ทานอภิชาต ศักดิเศรษฐ ๕ นาทีครับ 
   นายอภิชาต  ศักดิเศรษฐ (นครศรีธรรมราช) :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ผมจะ 
ใชเวลาภายใน ๕ นาทีนี้จะแตะเขาไปใน ๔ กระทรวงที่ตั้งใจไวก็คือ สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข  
   สํานักนายกรัฐมนตรีม ีหนวยงาน เด ียวที ่จํา เปนตองพูดถึงก ็ค ือ  
กรมประชาสัมพันธซึ่งปจจุบันนี้ก็ยังไมรูวาอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีคนไหน 
ตั้งงบไว ๑,๕๑๕ ลานกวาบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ ๑๗๐ ลานบาท บทบาทหลัก
ของกรมประชาสัมพันธในวันนี้ก็คือบทบาทของการเปนองคกรสื่อสารมวลชนของรัฐ  
แตการจะดํารงบทบาทนี้ไดอยางสงางามก็คือตองมีหลักยึดที่ เขมแข็ง นั่นก็คือวา 
กรมประชาสัมพันธตองทําหนาที่อยางถูกตองเปนกลางแลวก็เปนธรรม ไมหวั่นไหว  
และไมตกอยูภายใตอิทธิพลหรือเครื่องมือ เปนเครื่องมืออํานาจทางการเมืองใด ๆ  
ถายืนหยัดในสิ่งนี้ไมได -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                   - ๓๓๘/๑ 
 



 ๗๖๓
 สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๓๓๘/๑ 
 
ผมคิดวาบทบาทของกรมประชาสัมพันธในการเปนองคกรสื่อสารมวลชนของรัฐก็ไมมี 
ความหมาย วันนี้กรมประชาสัมพันธถูกอํานาจทางการเมืองเขาไปย่ํายีจนหาความพอดีไมได 
หาจุดที่ลงตัวของตัวเองไมได กรมประชาสัมพันธตองตั้งหลักใหมของตัวเองแลวครับ  
แลวก็ตองเปนองคกรแบบอยางของสื่อมวลชนในประเทศนี้ใหได แตนาเสียดายครับ 
ทานประธาน ไปดูในรายละเอียดงบประมาณของกรมนี้แลวไมเห็นการเปลี่ยนแปลง 
ในทิศทางที่ควรจะเปนในหมวดงบรายจายอื่นตั้งไว ๑๔๔ ลานบาท มี ๓ โครงการที่จําเปน 
ตองตั้งขอสังเกตไว       
   อันแรก  คือคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศตั้ งไว  
๙ ลาน ๕ แสนบาท อันนี้ไมมีรายละเอียด  
   อันที่สอง คือโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีโทรทัศน ชอง ๑๑ ตั้งไว  
๘๕ ลานบาท เร่ืองนี้จําเปนตองโยงถามไปถึงเรื่องของการเปดใหบริษัทเอกชนเขามารับเหมา 
บริหารขาวและรายการของชอง  ๑๑ เปลี่ยนชื่อเปนเอ็นบีที แลวก็บอกวาจะจาย
คาตอบแทนใหกับกรมประชาสัมพันธปละ ๔๕ ลานบาท ในเฟสแรกแลวก็จะเพิ่มอีก 
ในเฟสตอ ๆ ไป เงิน ๔๕ ลานบาทกรมประชาสัมพันธเองเขาบอกครับวาจะไมสงให 
กรมบัญชีกลาง แตจะเอามาปรับปรุงเครื่องไมเครื่องมือของชอง ๑๑ เพราะฉะนั้นคําถาม 
ก็คือวาทําไมยังตองมาเบียดเบียนเงินงบประมาณแผนดินไปใชจายในการปรับปรุง 
เครื่องไมเครื่องมือของชอง ๑๑ อีก  
   อีกเรื่องหนึ่งก็คือเร่ืองของกรมการจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติของรัฐบาล  
ขอย้ําวาเขาใช คําวา โครงการจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติของรัฐบาล ใชเงิน ๕๐ ลานบาท
คําถามคือวาทําไมตองเปนสํานักขาวแหงชาติของรัฐบาล ประเทศที่อยูในระบอบประชาธิปไตย 
เขาไมมีสํานักขาวแหงชาติของรัฐบาลหรอกครับ มีแตประเทศคอมมิวนิสตหรือประเทศ 
ที่เปนเผด็จการเทานั้นที่จําเปนจะตองมีกระบอกเสียงของตัวเอง ของรัฐบาลเองที่จะมี 
สํานักขาวแหงชาติของรัฐบาล ประเทศไทยเวลานี้มีสํานักขาวอยู ๒ แหงก็คือสํานักขาว 
กรมประชาสัมพันธและสํานักขาวไทยของ อสมท วันนี้เมื่อกรมประชาสัมพันธจะแยก 
โครงสรางออกเปนโทรทัศนสวนหนึ่ง วิทยุกระจายเสียงสวนหนึ่ง แลวก็สํานักขาวของรัฐ 
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จะมาเปนของรัฐบาลอีกสวนหนึ่ง แตวานาสังเกตวาทุกสวนนี้จะใหบริษัทเอกชนเขามา
รับเหมาทําขาวทั้งสิ้น ซึ่งเปนเรื่องที่นาเปนหวง 
   ของกระทรวงมหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีงบมาก
ถึง ๑๓๖,๐๐๐ กวาลานบาท แตไมใชเปนงบของตัวเองหรอกครับ แตเปนงบที่รอการถายโอน 
ไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ คําถามก็คือวาในเมื่อรัฐบาลตองจัดเม็ดเงิน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูแลวนี่ ทําไมจะตองมาผานกับกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่นอีกทอดหนึ่ง ทําไมไมจัดงบองคกรใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปโดยตรง 
วันนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒ แหง ก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณโดยตรงอยูแลว ทําไมองคกรปกครองทองถิ่นขนาดใหญอ่ืน ๆ  
เชน องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลนคร จึงจะจัดงบใหโดยตรงไมได เร่ืองของ 
งบเอสเอ็มแอลกับงบพัฒนาจังหวัด อันนี้ผานไปกอนเนื่องจากเวลามีนอยครับ  
   เร่ืองกระทรวงกลาโหม มี ๒ เร่ืองที่จะตองตั้งขอสังเกตอยูในสวนของกองทัพบก 
คือเรื่องแผนงานสรางความปรองดองของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย ฟงดูแลว 
เปนเรื่องใหญนะครับ นาจะมีโครงการรองรับที่ดูเขมแข็งนาสนใจ แตปรากฏวาไปดู 
รายละเอียดแลวพบวามีเพียงโครงการเดียวครับ คือโครงการจัดคอนเสิรตรักชาติ 
จัดงบไว ๓๐ ลานบาท ตั้งใจวาจะทํา ๓๐ ครั้ง ครั้งหนึ่ง ๑ ลานบาท ผมก็นึกไมออก 
จริง ๆ ครับวาคอนเสิรต ๓๐ ครั้งทั่วประเทศในเวลา ๑ ปนี่จะสามารถสรางความปรองดอง 
คนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตยไดอยางไร นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมนาจะตอบคําถามนี้ไดครับ   
   เร่ืองที่ ๒ คือเร่ืองศึกษาวิชาทหารครับ อยูภายใตการดูแลของหนวยบัญชาการ 
กําลังสํารองวันนี้งบประมาณนอยมากครับ นักศึกษาเรียน ร.ด. ตองไปเขาคิวแยงกันขามป 
เร่ืองแบบนี้งบประมาณจะตองเพิ่มขึ้นนาจะจัดให  
   สุดทายคือกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขอสังเกตนิดเดียวคืองบลงทุนครับ  
การกอสรางตาง ๆ ปรากฏวามีงบกอสรางเพื่อสวัสดิการของนักศึกษาและบุคลากร 
ทางการแพทย การกอสรางอาคารบริการผูปวยของโรงพยาบาล ซึ่งเปนโรงพยาบาล 
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ขนาดใหญ แลวก็กระจุกตัวอยูในบางจังหวัด ภาคใตมีปญหาเรื่องโรงพยาบาลแออัด 
ยัดเยียดมากครับ แตวาไมมีงบประมาณเขาไปขยายสวนนี้เลย แลวที่นาตกใจก็คือ ไมมี 
งบประมาณกอสรางโรงพยาบาลชุมชนแมแตแหงเดียว วันนี้ทั่วประเทศครับ ๗๐ อําเภอ 
ทั่วประเทศยังไมมีโรงพยาบาลระดับอําเภอ ก็ปรากฏวารัฐบาลไมไดสนใจตั้งงบอันนี้เลย 
กระทรวงสาธารณสุขตองทบทวนเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ ถึงเวลา ๔ ทุม เราสมควรตองหยุดการอภิปราย เพราะเวลาคงจํากัด 
อยูแคนั้น ทีนี้รายชื่อของวิปฝายคานที่สงใหผมหลังสุด ผมรวมเวลาที่จะอภิปรายเทาที่ 
กําหนดมาใหผม ทั้งหมด ๙๘ นาที เพราะฉะนั้นเวลามีอยูแค ๔๕ นาที ขอความกรุณา 
ทําใหใหมไดไหมครับ ทานนริศเชิญครับ 
 

             - ๓๓๙/๑ 
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    นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานครับ ผม นริศ ขํานุรักษ เวลาของ 
ฝายคานที่เสนอไปอยูในกรอบเวลาที่เราไดรับการจัดสรรมาไมไดเกินเขาไปขอให 
ทานประธานเดินไปตอสักสี่ทุมครึ่งกอนนะครับ แลวสี่ทุมครึ่งก็คอยมาดูอีกทีครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คงไมไดทานครับ เพราะเวลาตองมีเหลือใหกับรัฐมนตรีไดชี้แจงดวย รัฐมนตรีจะชี้แจง
หลายทานครับ แลวทานนายกรัฐมนตรีใชเวลาสักครึ่งชั่วโมง รัฐมนตรีสัก ๑ ชั่วโมงก็นาจะ 
จํากัดมากแลวครับ แลวก็สวนที่เหลืออีกสักครึ่งชั่วโมงตองเผื่อไวตั้งคณะกรรมาธิการ 
ลงมติกัน 
   นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ผมวาหยุดการอภิปรายสักหาทุมครึ่งไดไหมครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คงไมทันนะครับ 
   นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : หาทุมครึ่งพวกผมก็เดินตอไปสักหาทุมก็หมด
การอภิปราย 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
คงไมทัน ผมเสนอเปนอยางนี้กอนนาจะหยุดที่สี่ทุมเพื่อไมเสียเวลา ทานบริหารดูก็แลวกัน 
   นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ดูที่สี่ทุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานบริหารดูก็แลวกันครับ เชิญทานกันตวรรณ ๔ นาที เชิญครับ 
   นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน (พังงา) : กราบเรียนทานประธาน
ที่เคารพ ดิฉัน นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน ในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดพังงา พรรคประชาธิปตยคะ ในปนี้ดิฉันใหความสําคัญงบประมาณการทองเที่ยว  
เพราะวาดิฉันมีเหตุผล ๒ ประการ 
   ประการแรก เนื่องจากทางรัฐบาลโดยทานนายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบาย
บอกวาป ๒๕๕๒ จะเปนปแหงการทองเที่ยวไทยและทางรัฐบาลไดประกาศเปนยุทธศาสตร 
เรงดวน คือจะตองทําภายในระยะเวลา ๑ ป นอกจากนี้มีมติ ครม. ออกมาวาใหมีการราง 
กรอบยุทธศาสตรภาค นั่นคือหมายความวา จะมีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา 
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การทองเที่ยวอยางแทจริง และในสวนของจังหวัดแถบอันดามันไดมีการเนนยุทธศาสตร 
ภาคก็คือจะเปนการรักษามนตเสนหการทองเที่ยวศูนยกลางทางทะเล ดวยเหตุผล  
๒ ประการคะ ดิฉันคาดหวังวาในการจัดงบประมาณครั้งนี้ทางรัฐบาลนาจะไดใหความสําคัญ 
กับการทองเที่ยว แตเมื่อดิฉันไดไปดูงบประมาณการทองเที่ยวของป ๒๕๕๒ ก็ไดพบกับ 
ความผิดหวัง เราจะเห็นวาในป ๒๕๕๑ ไดรับงบประมาณในสวนของกระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬา ประมาณ ๓,๖๐๐ ลานบาท แตป ๒๕๕๒ ไดรับงบประมาณ ๔,๐๐๐ ลานบาท  
ดูตัวเลขเหมือนจะเพิ่มขึ้นคะ แตถาดูในสัดสวนของเปอรเซ็นตไดรับ ๐.๒ เปอรเซ็นตเทาเดิม  
นั่นคือหมายความวาภาครัฐไมไดใหความสําคัญกับการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะ  
ก็เปนที่นาผิดหวังมาก สวนในสวนของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดรับงบประมาณ 
๔,๐๐๐ ลานบาท ไมไดไปใหการทองเที่ยวทั้งหมดนะคะ เพราะตองแบงใหการกีฬา 
อีกครึ่งหนึ่ง แถมไปดูรายละเอียดแลวการกีฬาไดเกินครึ่งคะ เฉพาะสถาบันพลศึกษา 
ก็ไดไป ๒,๑๐๐ ลานบาทแลว แลวจะเหลืองบใหการทองเที่ยวเทาไรคะทานประธาน  
ดิฉันจะคงไมลงลึกถึง ๔ สํานักของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะขอยกตัวอยางของ 
สํานักพัฒนาการทองเที่ยวคะ ซึ่งสํานักนี้เปนสํานักที่เปนหลักในการพัฒนายกระดับและ 
คุณภาพบริการดานการทองเที่ยว สํานักพัฒนาการทองเที่ยวไดรับงบประมาณมาทั้งสิ้น  
๗๓๑ ลานบาท มีงบบุคลากร งบรายจายประจํา งบสาธารณูปโภคไปแลว ๘๓ เปอรเซ็นต  
หรือ ๕๙๙ ลานบาท เหลืองบประมาณ งบลงทุนแค ๗๕ ลานบาท หรือ ๑๐ เปอรเซ็นต 
เทานั้น จะเอาเงินตรงไหนไปพัฒนาแหลงทองเที่ยว จะเอาเงินตรงไหนไปพัฒนา 
แหลงทองเที่ยวใหม จะเอาเงินตรงไหนไปหาแหลงทองเที่ยวเสริม แลวมีงบอุดหนุนอีก  
๑ เปอรเซ็นต มีงบรายจายอื่น ๖ เปอรเซ็นตเทานั้น แลวในงบรายจายอื่น ๔๗ ลานบาท 
เปนคาจางที่ปรึกษาเสีย ๓๕ ลานบาท สิ่งเหลานี้คะเมื่อดูรายละเอียดของกระทรวงการทองเที่ยว 
และกีฬาแลวก็ผิดหวังคะ ผิดหวังแทนทานรัฐมนตรีดวย เพราะภาครัฐไมไดใหความสําคัญ 
กับการทองเที่ยวอยางแทจริงเหมือนที่ไดแถลงนโยบายไวคะ ถาเกิดทางภาครัฐใหความสําคัญ 
กับการทองเที่ยว เติมงบประมาณเขาไปใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของอยางแทจริง ยกตัวอยาง จังหวัดพังงามี ๘ อําเภอ แหลงทองเที่ยวเที่ยวได 
 



 ๗๖๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๓๓๙/๓ 
 
ทั้ง ๘ ที่คะ ถาทางภาครัฐใหงบประมาณกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไปพัฒนา 
แหลงทองเที่ยว สรางถนน สรางสาธารณูปโภค สรางแหลงน้ํา ยกตัวอยาง เขื่อนเชี่ยวหลาน
ผันน้ําจะทําอยางไร อางเก็บน้ําเขาหลักลําลูเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมน้ําเพื่อการทองเที่ยว 
จะทําอยางไร ก็ฝากไวดวยเปนความหวังใหกับแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย  
ถากระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดรับงบประมาณเพื่อการทองเที่ยวอยางแทจริง  
ดิฉันคิดวาคงจะพัฒนาการทองเที่ยวไทยไดตามนโยบายที่ทางภาครัฐไดแถลงไว ---------- 
 

 - ๓๔๐/๑ 
  
 
 
 



 ๗๖๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   บศุยรินทร ๓๔๐/๑ 
 
นอกจากนี้ทาง ททท. ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่ง ซึ่งเปนภาครัฐวิสาหกิจและดูแลการตลาด 
ก็ไดรับงบประมาณไมมาก โดยเฉพาะปนี้ ททท. ไดเพิ่มหนวยอีกที่หนึ่งคือที่จังหวัดกระบี่
ดูแลจังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ แตไดรับงบประมาณไปทําการตลาดแค ๒.๖ ลานบาท 
๒.๖ ลานบาทตองมาแบง ๒ จังหวัด เพื่อทําการตลาดในจังหวัดจะเพียงพอไดอยางไร 
ดิฉันคาดหวังปหนาหรือปนี้ใหเพิ่มงบประมาณใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาดวยคะ 
ขอบพระคุณคะ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญทานสามารถ มะลูลีม ๗ นาทีครับ 
   นายสามารถ  มะลูลีม (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ ผม สามารถ  มะลูลีม กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ก็ตองเรียนวา 
ในงบประมาณปนี้นั้นผมใหความสนใจงบดานการกีฬาของประเทศชาติ ซึ่งผมดูแลววา 
ในงบป ๒๕๕๑ นั้นไดรับงบ ๓,๖๕๕ ลานบาท แตป ๒๕๕๒ นั้นไดรับงบ ๔,๐๘๒ ลานบาท 
ก็มีงบไดบวกขึ้นมา ก็ตองเรียนวากระทรวงนี้ไดรับงบขึ้นมานั้นรองบวยนะครับ ได ๐.๒ 
ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งผมก็ประหลาดใจที่กระทรวงพลังงานได ๐.๐๑ ซึ่งกระทรวงพลังงาน 
ไดบวยสุด ผมคิดวารัฐบาลนั้นควรสนับสนุนงบประมาณใหมากกวานี้ เพราะกระทรวงนี้นั้น 
สรางรายไดใหกับรัฐและสรางคนใหกับรัฐ  เพราะการทองเที่ยวนั้นสรางรายได  
สวนการกีฬานั้นสรางคนใหกับรัฐ ความสุขของประชาชนชาวไทยถาเทียบเปนจีดีพีผมวา 
สูงสุดนะครับ ถาการกีฬาของประเทศไทยชนะเลิศอยางโอลิมปกที่จะถึงในเร็ว ๆ นี้  
โดยเฉพาะคนไทยนั้นตองการเห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก แตฝนสลายทุกครั้งครับ  
เพราะงบประมาณนั้นมีนอยมาก ๆ งบประมาณความเปนเลิศดานกีฬาอาชีพที่การกีฬา 
แหงประเทศไทยทั้งดิวิชั่น ๑ (Division ๑) ดิวิชั่น ๒ และไทยลีก (League) มี  ๗๐ ลานบาท  
เราควรจะจัดการใหเปนวาระแหงชาติในการที่จะดําเนินการตาง ๆ เพราะประชาชนนั้น 
ถาเราใหงบดานออกกําลังกายไปมาก ๆ พี่นองประชาชนก็จะมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ  
ผมคิดวาก็จะประหยัดเงินในอนาคตของรัฐที่จะไปเสียในดานสาธารณสุขไปจํานวนมาก  
ก็อยากจะบอกวาถาเราสนับสนุนดานนี้แลว มีสุภาษิตบอกวา คุณจะไดมากกวาที่คุณให  
 



 ๗๗๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   บศุยรินทร ๓๔๐/๒ 
 
ถาคุณใหมากกวาที่คุณไดรับ อันนี้ก็ตองเรียนวาในรัฐบาลทุกสมัยที่ผานมานั้นนโยบาย 
ดานการกีฬาจะเดนชัด แตรัฐบาลนี้ใหการกีฬาอยูในนโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
ดูเผิน ๆ คลายกับเปนลูกของกระทรวงสาธารณสุขไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน อันนี้อยากจะ
เรียนวาเราควรใหความสนใจ  
   ในดานปญหาอุปสรรคที่เราคิดวาอยากจะฝากถึงทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาวีระศักดิ์ที่คนกีฬาใหความหวังอยางยิ่งวาทานเปนคนหนึ่ง
ที่ไดไปพบคนวงการกีฬา ไมวาผมจะอยูสมาคมฟุตบอล สมาชิกมวย ทั้ง ๒ วงการ 
หรือวงการอื่น ๆ ก็พูดถึงวาเปนคนมีใจใหกับวงการกีฬา ผมอยากจะเอาปญหาอุปสรรค 
ก็คือโครงสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุน เชน ยกเวนภาษี
เงินได ๑.๕ เปอรเซ็นต ของรายจายที่จายเปนคาใชเพื่อสนับสนุนการกีฬาตามโครงการ
ยุทธศาสตร ๔ ป ที่ มีเมื่อป ๒๕๔๘-๒๕๕๑ แตตองไมเกินรอยละ ๒๐ ของเงินได 
พึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม 
ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากรซึ่งจะหมดอายุในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ 
เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะใหทานดําเนินการตอไปโดยไมมีอายุความนะครับ  
   สวนปญหาอุปสรรคอีกเรื่องหนึ่ง ผมคิดวาเงินสวนแบงภาษี เขาเรียกกัน
ภาษีนรกครับ ภาษีที่มาจากเหลาและบุหรี่นั้นใหนําภาษีบางสวนมาสนับสนุนเขากองทุน
พัฒนากีฬาแหงชาติปละ ๒,๐๐๐ ลานบาท และใหทุกจังหวัดเขาทําแผนพัฒนากีฬา
จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณแบบแมทชิ่ง ฟนด (Matching Fund) ให ผอ.  
ศูนย กกท. จังหวัด (ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการกีฬาและสันทนาการประจําจังหวัด)  
เปนผูประสานงานการกีฬาจัดทําแผนพัฒนากีฬาจังหวัด จัดติดตามประเมินผล 
อยางตอเนื่อง  
   อีกเรื่องหนึ่ง ก็มีโอกาสไดเห็นในรัฐบาลสมัยที่แลวทานรัฐมนตรีสมคิด  
เอา ๑ กีฬา ๑ รัฐวิสาหกิจ คนวงการกีฬาชอบมากครับ ไมวาจะฟุตบอลมี ปตท. สนับสนุน 
เทนนิสมีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยสนับสนุนอยางนี้ อยากจะฝากรัฐบาลนี้โดยเฉพาะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือวาทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  
 



 ๗๗๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   บศุยรินทร ๓๔๐/๓ 
 
ประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ซึ่งทานก็เปนคนสนใจในวงการกีฬาอยางยิ่งใหนําตรงนี้มาดําเนินการ 
สวนในเรื่องที่เกี่ยวกับการกีฬาตรงนี้ก็ตองเรียนวาพวกเราขอความสนับสนุน  
    ศูนยฝกกีฬาที่มวกเหล็ก อันนี้ตองเรียนเลยวาไดมีการกอสรางวางศิลาฤกษ 
สมัยรัฐบาลทานชวน หลีกภัย มีรัฐมนตรีจุรินทร ลักษณวิศิษฏ นั้นเปนรัฐมนตรีประจํา 
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ดินแปลงนี้ ๖๐๐ ไร พูดกันวาอากาศที่นั่นโอโซนเปนอันดับ ๗  
ของโลก วางศิลาฤกษเรียบรอย แตมาสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ตองขอประทานโทษ
นะครับวาไมทําอะไรตอเนื่องเลยครับ -------------------------------------------------------------- 
 

       - ๓๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๗๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              กมลทิพย ๓๔๑/๑ 
 
เวนไว ๔-๕ ปไมทําอะไร ผมก็กลัววาที่แปลงนี้ก็ถูกเอาคืนไปจากกรมธนารักษ แตก็มาได
ทานรัฐมนตรีสุวิทย ยอดมณี ทานทําการกอสรางอาคารให ๒๑ ลานบาท มาถึงรัฐบาล 
ชุดนี้ทานวีระศักดิ์ทานก็ใสมาให ๑๔๐ ลานบาท ตองเรียนวาที่ดิน ๖๐๐ ไรนี้สามารถ
ขยายกีฬาไดถึง ๓๗ ชนิดกีฬา ถานักกีฬานั้นมีที่ฝกซอม มีที่เก็บตัวเปนมาตรฐาน ใชเงิน 
ทั้งหมดแค ๒,๐๐๐ กวาลานบาทเอง ผมวาประเทศชาติของเราจะมีการกีฬาที่ดีมากกวานี้ 
อยางแนนอน ก็อยากจะใหคิดวาถาเราจะทํางบผูกพัน ๒,๐๐๐ กวาลานบาท เราก็ทําสัก  
๒-๓ ปก็พอประเทศชาติของเราก็จะไดมีการพัฒนาในดานกีฬาใหสูงกวานี้  
   สวนในดานการฟุตบอล ก็ตองเรียนวาโพรวินเชียล ลีก (Provincial League) 
นั้นก็เกิดขึ้นในสมัยทานชวน หลีกภัย โดยมีทานรัฐมนตรีจุรินทร ลักษณวิศิษฏ เปนคนดูแล 
มาจนปจจุบันนี้พัฒนาเปนไทยแลนด ลีกเปนดิวิชั่นก็ตาม ก็ตองเรียนวางบประมาณ 
ที่มีอยูนั้นมีนอยมากเลย เพราะผมไดดูงบประมาณของการสงเสริมกีฬาอาชีพปที่แลวได 
๑๘๙ ลานบาท ปนี้มาได ๒๒๓ ลานบาท แตตองแบงถึง ๑๒ ชนิดกีฬา ก็ไดเรียนแลวครับ
วาฟุตบอลไดมา ๗๐-๘๐ ลานบาท แต ๑๒ ชนิดกีฬานั้น มีกอลฟ มีโบวลิ่ง มีเทนนิส มีปงปอง  
มีแบดมินตันตาง ๆ ซึ่งก็ตองเรียนวากอลฟนั้นนายกสมาคมก็รวยอยูแลวนี่ครับ ทาน  
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ก็คงจะเอานอยหนอยก็คงไมเปนไรนะครับ ก็อยากจะให 
สนับสนุนฟุตบอลมาก ๆ เพราะวาอยากจะใหทานตั้งเปนวาระแหงชาติวา ฟุตบอลไทย 
ไปฟุตบอลโลกนั้นตองเปนวาระ เห็นไหมครับวาประเทศโปแลนดรัฐมนตรีไมพอใจ 
การตัดสินนั้นถึงขนาดเปนเรื่องเปนราวภายในประเทศ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตองเรียนวา  
เด็กไทยบอกวาบอลนอกแคสะใจบอลไทยอยูในสายเลือด ก็อยากใหทานไดเอาตรงนี้ 
มาคิดทําอยางไร เมื่อเร็ว ๆ นี้ฟุตบอลไทยแขงกับญ่ีปุนรถติดมากผมเขาไปนาทีที่ ๒๒  
ไดยินเสียงลั่นที่สุดในสนาม ก็คิดวาทีมชาติไทยยิงเขา ตกใจมากครับเขาไปในสนามญี่ปุน  
๑๕,๐๐๐ คน คนไทยมี ๑๐,๐๐๐ คน ญ่ีปุนยิงเขาไมใชไทยยิงเขา เพราะมันเสียงดัง 
ผิดปกติ ผมวาไทยตองยิงแนกลายเปนญี่ปุนยิง เพราะวาญี่ปุนดูในสนามมากกวาคนไทย  
เพราะฉะนั้นตรงนี้เรียนวาเราตองใหความสนใจอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นก็ตองบอกครับวา 
ยังมีอีกหลายเรื่อง ปนี้เปนที่นายินดีตอวงการกีฬาที่เรามีกองทุนกีฬาแหงชาติตั้งมา  
 



 ๗๗๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              กมลทิพย ๓๔๑/๒ 
 
๑๐๐ ลานบาท เขาบอกวาตอไปจะไมตั้งแลวกองทุนแตตั้งใหนักกีฬาไว ๑๐๐ ลานบาท  
ก็ตองขอบอกมีคํากลาววา มืออาชีพคือคนที่ทํางานอะไรก็สําเร็จ แมแตไมมีอารมณ อยากจะ 
ทําก็ตาม แตมือสมัครเลนนั้นทําอะไรไมสําเร็จ แมมีอารมณอยากทําก็ตาม ก็อยากจะรูวา
มือสมัคร สุนทรเวช จะทําไดแคไหน ขอบคุณครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนริศครับ ขอหารืออยางนี้นะครับ ตองขอความกรุณาจริง ๆ  วาใหยุติการอภิปราย 
ใหไดในสี่ทุม เพราะตองเหลือเวลาไว ๑ ชั่วโมงสําหรับทานรัฐมนตรีชี้แจง เพราะฝายคาน 
เปนคนเสนอเองวาใหรัฐมนตรีชี้แจงทีหลัง เพราะฉะนั้นความเหมาะสมที่จะตองเหลอืเวลา 
ใหรัฐมนตรีสักชั่วโมงหนึ่ง มีหลายทานจะชี้แจงก็คงใชเวลาทานละ ๕ นาที ๑๐ นาที 
เทานั้นเอง แลวเหลือเวลาใหกับทานนายกรัฐมนตรีไดอภิปรายสรุปสักครึ่งชั่วโมง  
แลวเหลืออีกครึ่งชั่วโมงเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการอะไรตาง ๆ  
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ผมกําลังปรับลดเวลาของเพื่อนอยูพยายาม 
ใหมากที่สุด แตวาขณะนี้ใหเดินไปกอน ผมกําลังเอาเวลามาดู 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ลองดูนะครับ ขอเปนสี่ทุมนะครับ 
  นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ผมวาคงไมทันนะครับ ตอนนี้สักสี่ทุมครึ่ง
เวลาของผม แตวาพยายามปรับลดอยู 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
พยายามก็แลวกันครับ ทานอภิชาตเชิญครับ ๕ นาทีนอยกวานั้นก็ดีนะครับ  
  นายอภิชาต การิกาญจน (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม อภิชาต การิกาญจน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย 
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ขออภิปรายในสวนงบของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งงบไว ๒๐๙,๐๐๐ ลานบาทเศษ มี ๒ แผนงาน  
   แผนงานที่ ๑ เปนแผนงานแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ตั้งไว ๒๒๙ ลานบาท ถามวาเหมาะสมหรือไม ผมวาเหมาะสมกับสถานการณซึ่งเปน 
 



 ๗๗๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              กมลทิพย ๓๔๑/๓ 
 
ความจําเปนในการแกไขเร่ืองราวตาง ๆ ที่เปนปญหาในเขตพื้นที่เฉพาะสวนนั้นนะครับ  
ถามวาเพียงพอหรือไม ผมคิดวาไมเพียงพอ อาจจะมีการจัดสรรงบประมาณจากสวนอื่น
ในหนวยงานตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานทหารหรือหนวยงานความมั่นคง ----------------- 
 

            - ๓๔๒/๑ 
   



 ๗๗๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๓๔๒/๑ 
 
แตงบเพียง ๒๒๙ ลานบาท ผมคิดวาถาเราจะเพิ่มไปอีก ก็ไมนาจะมีขอขัดของในการจัดสรรงบ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   ในแผนงานที่  ๒  เปนแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
๒ แสนลานบาทเศษ สวนนี้เพียงพอแน แตบนความเพียงพอถาไปดูในรายละเอียด 
ของการจัดการศึกษาของชาติ เราจะเห็นวาไมครอบคลุมสาระสําคัญทั้งหมดในทุกมิติ 
ของการจัดการศึกษา ถาไปดูในรายละเอียดของการจัดการในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ เราจะเห็นวาเปนการจัดสรรงบประมาณตามโครงสราง 
ของระบบราชการเปนเรื่องหลัก โดยที่ฝายการเมืองมิไดกํากับใหเปนไปตามยุทธศาสตร
และความจําเปนหรือตามนโยบายเรงดวนที่สอดคลองกับสภาพการณทั่วไปของการจัด 
การศึกษาของชาติ สิ่งนี้บงชี้ใหเห็นในทางกลับกันวาเราไดเห็นถึงความสามารถหรือ 
สมรรถนะของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการในการจัดการศึกษาของชาติ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทานประธานครับ ในการจัดการศึกษาเรามีมิติหลายมิติ 
ที่เกี่ยวของอยู ไมวาจะเปนเรื่องสถานศึกษา ในเรื่องครูผูสอน ในเรื่องผูเรียน ในเรื่อง
หลักสูตรวิธีสอนและเรื่องสื่อการสอนหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา ผมจะพูดเพียง  
๒ เร่ืองนะครับ ดวยขอจํากัดของเวลา  
   เร่ืองที่ ๑ ก็คือคุณภาพของหลักสูตรซึ่งเราใชอยูในขณะนี้ หลักสูตรที่เรา 
ใชอยูในขณะนี้เปนหลักสูตรของป ๒๕๔๔ ซึ่งใชครอบคลุมทั่วประเทศตั้งแตป ๒๕๔๖  
เปนระยะเวลา ๕ ปที่เราใชหลักสูตรนี้มา ถามวาหลักสูตรที่เราใชในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้ง ๑๒ ป ใน ๔ ชวงชั้น เราใชมาแลว ๕ ปมีความสมบูรณเพียบพรอมจริงหรือไม  
ผมเรียนกับทานประธานวาเรามีขอบกพรองในเรื่องการใชหลักสูตร ที่มาของหลักสูตร 
ที่ไมถูกตองตามทฤษฎีหลักสูตร มีขอบกพรองในหลายเรื่องครับ เชน มีเนื้อหามากเกินไป 
มีการศึกษาที่ชี้วาถาหากวาเราลดเวลาของการเรียนการสอนของเด็กลงไปสวนหนึ่ง 
หรือครึ่งหนึ่ง ถามวาผลการเรียน ผลสัมฤทธิ์จะมีความแตกตางหรือไม พบวาไมมี 
ความแตกตาง  
 
 



 ๗๗๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๓๔๒/๒ 
 
   เร่ืองที่ ๒ มีสาระการเรียนรูที่ไมจําเปนมากเกินไปสําหรับผูเรียน มีเนื้อหา
บางสวนที่มีขอขัดแยงไมไปในทิศทางที่เปนเรื่องที่จะสรางเด็กใหมีความรู มีความรอบรู 
อยางแทจริง สิ่งเหลานี้เปนปญหาในเรื่องของหลักสูตร ขอสรุปของการใชหลักสูตร 
ป ๒๕๔๔ ที่วันนี้จําเปนจะตองมีการใชงบประมาณในการปรับปรุงเพื่อจะพัฒนาหลักสูตร
ใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้นกับการจัดการศึกษาของชาติ ขอสรุปที่ไดก็คือการนําหลักสูตร
ที่ไมสมบูรณ หลักสูตรที่บกพรองมาใชนําไปสูสภาพที่ชี้ใหเห็นวาหลักสูตรนี้ถูกใชกับ
เด็กไทยทุกคน โรงเรียนทุกแหง สิ่งที่เด็กไทยนับลานคนที่ตองเสียโอกาสที่จะไดรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพจากการมีหลักสูตรที่ดี นับเปนความสูญเสียที่ไมอาจคํานวณ 
เปนจํานวนเงินได ปญหาเหลานี้เปนสิ่งที่ผมคิดวากระทรวงศึกษาธิการจะตองเตรียมการ
ในการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหเพียบพรอมและ 
เกิดประโยชนมากยิ่งขึ้นในการจัดการศึกษาของชาติในวันขางหนา เร่ืองของครูผูสอนซึ่งก็มี 
ปญหาอยูสวนหนึ่ง  ในลักษณะที่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงของความกาวหนาของ 
โลกาภิวัตน ครูซึ่งยังเปนปุถุชนที่มีการใชชีวิตแบบเดิมยังตองการการพัฒนาตนเองไปสู
ความจําเปนที่ตองสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตน สิ่งเหลานี้จําเปนจะตองไดรับการพัฒนา
จากหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของชาติ การพัฒนาครูจึงเปน 
เ ร่ืองหลักสําคัญที่คิดวาเปนความจําเปนที่จะตองเปนเรื่องหลักเรื่องหนึ่งในการที่
กระทรวงศึกษาธิการจะตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการจัดการพัฒนาคุณภาพครู
ใหมีทั้งคุณภาพและคุณธรรมในการรับภาระในการจัดการศึกษาของชาติ ขอบคุณครับ  
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ สั้นกวานี้หนอย
ก็ดีครับ คุณสมัย เจริญชาง เชิญครับ 

 
 - ๓๔๓/๑ 

   
 



 ๗๗๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 พรรษวรรณ ๓๔๓/๑ 
 
   นายสมัย เจริญชาง (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานสภา
ที่เคารพ กระผม สมัย เจริญชาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย 
ผมขออนุญาตไดอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ในมาตรา ๒๒ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในงบประมาณที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พัฒนาพิเศษ 
ก็คือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปนี้ถึงแมวา 
จะตั้งไวมากถึงจํานวน ๓๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท แตถามองถึงงบประมาณในสวนที่จะ
นําไปใชในการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตแลว รัฐบาลโดย
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดงบประมาณใหเพียงจํานวน ๔๖๑ ลานบาทเศษ ถาคิดกับจํานวน
ประชากรและการศึกษาที่มีอยูในขณะนี้ ผมคิดวาเปนงบประมาณที่นอยเกินไป ทานประธาน
ที่เคารพครับ ในขณะนี้ประชากรทางการศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น 
จะเห็นไดวาเรามีสถานศึกษาของรัฐอยูเปนจํานวนมิใชนอย ถาหากวารวมสถานศึกษา
ของรัฐทั้งหมดแลวจะมี ๑,๖๗๓ แหง คิดเปนจํานวนบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 
๖๖๑,๙๙๗ คน ในขณะเดียวกันหันไปดูถึงสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตมีถึง ๓,๑๔๕ แหง บุคลากรทางการศึกษาจํานวน ๕๑๗,๐๖๔ คน รวมประชากร
ทางการศึกษาทั้งหมดในพื้นที่ชายแดนภาคใตขณะนี้จํานวน ๑,๑๗๙,๐๖๑ คน พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่ลักษณะพิเศษที่พวกเราตระหนักกันเปนอยางดี  
เพราะเนื่องจากในขณะนี้เกิดปญหาความไมสงบเกิดขึ้นตั้งแตป ๒๕๔๗ จนถึงปจจุบันนี้ 
ถาคิดถึงงบประมาณที่รัฐไดจัดสรรในป ๒๕๕๒ งบประมาณทั้งหมดที่ลงไปสูจังหวัด
ชายแดนภาคใตนั้นจะเปนงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษาเพียง ๕ เปอรเซ็นตจากงบประมาณ
ทั้งหมด ถาเปรียบเทียบกับงบประมาณทางดานความมั่นคงมีจํานวนถึงประมาณ ๘๕ เปอรเซ็นต 
ถึงอยางไรก็ตามกระผมมีความเชื่อม่ันวาการศึกษาจะเปนปจจัยสําคัญในการที่จะแกไข
ปญหาของชาติบานเมือง วันนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีปญหาที่สําคัญที่สุดที่รัฐบาล
ควรจะตองรีบแกไขก็คือ ๑. ตองรีบบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษาใหครบตามจํานวน
อัตราวางที่มีอยู ๒. จะตองรีบสรางเสริมขวัญกําลังใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพราะในชวงระยะที่ผานพนมาตั้งแตป ๒๕๔๗ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ นั้น ครูไดรับ 
 



 ๗๗๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 พรรษวรรณ ๓๔๓/๒ 
 
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบถึง ๓๗๓ ราย นอกเหนือจากนั้นการขาดแคลน
งบประมาณในการลงทุนและพัฒนาการศึกษา ประการสุดทาย ก็คือสถานศึกษาตาง ๆ 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตขาดแคลนเทคโนโลยีทางการศึกษา กระผมขออนุญาต 
ไดเรียนตอทานประธานไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการวา การแกไขปญหา
ภาคใตคงจะตองหาความรวมมือจากภาคเอกชนดวย เพราะในพื้นที่ดังกลาวนั้นพี่นอง
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จะเห็นไดวาเปอรเซ็นตของนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนจะเติบโตมากในชวงของมัธยมศึกษา ในระดับประถมศึกษานั้นเขานิยมใหบุตรหลาน
ไปเรียนในโรงเรียนของ สพฐ. แตพอถึงมัธยมศึกษาเขานําไปเรียนในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเปนหลักสูตรอิสลามบูรณาการศึกษา ยกตัวอยาง จังหวัดนราธิวาส 
มีโรงเรียนของกรมสามัญศึกษาเดิมซึ่งขณะนี้ยุบรวมเปน สพฐ. แลวจํานวน ๑๘ โรงเรียน 
แตมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาจํานวน ๘๐ โรงเรียน 
แตละโรงเรียนก็เปนโรงเรียนขนาดใหญที่มีนักเรียนจํานวนสูงสุดก็คือประมาณ ๗,๐๐๐ คน 
ผมเรียนทานประธานวา วันนี้พี่นองประชาชนในพื้นที่ดังกลาวเขาก็เปนคนไทยที่เรา
จะตองดูแลเขาใหดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณขอบประเทศ ถาเปรียบเทียบกับ 
ทางเหนือแลว โรงเรียนของเราถาเปรียบเทียบกับพมา กับลาว กับเขมร เราไดเปรียบ 
แตในภาคใตถาเปรียบเทียบสถานศึกษาที่จัดการศึกษาของรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศเพื่อนบานอยางมาเลเซียแลว จะเห็นไดวาของเราอยูในลําดับที่เปนรองเขามาก 
ก็ขอฝากเรื่องนี้ไปถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการชวยดูแลปรับปรุงงบประมาณ
ดวยครับ ขอบพระคุณมากทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  หมดเวลาพอดี เชิญตอเลย
คุณณิรัฐกานต ศรีลาภ ๓ นาที เพราะวาของทานเหลืออยู ๑๖ คน แบงเวลาแลวผมขอลด
จะใหพูดทุกคนคนละ ๓ นาที เชิญครับ 
   นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ (ยโสธร)  : ทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 
นางสาวณิรัฐกานต ศรีลาภ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคประชาธิปตย  
 
 



 ๗๗๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 พรรษวรรณ ๓๔๓/๒ 
 
ทานประธานคะ ดิฉันขอรวมอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และดิฉันก็สนใจและตั้งขอสังเกตในสวนของกระทรวงคมนาคม 
  
                - ๓๔๔/๑  



 ๗๘๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๔๔/๑ 
 
กระทรวงคมนาคมมีบทบาทหนาที่พันธกิจที่สําคัญตอพี่นองประชาชนทั่วประเทศในการพัฒนา 
ระบบขนสงทางบกและทางน้ํา ปนี้กระทรวงคมนาคมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
๖๖,๐๐๐ ลานบาท เฉพาะกรมทางหลวงไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ ลานบาท  
ทานประธานสมมุติงาย ๆ วามีเงินอยู ๔๐,๐๐๐ ลานบาท กรมทางหลวงนาํไปใชในการกอสราง 
ถนน ๔ ชองจราจรหรือเราเรียกวาถนน ๔ เลน เชื่อมระหวางจังหวัดสูจังหวัด ๑๐,๐๐๐ ลานบาท 
ทานประธานคะ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ จังหวัดอุบลราชธานีถึงจังหวัดยโสธรที่จะเชื่อม 
ไปยังจังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดมหาสารคามสรางไปแลวชวงหนึ่งคือ จังหวัดอุบลราชธานี 
ถึงอําเภอเขื่องใน ชวงที่ ๒ อําเภอเขื่องในผานอําเภอคําเขื่อนแกวถึงจังหวัดยโสธร  
ทานประธานคะ ฝากไปทางกรมทางหลวง ทานรัฐมนตรีนั่งอยูตรงนี้ กรมทางหลวง 
จะมีงบประมาณแผนงานโครงการในการกอสรางถนน  ๔  ชองจราจรตอนที่  ๒  
อําเภอเขื่องใน จังหวัดยโสธรหรือไมและเมื่อใด เพราะเปนถนนระหวางจังหวัดสูจังหวัด 
และเปนเสนหลักพื้นที่ตอนลางของอีสาน  
   กรมตอมาทานประธาน กรมทางหลวงชนบทไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
๑๗,๐๐๐  ลานบาท  กรมทางหลวงชนบทยังเหลือถนนที่ตองลาดยางทั่วประเทศ  
๗,๐๐๐ กิโลเมตร สมมุติงาย ๆ วามีเงินอยู ๑๗,๐๐๐ ลานบาท นําไปสรางถนนลาดยาง 
๔,๐๐๐ กิโลเมตร สรางถนนลาดยางไดประมาณ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร จังหวัดยโสธรยังมีถนน 
ที่ยังอยูในการดูแลของกรมทางหลวงชนบท ๑๐๐ กิโลเมตร ปนี้ป ๒๕๕๒ จังหวัดยโสธร 
ทั้งจังหวัด ๙ อําเภอได รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบทเพียง  
๖.๓ กิโลเมตรเทานั้นเอง แลวมันจะเปนธรรมกับจังหวัดยโสธรไดอยางไร 
   สุดทายทานภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของกรมทางหลวงชนบท ก็คือการสราง
โครงขายสะพาน ปนี้จังหวัดยโสธรขอรับการสนับสนุนกอสรางสะพานขามลําน้ํา ๗ แหง
ดังนั้นดิฉันขอฝากถามทานประธานผานไปยังทางหลวงชนบทดวยวา สะพานปนี้ 
หรือป ตอ ๆ ไปกรมทางหลวงจะบรรจุขอรับการสนับสนุนกอสรางสะพานใหพี่นอง 
ชาวจังหวัดยโสธรไดหรือไม ขอบพระคุณคะ 
 
 



 ๗๘๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๔๔/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณมากไดเวลา 
ตองอยางนี้สิจึงจะไดเปนผูแทนราษฎรครับ คุณอนุชา บูรพชัยศรี เชิญครับ ๓ นาที  
คุณอนุชาสละสิทธิใชไหมครับ ถาไมสละสิทธกิ็เชิญอภิปราย 
  นายอนุชา บูรพชัยศรี (กรุงเทพมหานคร) : ยังไมสละสิทธิครับ แตพอดี 
วิปอยากจะขอพูดนิดหนึ่ง ขอปรึกษานิดหนึ่งครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เสียเวลาไปอีก แลวทาน 
ก็จะลด ผมพยายามที่จะใหครบ เชิญครับ 
  นายธนิตพล  ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานครับ ผม นายธนิตพล  ไชยนันทน  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตาก พรรคประชาธิปตย ในฐานะเลขานุการวิปอยากจะ
กราบเรียนทานประธานอยางนี้วา คือจริง ๆ ก็เห็นใจสภาวาอยากจะใหงบประมาณ 
ผานไปไดดวยความเรียบรอย แลวก็ทานรัฐมนตรีมีโอกาสตอบ แตเนื่องจากวา ๒ อาทิตย 
ที่ผานมาเรามีญัตติทั้งอภิปรายไมไววางใจทั้งอะไรตาง ๆ ทําใหสมาชิกหลายทาน ซึ่งตอง 
ขอความเห็นใจทานประธานครับวา สมาชิกที่เพิ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหลายคน 
ก็เตรียมขอมูลกันไว แลวก็บางคนเตรียมไว ๔ นาทีซึ่งเคยเตรียมไว ๑๐ ก็ลดเหลือ ๔ แลว 
ขอความเห็นใจทานประธานครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมเห็นใจ ผมจึงจะใหไดพูด 
ในที่ประชุมทั้ง ๑๖ ทานที่เหลืออยู ผมเห็นใจ ผมจึงเกลี่ยใหเทากัน 
  นายธนิตพล  ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานครับ ที่ตกลงกันไวกับทาง 
วิปรัฐบาล เราไดขอเวลาไว 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือวิปรัฐบาลวาจะเอาเพียง
แคสี่ทุม ทีนี้ผมก็เห็นวาใหครบ ๑๖ คนคนละ ๓ นาที มันจะเวลาเทาไรก็ชางแต ๓ นาที 
คนละ ๓ นาทีครบทั้ง ๑๖ ทานของประชาธิปตยใหหมดเลยตามกระดาษนี้  
  นายธนิตพล  ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานครับ ผมยังยืนยันดวยความเคารพ 
ทานประธาน แตขอพรรคประชาธิปตยไดมีโอกาสอภิปรายจนถึง ๔ ทุมครึ่งครับ 
   

                                                                                                               - ๓๔๕/๑ 



 ๗๘๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๔๕/๑ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มันจะเกินครับ นี่ขนาดที่ 
ผมพูด ๓ นาทีมันจะเกินอีกนะครับ ขอความกรุณา  ผมไมวาสี่ทุมครึ่งก็สี่ทุมครึ่ง  
พอสี่ทุมครึ่งเปงหยุดเลยนะครับ ขอยืนยันนะครับ 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก) : ทานประธานครับ หลังจากสี่ทุมครึ่งนี่ 
ถาสมมุติวา 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ประธาน
จะตองดําเนินการ พูดถึงการอภิปรายของพวกทานกอนครับ 
  นายธนิตพล ไชยนันทน (ตาก) : ขอบพระคุณทานประธานมากครับ ยืนยันครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็เปนอันตกลงนะครับ  
วิปฝายคานนะครับ ถือเปนเรื่องของการรับรูทั้งพรรคทั้งสภานะครับ เชิญครับคุณอนุชา  
บูรพชัยศรี คุณหมดไป ๑ นาทีแลวมอบหมายใหเขา ตองลดไป ๑ นาที เชิญครับ 
  นายอนุชา บูรพชัยศรี (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพครับ กระผม นายอนุชา บูรพชัยศรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาธิปตย กระผมขอรวบรัดเลยเนื่องจากเวลาคอนขางจํากัดนะครับ มีความประสงค 
ที่จะอภิปรายนโยบายการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวของกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งสิ่งที่ 
สําคัญก็คือในเรื่องของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงที่สําคัญเพื่อสนับสนุนและจัดใหมี 
โครงสรางพื้นฐานและบริการดานคมนาคมอยางบูรณาการ และสนับสนุนการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส เพื่อลดตนทุนการขนสง ทานประธานครับ ผมเคยอภิปรายไปครั้งหนึ่ง 
ตอนที่ทางรัฐบาลไดแถลงนโยบายเมื่อตอนที่บริหารราชการแผนดินในสภาแหงนี้ ตอนนั้น 
ก็อภิปรายไววาตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยเราคอนขางจะสูง ๒๐ เปอรเซ็นต 
ของจีดีพี ดวยราคาน้ํามันที่สูงขึ้นในปจจุบันผมคิดวาตัวโลจิสติกสตอนนี้ไมต่ํากวา  
๓๐ เปอรเซ็นตของจีดีพีแลว เปนตัวเลขที่นาหวงมากนะครับ คราวนี้มาดูโครงสรางของ
การขนสงของประเทศไทยในปจจุบันจะเห็นวาเราคงใชการขนสงทางถนนเปนหลักที่สูงถึง 
๘๘.๕ เปอรเซ็นต เปนทางน้ําสัก ๘.๕ เปอรเซ็นต เปนทางรางสัก ๒.๘ เปอรเซ็นตและเปน
ทางอากาศ ๐.๒ เปอรเซ็นต คราวนี้จะทําอยางไรใหงบประมาณของเราไดสามารถใช 
 



 ๗๘๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๔๕/๒ 
 
อยางมีประสิทธิภาพนะครับผมคิดวารัฐบาลควรที่จะตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวน 
การขนสงทางรางใหมากขึ้นอยางนอยจาก ๒.๘ เปอรเซ็นตใหเปน ๑๕ เปอรเซ็นต 
ของโครงสรางการขนสงทั้ งหมด  หากดําเนินการอยางนี้ ไดแลวเราจะสามารถ 
ลดงบประมาณรายจายของประเทศไดอยางมาก อยางเชน ลดน้ํามันไดอยางนอย  
๓๐๐ ลานลิตรตอป ลดคาซอมแซมถนนเฉลี่ยกวา ๖,๐๐๐ ลานบาทตอป ลดตนทุน 
อะไรตาง ๆ อีกมากมายไมวาจะเปนการลดอุบัติเหตุ การลดระยะเวลาการเดินทาง 
รวมถึงมลภาวะตาง ๆ แนนอนเมื่อพูดถึงการขนสงทางรางคงจะเกี่ยวของกับหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจอยู ๒ หนวย ก็คือการรถไฟแหงประเทศไทยและการรถไฟฟาขนสงมวลชน 
แหงประเทศไทย หรือที่เราเรียกวา รฟม. คณะกรรมการพัฒนาระบบขนสงทางราง 
และระบบขนสงมวลชนที่มีทานนายกรัฐมนตรีเปนประธานไดวางยุทธศาสตรไวใน 
การพัฒนาระบบขนสงทางราง ซึ่งคิดเปนวงเงินกวา ๓๖๗,๓๑๒ ลานบาท ซึ่งงบประมาณนี้
เปนเงินที่จะใชจากแหลงเงินทุนอื่น ๆ ไมรวมอยูในงบประมาณปนี้ ป ๒๕๕๒ แตที่จัดสรร
ใหการรถไฟมี ๙,๖๖๘ ลานบาท และ รฟม. อีก ๗,๖๓๐ ลานบาท แตทั้งนี้ทั้งนั้นผมยัง 
เปนหวงนิดหนึ่งก็คืออยากใหทางดาน ๒ หนวยงานนี้ไดมีการดําเนินการนโยบายที่ชัดเจน
แลวก็สอดคลองกัน  สิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือในเรื่องของการวางมาตรฐานในเรื่องของ
ระบบราง ความกวางของรางที่ตอนนี้มีการพูดกันตลอดวามีเตอร เกจ (Meter gauge) 
หรือที่เราเรียกวา ๑ เมตร ความกวางของรางที่ปจจุบันใชอยูประมาณ ๔,๐๐๐ กวากิโลเมตร 
หรือที่เรียกวา สแตนดารด เกจ (Standard gauge) ที่มีความกวางอยู ๑.๔๓๕ เมตร 
อยางไหนดีกวากัน ผมคงจะไมลงรายละเอียดลึกเพราะวาทั้ง ๒ ระบบมีทั้งขอดี ขอเสีย 
แตที่เปนหวงเปนอยางมาก เพราะวาปจจุบันตอนนี้ไดมีการเริ่มการกอสรางรถไฟรางคู
แลวในภาคตะวันออกจากแหลมฉบังไปศรีราชา  แลวก็ไปฉะเชิงเทรา  ระยะทาง  
๗๘ กิโลเมตร ซึ่งใชขนาดความกวางอยูที่ ๑ เมตร เพราะฉะนั้นถาเกิดจะตัดสินใจอะไร
อยางไรก็อยากให รีบดําเนินการวาจะใชสแตนดารดไหนกันแน  จะเปน  ๑  เมตร 
หรือ ๑.๓๔๕ เมตร  
 
 



 ๗๘๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๓๔๕/๓ 
 
   ในเรื่องของโครงการอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตนําเรียนเสนอ  
ก็คือโครงการแอรพอรต เรล ลิงค (Airport rail link) โครงการนี้เปนโครงการจากสถานีรถไฟ
มักกะสันไปสนามบินสุวรรณภูมิ ก็เปนหวงโครงการนี้วาจะประสบความสําเร็จมากนอย
เทาไร หรือจะเปนโครงการที่จะสรางภาระเพิ่มเติมใหกับการรถไฟ ---------------------------- 
 

            - ๓๔๖/๑ 



 ๗๘๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              ดวงใจ ๓๔๖/๑ 
 
เพราะเขาใจครับวาทานนายกรัฐมนตรีจะเห็นดวยกับโครงการนี้หรือไม ก็คงไมอยากจะ
แสดงความคิดเห็นมากนัก เพราะโครงการนี้เปนโครงการที่ริเร่ิมแลวก็เรงรัดในรัฐบาล 
ตอนที่ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี พูดถึงโครงการแอรพอรต เรล ลิงค 
ก็อดจะพูดถึงโครงการทางดวนเอ็มวัน (M ๑) ไมได ก็ดําเนินการโดยการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณ ๙,๔๑๘ ลานบาท ก็อยากจะบอกวาควรที่จะยกเลิก ผมเองเคย 
คัดคานในตอนที่สมัครเปน ส.ส. ณ วันนี้เปน ส.ส. แลวก็อยากจะขออภิปรายวายังยืนยัน 
ในโครงการนี้อยากใหยกเลิกนะครับ 
  อีกประเด็นหนึ่งที่คิดวาไมตองเสียงบประมาณมาก  ก็คือเ ร่ืองของ 
การทางพิเศษที่จะใหพื้นที่ใตทางดวนนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพใหกับทาง กทม.  
ผมเคยสงหนังสือไปถึงแลวก็ไปพบทานรัฐมนตรีเองที่กระทรวง ก็หวังเปนอยางยิ่งวา 
ทานรัฐมนตรีจะเรงดําเนินการพิจารณาเรื่องของพื้นที่ใตทางดวนกอนที่จะมีการปรับ
คณะรัฐมนตรีในเร็ววันนี้นะครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ตามเวลา 
ดีครับ เชิญคุณวุฒิพงษ นามบุตร ครับ  
  นายวุฒิพงษ  นามบุตร (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนทานประธานสภา 
ที่เคารพ กระผม วุฒิพงษ นามบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี  
พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ วันนี้กระผมรูสึกภาคภูมิใจที่เพื่อนสมาชิกในรัฐสภา
ของเราแหงนี้ที่ไดรวมอภิปรายมาเกือบ ๑ สัปดาห มีความรูสกึรักชาติไมแตกตางกัน ทุก ๆ ฝาย  
ไมวาจะเปนฝายคานในซีกของพรรคประชาธิปตย ฝายรัฐบาล ฝายทางคณะรัฐมนตรี  
ฝายผูอภิปรายและฝายผูประทวง ขอ ๖๑ ทุกฝายรักชาติไมแพกัน ทานทราบไหมครับวา 
วันนี้เปนวันอะไร เมื่อวานนี้เปนวันที่ ๒๗ มิถุนายน ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะวา 
เปนวันแรกเมื่อป ๒๔๗๕ ที่เราเริ่มมีรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ ๑ จนถึงปจจุบันเรามีถึง ๑๘ ฉบับ 
ในป ๒๕๕๐ ซึ่งก็เปนกลไกในการเลือกตั้งที่ทําใหสมาชิกทุกคนเรามานั่งอยูในสภาแหงนี้ทําหนาที่ 
นิติบัญญัติออกขอกฎหมาย วันนี้ก็เชนเดียวกัน แตโชคดีเปนของคณะพรรคพลังประชาชน
โดยการนําของทานสมัคร สุนทรเวช ที่ไดรับการสนับสนุนชนะพรรคประชาธิปตยแบบฉิวเฉียด  
 



 ๗๘๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              ดวงใจ ๓๔๖/๒ 
 
พรรคพลังประชาชน ทานสมัคร สุนทรเวช ไดรับการเลือกจากพี่นองประชาชนรวมทั้ง 
มือที่มองเห็นและมือที่มองไมเห็นอีกหลาย ๆ มือ จนไดมาแตงตั้งเปน ครม. ทานไดแถลง
นโยบายตอสภา ๑ ครั้ง แลววันนี้ทานไดมาแถลงงบประมาณเพื่อที่จะนํานโยบาย 
ที่ทานแถลงไปจัดทํานโยบายวาทานจะทําอะไรใหกับพี่นองประชาชนบาง ทานครับ 
เหลืออยูนาทีเดียว ผมมีประเด็นมาฝากทานหลายประเด็น ในสวนของสวนรวม งบกลาง  
เพื่อนสมาชิกไดพูดไปเกือบทุกคนแลว งบ ๑ ลาน ๘ แสนลานบาทเยอะมาก ทานไปตั้ง 
งบกลางเยอะ ในสวนที่งบกลางเยอะเมื่อเชาทานจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ไดบอกแลว  
ทานไปเพิ่มงบฉุกเฉินเพิ่มมากครับ แตทานไดไปตัดงบความมั่นคงใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ๒๐,๐๐๐ กวาลานบาทตามเอกสารที่อยูในเลมนี้ที่ทานไดมอบใหมา นี่คือ 
เ ร่ืองจ ริงครับ  ในสวนของผมอีกนาที เดียว  ในสวนกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย มีหลาย ๆ อยางครับ ก็มีอยูในตรงนี้ เอกสารที่ทานไดใหมา 
ทานบอกวามุงเนนใหความสําคัญในดานคน แตงบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยไดลดนอยถอยลงจากป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๑ ทานจัดสรรสัดสวน
รอยละ ๐.๖ ปนี้ลดลงมาเหลือ ๐.๕ ครับ ความสําคัญ เด็ก สตรี คนพิการ ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุยังมีมากครับ แลวโอกาสตอไปในชวงแปรญัตติผมจะนําเรียนเสนอ
รายละเอียดใหมากกวานี้ครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณมากครับ ตอไป 
คุณบรรจบ รุงโรจน ครับ  
  นายบรรจบ  รุงโรจน (ชลบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
กระผม นายบรรจบ รุงโรจน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคประชาธิปตย  
ผมไดรับมอบหมายใหอภิปรายในสวนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งไดรับ 
งบประมาณเปนจํานวน ๒๔,๗๐๓ ลานบาท คิดเปน ๑๒.๖ เปอรเซ็นตของกระทรวงมหาดไทย  
ทานประธานครับ ในสวนของกรมการปกครองนั้นรับผิดชอบ ๕ แผนงาน ผมขออนุญาต 
ใชเวลาอันจํากัดนี้  
 

    - ๓๔๗/๑               



 ๗๘๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   นิวรา ๓๔๗/๑ 
 
  แผนงานที่ ๑ การฟนฟูประชาธิปไตย ที่ผานมาผมคิดวายังไมประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากมีการเนนในสวนของปริมาณมากกวาคุณภาพ ซึ่งผมเองคงจะตอง
ขอแกไขในการแปรญัตติ  
   แผนงานที่ ๒ เปนแผนงานแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ขอผานครับ 
   แผนงานที่ ๓  แกไขปญหายาเสพติด อยากใหเพิ่มงบประมาณในเรื่อง 
การขาวเพื่อนํามาเปนเงินในการปราบปรามยาเสพติดในสวนของการลอซื้อและเปน
รางวัลนําจับ  
   แผนงานที่ ๔ การรักษาความมั่นคงภายใน ฝากเรือ่งศูนยดํารงธรรม  
   แผนงานที่ ๕ แผนบริหารจัดการภาครัฐ เร่ืองบริการประชาชนในสํานักงาน
ทะเบียนอําเภอ โดยเฉพาะในอําเภอที่มีประชากรแฝงเปนจํานวนมาก ตองเพิ่มอัตรากําลัง
ใหมาก อยางเชน จังหวัดชลบุรีมีประชากรลานคนเศษ แตมีประชากรแฝงถึงลานกวาคน  
อันนี้ก็เปนสิ่งที่อยากจะฝากทางทานประธานไป นอกจากนี้แลวยังมีเร่ืองการเพิ่มศักยภาพ
ใหกับอําเภอ เร่ืองการปฏิรูประบบราชการอยากใหมีการนําสวนราชการที่มีหนาที่ในการ
บริการประชาชนกลับมาอยูอําเภอเชนเคย เพราะวาประชาชนจะไดรับบริการอยางทั่วถึง
และรวดเร็ว  
   ประการที่ ๑ เร่ืองขวัญกําลังใจก็เปนสิง่สําคัญ   
  ประการที่ ๒ ร่ืองการสรางที่วาการอําเภอ เร่ืองยานพาหนะ สิ่งตาง ๆ เหลานี้
ตองฝากทางรัฐบาลชวยดูแลดวย  
   ประการที่  ๓  ที่ผมอยากจะฝากก็คือเ ร่ืองในสวนของจังหวัดชลบุ รี  
ฝากเรื่องงบพัฒนาจังหวัด เดิมได ๗๐๐ ลานบาท ปนี้ได ๓๐๐ กวาลานบาท เปนจังหวัดใหญ  
   ประการที่ ๔ อยากจะฝาก ก็คือเร่ืองโครงการสรางอางเก็บน้ําคลองหลวง 
ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญ เปนประโยชนทางดานภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตร 
เปนสิ่งที่ประชาชนจังหวัดชลบุรีรอคอยมาเปนเวลานาน  
  ประการสุดทาย ที่อยากจะฝากก็คือโครงการถนนเลียบชายฝงทะเล 
จากตําบลอางศิลาไปตําบลคลองตนุเชื่อมบูรพาวิถี ขอขอบคุณครับทานประธาน   
 



 ๗๘๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                   นิวรา ๓๔๗/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณมากครับ ตอไปเชิญ
คุณสมบูรณ  
   นายสมบูรณ  อุทัยเวียนกุล (ตรัง)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรงั พรรคประชาธปิตย  
ทานประธานครับ ผมจะพูดถึงกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีหนาที่ในการพัฒนาคน
และเปนกระทรวงที่สรางความภาคภูมิใจใหกับคนไทย มี ๓ หนวยงานที่อยูในกระทรวงนี้  
๑. ก็คือสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีหนาที่สงเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน 
และกีฬาเพื่อมวลชน ตองยอมรับวามีหนาที่ทําใหประชาชนทุกกลุมไดออกกําลังกาย 
อยางถูกตองและปลอดภัย รัฐจึงตองจัดใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสไดเรียนรูทักษะที่ถูกตอง  
โดยจัดใหมีครูพละศึกษาในโรงเรียนประถมทุกโรงเรียน ขณะนี้มีโรงเรียนประถมศึกษา 
อยูในประเทศประมาณ ๒๙,๕๐๐ โรงเรียน ขาดครูพลศึกษาอยูถึง ๑๘,๐๐๐ อัตรา  
ซึ่งขาดมากกวา ๕๐ เปอรเซ็นต ในสมัยกอนการเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยไดเสนอ
นโยบาย ๑ โรงเรียนประถมศึกษา ๑ ครูพลศึกษา เพราะฉะนั้นทานสามารถที่จะแปรญัตติ 
ในป ๒๕๕๒ ได ขอใหบรรจุครูพลศึกษาทุกโรงเรียนในระดับประถมศึกษา นอกจากนั้น 
คนในโรงเรียนไดเรียนรูแลวในชนบท ในชุมชนตองไดรูจักเลนกีฬา ในสมัยรัฐบาลชวน  
หลีกภัย ครั้งที่ ๒ มีทานรัฐมนตรีสมศักดิ์เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาทานคงจําได 
ในชุมชนนี้เราจัดใหมีอาสาพัฒนาการกีฬาหรือ อกฬ. ตอนนั้นใชงบประมาณมิยาซาวา 
เอามาเปนประโยชน ตําบลใหญก็ ๑ คน ตําบลเล็ก ๒ คน ใชคนราว ๔,๐๐๐ คน  
ใชงบประมาณประมาณ ๔๐๐ ลานบาท ตอนนี้เราไดแค ๑๐๙ ลานบาท ได ๙๕๒ คน  
เปนเจาหนาที่กีฬาและนันทนาการ เพราะฉะนั้นตองแปรญัตติ และผมขอแสดงความยินดี 
ที่กรมนี้ทราบขาววารับ แสน ส. เพลินจิต เขาไปเปนเจาหนาที่ของกรม อยางนอยก็คือ 
เขาเคยรับใชบานเมืองมา ---------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๓๔๘/๑



 ๗๘๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ              เบญจมาภรณ  ๓๔๘/๑ 
 
ที่ทางบานผมเคยรับเกสร ชูบาล ซึ่งเปนนักกีฬาเหรียญทองยกน้ําหนัก กีฬามหาวิทยาลัยโลก
เขามาเปนอาจารยผูสอน นี่ก็เปนสิ่งที่นาชื่นชม ที่อยากใหทานรัฐมนตรีติดตามก็คือ 
เร่ืองการคัดเลือกเด็กที่ขอนแกนนักกีฬาลีลาศ  
   ตอไปก็คือสถาบันการพลศึกษา ทานครับมีหนาที่ดูแล วพ. ๑๗ แหง แลวก็
โรงเรียนกีฬา ๑๑ แหง ตอนนี้ยังขาดอยู ๑ แหงครับ เปนนโยบายที่สมัยนายชวน หลีกภัย  
ไดกระจายใหเด็กทุกคนมีโอกาสไดเขาศึกษาในโรงเรียนกีฬา ๑๒ เขตการศึกษามี ๑๑  
แลว ๒-๓ ปที่แลวเราเปดที่ตรัง ตอนนี้ เราเหลืออยูที่ปทุมธานี ทานเปดเถอะครับ 
เด็ก ๕-๖ จังหวัดจะไดมีโอกาสเหมือนกับคนอื่นทั่วประเทศ  
   เร่ืองตอไปก็คือ กกท. (การกีฬาแหงประเทศไทย) ซึ่งทานมีนโยบายก็คือ 
ทีวีกีฬา ตอนนี้เปนปญหาแนครับ อีก ๓ วันทานจะเปดแลว สมาคมทั้งหลายยังไมไดสง
รายการเขามา คนที่จะชมอาจจะตองติดตั้งจานดาวเทียมหรือตองเชาชองเคเบิล 
เพราะฉะนั้นผมเรียนรัฐมนตรีวาถาเกิดยังไมพรอมก็รอสักครูเพื่อจะไดสมบูรณที่สุด  
ก็ขอขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณมากครับ  
เห็นเรียบรอยวันนี้ดีที่สุดเลยคุณสมบูรณ ตอไปคุณกัมพล สุภาแพง เสียเวลาไปอีก  
๑ นาทีแลวครับ เชิญ 
  นายกัมพล สุภาแพง (เพชรบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม กัมพล สุภาแพง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อกี้ตองขออนุญาต 
เครื่องเสียบรูสึกวามันจะแฮง (Hang) ก็เลยตองหาที่เสียบใหมครับ ทานประธานที่เคารพ 
จริง ๆ แลวเวลานี้กดดันจริง ๆ เวลาที่สําคัญของการศึกษาที่ผมจะมาดูเ ร่ืองของ
แนวนโยบายเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรายจาย เร่ืองเกี่ยวกับการศึกษาในฐานะ 
ที่ผมนั้นเปนนักการศึกษามาตลอด ๒๐ กวาปเกือบ ๓๐ ป เปนครูประถมก็ไดรูถึงปญหา 
แลวก็จะพยายามวาครั้งหนึ่งถามีโอกาสจะมานําเสนอถึงปญหาที่เกิดขึ้นวา ทําไม
การศึกษาเราถึงขาดคุณภาพไป ตั้งแตป ๒๕๔๐ ที่มีวิกฤติเร่ืองการศึกษาทําใหเกิด 
การปฏิรูปการศึกษาขึ้นตาม พ.ร.บ. การศึกษา มาตรา ๑๐ เนนใหเด็กทุกคนไดรับ 
 



 ๗๙๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (ว.ิ) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ  ๓๔๘/๒ 
 
การศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  ผมไดมาดูราง พ.ร.บ. รายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ดูแนวนโยบายของรัฐบาล  ดูแนวนโยบายของพรรคพลังประชาชน 
ที่กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 
๑๒ ปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ในสวนนี้ผมมาดูแลว
ตรงสอดคลองลอแนวนโยบายมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ และบังเอิญผมไดไปติดตาม 
ดูวาสิ่งที่วาไมเก็บคาใชจายนั้นจริงไหม ก็ไดมีโอกาสไปสอบถามโรงเรียนตาง ๆ จากเด็ก
นักเรียนตาง ๆ ก็ปรากฏวามีคนเอาใบเสร็จซึ่งไมไดระบุชื่อโรงเรียนวารายการที่ตองจาย 
มีดังนี้นะครับ ๑. คาอาหารกลางวัน ๑,๐๐๐ บาทตอป ๒. เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  
๕๐๐ บาทตอป คาบํารุงสมาคม ๒๐๐ บาทตอป คาวารสาร ๑๐๐ บาทตอป ประกันชีวิต 
๑๐๐ บาทตอป ชุดกีฬา ๒๐๐ บาท คาครูพี่เลี้ยง ๑,๕๐๐ บาท คาเครื่องเขียนแบบเรียน 
๙๕๐ บาท รวม ๔,๕๕๐ บาท นี่แหละครับผมถึงไดวาทําไมแนวนโยบายของรัฐ แลวเปน
นโยบายของกระทรวงที่ไมใหเรียกเก็บเงินจากผูปกครอง ผลปรากฏจากหลายโรงเรียน 
นี่ผมเพียงแตยกตัวอยางมาเพียง ๑ โรงเรียนเทานั้นเองนะครับที่จะมาชี้แจงใหกับ 
ทางรัฐบาลไดรับทราบ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ชี้แจงละเอียดแลวครับ 
ขอบคุณมากครับ 
  นายกัมพล สภุาแพง (เพชรบุรี) : แลวกส็ิ่งเหลานี ้ปญหาในเรื่องของคุณภาพ
อีกสวนหนึ่งนะครับ เร่ืองของครู 

 
- ๓๔๙/๑



 ๗๙๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๓๔๙/๑ 

 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : หมดเวลาแลวครับ  
   นายกัมพล สุภาแพง (เพชรบุรี) :  เพราะทุกวันนี้ครูเราขาดแคลน แลวก็
บอกวาจะใหเกิดคุณภาพ มันจะเกิดไดอยางไรในเมื่อแนวนโยบายของรัฐ แนวนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการตัดครูตลอด ๑๐ ป ๒๐ ปตัดมาโดยตลอด แลวครูที่ชํานาญการ 
ตาง ๆ ก็ไมมี ขอใหไดรับการแกไขเรื่องนี้ดวยครับ ขอบคุณมากครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เกินเวลาเขาไป เกินเวลา
ดอกเตอรสามารถ ราชพลสิทธิ์ เชิญดอกเตอรสามารถ ราชพลสิทธิ์ ครับ 
   นายสามารถ  ราชพลสิทธิ์ (แบบสัดสวน) : ทานประธานสภาที่เคารพ ผม
สามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย ผมจะขอพูดถึง
งบประมาณรายจายสําหรับการกอสรางรถไฟฟาดังนี้  
   เร่ืองที่ ๑ รถไฟฟาสายสีมวง วงเงินกอสรางประมาณ ๓,๑๐๐ ลานบาท 
แตเวลานี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๕,๐๐๐ ลานบาท คิดเปนประมาณ ๑๖ เปอรเซ็นต  
โดยอางวาราคาวัสดุกอสรางเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ํามันสูงขึ้น แตทานประธานครับ
ราคาวัสดุที่นําเขาจากตางประเทศนั้นก็นาจะลดลงดวย เนื่องจากคาเงินบาทของเราสูงขึ้น
ถึง ๒๐ เปอรเซ็นต 
   เร่ืองที่ ๒ รถไฟฟาสายสีแดง ชวงบางซื่อ-รังสิต ราคาคากอสรางก็เพิ่มขึ้นดวย 
โดยอางวาราคาน้ํามันสูงขึ้น แตที่นาแปลกก็คือคาจางบริษัทที่ปรึกษาก็สูงขึ้นดวย ทั้ง ๆ ที่
ที่ปรึกษาไมไดใชวัสดุกอสรางแตใชสมองครับ  
   เร่ืองที่ ๓ เร่ืองแอรพอรต ลิงคที่กําลังกอสรางเชื่อมตอสนามบินสุวรรณภูมิ
กับพญาไท โดยจะพัฒนาสถานีมักกะสันใหเปนซิตี้ แอร เทอรมินอล (City air terminal) 
หรือสถานีเช็กอิน (Check in) เพื่อการเดินทางทางอากาศในเมือง ผมมีขอเสนอแนะ  
๒ ประการ  
   ประการที่ ๑ ก็คือควรจะมีการตอขยายเสนทางจากพญาไทผานสถานีบางซื่อ 
ไปถึงดอนเมือง แตเมื่อวานซืนนั้นทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดชี้แจงถึงกรณีนี้
วามีเสนทางรถไฟฟาสายดินแดงเชื่อมแอรพอรต ลิงค ไปถึงรังสิตอยูแลว ทานประธานครับ  
 



 ๗๙๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๓๔๙/๒ 
 
ขอเท็จจริงก็คือรถไฟฟาสายสีแดงไมสามารถเชื่อมตอกับแอรพอรต ลิงคได เพราะขนาด
ความกวางของตารางนั้นไมเทากัน  
   ขอเสนอแนะขอที่ ๒ ก็คือควรมีการปรับปรุงการเดินทางเขาออก ซิตี้ แอร
เทอรมินอลที่มักกะสัน เพราะเปนพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดมาก ควรจะมีทางเชื่อมกับ 
ทางดวน เร่ืองที่นาหวงที่สําคัญก็คือสรางเสร็จแลวจะมีผูมาใชบริการมากนอยแคไหน 
เร่ืองนี้ผมอยากฝากไปถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใหศึกษาบทเรียน 
ของเมืองที่มีการเลิกใชซิตี้ แอร เทอรมินอลมาแลวหลายเมืองเพื่อปดจุดดอยของเรา  
   เร่ืองสุดทาย เร่ืองสนามบินสุวรรณภูมิ ที่เวลานี้มี ๒ รันเวย แตกําลังมีแผน
ที่จะกอสรางรันเวยเพิ่มเติม ผมอยากเรียนวา ๒ รันเวยที่มีอยูแลวนั้นนาจะมีความจุ
เพียงพอในการรองรับการขึ้นลงของเครื่องบินไดอีกนานหลายป เพราะรันเวยทั้ง ๒ นั้น 
หางกันถึง ๒.๒ กิโลเมตร เครื่องบินขนาดใหญที่เรียกวา วาย บอดี้ แอรคราฟ (Y body 
aircraft) สามารถขึ้นหรือลงพรอม ๆ กันไดตางกับสนามบินดอนเมืองที่ถึงแมวาจะมี  
๒ รันเวยก็ตาม แตเครื่องบินไมสามารถขึ้นหรือลงพรอม ๆ กันได เพราะรันเวยทั้ง ๒  
หางกันแค ๓๙๐ เมตรเทานั้น ขอบพระคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณทานดอกเตอร 
มากครับ ตอไปคุณอภิชาติ สุภาแพง เชิญครับ  
   นายอภิชาติ สุภาแพง (เพชรบุรี) : ทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิก 
ผูทรงเกียรติ ผม อภิชาติ สุภาแพง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัดเพชรบุรี 
ทานประธานครับ ผมเองดวยเวลาเพียงนอยนิดก็อยากจะพูดในสวนของกระทรวง
คมนาคม ผมเองนั้นเปดดูในเอกสารของกระทรวงคมนาคม ดูวิสัยทัศนแลวดี วิสัยทัศน
บอกวา มุงมั่นพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 
โปรงใส ทันเวลา ตอนนี้กําลังมาของบประมาณ วิสัยทัศนดีแตพอเวลาไดงบประมาณ 
ไปแลววิสัยทัศนเปลี่ยน  เปลี่ยนเปนอยางไรครับทานประธาน เปลี่ยนเปนมุงมั่นพัฒนา
ระบบขนสงและจราจรใหไมสะดวก ไมรวดเร็ว ไมปลอดภัย ไมมีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส 
  
 



 ๗๙๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                สายชล ๓๔๙/๓ 
 
และไมทันเวลา ผมจะยกตัวอยางใหทานประธานฟงวาทําไมผมเองถึงไดบอกวา เวลาจะ
ของบประมาณวิสัยทัศนดีเหลือเกินครับทานประธาน ------------------------------------------- 
 
                                                                                                                    - ๓๕๐/๑ 
 
 
 



 ๗๙๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๓๕๐/๑ 
 
แตพอเวลาไดแลวไมเคยติดตามงบประมาณ ไมเคยดูแลเอาใจใสกับผูรับเหมาเลย 
ผมยกตัวอยางใหทานฟงเห็นชัด ๆ เลยเมื่อป ๒๕๔๘ ก็พูดมาทีหนึ่งแลวครับ ขนาดป ๒๕๔๘ 
พูดไปแลว ป ๒๕๔๙ ยังขยายเวลาเลยครับ ยกตัวอยางใหทานประธานฟง มีการกอสราง
ที่สายหนองหญาปลอง เวลาก็จะหมดเรื่องมันก็สําคัญ เพราะวาชาวบานเดือดรอนเหลือเกิน 
สายนี้กอสรางโดย บริษัท ล. ศิลาชัย งบประมาณ ๑๓๗ ลานบาท เร่ิมตนสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๔ วันนี้ยังไมเสร็จเลยและขยายเวลา ๕ ครั้ง ทานประธานนาสนใจครับ 
กอนจะเซ็นสัญญานั้นยังมีการขอตอขยายวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ แตจดสัญญานั้น 
๑๙  กันยายน นั่นหมายความวา มีการตอรองวาถาไมขยายเวลาใหกูไมเซ็นสัญญา อันนี้สิครับ
มันเรื่องสําคัญ แลวดับเบิล สแตนดารด (Double standard) เหลือเกินครับ ผมตองรัวครับ 
เพราะวามันเรื่องสําคัญ มันเปนปญหาของพี่นองประชาชนจริง ๆ ตอสัญญา ๕ ครั้ง 
สัญญาที่ ๑ ตอ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๒ ตอ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตออีกครั้งหนึ่ง 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตออีกครั้งหนึ่ง ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ตออีกครั้งหนึ่ง ๒๒ กรกฎาคม 
๒๕๔๙  ตออะไรกัน ๕ ครั้ง จนทุกวันนี้ชาวบานยังไมไดใช อยางนี้เขาเรียกวา มุงมั่นระบบ
การจราจร ไมใหปลอดภัย ไมโปรงใส ไมมีประสิทธิภาพ แตที่มีปญหาอีกบริษัทหนึ่ง 
บริษัท นพวงศ ตองสรุปเลยครับ ขอทานประธานครับ จริง ๆ ผมจาก ๑๐ ลด ๗ มาเหลือ 
๖ มาเหลือ ๓ แลวผมเปนคนขอใหเปน ๒๒.๓๐ นาฬิกา ขออีกสักนิดหนึ่งครับ แลวจะเปน
ประโยชนตอทานประธาน จะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนครับ มันดับเบิล สแตนดารด 
อยางไรครับ สายวังมะนาว บริษัท นพวงศ หมดสัญญาวันที่  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปคุณชุมพลตองลด
เวลาครับ  
   นายกัมพล  สุภาแพง (เพชรบุรี) : เดี๋ยว ๆ ทานประธานครับ ขอนิดเดียวครับ 
ทางนี้อนุญาตแลวครับ เอาอยางนี้ดีกวาดับเบิล สแตนดารดเพราะอะไร อีกบริษัทหนึ่ง 
หมดสัญญาปุบ ๔ เดือนบอกยกเลิกสัญญา แตวาบริษัทที่ผมพูดมาเมื่อกอนนี้ บริษัท ล. ศิลาชัย 
ถามวาทําไมถึงดับเบิล สแตนดารด เจาของบริษัทเปน ส.ส. พรรคไทยรักไทย ตอนนี้ไปอยู 
๑๑๑ แลวครับ ชื่อชาญชัย ปทุมารักษ แลวจนทุกวันนี้นะครับ  
 



 ๗๙๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               จีรนุช ๓๕๐/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณมากครับ กินเวลา
เขามากแลวครับ  
   นายกัมพล  สุภาแพง (เพชรบุรี) : บอกใหฟงนะครับ แลววันหลังมีโอกาส 
เยอะ ๆ เจอกันครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : จบไดแลวครับ ขอบคุณมากครับ  
คุณชุมพล จุลใส ครับ  
   นายชุมพล  จุลใส (ชุมพร) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ กระผม นายชุมพล จุลใส สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปตย
ทานประธานที่เคารพครับ กระผมตั้งขอสังเกตไปยังกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
เกี่ยวกับเร่ืองโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ซึ่งอยูในยุทธศาสตรการจัดสรรที่ ๑ 
ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อม่ันของประเทศ การจัดงบประมาณครั้งนี้นั้นเปนการจัดแบบลับ 
ลวง พราง ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผมจะอธิบายใหฟงครับทานประธาน 
ทําไมจึงอยางนี้ครับ งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยประมาณ ๒ แสนลานบาท จัดให
กรมการพัฒนาชุมชน ๓,๔๐๐ กวาลานบาท และใหไปจัดตั้งโครงการหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ ซึ่งรัฐบาลนี้อางมาตลอดครับ อางอยางไรครับ อางวาเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงถูกนํามาใชในนโยบายรัฐบาล และแผนบริหารราชการแผนดินตั้งแตป ๒๕๕๒  
ถึงป ๒๕๕๕  ๔ ปครับทานประธาน ปหนึ่งได ๑๖๐ หมูบาน เงิน ๖๐ ลานบาท ๔ ป 
ประมาณ ๓๐๐ กวาลานบาท อางกันนักกันหนา นี่ละครับที่ผมบอกวา ลับ ลวง พราง ----- 
 
                - ๓๕๑/๑ 

 
 
 



 ๗๙๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๕๑/๑ 
                                                                                    
การจัดสรรงบประมาณครั้งนี้นั้นอางเพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดําริ แตจากเศษเงิน
เพียงเล็กนอยเทานั้น กระผมหวังเปนอยางยิ่งวารัฐบาลชุดนี้จะจัดงบประมาณเพิ่มเติมให
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบในภายหลัง แตในขณะเดียวกันผมขอตั้งขอสังเกต 
การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้วาไมไดยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
แต เปนไปเพื่อสนองนโยบายโครงการขนาดใหญเทานั้น  โดยเม็ดเงินสวนหนึ่ ง
กรมสรรพากรไดรีดเอามาจากพี่นองประชาชน พอคา แมขาย ชาวสวนปาลม สวนยาง 
สวนลําไย เพราะฉะนั้นผมหวังเปนอยางยิ่งวาขอใหรัฐบาลจัดงบประมาณนี้ใหคุมคา 
   อีกนิดครับทานประธาน ผมลงไป ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตพรอมกับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเงา ตํารวจเขาบอกมาครับ พี่นองเขาบอกวาเงินคาเสี่ยงภัย
ของขาราชการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเดิมได ๒,๕๐๐ บาท ขณะนี้ได ๑,๐๐๐ บาท  
ขอฝากดวยนะครับ  
   ทายที่สุดทานประธานครับ ผมขออนุญาตนําเรียนวาขอฝากทานรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยดวยความเคารพ เพื่อเปนประวัติศาสตรใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยลงไปเยี่ยมเยียนพี่นองประชาชนชาวภาคใต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  
และพี่นองขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่อยู ขอบคุณทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ กินเวลา
คนอื่นเขา ตอไปคุณผองศรี ธาราภูมิ ครับ  
   นางสาวผองศรี  ธาราภูมิ (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน 
ผองศรี ธาราภูมิ พรรคประชาธิปตย จังหวัดลพบุรี สําหรับงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ ดิฉันเห็นดวยในหลักการนะคะ แตเนื่องจากวาไดติดตาม
ดวยความสนใจแลวก็ศึกษามาในรายละเอียดแลวก็ลงไปดูในพื้นที่ดวย ดิฉันจึงมีขอสงสัย 
ขอคําถาม แลวก็ขอหวงใยในหลายเรื่อง หลายมาตรา แตวาใน ๓ นาทีทองนี้ดิฉันขออนุญาต 
นําเรียนเฉพาะในสวนงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของกรมที่ดิน เพราะวา 
ดิฉันไดยิน ไดฟง แลวก็รับรูปญหาของพี่นองประชาชนทั่วประเทศในเรื่องของที่ดิน 
คณะกรรมาธิการของสภาหลายชุดก็ไดศึกษาปญหาในเรื่องนี้ แลวก็มีบทสรุปตรงกันวา 
 



 ๗๙๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๓๕๑/๒ 
 
ถาเราจะสังคายนาแกปญหาที่ดินของประเทศไทยก็คงจะตองมีการจัดทําระบบขอมูล
ที่ดิน ซึ่งโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินของกรมที่ดิน ดิฉันไดยินทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยตอบขอซักถามอภิปรายไมไววางใจของรัฐมนตรีเงา คือทานสุเทพ  
เทือกสุบรรณ เมื่อวันกอนไดพูดถึงโครงการนี้ และปนี้ทางกระทรวงมหาดไทยไดจัดเริ่มตน 
เปนนํารองแลว ในเอกสารก็ปรากฏวา ๑๖๘ ลานบาท โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ  
๓ ปตอเนื่อง แตเมื่อไดศึกษารายละเอียด ขออนุญาตนําเอกสารนะคะ เปนโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินที่กรมที่ดินจัดทําขึ้น จริง ๆ แลวโครงการนี้มีประโยชนมาก 
จะชวยในการพัฒนาประเทศพื้นฐาน แลวก็ชวยใหการทําระบบฐานขอมูลที่ดินนั้น 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนกับประชาชนแลวก็รัฐ ใชในการวางแผนการพัฒนา
ประเทศทั้งในเรื่องการเกษตร เพราะวาจะทําเรื่องขอมูลคุณภาพดินอะไรดวย ในโครงการ
เต็มรูปแบบจะตองใชงบประมาณ ๑๒,๐๐๐ ลานบาท ใชเวลา ๙ ป แตวาในเอกสาร 
ที่ปรากฏในงบประมาณป ๒๕๕๒ นี้จะใชเวลาเพียง ๓ ป แลวก็งบประมาณตกประมาณ 
๙๐๐ กวาลานบาท ดิฉันจึงสงสัยวาโครงการเดียวกันหรือไม แลวก็ถาหากลดรูปลงมา
ขนาดนั้นจะทําไดสัมฤทธิผลตามที่กรมที่ดินคาดหมายไวแลวก็ปรากฏในเอกสารนี้หรือไม ดฉินั
ขอตั้งขอสังเกตนะคะ  
   อีกเรื่องหนึ่งดิฉันขอกลาวถึงงบกลาง แลวก็งบของเอสเอ็มแอลซึ่งเชื่อมโยง
ไปกับทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพราะวานโยบายเกษตรอินทรียนั้น 
ดิฉันก็สนับสนุน แตก็ขอฝากวาดิฉันมีขอมูลของ สตง. ที่ไดประเมินหนวยงานที่ทําเรื่อง
โครงการปุยอินทรีย ๑ อําเภอ ๑ โรงปุย พบวาในหลาย ๆ จํานวนมาก จาก ๘๕ แหง 
ใน  ๑๘ จังหวัดใชไมได สรางมาแลวใชงานไมไดเลยนะคะ  ก็ขอฝากไววาตอนนี้ 
งบเอสเอ็มแอล งบหมูบานนั้นก็จะเอาไปทําในเรื่องนี้กันมาก ----------------------------------- 
 

 - ๓๕๒/๑ 
 

                      



 ๗๙๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๓๕๒/๑ 
 
ไมอยากเห็นโรงปุยถูกทิ้งราง แลวก็เครื่องทําปุยอัดเม็ดก็ซื้อไปตั้งทิ้งไว ก็ขอใหงบประมาณ
ปนี้ทุกฝายไดใชจายอยางมียุทธศาสตร มีเปาหมายแลวก็นอมนําแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใหเปนประโยชน ขอบพระคุณคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ตอไป 
นางสาวปรีชญา ขําเจริญ เชิญครับ 
  นางสาวปรีชญา ขําเจริญ (ราชบุรี) :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  
ดิฉัน นางสาวปรีชญา ขําเจริญ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานคะ ดิฉันคิดวาการพิจารณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ไมนาที่จะใหดิฉันไวใจไดนะคะ เนื่องดวยดิฉันคิดวา
งบประมาณรายจายของกระทรวงศึกษาธิการเปนงบประมาณที่ตอบสนองความตองการ
ไดเพียงในขอจํากัดเทานั้น แตวาในเรื่องของภาคสวนตาง ๆ แลวรัฐบาลเองยังไมสามารถ
ที่จะดําเนินการตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาแหงนี้ และไมไดดําเนินการแนวทาง 
ของรัฐที่จะสนับสนุนสงเสริมดานการศึกษา ทานประธานคะ ดิฉันมีเวลาจํากัดจริง ๆ  ตัวดิฉันเอง 
ก็ประหมาเพราะวาเวลาจํากัด ขอมูลของดิฉันเยอะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  หายใจยาว ๆ ลึก ๆ ครับ 
  นางสาวปรีชญา ขําเจริญ (ราชบุรี) : ทานประธานคะ หลาย ๆ คนบอกวา
องุนยิ้มเวลาก็หมดคะ วันนี้ก็เปนเรื่องที่นายินดีดิฉันอยากจะขอยกกรณีตัวอยางคงได 
ไมมากสัก ๑ กรณี เพราะวาวันนี้ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอยู 
ในเขตพื้นที่ของดิฉัน ซึ่งกํากับดูแลเกี่ยวกับอุดมศึกษาก็ไดมาอยู ณ ที่นี้ดวย ดิฉันก็อยากจะ 
ฝากถึงเรื่องนี้ เพราะวารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้
ไมไดสนับสนุนใหกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยางพอเพียงและทั่วถึง โดยในสวน
ภูมิภาคเองก็ไมไดรับความดูแล ตรงนี้ดิฉันก็อยากที่จะพูด โดยเฉพาะกรณีศึกษาของ
จังหวัดราชบุรีที่มีสถาบันที่เปนอุดมศึกษาที่กอตั้งเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในวิทยาเขต
ของราชบุรีเอง ซึ่งปจจุบันกอตั้งมา ๑๐ ป แตมีอาคารเพียงอาคารเดียวบนพื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร  
ตรงนี้ดิฉันเองก็อยากจะฝากใหชวยดูแล เพราะวาในการประชุมวันที่ ๒๗ มีนาคมก็ไดมี 
 



 ๗๙๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๓๕๒/๒ 
 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดราชบุรีหารือที่จะของบประมาณสนับสนุนเพื่อกอสราง 
อาคารเรียน และดิฉันคิดวาเวลาก็ใกลหมดแลว ดิฉันก็อยากจะขอเวลาอีกสักนิดในการที่จะ
บอกวาทานรัฐมนตรีที่กํากับดูแลหรือหนวยงานที่ดูแลไดโปรดใสใจเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา 
เพราะดิฉันคิดวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่จะผลิตบุคลากรที่ดีใหกับชาติ เพราะวาถาเรา
ไมกลาลงทุนในเรื่องการศึกษาแลว ดิฉันคิดวาประเทศของเราก็ยากที่จะพัฒนา แลวดิฉัน
คิดวางบประมาณเกี่ยวกับอุดมศึกษานี้เปนสิ่งจําเปน เพราะวาอุดมศึกษานี้จะสามารถ
พัฒนาประเทศไดจริงแลวก็คิดวาทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอยู 
ในเขตเดียวกันก็จะไดพิจารณาจังหวัดราชบุรีเปนเขตตัวอยางในการที่จะพัฒนาเขตอุดมศึกษา
ใหเจริญกาวหนาตรงนี้ ขอบคุณมากคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ไดเวลา ตอไป
หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล เชิญครับ  
  หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม หมอมหลวงอภิมงคล โสณกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาธิปตย ทานประธานที่เคารพครับ เปนที่นาเสียดายวาขอจํากัดดานเวลา 
เพราะผมไดเตรียมอภิปรายเรื่องของงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย โดยเฉพาะในเรื่องของการดําเนินงานของการเคหะแหงชาติ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่งอยูภายใตสังกัดกระทรวง แตเมื่อมีเวลานอย กระผมก็ขอกลาวเตือนใจทานรัฐมนตรี 
ซึ่งเพิ่ งได รับตําแหนงมาใหม  ๆ ไมนานนี้ เล็กนอยในฐานะสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กรุงเทพมหานครคนหนึ่ง กระผมมีความเปนหวงวากระทรวงดังกลาวนั้น ปจจุบันมีภาพลักษณที่
ถูกมองวาเปนเครื่องมือทางการเมือง โดยเฉพาะในการดําเนินงานของการเคหะแหงชาติ 
กระผมจะขอยกตัวอยางสั้น ๆ กรณีหนึ่ง ก็คือกรณีของการจัดโครงการสัมมนาศึกษาดูงาน 
จุลินทรีย ซึ่งที่ผานมานั้นไดมีการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสูงถึง ๖๐-๖๕ ลานบาท
ตอป มีเปาหมายที่จะใหพี่นองประชาชนจากกรุงเทพมหานครไดเขารวมโครงการดังกลาว 
คือการศึกษาดูงานในตางจังหวัดประมาณ ๒๕,๐๐๐ คนตอป --------------------------------- 
 
                  - ๓๕๓/๑



 ๘๐๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          สุทธาทิพ ๓๕๓/๑ 
 
แตปรากฏวาพอมีการดําเนินงานนั้นกระผมไดสอบถามจากพี่นองประชาชนทั้งในเขต 
ของกระผมเองและทั่วกรุงเทพมหานคร พบวากลับมีบุคคลที่ไปกลาวอางรวมทั้งบุคคล 
ที่เคยเปนอดีตผูสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร อดีตผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
กลาวอางวาโครงการดังกลาวนั้นเปนโครงการที่พรรคของตนเองไดจัดขึ้น กระผมคิดวา 
ถาเรื่องดังกลาวนั้นเปนเรื่องจริง ทานรัฐมนตรียอมมีหนาที่ที่จะดูแลวาการจัดสรรงบประมาณ
และมีการกระทําแบบนี้ไดสรางความเหลื่อมล้ําทางการเมือง เปนการใชงบประมาณ 
ที่ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนงบประมาณของพี่นองประชาชนหรือไม กระผมไดกลาวถึง
เร่ืองนี้ เพราะกระผมมีความเปนหวงวานี่ไมใชเพียงโครงการเดียวที่การเคหะแหงชาติ 
ไดดําเนินไป และมีการกลาวอางเพื่อผลประโยชนทางการเมือง กระผมไมกลาวหาใคร
และไมไดพูดถึงเรื่องการทุจริต อันนั้นเปนอีกเรื่องอีกวาระ แตกระผมอยากจะกลาว
เตือนใจทานรัฐมนตรีที่ เพิ่ ง ได เขาดํา เนินการวางบประมาณของทานปนี้สู งถึ ง  
๙,๕๗๖ ลานบาท กระผมหวังวาทานคงจะจัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
มีคุณธรรม เปนกลางทางการเมือง และกระผมหวังวาทานจะกอบกูภาพลักษณของทาน 
ใหกระทรวงของทานเชิดหนาชตูาไดอีกครั้ง  
   สุดทายดวยเวลาเพียงสั้น ๆ ก็จะขอฝากไปยังคณะกรรมาธิการใหมี 
การตรวจสอบการดําเนินงานที่ผานมาเพื่อใหม่ันใจไดวา ๙,๕๗๖ ลานบาท ที่ทานจะอนุมัติ
ตอไปนี้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและไดมีการดําเนินงานอยางมีคุณธรรม  
มีความเปนธรรมดวยครับ ขอบคุณครับ 
   นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร ) : ขอบคุณมากครับ 
ทานหมอมหลวงทานไดเวลาพอดี ๆ ครับ ตอไปคุณธนา ชีรวินิจ ครับ 
   นายธนา ชีรวินิจ (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ผม นายธนา ชีรวินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตพูดถึงกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย ปนี้ตั้งงบประมาณไว ๒,๓๕๓ ลานบาทเศษ ซึ่งเปนรายจายประจํา 
ถึงประมาณ ๗๐ เปอรเซ็นต และผมไดดูแผนในการดูแลปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 



 ๘๐๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          สุทธาทิพ ๓๕๓/๒ 
 
ของกระทรวงแลว ปรากฏวาไดมีรายละเอียดในการทําแผนเพียงแคเร่ืองของวินาศภัย  
อัคคีภัย แลวก็สึนามิ ปจจุบันนี้ปฏิเสธไมไดวาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในโลกนี้ มันมีหลายประเภท 
ไมวาจะเปนอุทกภัย วาตภัย พายุฝนฟาคะนอง แผนดินไหว ไฟปา คลื่นความรอน ภัยแลง 
คลื่นพายุซัดฝง แผนดินถลม คลื่นขนาดใหญในทะเล สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด ซึ่งสิ่งตาง  ๆเหลานี้
ในอดีตเราอาจจะปฏิเสธไดวามันจะไมเกิดขึ้นในประเทศไทย แตวันนี้เราประมาทไมไดครับ 
ถาเราไมใหความรู ความเขาใจและเตรียมแผนในการปองกันเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
ใหกับพี่นองประชาชน ถาวันหนึ่งเกิดความเสียหายขึ้นมากรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตองรับผิดชอบ ผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้ 
มีหลายรูปแบบ นอกจากนั้นยังมีสารเคมี การแพรเชื้อโรคตาง ๆ  สิ่งที่เกิดอุบัติภัยในปจจุบันนี้นั้น 
มีความรุนแรงมากกวาสมัยกอน พายุไซโคลนที่พมา แผนดินไหวที่จีนและญี่ปุน แมจีน
และญี่ปุนจะมีความพรอมในการดูแลตัวเองสูงก็ยังตองพึ่งพาความชวยเหลือจากตางชาติ 
ถากรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมดูแล ทําแผนเพียงแคอําเภอและจังหวัด ผมวา
วันนี้ไมพอครับทานประธาน สมมุติวาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาในตัวอําเภอ ตัวสาธารณภัยอําเภอ
หรือจังหวัดโดนทําลายสูญหาย ใครจะทําหนาที่ปองกันอุบัติภัยละครับ วันนี้ทานตองทํา
แผนในระดับอําเภอ จังหวัด ในระดับเขตที่รวมจังหวัดรอบ ๆ  ในระดับภาค แลวก็ระดับประเทศ
จะตองมีแผนรองรับที่จะชวยเหลือสนับสนุน และตองรูหนาที่วาเมื่อเกิดภัยพิบัติแลว 
ใครจะตองมีหนาที่ รับผิดชอบอยางไร ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ฝากทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไปดูแลนะครับ เนื่องจากเวลาจํากัด 
  เร่ืองที่ ๒  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแตตั้งขึ้นมาเมื่อป ๒๕๕๐ 
ทานไมไดออกกฎหมายที่จะดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับพี่นองประชาชนเลย โดยเฉพาะ
อาคารสูง ทานอยาหวังวามีหนวยงานอื่นออกครับ เพราะวาโยธาธิการเขาออกเรื่อง 
ความมั่นคงแข็งแรง เร่ืองอัคคีภัย เร่ืองความปลอดภัยตาง ๆ ทานตองเปนคนที่จะมีหนาที่
ดูแลรับผิดชอบ สิ่งที่ผมอยากจะฝากทานประธานอีก ก็คือในฐานะเปนผูบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ซึ่งก็คือทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



 ๘๐๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ          สุทธาทิพ ๓๕๓/๓ 
 
ตองใหความสําคัญกับชีวิตและทรัพยสินของพี่นองประชาชน มติ ครม. เมื่อป ๒๕๓๖ ใหยาย 
คลังน้ํามันและแกสขนาดใหญที่คลองเตยออกไปจากกรุงเทพมหานคร เพราะนั่นคือระเบิดเวลา
ลูกใหญ ตั้งแตป ๒๕๓๖ แลวครับไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง ฝากทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยชวยผลักดันเรื่องนี้ เพราะเปนมติ ครม. ครับทานประธาน ขอบคุณครับ  
  

  - ๓๕๔/๑ 
 



 ๘๐๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   บศุยรินทร ๓๕๔/๑ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ตอไปเชิญ 
คุณสุรสิทธิ์ ตรีทอง ครับ 
   นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม 
สุรสิทธิ์ ตรีทอง จากพรรคประชาธิปตย ผมขออภิปรายเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 
เนื่องจากผมยกตัวอยางในการสนับสนุนงบประมาณที่จังหวัดแมฮองสอน มีเสนทางหลวง 
หมายเลข ๑๐๘ หมายเลข ๑๐๙๕ และหมายเลข ๑๐๕ ในการคมนาคม ในการสัญจร 
ไปมา เนื่องจากเสนทางนี้มีระยะทางระหวางจังหวัดสูจังหวัด ตั้งแตจังหวัดเชียงใหม 
ถึงแมฮองสอน ระยะทาง ๓๐๐ กวากิโลเมตร ใชเวลาวิ่ง ๕ ชั่วโมง เนื่องจากหนทาง 
คดเคี้ยว ๑,๘๖๔ โคง ในการสนับสนุนงบประมาณในการทําถนนเสนนี้ก็ดี เกณฑในการ 
ที่เราจะไดรับงบประมาณทางแขวงการทาง สืบเนื่องจากในการประเมิน ในการสนับสนุน
งบประมาณอยางนี้ ผมไดประสานงานกับทางแขวงการทางใชเกณฑในการคํานวณ
รถบรรทุกเขาออกจังหวัดสูจังหวัดก็ดี แตละวันเขากําหนดระยะทาง แลวก็รถบรรทุกวิ่ง 
เทาไร ซึ่งจะไดรับงบประมาณในการสนับสนุนเสนทางนี้ สําหรับจังหวัดแมฮองสอนนี้ 
เราเสียเปรียบ เสียโอกาส เนื่องจากรถบรรทุกเขาออกไมเทากับจังหวัดที่มีจังหวัดผาน 
อันนี้ผมอยากจะฝากทางทานนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงคมนาคม เนื่องจากทานมา
ชี้แจงเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนะครับ ผมขอฝากในการทํางบประมาณครั้งนี้ดวย 
ไมวาจะเปนการสัญจรไปมาจังหวัดแมฮองสอนเรา การขนสงพืชการเกษตรก็ดี การขนสง
ของบริโภคตาง ๆ ไมวาจะเปนอุปกรณกอสรางตาง ๆ เราตองนํามาจากจังหวัดเชียงใหม 
อันนี้ผมขอฝากในการทํางบประมาณของกระทรวงคมนาคม ขนาดหนทางไมดี เครื่องบิน
ก็ยังไมบินอีก ขณะนี้สรางความเดือดรอนกับผูประกอบการในการจองตั๋วเครื่องบิน  
ไมวาจะเปนนักทองเที่ยวที่จะเขาไปจังหวัดแมฮองสอนขณะนี้ บริษัทการบินไทยหนาจอ 
ปดจอง เนื่องจากไปประสานงานกับทางการบินไทยก็บอกวาอยูระหวางซอมเครื่องบิน  
อันนี้ก็ขอฝากไปทางรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแลวก็ทานนายกรัฐมนตรีดวยนะครับ 
เห็นใจชาวจังหวัดแมฮองสอนซึ่งเปนจังหวัดเล็ก ๆ แลวก็ประกอบการทองเที่ยว ซึ่งเปน 
 



 ๘๐๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   บศุยรินทร ๓๕๔/๒ 
 
จังหวัดที่เราไดรับการนิยมชมชอบในการทองเที่ยวก็ดี สรางรายไดใหกับประเทศมากมาย  
อันนี้ก็ขอฝากในการทํางบประมาณเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งผูที่รับผิดชอบในดานนี้ 
ผมขอฝากดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ตอไปคุณเชน 
เทือกสุบรรณ เชิญครับ 
   นายเชน  เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : ทานประธานที่เคารพ ผม เชน  
เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี ทานประธานครับ ผมไดรับ 
มอบหมายใหอภิปรายงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะเรียนทานประธานครับ  
ถึงเวลานี้คงไมสามารถที่จะไดพิจารณาอภิปรายไดอยางความตั้งใจ ดูเปนเรื่องตลก 
นิดหนอยนะครับ เพราะวารัฐบาลใหเวลาสําหรับการพิจารณาตั้ง ๑,๘๓๕,๐๐๐ ลานบาท  
โดยสภาพที่เปนอยางนี้ ผมไมรูวาเรามีเจตนาอยางไรกัน เมื่อดูจากงบประมาณของ
กระทรวงกลาโหมตองกราบเรียนทานประธานวา เพื่อน ๆ จากเหลาทัพตาง ๆ สวนใหญ 
ก็จะกังวลวาสภาผูแทนราษฎรจะตัดงบประมาณของกองทัพ แลวกองทัพไมไดตาม 
ความประสงคถูกตัดลดงบประมาณจากรัฐสภา แตจากขอเท็จจริงแลวตั้งแตผมเปน
ผูแทนราษฎรมาผมจําไดวาสภาไมเคยตัดลดงบประมาณของกองทัพแตอยางไร อาจจะ 
มีการวิพากษวิจารณงบประมาณของกองทัพบาง ------------------------------------------------ 
 

     - ๓๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๐๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๓๕๕/๑ 
 
ก็เพียงเฉพาะงบประมาณที่มีลักษณะโปงหรือมีลักษณะผิดปกติจากงบทั่วไปเทานั้น 
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมในชวงที่ผานมาตองยอมรับวามีกระทบกระเทือน  
ซึ่งเกิดจากรัฐบาลกอนนํามาสูสภาทั้งสิ้น ทานประธานครับ กองทัพตองประสบปญหา
ระยะยาวพอสมควรจากแนวนโยบายที่ตองการทํากองทัพไทยใหมีขนาดกะทัดรัด แตตองเล็ก
อยางมีคุณภาพ กระทรวงกลาโหมจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทั้งภารกิจ โครงสราง
หนวยงานที่ซ้ําซอนและไมมีความจําเปนโดยตัดทอนออกไป เอางบประมาณสวนนั้น 
มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพใหมากยิ่งขึ้น ใหมีความทันสมัย ตองยอมรับวา
วันนี้กองทัพไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน นานาประเทศ วันนี้มาเลเซีย 
สิงคโปร อินโดนีเซีย ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานเรานะครับ นําเราดานอาวุธยุทโธปกรณ 
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพมากกวาเรามาก เขานําหนาเราไปหลายชวงตัวทีเดียว ประเทศอื่น 
ผมไมอยากทับถมประเทศไทยกันเอง แตตองยอมรับความเปนจริงวาประเทศเวียดนาม 
กัมพูชา ลาว พมา นาเปนหวงนะครับ ผมจําไดวาเคยไดยินทหารเพื่อนบานเราประเทศพมา
ปรามาสทหารไทยวา ทหารไทยนะเคยรบเสียเมื่อไร ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
คงไดพิจารณา ผมไมแนใจวาเขาหมายถึงทหารเกณฑหรือแมทัพนายกองของเรา  
แตคําวา แมหวังตั้งสงบ จงเตรียมรบใหพรอมสรรพ วันนี้กองทัพไทยขาดแคลนจริง ๆ  
การรบในอนาคตนี่คงไมพูดมาก แตวาคงจะตองเรียนทานประธานวาแมกระทั่งอาวุธ
ประจํากายของทหารนะครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : หมดพอดีคุณเชนครับ 
   นายเชน  เทือกสุบรรณ (สุราษฎรธานี) : จริง ๆ ผมไมทราบวาเวลา ๓ นาทีนี้
มาจากไหน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอความกรุณาครับ อยากิน
เวลาคนอื่นเขาครับ เชิญคุณอันวาร สาและ ครับ 
   นายอันวาร  สาและ (ปตตานี) : เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม  
นายอันวาร สาและ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดปตตานี พรรคประชาธิปตย ในเรื่อง
ของงบประมาณนั้นเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งครับ จะมากนอยเทาไรไมสําคัญครับ สําคัญ 
 



 ๘๐๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                             กมลทิพย ๓๕๕/๒ 
 
อยูที่การใช สําคัญอยูที่ความถูกตองและความเหมาะสมของการใช อยาใหการใช
งบประมาณเปนตนเหตุของความผิดพลาดและกลายเปนการสรางเงื่อนไขใหเกิดปญหา
อยางเชน ความผิดพลาดในอดีตที่กอใหเกิดปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
วันนี้เราเลยตองทุมงบประมาณมหาศาลเพื่อแกปญหาความผิดพลาดในอดีตของการคิดใหม
ทําใหมในขณะนั้น นี่เปนบทเรียนราคาแพงของพี่นองชาวไทยทุกคนและกลายเปนหนา ๑ 
ของประวัติศาสตรไทยที่ตองบันทึกในความผิดพลาด และการสูญเสียทําใหในหลวง 
และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคมีความหวงใยและไมสบายพระทัยจนถึงทุกวันนี้  
ผมไมอยากใหเหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นอีกในวันขางหนาขอบคุณมากครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ความเปนจริงนี่ทางพรรค
เขาใหทาน ๑ นาทีเทานั้น แตผมใหเวลาคุณเกินครับ  
   นายอันวาร  สาและ (ปตตานี) : ขอบคุณครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทางพรรคประชาธิปตย 
ก็หมดแลวนะครับ ที่ผมเรียนกับทางวิปฝายคานแลววาผมจะทําเวลา แลวทานกินเวลา
ของสภาไป ๑๐ นาทีครับ ตอไปก็เรียนเชิญทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานครับ 
  (นายวิรัตน วิริยะพงษ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายวิรัตน  วิริยะพงษ (สุโขทัย) : ทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  มีอะไรอีกครับ 
   นายวิรัตน วิริยะพงษ (สุโขทัย) : ผม วิรัตน วิริยะพงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสุโขทัย ขอกราบเรียนทานประธานเปนอยางนี้ครับ ผมไดสงโนตไปยังทานประธาน
คนกอน เนื่องจากวาทานรัฐมนตรีอนงควรรณไดกลาวพาดพิง ส.ส. พรรคประชาธิปตย  
ในเขตจังหวัดสุโขทัย 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมวาขอความกรุณาเถอะครับ 
เสียเวลา มันเกินไปแลวเยอะครับ ใหไปแปรญัตติเอา แลวก็คอยตอบโตกันตอนแปรญัตติ
เรามีสิทธิเต็มที่เลยครับ ตอนแปรญัตตินี่ 
   นายวิรัตน  วริิยะพงษ (สุโขทัย) : ผมเสียหายนะครับ 
 



 ๘๐๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๓๕๕/๓ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : สงวนไวแลวก็มาพูด 
ในสภาใหม 
   นายวิรัตน  วิริยะพงษ (สุโขทัย) : เนื่องจากทานประธานอภิวันทไดอนุญาต
ไวในที่ประชุม 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมไมอนุญาตแลวครับ 
เชิญนั่งไดครับ ขอบคุณนะครับ ผมปฏิบัติตามขอบังคับครับ ขอบพระคุณมากครับ  
ชวยนั่งลงครับ  
   นายวิรัตน  วิริยะพงษ (สุโขทัย) : ผมก็ปฏิบัติตามขอบังคับนะครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ชวยนั่งลงครับ พอแลวครับ 
   นายวิรัตน  วิริยะพงษ (สุโขทัย) : เพราะเนื่องจากวาทาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมไมเคยกด นี่เพิ่งกดเปน
ครั้งแรกครับ 
 

- ๓๕๖/๑ 



 ๘๐๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๓๕๖/๑ 
 
   นายวิรัตน  วิริยะพงษ (สุโขทัย) : ขอ ๑ นาทีครับทาน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไมนะครับ ขออนุญาต  
ถาอยางนั้นก็ไมตองใหรัฐมนตรีชี้แจง ทานก็จะพูดตลอดไปก็ได เอาอยางนั้นไหมครับ 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
   พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน) : 
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพลังงาน ขอชี้แจงใหทราบถึงนโยบายที่มีทานสมาชิกหลาย ๆ ทานไดมีขอสงสัย  
   อันแรก เร่ืองการสงเสริมพลังงานทดแทน เรายังเดินหนาตอไปคะ เดิมเปาหมาย 
ที่เราตั้งอยูประมาณ ๔.๗ เปอรเซ็นต เราจะเพิ่มเปน ๑๐ เปอรเซ็นต ในป ๒๕๕๔ แลวก็จะ 
เพิ่มใหไดถึง ๒๐ เปอรเซ็นต ในป ๒๕๕๖ อยางเชนตัวไบโอดีเซล ซึ่งไดรับความนิยมมากขึ้น  
จะเห็นไดวามีผูนิยมใชไดมากขึ้น เรามีเปาหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ผลิตใหไดอีก ๒.๕ ลานไร 
ในป ๒๕๕๑ ถึงป ๒๕๕๔ แลวก็เพื่อจะใหผลิตบี ๑๐๐ ได ๓ ลานลิตรตอวัน ซึ่งในการนี้ 
ธ.ก.ส. ไดสงเสริมเพื่อจะเพิ่มผลผลิตตอไร แลวก็เพื่อจะขยายพื้นที่โดยการใหเงินกู
ดอกเบี้ยต่ําวงเงิน ๓,๕๐๐ ลานบาท แลวในการนี้กระทรวงพลังงานก็ไดสนับสนุนเงิน 
จากกองทุนน้ํามัน ๕๐๐ ลานบาทรวมดวย แลวก็ตัวพลังงานทดแทนอีกตัวหนึ่งก็คือ 
แกสโซฮอล แกสโซฮอลตอนนี้ไมวาจะเปน อี ๑๐ อี ๒๐ มียอดการใชสูงขึ้นถึง ๘.๓ ลานลิตร
ตอวัน แลวปลายปนี้ถาเกิดขึ้นได เรามี อี ๘๕ เพิ่มเขาไปอีกตัวหนึ่ง ยอดการใชก็จะเปน 
๑๐-๑๒  ลานลิตรตอวัน  ซึ่ง เทากับวาเราสามารถจะทดแทนน้ํามันเบนซินไดถึง  
๕๐-๖๐ เปอรเซ็นต ซึ่งอันนี้ดิฉันขอยืนยัน ที่มีทานสมาชิกไดหวงใยวาวัตถุดิบพรอมแน ๆ  
ตอนนี้เรามีกําลังผลิตเอทานอลอยู ๑.๒ ลานลิตรตอวัน แลวก็สามารถจะเพิ่มขึ้นไดเปน  
๑.๕ ลานลิตร แลวในอนาคตก็จะไดถึง ๘ ลานลิตรตอวัน แลวก็ทางกระทรวงพลังงานเอง  
โรงกลั ่นพรอมที ่จะผลิตน้ํามันอี ๘๕ แลวก็ ปตท. บางจากก็พรอมที ่จะนํารองเปด 
สถานีบริการใน กทม. กอนประมาณ ๓๐ แหง ราคาเอทานอล อี ๘๕ จูงใจ ดิฉันก็คิดวา 
ราคาควรจะตองถูกกวาเบนซิน ๙๕ ไมนอยกวา ๓๐ เปอรเซ็นต แลวก็ปญหาสุดทาย 
ที่เหลืออยูก็คือเร่ืองรถยนต ไมวาจะเปนเรื่องของภาษีสรรพสามิตในตัวราคาหรือวา 
 



 ๘๐๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๓๕๖/๒ 
  
ภาษีสรรพสามิตของรถยนตเอง ถายังไมจูงใจพอดิฉันก็จะไดนําเรื่องเหลานี้หารือ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไปคะ  
   สําหรับเร่ืองของเอ็นจีวี ซึ่งทานจุรินทรไดแสดงความหวงใยเอาไว ดิฉัน 
ขอเรียนใหทราบวาเปาหมายของเรายังยืนยันวาจะเพิ่มเอ็นจีวีใหได ๒๐ เปอรเซ็นตทดแทน  
แลวก็ที่เราตั้งเปาเอาไวนะคะวาภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีความสะดวกของเอ็นจีวี 
มากขึ้น ทุกอยางเปนไปตามเปาหมาย เกินเปาหมายดวยบางสวน อยางเชน สถานีบริการ 
รวมเราเพิ่มไดถึง ๓๔ เปอรเซ็นต ก็คือเพิ่มจากจํานวน ๒๐๖ สถานี แลวก็จะเพิ่มไดไปถึง  
๓๕๕ สถานีในปลายป ขณะนี้ปริมาณรถขนสงก็เพิ่มได ๖๐ เปอรเซ็นต คือตอนนี้ 
มีประมาณ ๔๙๖ คัน จะเพิ่มไปถึง ๙๓๕ คันในปลายป แลวก็ปริมาณการใชแกสเอ็นจีวี
โดยรวม ทั้งหมดขณะนี้อยูที่ ๑,๙๒๕ ตันตอวัน คือเพิ่มไดถึง ๒๗ เปอรเซ็นต แลวก็ 
ในปลายปนี้ก็จะเพิ่มไดถึง ๒,๔๐๐ ตันตอวัน แลวก็ที่ทานจุรินทรไดกรุณาหวงใยวา 
ตัวถังก็ดี หรือวาตัวที่วาจะมีการขาดแคลน ดิฉันขอเรียนใหทราบวาการนําเขาของถังเอ็นจีวี
ในตอนนี้ ปตท. ไมไดนําเขาแตเพียงผูเดียว มีบริษัทเอกชนบางรายนําเขามาดวย แลวตอนนี้
อยางไรก็ดีถังไมนาจะขาดแคลน เพราะวา ปตท. มีถังสต็อกอยูประมาณ ๑๔,๐๐๐ ถัง แลวเรา
ก็มีศูนยการติดตั้งในขณะนี้ถึง ๑๐๐ เพิ่มขึ้นเปน ๑๑๔ แหง ------------------------------------- 
 

 - ๓๕๗/๑ 
  
 
 
    
 
 
 
 



 ๘๑๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 พรรษวรรณ ๓๕๗/๑ 
 
ซึ่งสามารถจะติดตั้งรถเอ็นจีวีไดมากกวาวันละ ๑,๐๐๐ คันโดยเฉลี่ย แลวก็บริษัทที่จะ
ตรวจสอบวาการติดตั้งไดมาตรฐานตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเปน ๔๗ บริษัท ซึ่งดิฉันคิดวาเพียงพอกับ 
การติดตั้งเอ็นจีวีในปจจุบัน สวนราคาของเอ็นจีวีนั้นเนื่องจากเปนมติของ ครม. ในป ๒๕๔๙  
ราคาจะยืนเอาไวอยูที่ ๘.๕๐ บาทจนถึงปลายปนี้ แลวก็ขึ้นไปไมเกิน ๑๒ บาทตอกิโลกรัม 
ในป ๒๕๕๒ แลวก็ไมเกิน ๑๓ บาทตอกิโลกรัมในป ๒๕๕๓ แลวก็จะเปนราคาที่ปรับไปตาม 
ความเปนจริง ซึ่งในการนี้ถาเราคิดที่ราคาปจจุบันนี้ก็จะพบวาการใชเอ็นจีวีตนทุนเชื้อเพลิง 
จะตกอยูที่ประมาณ ๕๙ สตางคตอกิโลเมตรเทานั้นเอง หรือแมแตวาถาจะขึ้นไปเปน 
๑๒ บาทตอกิโลกรัม ราคาตนทุนเชื้อเพลิงก็จะอยูประมาณที่ ๘๖ สตางคตอกิโลเมตร 
เทานั้นนะคะ  
   ประเด็นสุดทายที่ทานเชาวรินไดหวงใยวาขอมูลการขายแกสของ ปตท.  
ใหกับการไฟฟาฝายผลิตมีราคาสูงกวาบริษัทอื่น ๆ นั้น ดิฉันขอเรียนใหทราบวาตามราคา 
ที่ทานไดพูดถึงคือ ๑๗๒ บาท นั่นเปนราคาที่ ปตท. ไดขายใหกับการไฟฟาฝายผลิต 
ในป ๒๕๔๘ แลวในขณะเดียวกันนั้นในปเดียวกันนั้น ปตท. ก็ไดขายใหกับบริษัทลูกของ  
ปตท. เองที่ราคา ๒๕๒ บาทแพงกวา ซึ่งราคานี้ก็ถูกกําหนดโดย กบง. อันนั้นเปนในอดีต  
ในปจจุบันนี้ราคาของแกสจะตองถูกกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
ภายใตพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน ปตท. ไมสามารถกําหนดราคาเองได  
ดิฉันก็คิดวาในภาพรวมเนื่องจากเวลาจํากัดก็คงเรียนไดเทานี้ ขอบพระคุณมากคะ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เชิญ 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ผูเสนอ เวลาประมาณ ๑๕ นาที เรียนเชิญครับ 
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม)  : 
ผมขอขอบพระคุณทานสมาชิกทุกทานที่ไดรวมการพิจารณากันอยางถี่ถวนตั้งแตตน 
จนถึงบัดนี้นะครับ มีขออยากจะเรียนนิดเดียวเทานั้นเองวาทานสมาชิกทานสุดทาย 
ที่ทานไดเอยถึงเรื่องกระทรวงกลาโหม  ที่ทานเอยถึง แมหวังตั้งสงบ จงเตรียมรบ 
ใหพรอมสรรพ ความจริง ตองเตรียมรบใหพรอมสรรพ เพราะคําตอไปมันตอง ศัตรูกลา 
มาประจัญ ก็อาจสูริปูสลาย อันนี้ก็เปนกาพยยานี ๑๑ ใช สรรพ ไมไดตอง สรรพ เพราะวา  
พ เขาการันตเอาไว ขอบพระคุณครับ 



 ๘๑๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 พรรษวรรณ ๓๕๗/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : การอภิปรายก็สิ้นสุดลง 
แลวนะครับ กระผมจะดําเนินการเรียนถามที่ประชุมตอไปวาจะรับหลักการหรือไมรับ
หลักการรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
   (นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร  มีสัญญาณใหสมาชิก 
ที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมขอเรียนคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ คือไดปรึกษาหารือในเรื่องขอบังคับและกฎหมายแลว คณะรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. 
ไมมีสิทธิลงคะแนนนะครับ --------------------------------------------------------------------------- 
  
                 - ๓๕๘/๑ 
    
 
 
 



 ๘๑๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๕๘/๑ 
 
เพื่อความสะอาดบริสุทธิ์และความเรียบรอยของการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ผมอยากจะขอความกรุณา
ทดสอบองคประชุมสักหนอยวาจํานวนเทาไรครับ   
  (นายวิรัตน วิริยะพงษ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายวิรัตน วิริยะพงษ (สุโขทัย) : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีอะไรครับ หยุดอภิปรายแลว 
เชิญนั่งลงครับ 
  นายวิรัตน วิริยะพงษ (สุโขทัย)  :  ขออนุญาตครับทานประธาน เมื่อสักครู
ผมไดขออนุญาตกับทางทาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  อนุญาต ๑ นาทีครับ 
  นายวิรัตน วิริยะพงษ (สุโขทัย) :  ขอบคุณครับทานประธาน  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  เพราะวาทานรองประธาน 
ทานรับปากกับทานไว เพื่อไมใหเสียเวลาก็ขอดําเนินการ ๑ นาที 
  นายวิรัตน วิริยะพงษ (สุโขทัย) : ผม วิรัตน วิริยะพงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปตย กราบเรียนทานประธาน ขออนุญาตอภิปรายในกรณี 
ที่รัฐมนตรีอนงควรรณ เทพสุทิน ไดพาดพิงในขณะที่ชี้แจง  
   ในประเด็นแรกที่ท านรัฐมนตรี ไดพาดพิงในตัวกระผมและ  ส .ส .  
พรรคประชาธิปตยในเขตจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอางวามีผูแทนราษฎรถึง ๒ ทานและเปน 
เสียงขางมากในจังหวัดสุโขทัยไมใหความสนใจและไมใหการสนับสนุนงบประมาณ 
ที่ลงในจังหวัดสุโขทัย ผมขอกราบเรียนเปนอยางนี้วา ส.ส. สุโขทัยนั้นไมวา ส.ส. 
ที่จังหวัดไหนยืนยันกับทานประธานไดเลยวา เมื่องบประมาณลงจังหวัดใด ผูแทนราษฎร 
ก็ตองไดรับการดีใจ ตองใหการสนับสนุน  
   และอีกเรื่องหนึ่ง ทานรัฐมนตรีบอกวางบประมาณที่จัดลงไปนั้นไมไดลง 
พื้นที่ของทานรัฐมนตรีเปนพื้นที่ของ ส.ส. พรรคประชาธิปตย  
 
 



 ๘๑๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๕๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมใหเวลา ๑ นาที 
เกิน ๑ นาทีแลวครับ แคนี้ก็คงพอแลวนะครับ 
   นายวิรัตน วิริยะพงษ (สุโขทัย) : ครับ 
   นายชัย  ชิดชอบ  (ประธานสภาผูแทนราษฎร ) : ขอบคุณมากครับ  
ชวยกรุณาเสียบบัตรแสดงตนทุกทานเพื่อความโปรงใส เสียบเสร็จแลวกรุณาแสดงตน 
เชิญครับ  
   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตน) 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : แสดงตนเสร็จแลวใชไหมครับ 
มีทานใดยังไมไดแสดงตนครับ โปรดยกมือขึ้นครับ เจาหนาที่ชวยดูดวยวาขัดของตรงไหน
ผมพยายามใหสภาเขียนชื่อเอาไว แลวทานก็ไมเอาตามที่ผมไดใหนั่งประจําที่ มันจะสะดวก 
เสร็จแลวนะครับ ไมมีใครไมไดเสียบนะครับ รวมคะแนนไดครับ ทั้งหมด ๔๑๘ ทาน  
จดเอาไวนะครับ จากจํานวน ๔๗๐ ทาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๑๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๓๕๘/๓ 
    
   ตอไปผมจะเรียนเมื่อครบทุกประการแลวนะครับ โปรงใส แลวก็ขอให 
ทานดําเนินการในการลงคะแนนตอไป ถาทานผูใดเห็นวารับรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โปรดกดปุม เห็นดวย ทานผูใด 
ไมรับหลักการรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โปรดกดปุม ไมเห็นดวย ทานผูใดไมใชสิทธิ โปรดกด งดออกเสียง เชิญกดลงคะแนน 
ไดครับ  
  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 
 

 - ๓๕๙/๑ 
 
   
   
 
   
   
   
 
 
   



 ๘๑๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      ณัฐวัฒน ๓๕๙/๑ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานใดยังไมไดลงคะแนน 
มีไหมครับ ไมมีนะครับ รวมคะแนน ผมขอประกาศผลจํานวนผูเขาประชุมตอนนี้จํานวน 
๔๒๑ ทาน เห็นดวย ๔๑๙ ทาน ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๑ ทาน ไมลงคะแนนเสียง  
๑ ทาน ก็ปรากฏวารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับการรับรองในวาระที่ ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๑๖
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      ณัฐวัฒน ๓๕๙/๒ 
 
   ตอไปผมจะเรียนถามวาเราจะตั้งคณะกรรมาธิการกี่ทานครับ เชิญคุณสามารถ 
วิปรัฐบาล 
  นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
สามารถ แกวมีชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน กระผม 
ขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจํานวน ๖๓ ทาน ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
๖๓ ทาน ทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีไหมครับ 
   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมมี ก็ถือวาที่ประชุมนี้ตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญจํานวน ๖๓ ทาน สัดสวนมีดังนี้นะครับ คณะรัฐมนตรี ๑๕ ทาน 
เหลืออีก ๔๘ ทาน พรรคพลังประชาชน ๒๓ ทาน พรรคประชาธิปตย ๑๗ ทาน พรรคชาติไทย 
๓ ทาน พรรคเพื่อแผนดิน ๒ ทาน พรรคมัชฌิมาธิปไตย ๑ ทาน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 
๑ ทาน พรรคประชาราช ๑ ทาน เชิญทานรัฐมนตรี ๑๕ ทานครับ 
  นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายสุรพงษ สืบวงศลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลัง ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ในสัดสวนของคณะรัฐมนตรี  
๑๕  ทานดังนี้ ครับ  ๑ .  นายสุรพงษ  สืบวงศลี  ๒ .  นายประดิษฐ  ภัทรประสิทธิ์  
๓. รอยตรีหญิง ระนองรักษ สุวรรณฉวี ๔. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ๕. นายอนุรักษ จุรีมาศ  
๖. พันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ ๗. นางอุไรวรรณ เทียนทอง ๘. นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล  
๙. นายอํานวย คลังผา ๑๐. นายนัจมุดดีน อูมา ๑๑. นายเอกพจน ปานแยม ๑๒. นายปาน  
พึ่งสุจริต ๑๓. นายวุฒิพันธุ วิชัยรัตน ๑๔. นายบัณฑูร สุภัควณิช และ ๑๕. นางดวงสมร  
วรฤทธิ์ ครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปพรรคพลังประชาชน 
๒๓ ทาน     



 ๘๑๗
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                      ณัฐวัฒน ๓๕๙/๓ 
 
  นายสุรพงษ สืบวงศลี (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) : 
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : รัฐมนตรีเสนอไมตอง 
รับรองหรอก เชิญครับ 
   นางนันทนา ทิมสุวรรณ (เลย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน 
นางนันทนา ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคพลังประชาชน  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในสัดสวนของพรรคพลังประชาชน จํานวน ๒๓ ทาน 
ดังนี้ ๑. นายจตุพร เจริญเชื้อ ๒. นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ ๓. นายสรรพภัญู ศิริไปล 
๔. นายวิชัย สามิตร ๕. นางบุญร่ืน ศรีธเรศ ๖. นายปวีณ แซจึง ๗. นายวิเชียร ขาวขํา  
๘. นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ ๙. นางชมภู จันทาทอง ๑๐. นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข 
๑๑. นายนิทัศน ศรีนนท ๑๒. นายวิทยา บุรณศิริ ๑๓. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย  
 
                 - ๓๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 



 ๘๑๘
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                ดวงใจ ๓๖๐/๑  
 
๑๔. นายชัยวัฒน  ทรัพยรวงทอง   ๑๕. นายนพคุณ รัฐผไท   ๑๖ . นางสาวอรุณี  
ชํานาญยา ๑๗. นายสถาพร มณีรัตน  ๑๘. นายชลนาน ศรีแกว  ๑๙. นายมนตชัย 
วิวัฒนธนาฒน ๒๐. นายศรีเมือง เจริญศิริ  ๒๑. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์  ๒๒. นายเทวฤทธิ์ 
นิกรเทศ ๒๓. นายสากล มวงศิริ ขอผูรับรองดวยคะ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคประชาธิปตย 
  นายสรรพภัญู  ศิริไปล (มหาสารคาม)  :  เดี๋ยวครับ ทานประธานครับ 
สรรพภัญู ผูอานอานชื่อผิดครับ ชื่อวา สรรพภัญู ไมใช สับ พะ พัน ยู ครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ ก็แกใหถูกตามผูชี้แจง
ก็แลวกัน เจาของเปนคนบอก สรรพภัญู เชิญพรรคประชาธิปตย ๑๗ ทานครับ 
  นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร (พัทลุง)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ดิฉัน  
สุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ขอเสนอ 
รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในสัดสวนของพรรคประชาธิปตย จํานวน ๑๘ ทานดังนี้  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  ๑๗ ทานครับ ไมใช ๑๘ ทานครับ  
  นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร (พัทลุง) : ๑๗ ทาน ขอโทษคะ ดังนี้ ๑. นายกอรปสุข  
สภาวส ุ
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ ครับ 
  นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร (พัทลุง) : ขอประทานโทษคะ ๑. นายกอรปศักดิ์  
สภาวสุ  ๒. นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล  ๓. นายจุติ ไกรฤกษ  ๔. นายกรณ จาติกวณิช   
๕. นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค  ๖. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย  ๗. นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม  
๘. นายธนิตพล ไชยนันทน  ๙. นายวิฑูรย นามบุตร  ๑๐. นายฮอชาลี  มาเหร็ม  ๑๑. นายสมชาย 
โลสถาพรพิพิธ  ๑๒. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ  ๑๓. นายวิรัตน กัลยาศิริ ๑๔. นายสินิตย  
เลิศไกร  ๑๕. นายธารา ปตุเตชะ  ๑๖. นายมนตรี ปานอยนนท  และ ๑๗. นายสามารถ 
พิริยะปญญาพร ขอผูรับรองดวยคะ 



 ๘๑๙
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๓๖๐/๒ 
 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองครับ 
ตอไปพรรคชาติไทยครับ เชิญครับ ๓ ทานครับ 
  นายสิริพงศ อังคสกุลเกียรติ  (ศรีสะเกษ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม นายสิริพงศ อังคสกุลกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคชาติไทย 
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จํานวน ๓ ทานดังนี้ ๑. นายนพดล พลเสน  ๒. นายวราวุธ  
ศิลปอาชา ๓. นายตุน จินตะเวช ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคเพื่อแผนดิน ๒ ทานครับ  
   นายปุระพัฒน  วิเศษจินดาวัฒนา (แบบสัดสวน) : กราบเรียนประธาน 
ที่เคารพ ผม นายปุระพัฒน วิเศษจินดาวัฒนา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน 
พรรคเพื่อแผนดิน ขอเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  ๒ ทานในสัดสวนของพรรคเพื่อแผนดิน  
ดังนี้ ๑. นายสมเกียรติ ศรลัมพ  ๒. นายพิกิฏ ศรีชนะ ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชัย ชิดชอบ : มีผูรับรองถูกตองนะครับ ตอไปพรรคมัชฌิมาธิปไตย  
๑ ทานครับ  
  พันตํารวจโท นุกูล  แสงศิริ (นครสวรรค) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ  
กระผม  พันตํารวจโท นุกูล  แสงศิ ริ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค  
พรรคมัชฌิมาธิปไตย ขอเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ นายมานิต นพอมรบดี  
ขอผูรับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
 



 ๘๒๐
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๓๖๐/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ๑ ทานครับ 
   นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ (พิจิตร) : กราบเรียนประธานสภาผูแทนราษฎร กระผม  
นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิจิตร พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  
ขอเสนอในสัดสวนของพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาคือ นายแพทยวรรณรัตน ชาญนุกูล  
ขอผูรับรองดวยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   

- ๓๖๑/๑ 
 
 
 
 



 ๘๒๑
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   นิวรา ๓๖๑/๑ 
 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ตอไปพรรคประชาราช ๑ ทานครับ 
    นายสรวงศ เทียนทอง (สระแกว)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม  
นายสรวงศ เทียนทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสระแกว พรรคประชาราช ขอเสนอ 
รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในสัดสวนของพรรคประชาราช ๑ ทาน คือ นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ 
ขอผูรับรองดวยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
ครบ ๖๓ ทานแลวนะครับ เชิญทานเลขาธิการไดอานรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๒ เชิญครับ 
   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร)  :  รายนามคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๑. นายสุรพงษ สืบวงศลี ๒. นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ๓. รอยตรีตรีญิง ระนองรักษ  
สุวรรณฉวี  ๔. นายชูศักดิ์ ศิรินิล ๕. นายอนุรักษ จุรีมาศ ๖. พันตํารวจโท บรรยิน ตั้งภากรณ  
๗. นางอุไรวรรณ เทียนทอง ๘. นายวรวัจน เอื้ออภิญญกุล ๙. นายอํานวย คลังผา  
๑๐. นายนัจมุดดีน อูมา ๑๑. นายเอกพจน ปานแยม ๑๒. นายปาน พึ่งสุจริต ๑๓. นายวุฒิพันธุ 
วิชัยรัตน ๑๔. นายบัณฑูร ศุภัควณิช ๑๕. นางดวงสมร วรฤทธิ์ ๑๖. นายจตุพร เจริญเชื้อ  
๑๗. นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ ๑๘. นายสรรพภัญู ศิริไปล ๑๙. นายวิชัย สามิตร  
๒๐. นางบุญร่ืน ศรีธเรศ ๒๑. นายปวีณ แซจึง ๒๒. นายวิเชียร ขาวขํา ๒๓. นางสาวปาริชาติ 
ชาลีเครือ ๒๔. นางชมภู จันทาทอง ๒๕. นางเปลงมณี เรงสมบูรณสุข ๒๖. นายนิทัศน  
ศรีนนท ๒๗. นายวิทยา บุรณศิริ  ๒๘. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย ๒๙. นายชัยวัฒน  
ทรัพยรวงทอง ๓๐. นายนพคุณ รัฐผไท ๓๑. นางสาวอรุณี ชํานาญยา ๓๒. นายสถาพร 
มณีรัตน ๓๓. นายชลนาน ศรีแกว ๓๔. นายมนตชัย วิวัฒนธนาฒย ๓๕. นายศรีเมือง 
เจริญศิริ ๓๖. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ๓๗. นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ๓๘. นายสากล มวงศิริ  
 



 ๘๒๒
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   นิวรา ๓๖๑/๒ 
 
๓๙. นายกอรปศักดิ์ สภาวสุ ๔๐. นายพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ๔๑. นายจุติ ไกรฤกษ  
๔๒. นายกรณ จาติกวณิช ๔๓. นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ๔๔. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 
๔๕. นายวรงค เดชกิจวิกรม ๔๖. นายธนิตพล ไชยนันทน ๔๗. นายวิฑูรย นามบุตร  
๔๘. นายฮอชาลี มาเหร็ม ๔๙. นายสมชาย โลสถาพรพิพิธ ๕๐. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ 
๕๑. นายวิรัตน กัลยาศิริ ๕๒. นายสินิตย เลิศไกร ๕๓. นายธารา ปตุเตชะ ๕๔. นายมนตรี  
ปานอยนนท ๕๕. นายสามารถ พิริยะปญญาพร ๕๖. นายนพดล พลเสน ๕๗. นายวราวุธ 
ศิลปอาชา ๕๘. นายตุน จินตะเวช ๕๙. นายสมเกียรติ ศรลัมพ ๖๐. นายพิกิฏ ศรีชนะ  
๖๑. นายมานิต นพอมรบดี ๖๒. นายวรรณรัตน ชาญนุกูล และ ๖๓. นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์   
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  แปรญัตติภายในกี่วันครับ 
เชิญคุณสามารถครับ 
   นายสามารถ แกวมีชัย (เชียงราย)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สามารถ 
แกวมีชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน ขอเสนอ 
แปรญัตติภายใน ๓๐ วัน ขอผูรับรองครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีผูรับรองถูกตองนะครับ 
มีทานผูใดมีความเห็นเปนอยางอื่นมีไหมครับ  
  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  : ไมมี ถือวาที่ประชุมนี้มีมติ
กําหนดการแปรญัตติรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีกําหนด ๓๐ วัน ก็ถือวาเปนการเสร็จสิ้นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวาระที่ ๑ กระผมขอเรียน 
ใหทานสมาชิกไดทราบวากระผมรูสึกขอบคุณที่มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ไดทํางานในระยะเวลาอันสั้นก็ตาม แตวาไดผลงานเยอะ มีเร่ืองราวที่ตื่นเตนทั้งนั้นตั้งแต 
การอภิปรายไมไววางใจจนถึงการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ----------------------------------------------------- - ๓๖๒/๑ 



 ๘๒๓
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๓๖๒/๑ 
 
และการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ๓๕ คณะเสร็จสิ้นแลวนะครับ ก็ถือวากระบวนการ 
ของสภาเราลุลวงไปดวยดีนะครับ กระผมขอนัดหมายคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ไดรับแตงตั้ง 
ทั้ง ๖๓ ทาน โดยทางสภานัดหมายวันที่เทาไรทานเลขาธิการชวยชี้แจงดวยครับ 
  นายพิทูร  พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) : นัดประชุมวันจันทรที่ ๓๐ 
มิถุนายน เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ที่หองประชุมงบประมาณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : อยาลืมนะครับ ตองครบกัน
และตองมาเลือกประธาน เลือกรองประธาน เลือกอะไร ตองมาใหหมดทั้ง ๖๓ ทาน ทานที่
ติดภาระที่จะตองกลับบานกลับชองก็อยูกอนนะครับ ก็ถือวาเปนอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
ขอใหทุกทานยืนขึ้นรับพระบรมราชโองการปดสมัยประชุมครับ เชิญทานเลขาธิการครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒๔
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๓๖๒/๒ 
 
  นายพิทูร  พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร) :   

“พระบรมราชโองการ 
ประกาศ 

พระราชกฤษฎีกา 
ปดประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร. 

ใหไว   ณ   วนัที่   ๒๖   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๑ 
เปนปที ่  ๖๓   ในรัชกาลปจจบุัน 

    
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่ทรงพระราชดําริวา ตามที่ไดตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม 
สมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น บัดนี้ 
สมควรจะปดประชุมไดแลว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาปดประชุม
สมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแตวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 นายสมัคร  สุนทรเวช 
 นายกรัฐมนตรี” 
 
 



 ๘๒๕
สผ ๗/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๓๖๒/๓ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) :  เชิญนั่งลงครับ ผมขอแจง
ใหทราบอีกครั้งนะครับ เร่ืองที่จะเลือกประธาน รองประธานของคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําสภาทั้ง ๓๕ คณะ นัดหมายวันที่ ๒ กรกฎาคม เวลาเทาไรครับทานเลขาธิการครับ 
คือตั้งแตเชา แตไมใชเชา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ๑๕ นาทีเลือกคณะหนึ่ง  
๑๕ นาทีเลือกคณะหนึ่ง เพราะหองประชุมเราไมพรอม ก็หมุนเวียนกันไปจนครบ  
๓๕ คณะ แลวก็จะมีการแตงตั้งโดยประธานสภา เสร็จแลวผมจะไดเชิญทานประธาน 
ทั้ง ๓๕ คณะมาประชุมปรึกษาหารือการตั้งรัฐสภาตอไป ขอปดประชุมครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๑๔ นาฬิกา 
 



การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๑ 
 ครั้งที่ ๗ (สมัยวิสามัญ) เปนพิเศษ 

 วันศุกรที่ ๒๗ และวันเสารที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 
        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      
   นางสุจิตรา อรุโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 
   นางสติมา จนัทรไพจิตร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสันทนา ทรัพยพูนผล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
   นางสาวพัชรี ไชคําพา    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 
 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๔) 

  นางวันทนา วงษชมภู       นางสาวกุลนิษฐ พัฒนประเสริฐ 
  นางสาวรัชนพีร มณีนิล  นายณัฐวัฒน อนันตสิทธิพงศ   
   นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร นางดวงใจ ม่ันคงดี 
  นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย  นางนิวรา คํางาม 
  นางกมลทิพย บุญรอดฤทธิ ์  นางสาวเบญจมาภรณ รงคทอง 
  นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร   
  นางสาวพรรษวรรณ แกวนิล  นางจีรนุช มานะกอบการ 
   
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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